
ปราศรัยหลักส่ีเดือด
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ธรณเช� อเบากวาป2556

ศบค.ล่ัน‘Test&Go’พรอม

ไทยโพสต • “บิ๊กตู” ติดตามน้ํามันรั่วมาบ 

ตาพุดใกลชิด “กรมเจาทา” เอาผิด “SPRC” 

ชดเชยทุกมิติ “กรมอุทยานฯ” ตรวจสอบ 6 

ชายหาดยังไมพบคราบน้ํามัน แตแนวโนม

เคล� อนเขาฝงระยอง “ธรณ” ชี้เหตุการณ

เบากวาป 56 แรงลมเปนปจจัยสําคัญ

เม� อวันที่ 28 ม.ค. นายธนกร วัง

บุญคงชนะ โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมน     

ตรี เปดเผยวา พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา                                                         

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวง

กลาโหม ติดตามกรณีเหตุการณน้ํามันดิบ

รั่วไหลบริเวณมาบตาพุด จ.ระยอง จากทอ

ใตทะเลของทุนรับน้ํามันดิบกลางทะเลของ

บริษัท สตาร ปโตรเลียม รีไฟนนิ่ง จํากัด 

(มหาชน)  หรือ SPRC ในชวงกลางคืนของ

วันที่ 25 ม.ค.ที่ผานมาอยางใกลชิด นายกฯ 

ไดสั่งการใหกรมเจาทา กระทรวงคมนาคม 

กองทัพเรือ กระทรวงสาธารณสุข ตลอดจน

หน�วยงานที่เกี่ยวของและหน�วยงานในพื้นที่ 

เรงแกไขปญหาโดยดวน 

นายธนกรกลาววา ขณะน้ีทุกภาคสวน

หลักสี่ • โคงสุดทายเลือกตั้งซอมหลักสี่-

จตุจักร ตํารวจสงกําลัง 500 นายดูแล 

“สิระ” แจนฟอง กกต. ปราศรัยทิ้งทวนสุด                                                   

คึกคัก “ลุงปอม” ขนคณะพบผูสูงอายุ ลั่น 

พปชร.ใจถึงพ่ึงได ดูแลตลอดชีวิต โดยเฉพาะ

คนเฒาคนแก “มาดามหลี” บอกเปนคะแนน 

1 ใน 3 ที่ตองควาใหได “ชลน�าน” ปลุก

สาวกตองชนะใหเด็ดขาด อางโพลไหนก็บอก

เขาวิน “กาวไกล” ระบุเหมือนซองโจรแตก 

“ไทยภักดี” ออนแฟนคลับ ปชป.ชวยเท

คะแนนให

เม� อวันศุกรที่ 28 ม.ค. มีความคึกคัก

อยางมากเกี่ยวกับการเลือกตั้งซอมสมาชิก

สภาผูแทนราษฎร (ส.ส.) แทนตําแหน�งที่

วาง ในเขต 9 หลักสี่-จตุจักร  วันอาทิตยที่ 

30 ม.ค.นี้ โดย พล.ต.อ.ดํารงศักดิ์ กิตติประ

ภัสร รองผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ (รอง 

ผบ.ตร.) กลาววา ตั้งแตวันที่ 21 ม.ค.เปนตน

มาไดสั่งระดมกวาดลางอาชญากรรม โดย

เฉพาะความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ซึ่งยัง

ไมพบ สวนในวันที่ 30 ม.ค. จะใชกําลังของ

ตํารวจจากกองบังคับการตํารวจนครบาล 2 

(บก.น.2) เปนหลักในการทํางาน

พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษก

สํานักงานตํารวจแหงชาติ กลาววา บก.น.ได

จัดเตรียมกําลังเจาหนาท่ีตํารวจในสังกัดเกือบ                                                                

500 นาย ในการสนับสนุนภารกิจดังกลาว

กรุงเทพฯ • “ธรรมนัส” ออกโรงย้ําอีกรอบ 

ยันหอบหิ้ว 21 ส.ส.ออกจากพลังประชารัฐ 

ทําเพ� อประชาชน หวังแกปญหาปากทอง-

เหล� อมล้ํา ไมใชตอรองเกาอี้  “ไผ” ปดไมรู

เปดตัวเม� อไหร ยัน “บิ๊กนัส” ไมไดบินพบ  

โทนี่ 

เม� อวันที่ 28 มกราคม ร.อ.ธรรมนัส 

พรหมเผา ส.ส.พะเยา อดีตเลขาธิการพรรค

พลังประชารัฐ (พปชร.) โพสตเฟซบุกถึง

กรณีแยกตัวจากพรรค พปชร. วาเพ� อจะมา

ทําการเมืองอยางสรางสรรค  มีอุดมการณ

ที่จะพัฒนาประเทศชาติใหประชาชนมีชีวิต

ความเปนอยูท่ีดีแบบย่ังยืน โดยยึดม่ันในสถา 

บันหลักของบานเมืองคือ ชาติ ศาสนา และ

พระมหากษัตริย

“ผมไปเยี่ยมเยือนพี่นองประชาชน

ตามพื้นที่ตางๆ ทั้ง 77 จังหวัด เห็นความ

เดือดรอนของพี่นองประชาชนในหลายๆ 

เร� อง  โดยเฉพาะเร� องปากทองและคุณภาพ

ชีวิต หลายครอบครัวลําบากมาก อดมื้อ  

กินมื้อ  มองไมเห็นอนาคตของลูกหลานเลย                                                        

ปญหาความเหล� อมล้ําทางสังคมจําเปน ตอง

แกไขจากภาครัฐอยางเอาจริงเอาจัง และ

ยังมีปญหาอีกมากมายที่พี่นองประชาชน

คนไทยยังเฝารอความชวยเหลือจากทุกภาค

สวน”

ร.อ.ธรรมนัสโพสตชวงทายวา การ

แยกตัวของกลุม ส.ส.มาอยูพรรคใหมไมใช

ต่อรองเพื่อต้องการตําแหน่งเก้าอี้ทางการ

เมืองใดๆ ทั้งสิ้น แตตองการทํางานเพ� อพัฒ 

นาประเทศชาติบานเมือง และแกไขปญหา

ใหพี่นองประชาชนคนไทยอยางเอาจริงเอา

จัง

ขณะที่นายไผ ลิกค ส.ส.กําแพงเพชร  

หนึ่งในกลุม 21 ส.ส. กลาวถึงการแถลง

เปดตัวเขาสังกัดพรรคเศรษฐกิจไทยในวัน

ที่ 10 ก.พ. ตามที่นายบุญสิงห วรินทรรักษ 

ส.ส.บัญชีรายช� อ อดีตสมาชิกพรรค พปชร.

ไทยโพสต • ยอดติดเชื้อรายใหมขยับเปน 

8,450 ราย เสียชีวิต 28 คน “ศบค.” ยัน

โอมิครอนสายพันธุ BA.2 ยังไมน�าหวง กรม

วิทยาศาสตรการแพทยติดตามใกลชิด ไม

พบพันธุกรรมตางจากเดิมมากนัก ย้ําเรงฉีด

วัคซีนเข็ม 3 ปองกัน วอน ปชช.ชวยเปนหู

เปนตา หลัง 1 ก.พ.เริ่มระบบเทสตแอนด โก

นักทองเที่ยวตางชาติเขาไทย “บิ๊กตู” มั่นใจ

ทุกระบบมีความพรอม คาดจะมีตางชาติเขา

เที่ยวไทยไมต่ํากวา 8 ลานคนตลอดป 2565 

สรางรายได 4.8 แสนลานบาท “อนุทิน” 

แจงชงโควิดเปนโรคประจําถิ่นแควางแนว 

ทางไวเปนเกณฑ ไมใชเร็วๆ นี้  

เม� อวันที่ 28 ม.ค. พญ.อภิสมัย ศรี                                                          

รังสรรค ผูชวยโฆษกศูนยบริหารสถานการณ

การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (ศบค.) แถลงสถานการณการแพร

ระบาดในประเทศไทยวา หลายทานมีความ

ต� นตระหนกกับโอมิครอนสายพันธุ BA.2 

ทางกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เนนย้ํายัง

ไมมีรายงานชัดเจนที่น�าเปนหวง และกรม

วิทยาศาสตรการแพทยติดตามสถานการณ

โลก ติดตามผูติดเชื้อในประเทศอยางใกล

ชิด แมจะพบผูติดเชื้อสายพันธุดังกลาวใน

ไทยเกิน 14 ราย แตในเบื้องตนยังไมพบ

ความแตกตางทางพันธุกรรมมากมาย

ปธน.หญิงฮอนดูรัส

สาบานตน

เลือกตั้งซอมเลือกใคร

ซัดรัฐยกโควิด

ไลม็อบพีมูฟ

กรุงเทพฯ • โฆษก บช.น.เผย “ส.ต.ต.นร

วิชญ” ซิ่งบิ๊กไบค 108-128 กม./ชม.กอน

ชน “หมอกระตาย” เตรียมเรียกแจงขอหา

เพิ่ม ขณะที่ ตร.-กทม.เปดมาตรการลอม

คอก ออกขอบังคับเจาพนักงานจราจรให

ชะลอความเร็วกอนถึงทางมาลาย เหลือ 30 

กม./ชม. 

เม� อวันที่ 28 มกราคม ที่กองบัญชา 

การตํารวจนครบาล (บช.น.) พล.ต.ต.จิร

สันต แกวแสงเอก รอง ผบช.น. และโฆษก 

บช.น. แถลงความคืบหนากรณี ส.ต.ต.นร

วิชญ บัวดก ผบ.หมู กองรอยที่ 2 กองกํากับ

การ 1 กองบังคับการอารักขาและควบคุม

ฝูงชน ผูขี่บิ๊กไบคย่ีหอดูคาติ รุนมอนสเตอร 

ทะเบียน 1 กผ 9942 เชียงราย ชนเขากับ 

พญ.วราลัคน สุภวัตรจริยากุล หรือหมอ

กระตาย จักษุแพทย ภาควิชาจักษุวิทยา

อารียสัมพันธ • คลังประเมินจีดีพีปเสือโต 

4% อานิสงสสงออกโต 3.6% ทองเที่ยวฟน

แรง 1,536% ยังจับตา 5 ปจจัยเสี่ยงฉุดรั้ง 

ทั้ง “โควิด-เศรษฐกิจโลก-ตลาดแรงงาน-

การผลิตชะงัก-ราคาพลังงาน” 

เม� อวันศุกรที่ 28 มกราคม นายพร

ชัย ฐีระเวช ผูอํานวยการสํานักงานเศรษฐ 

กิจการคลัง (สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวง

การคลัง แถลงวา สศค.คาดวาเศรษฐกิจ

ไทยในป 2565 จะขยายตัวได 4% โดยไดรับ

อานิสงสจากการสงออกที่คาดวาจะขยาย

ตัวได 3.6% และการทองเที่ยวที่คาดวาจะ

มีนักทองเที่ยวเขามาในประเทศ 7 ลานคน 

ขยายตัว 1,536% ซึ่งสรางรายได 400,000 

ลานบาท ขณะที่การนําเขาคาดวาจะขยาย

ตัว 5.4% ดานการบริโภคภาคเอกชนคาดวา

จะขยายตัวได 4.5% 
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2 ในประเทศ

ความเสียหายจากคราบน้ำามัน

แก้ไขที่สำานึกความรับผิดชอบ

หตุน้ำามันดิบร่ัวไหลห่างจากฝ่ัง 20 กม. จากท่อใต้ทะเล

ของทุ่นรับน้ำามันดิบกลางทะเลอ่าวไทย บริเวณท่าเรือ

มาบตาพุด จ.ระยอง ตั้งแต่คืนวันที่ 25 ม.ค.2565 จาก

การบินลาดตระเวนของกองทัพเรือ ภาคที่ 1 เพื่อสำารวจการ

เคลื่อนที่ของน้ำามัน พบมีปริมาณน้ำามันหลงเหลืออยู่ในทะเล

ประมาณ 20 ตัน หรือ 20,000 ลิตร จากเดิมที่คาดการณ์ว่า

ประมาณ 400,000 ลิตร และมีการประสานผู้เชี่ยวชาญจาก

ประเทศสิงคโปร์ ให้ความช่วยเหลือ ทุกภาคส่วนต่างติดตาม

สถานการณ์ วางแผนและระดมทุกสรรพกำาลังระงับการขยาย

วงคราบน้ำามัน ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้เหลือน้อยที่สุด 

แม้ นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุม

มลพิษ จะเชื่อว่าในที่สุดจะควบคุมสถานการณ์ได้ และผล 

กระทบที่จะเกิดต่อทรัพยากรธรรมชาติจะไม่รุนแรงตามที่คาด

การณ์ก่อนหน้า ตั้งแต่ช่วงสายเฮลิคอปเตอร์บินทิ้งสารจำาพวก 

Dispersant ชื่อ Dasic slickgone จะทำาให้ฟิล์มน้ำามันดิบแตก

ตัว แล้วจับเป็นก้อนเล็กๆ ใน 24 ชั่วโมง จากนั้นจุลินทรีย์ใน

ธรรมชาติจะย่อยสลายตัวไปใน 8-10 วัน อาจมีลมและคลื่น

พัดพาเข้าสู่ชายฝั่งบ้าง แต่คาดว่าไม่มาก แต่กำาลังพิจารณา

ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย เนื่องจากก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่ง

แวดล้อมตามกฎหมาย

แต่ผลพวงที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้เป็นเรื่องของกระทรวง 

ทบวง กรม ที่เกี่ยวข้องจะเป็นผู้สำารวจและติดตามผลจากเหตุ

น้ำามันรั่วเช่นนี้อย่างครอบคลุม โดยเฉพาะในบริเวณดังกล่าว

เป็นพื้นที่ที่มีปะการังอยู่ถึง 200 ไร่ หญ้าทะเล 150 ไร่ ที่อาจ

จะมีคราบน้ำามันที่เมื่อทำาปฏิกิริยากับสารเคมีที่ไม่สามารถดูด

ออกไปได้หมด และต้องมีบางส่วนตกลงสู่พื้นด้านล่างไปเกาะ

อยู่ตามปะการัง มีผลกระทบต่อระบบนิเวศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

เช่นที่เกิดขึ้นมาแล้วในปี 2556 แม้จะมีการแก้ไขฟื้นฟู แต่ต้อง

ใช้เวลานานกระทบต่อห่วงโซ่อาหารและวิถีชีวิตของชาวประมง 

ดังเช่นที่เคยพบข้อมูลว่า แม้เหตุน้ำามันรั่วเมื่อปี 2556 

จะผ่านไปนานแล้ว แต่ก็ส่งผลต่อการทำาประมงของชาวประมง

พื้นบ้านในถึงทุกวันนี้ เนื่องจากสัตว์น้ำาก็หายไปหมดจาก

ปริมาณ “เคย” ที่ลดลง เพราะสัตว์ประเภทนี้ ไวต่อกลิ่นน้ำามัน 

และเมื่อ “เคย” หายไป กลุ่มผู้ล่าในห่วงโซ่อาหารก็จะหาย

ไปหมด เพราะไม่มีอะไรกิน ทำาให้ประมงพื้นบ้านก็ต้องออก

เรือไกลออกไปอีก เพราะปลาลดจำานวนลงมาก และเมื่อเกิด

เหตุการณ์ซ้ำารอยอีกในช่วงเวลาประมาณ 9 ปี ก็ยิ่งทำาให้ชาว

ประมงเกิดความวิตกกังวลเพิ่มขึ้น

จึงปฏิเสธได้ยากว่า ผลกระทบที่เกิดขึ้นกว้างขวางใน

หลายมิติ ทั้งวิถีชีวิต อาชีพ การท่องเที่ยว ระบบนิเวศ สิ่ง

แวดล้อม ภายใต้คำาว่าอุบัติเหตุที่ยังไม่สามารถบอกได้ว่าเกิด

จากความผิดพลาดบกพร่องในด้านใด แม้บริษัทจะแจ้งว่าได้

ดำาเนินการตามวงรอบของแผนในการเปลี่ยนท่อทุก 3 ปี และ

จะครบกำาหนดเปลี่ยนในเดือนเมษายนนี้ พร้อมเร่งเข้าแก้ไข

ปัญหา และรับผิดชอบในทุกกรณี แต่ผลลัพธ์จากสิ่งที่เกิดขึ้น

นั้นยากที่จะกลับฟื้นคืนมาได้ในระยะเวลาอันสั้น และอาจจะ

ประเมินความเสียหายเป็นตัวเงินไม่ได้

มาตรการย้อนกลับ ตรวจสอบ เข้มงวดกวดขันด้วย

กฎหมาย ก็คงใช้ได้เพียงชั่วครู่เมื่อเกิดเหตุ เหมือนหลายกรณีที่

เหมือนไฟไหม้ฟาง เมื่อสังคมไปสนใจเรื่องใหม่ ก็ทำาให้เรื่องดัง

กล่าวกลายเป็นเรื่องเก่าที่จางหายไปเมื่อเวลาผ่านเลย กลับไป

สู่วังวนความประมาท หย่อนยาน ไม่ปฏิบัติตามกฎที่มีอยู่เช่น

เคย สุ่มเสี่ยงเกิดเหตุซ้ำารอยได้ในอนาคต การเรียกค่าเสียหาย

และดำาเนินการตามกฎหมายจึงไม่อาจทำาให้ยุติปัญหาเช่นนี้ลงได้ 

เพราะเอาเข้าจริงเป็นเรื่องของจิตสำานึกของผู้ประกอบการว่าจะ

ตระหนักในสิ่งเหล่านี้มากแค่ไหน พอๆ กับคำาว่าความรับผิดชอบ

ต่อสังคมที่ใช้ประกอบคำาโฆษณากรอกหูลูกค้าอยู่เป็นประจำา.

ข้อสำาคัญคือ นายสราวุธ เบญจกุล ไม่ใช่ผู้พิพากษา 

ไม่ได้เป็นข้าราชการตุลาการ แต่เป็นข้าราชการธุรการของ

สำานักงานศาลยุติธรรม และตำาแหน่งปัจจุบันนั่นคือที่ปรึกษา

พิเศษประจำาสำานักงานศาลยุติธรรม ซึ่งไม่ใช่ที่ปรึกษาศาล 

แต่เป็นในส่วนของสำานักงาน.

นายวิษณุ เครืองาม 

รองนายกรัฐมนตรี

รื่องความเปลี่ยนแปลงของชีวิตความเป็นอยู่-การงานและ

สังคมวันนี้ เกิดจากพลังของเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่

สั่งสมจากช่วงรอยต่อของศตวรรษ บนฐานความก้าวหน้า

ของคอมพิวเตอร์และการสื่อสารที่ก้าวหน้าฉับไว จนส่งผ่านโลกเข้าสู่

ยุคดิจิตอลในวันนี้! 

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสร้างผลกระทบ-การ

เปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่-รวดเร็ว ซึ่งได้ตอกย้ำาให้

โลกประจักษ์ชัดยิ่ง เมื่อจีนใช้ความก้าวหน้าใหม่

ต่อยอดปรับฐานสังคม-เศรษฐกิจจีนโดยรวม จน

สามารถขจัดความยากจน-ปรับคุณภาพชีวิตใหม่

ให้ผู้คนในประเทศราว 700 ล้าน พ้นขีดความ

ยากจน ตามแผนแม่บทที่ทำามาอย่างต่อเนื่อง วันนี้

จีนเติบโตกลายเป็นคู่แข่งสำาคัญในทุกมิติกับอเมริกา

และบางประเทศในโลกตะวันตก!

ถ้าลองนึกย้อนกลับไปไม่กี่ปีที่ผ่านมา จะ

พบว่าเทคโนโลยีการจ่ายเงินด้วย QR Code นั้น

ยังเป็นเรื่องใหม่สำาหรับสังคมไทยเรา แต่วันนี้

กลายเรื่องที่ทำากันทั่วทุกหัวระแหง การใช้สื่อ

ออนไลน์ทางสังคมก็แพร่หลายไปถึงทุกซอกมุม

สังคม ทั้งหมดที่เกิดขึ้นชี้บอกถึงพลังความเร็วแรง

ของเทคโนโลยีที่จับต้องได้! ซึ่งการปรับตัวของ

อุตสาหกรรมจากฐานเดิมสู่ระบบ 4.0 ก็เช่นกัน แม้

วันนี้จะดูเป็นเรื่องใหม่ แต่กลุ่มที่ก้าวหน้าเข้าระบบ

ใหม่ได้แล้ว ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงได้อย่าง

รวดเร็วเหลือเชื่อทีเดียว นั่นหมายถึงการทำางาน

และการมีงานทำาวันนี้จะต่างไปจากอดีตมากมายที

เดียว!

สองสัปดาห์ก่อน ได้พบปะหารือกับทันตแพทย์ผู้ผันตัวเองมา

เป็นหัวหน้าคณะผู้แทน IFC ธนาคารโลก ที่ทำาหน้าที่พิจารณาความ

ร่วมมือด้านการเงินให้ธนาคารโลก ถึงการปรับตัวของอุตสาหกรรม

ไทยในสภาวะปัจจุบัน ที่กำาลังต้องเร่งปรับตัวเปลี่ยนแปลงให้ทันโลก! 

โดยเฉพาะเรื่องการพัฒนาบุคลากรจากการศึกษาไทย เพื่อให้สอดรับ

เท่าทันความเปลี่ยนแปลงใหม่ที่มีสปีดรวดเร็วและมีผล-มีอิทธิพลยิ่ง

ต่อการเข้าถึงโอกาสใหม่ หรือไม่เช่นนั้นก็ต้องตกอยู่ในวิกฤตการณ์

แบบไม่รู้เนื้อรู้ตัว! หมายถึงถ้าปรับตัวทันความเปลี่ยนแปลงก็จะเปิด

ประตูสู่โอกาสใหม่มากมหาศาล แต่หากปรับตัวไม่ได้ก็ต้องเผชิญ

วิกฤตและการทำาลายล้างไปในที่สุด นี่คือความเคลื่อนไหวของโลก

ใบใหม่!

ในสภาพเช่นนี้เราเห็นพ้องกันว่า จำาเป็นยิ่งต้องรื้อสร้างการ

ศึกษาสู่ทิศทางใหม่ที่สอดรับโลกยุคดิจิตอล ที่ต้องช่วยเสริมสร้าง

ให้ผู้คนเข้าใจ-มีความรู้-ทักษะ ในเรื่องการเข้าถึง-การใช้เทคโนโลยี

และนวัตกรรมในการสร้างความก้าวหน้า-ปรับตัวให้ทันโลกยุคใหม่

ที่เปลี่ยนไป ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงระบบการทำางาน-การมีงานทำา

ในยุคใหม่ ในภูมิทัศน์ใหม่ของการสื่อสาร เศรษฐกิจ สังคม และการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีผลต่อความเป็นอยู่ในปัจจุบันสู่อนาคต!

การทำางานในสายงานการผลิตและบริการในอุตสาหกรรม

และธุรกิจต่างๆ นั้น กำาลังปรับตัวขนานใหญ่ จากระบบเก่าที่เคยชิน

กับฐานความรู้แบบเดิมๆ ที่สร้างระบบการจัดการในการจัดแบ่งคน

ตามหน้าที่ของงานและความสามารถของบุคลากร ที่อยู่ในยุคใช้

กำาลังคนเป็นแกนหลักขับเคลื่อนงานเพื่อสร้างสัมฤทธิผลตามเป้า

หมายที่วางไว้! การจัดการศึกษาจึงอยู่บนฐานคิด-ปรัชญาการจัดการ

แรงงาน การแบ่งภาระหน้าที่ความรับผิดชอบตามภารกิจในสัดส่วน

ต่างๆ ตั้งแต่ธุรกรรม บัญชี จนถึงฝ่ายผลิตฝ่ายดูแลการผลิต ตรวจ

สอบการผลิต จนถึงการจัดส่งสู่ตลาด และในระบบตลาดก็จะมีการ

จัดการคนตามหลัก labor-intensive เช่นกัน เพื่อตอบโจทย์คุณภาพ

และบริการของยุคสมัยให้บรรลุเป้าหมายที่องค์กรและธุรกิจได้

กำาหนดเป้าหมายไว้ การศึกษาจึงทำาหน้าที่สนับสนุนความเคลื่อนไหว

ของงานและการมีงานทำาตามที่กล่าวข้างต้น!

แต่ปัจจุบัน เนื้องาน-การทำางาน ภูมิทัศน์ของระบบงาน สิ่ง

แวดล้อมทางเศรษฐกิจ-สังคมได้เปลี่ยนไปแล้ว! จากการสื่อสารยุค

ดิจิตอลที่มีการปรับตัวเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ และการพึ่งพาความ

ก้าวหน้าของเทคโนโลยีบนแพลตฟอร์มดิจิตอล ที่สร้างผลิตภาพ

รวมของผลลัพธ์ได้สูงกว่ายุคที่ผ่านมามากมาย ทั้งระบบการผลิต

ยังสามารถทำางานตลอดเวลาด้วยระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ ลด

ต้นทุน-ค่าใช้จ่าย-และเพิ่มผลผลิตที่คิดเป็นมูลค่ารวม โดยเปรียบ

เทียบกับระบบงานแบบเก่าได้สูงกว่าเดิมกว่าร้อยละ 30  ทั้งยังช่วย

ให้ผู้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น-เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เมื่อพัฒนาสู่

ระบบอุตสาหกรรม 4.0

จะเห็นว่าลักษณะการทำางานในระบบการ

ผลิตและบริการในอุตสาหกรรม 4.0 นั้น มีพื้นฐาน

ระบบที่ต่างจากเดิมอย่างเกือบจะสิ้นเชิง ตำาแหน่ง

งาน-งาน-ความรับผิดชอบ-ภูมิทัศน์การทำางาน-สิ่ง

แวดล้อม-การจัดการบุคลากรด้านทักษะและความ

รู้ที่เป็นฐานของระบบงานยุคใหม่นั้นต่างกันยิ่งจาก

ระบบเดิม! 

ระบบการผลิตแบบ 4.0 ขับเคลื่อนด้วยระบบ

อัตโนมัติ เชื่อมต่อกันในภูมิทัศน์ของดิจิตอล มีเนื้อ

งาน-ลักษณะงาน ที่เป็นเรื่องการออกแบบระบบ 

การจัดสร้างข้อมูล การใช้อัลกอริทึมประมวลผล-

ประมวลข้อมูลเชื่อมต่อกันทั้งระบบ ขับเคลื่อนการ

ผลิตและบริการที่มีบิ๊กดาต้า เอไอ ไอโอที ประสาน

ประมวลแบบกลไกอัตโนมัติในการผลิต มีแดชบอร์ด

แสดงผลเพื่อควบคุมการผลิตและบริการแบบเรียล

ไทม์ ภาพรวมของการงานยุคใหม่ที่สรุปให้เห็นนี้ ชี้

ว่าต้องการความรู้ ความเข้าใจ และทักษะ ต่างจาก

การงานแบบเดิมอย่างมีนัยสำาคัญ!

ระบบการศึกษาที่ส่งผ่านจากศตวรรษก่อนมา

นั้น ไร้พลังที่จะขับเคลื่อนสู่อนาคต! เพราะฐานราก

ทั้งในเชิงปรัชญา ความรู้ ทักษะ และการต่อยอดพัฒนาของระบบการ

ศึกษาวันนี้นั้น เคลื่อนอยู่บนฐานที่ต่างกันสิ้นเชิงกับการงานและความ

ก้าวหน้ายุคใหม่ ไม่นับการสร้างงานเฉพาะบุคคลในหลากหลายรูป

แบบหลากหลายมิติในสังคมยุคใหม่วันนี้ เรียกได้ว่าการงานใหม่นั้นอยู่

ในโลกคนละยุคก็ว่าได้ นี่คือภาพสะท้อนที่เรียกร้องว่าเมื่อภูมิทัศน์ของ

ชีวิตและการงานเปลี่ยน การศึกษาต้องรื้อสร้างตัวเองให้พ้นจากการ

ถูกทำาลายล้าง เพื่อมาช่วยเสริมสร้างการพัฒนาบุคลากรในโลกใบใหม่ 

ถ้าปรับสร้างใหม่ไม่ได้ก็จะมีสภาพเป็นแค่ความสูญเสียสูญเปล่า!!!.

ลังการพูดคุยสันติสุขระหว่างตัวแทนรัฐไทย และตัว                                                         

แทน บีอาร์เอ็น เพียง 1 วัน เพจ “BRN” Barisan                                                     

Revolusi National ได้มีการโพสต์ข้อความในประเด็น 

การ พูดคุย ใน 3 ประเด็น และ 1 ใน 3 คือประเด็นการมี ส่วน

ร่วมทางการเมือง โดยการกล่าวถึงเรื่องของการก่อสร้างโรงไฟฟ้า

ถ่านหิน ขบวนการเปลี่ยนพื้นที่เปลี่ยนผังเมือง ที่ อ.เทพา เพื่อ 

เอื้อ ให้กับ นายทุน ที่เข้ามาลงทุนใน

พื้นที่ 

ซึ่งประเด็นนี้เข้าใจ

ว่า เพจบีอาร์เอ็นต้องการ 

สื่อ ถึงเรื่องเมืองต้นแบบ

ที่ 4 ที่ อ.จะนะ จ.สงขลา 

ที่กลุ่ม เอ็นจี โอ นำากลุ่ม

ประมงพื้นบ้านจำานวนเล็ก

น้อยทำาการคัดค้านโครงการ

ดังกล่าว ซึ่งเป็นโครงการ

ขนาดใหญ่ในการพัฒนาจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ด้วย อุตสาหกรรม

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการสร้างงานให้กับคนในพื้นที่

ถึง 100,000 ตำาแหน่ง แต่บีอาร์เอ็นไม่ได้ทำา การบ้าน อย่างเพียง

พอ จึงยังนำาเอาเรื่องของ โรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา ที่ ยุติ โครงการ

ไปแล้วมาเป็นข้อมูล เพื่อนำาไปเป็นประเด็น การมีส่วนร่วม

ทางการเมือง ใน นิยาม ของบีอาร์เอ็น 

ดังนั้นถ้า นิยาม การ มีส่วนร่วมทางการ

เมืองของบีอาร์เอ็น ในกรอบข้อตกลงกับคณะ 

พูดคุยสันติสุข ของรัฐไทยที่มี พล.อ.วัลลภ รัก

เสนาะ หัวหน้าคณะ พูดคุย คือการเข้ามามีส่วน

ร่วมกับโครงการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย

การร่วมมือกับองค์กรภาคประชาสังคมที่อยู่ใน ปีก

การเมือง ของบีอาร์เอ็น และคณะ พูดคุย เกิดไป 

หลงเหลี่ยม ของบีอาร์เอ็น ยอมรับใน นิยาม การ

มีส่วนร่วมทางการเมือง แบบที่บีอาร์เอ็นต้องการ 

อะไรจะเกิดขึ้นกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ในอนาคต 

ผู้ที่เข้าใจบีอาร์เอ็นดีจะรู้ว่า ธงนำา ของบีอาร์

เอ็น ตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา ซึ่งเป็นปีที่บีอาร์เอ็น

ลุกขึ้นก่อการ ปฏิวัติ ครั้งใหม่ นอกจากเรื่องการ

ก่อความรุนแรงที่มีเป้าหมายต่อเจ้าหน้าที่รัฐ สถาน

ที่ราชการแล้ว ก็คือเรื่องการทำาลายเศรษฐกิจของ

พื้นที่ จ.ชายแดนภาคใต้ เช่น การวางระเบิดในหัว

เมืองเศรษฐกิจ วางระเบิดสนามบิน วางระเบิด

ย่านการค้า สถานีรถไฟ สถานีขนส่ง เมืองท่องเที่ยว และอื่นๆ 

เพื่อทำาลายธุรกิจการค้า การลงทุน สร้างความหวาดกลัวให้กับ

ประชาชนและนักลงทุน เพื่อมิให้เข้ามาลงทุนในพื้นที่ 

บีอาร์เอ็นต้องการที่จะควบคุมประชาชนไม่ให้มีคุณภาพ

ชีวิตที่ดี ไม่ให้มีความเจริญในพื้นที่ เพราะความเจริญในพื้นที่ทำาให้

คนมีปัญญา มีความคิด มีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งเมื่อถึงจุดนั้นบีอาร์

เอ็นยากที่จะทำาการควบคุมประชาชนให้อยู่ในอิทธิพล ดังนั้นวิธี

การที่บีอาร์เอ็นใช้มาโดยตลอดคือ การก่อการร้ายในย่านการค้า 

เมืองเศรษฐกิจ และเมืองท่องเที่ยว เพื่อทำาลายเศรษฐกิจ การค้า 

การลงทุน ขับไล่นักลงทุนในพื้นที่ออกจากพื้นที่ให้มากที่สุด และ

สร้างความหวาดกลัวมิให้กลุ่มทุนจากภายนอกเข้ามาลงทุนในพื้นที่ 

บีอาร์เอ็นไม่ต้องการให้คนในพื้นที่มีงานทำาในพื้นที่ แต่ต้องการ

ให้คนในพื้นที่เดินทางไปทำางานในประเทศมาเลเซีย เพื่อที่บีอาร์เอ็น

จะได้รับผลประโยชน์จากประชาชนที่เดินทางไปทำางานยังประเทศ

มาเลเซีย บีอาร์เอ็นรู้ดีว่า เมืองต้นแบบ ทุกแห่งที่เกิดขึ้น จะทำาให้

เกิดการพัฒนาพื้นที่ ทำาให้คนมีงานทำา ทำาให้คุณภาพชีวิตของคนใน

พื้นที่ดีขึ้น และทำาให้คนในพื้นที่เห็นถึงความ จริงใจ ของรัฐบาลใน

การแก้ปัญหาความยากจน คนว่างงาน และสร้างคุณภาพชีวิตของ

คนในพื้นที่ ซึ่งบีอาร์เอ็นยอมไม่ได้ และต้อง ขัดขวาง ด้วยการ

ก่อการร้าย และการโฆษณาชวนเชื่อว่า นักการเมือง รัฐบาล

และหน่วยงานของรัฐเอื้อประโยชน์ให้กับ นายทุน โดยที่

ประชาชนในพื้นที่ไม่ได้รับประโยชน์ และการลงทุนขนาด

ใหญ่ สร้างผลเสียให้กับประชาชนในพื้นที่ ในเรื่อง สิ่ง

แวดล้อม ในเรื่อง สุขภาวะ และเกิดการเปลี่ยนเปลี่ยนทาง

สังคม วัฒนธรรม แต่ในส่วนประชาชนจะได้ประโยชน์จาก

การพัฒนา ไม่ว่าจะเป็นโครงการขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ บีอาร์

เอ็นไม่เคยกล่าวถึง 

ก่อนหน้าที่จะมีข้อเสนอเรื่อง การมีส่วนร่วมทางการเมือง 

โดยหยิบเอาประเด็นเรื่องโครงการ โรงไฟฟ้าถ่านหิน ที่ อ.เทพา 

จ.สงขลา มาเป็น แบบอย่าง แกนนำาของบีอาร์เอ็น ได้มีการประสาน

งานกับกลุ่มผู้นำา ศาสนา ที่เป็น อูลามา ของบีอาร์เอ็น และกลุ่มผู้นำา

ทางการศึกษา นักวิชาการที่เป็น ปีกทางการเมือง และกลุ่ม ภาค

ประชาสังคม เพื่อ ขัดขวาง การดำาเนินการของ เมืองต้นแบบ มา

โดยตลอด ซึ่งคนที่เป็น พรานข่าว ที่คลุกคลีอยู่กับงาน ความมั่นคง 

มองเห็น รอยทาง ของบีอาร์เอ็นได้อย่างชัดเจน 

ดังนั้นถ้าในกรอบการ พูดคุย ระหว่างบีอาร์เอ็นกับรัฐไทยใน

การมีส่วนร่วมทางการเมือง ถูกขบวนการบีอาร์เอ็นเข้ามา แทรกแซง 

ในโครงการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้วยการร่วมมือกับภาค

ประชาสังคมที่ จัดตั้ง โดยบีอาร์เอ็น ด้วยการ จับมือ กับ เอ็นจี โอ 

เพื่อขัดขวางมิให้ โครงการใหญ่ๆ เกิดขึ้น และผสานกับการ ก่อการ

ร้าย เพื่อให้เป็นไปตาม ธง ของบีอาร์เอ็น โดยอาศัย กลไก การพูดคุย

สันติสุข 

และสิ่งที่บีอาร์เอ็นต้องการคือการร่วมมือกับ ปีกทางการ

เมือง ในพื้นที่ โดยใช้ ภาคประชาสังคมที่เป็น ปีกทางการเมืองที่ตั้ง

ขึ้นมากว่า 30 องค์กร ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการประสาน

งานกับ เอ็นจี โอ ทั้งในพื้นที่และ ส่วนกลาง ในการ ป้ายส ีต่อ

ศูนย์อำานวยการบริการจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เพื่อสร้าง

ความ แตกแยก และให้คนในพื้นที่เห็นว่า ศอ.บต.สนับสนุนกลุ่ม

ทุน ในโครงการใหญ่ๆ ในพื้นที่ จชต. โดยเฉพาะโครงการ เมือง

ต้นแบบ ทั้ง 4 แห่งใน จชต.เป็นการทำาลาย ศอ.บต. ซึ่งเป็นหน่วย

งานที่รับผิดชอบใน มิติ การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และ

ใน มิติ ของการแก้ไขความ เหลื่อมล้ำา ในสังคมของ จชต. วันนี้

บีอาร์เอ็นพุ่งเป้าไปที่ ศอ.บต.มากกว่า กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า 

เพราะบีอาร์เอ็นต้องการให้เกิดความรุนแรงจากนโยบายของ 

กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ที่เป็นประโยชน์กับการสร้างมวลชนให้

เพิ่มมากขึ้น 

ตัวอย่างที่ชัดเจนที่เพิ่งเกิดขึ้นสดๆ ร้อนๆ คือ กรณีที่เจ้า

หน้าที่ ทหาร ในพื้นที่ จ.นราธิวาส นำากำาลังเข้าตรวจค้นบ้านของ

ผู้ที่ถูก ซัดทอด ว่าเป็น แนวร่วม ในพื้นที่บ้านบ่อทอง อ.ระแงะ 

จ.นราธิวาส ที่เจ้าของบ้านมีการ อัดคลิป ในการ ปะทะคารม 

กับเจ้าหน้าที่ทหาร ซึ่งใช้กฎ อัยการศึก เข้าทำาการตรวจค้นติด

กับ 3 ครั้ง ซึ่งเจ้าของบ้านที่เป็นภรรยาของผู้ต้องสงสัย กล่าวหา

ว่าเป็นการ คุกคาม และใช้ความรุนแรงที่เกินกว่าเหตุ จนกลาย

เป็นประเด็นปัญหาที่มีการ ส่งคลิป ดังกล่าวว่อนอยู่ในโลก โซเชียล  

ในขณะนี้ และภาคประชาสังคม เอ็นจีโอ ส.ส.ในพื้นที่มีการ รับ

ลูก เป็นทอดๆ และสุดท้าย ทหาร กลายเป็น จำาเลย เพราะไม่มี

โอกาสชี้แจงข้อ เท็จจริง ซึ่งเชื่อว่าการที่ ทหาร เข้า

ตรวจค้นแบบ ซ้ำาซาก มีประเด็นของข้อ เท็จจริง ที่

คนในพื้นที่และคนในสังคมไม่ได้รับรู้ สุดท้ายโฆษก 

กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ก็ทำาได้เพียงการปฏิเสธ

ว่า เรื่องที่ถูก กระหน่ำา อยู่ใน โชเชียล เป็นเรื่องที่

ไม่จริง ซึ่งถูกมองเป็นเรื่องการ แก้ตัว ของ กอ.รมน.

ภาค 4 ส่วนหน้า 

ปฏิเสธไม่ได้ว่า ณ วันนี้ บีอาร์เอ็นมีความ 

ช่ำาชอง ใน ยุทธวิธี ทั้งทาง การเมือง และ การ

ทหาร โดยเฉพาะการกำาหนด เป้าหมาย ซึ่งในอดีต 

เป้าหมาย ของบีอาร์เอ็นคือ ทหาร หรือ กอ.รมน.

ภาค 4 ส่วนหน้า แต่วันนี้บีอาร์เอ็นเพิ่มเป้าหมายของ

การ โจมตี มาที่ ศอ.บต. เพราะบีอาร์เอ็นรู้ว่า จุด

อ่อน ของตนเอง อยู่ที่การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาค

ใต้ ซึ่งหากปล่อยให้จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการ

พัฒนาตามที่ ศอ.บต.วางนโยบายเอาไว้ จะกระทบ

กระเทือนกับงาน การเมือง หรืองาน มวลชน ที่

เป็น หัวใจ ของการ ปฏิวัติ รอบใหม่ของบีอาร์เอ็น 

ที่ต้องการใช้การทำา ประชามติ เป็นตัว ชี้ขาด เพื่อให้เกิดความ

เปลี่ยนแปลงใน จชต.ตามที่บีอาร์เอ็นต้องการ 

เปล่า..ที่เขียนมาทั้งหมดไม่ได้เป็นห่วง กลุ่มทุน ที่จะเข้ามา

พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามโครงการของ เมืองต้นแบบ ใน

พื้นที่ 4 จังหวัด แต่เป็นห่วงปัญหาอุปสรรคของการพัฒนาพื้นที่ 

พัฒนาคน แก้ปัญหาคน ว่างงาน ของ ศอ.บต.จะกลายเป็น เหยื่อ 

ของบีอาร์เอ็น โดยผ่านขบวนการ พูดคุยสันติสุข ที่ยังเป็นการ พูด

คุย ที่ยังเป็นเรื่อง ลูกผีลูกคน และสุดท้าย พูดคุยสันติสุข อาจจะ

เป็น โต๊ะเพิ่มทุกข์ ให้กับคนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มากยิ่งขึ้น.

เมือง ไม้ขม รายงาน

เมื่อเป้าหมาย ‘บีอาร์เอ็น’ คือขัดขวางการพัฒนา 

‘พูดคุยสันติสุข’ อาจกลายเป็นโต๊ะ ‘เพิ่มทุกข์’ ให้คนชายแดนใต้ 

ห

เ
เ

ต้องเร่งรื้อสร้างการศึกษาใหม่ให้ทันโลก!!!

tapichart@hotmail.com
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3บทความ-ในประเทศ

มื่อช่วง 2-3 วันท่ีผ่านมา มีน้องคนหน่ึงจากชลบุรีส่งข้อความ

มาหา มาสอบถาม ถึงข้อสงสัยเก่ียวกับการบริการสาธารณสุข 

กรณีเป็นผู้ป่วยติดเช้ือโควิด-19 หน่วยงานรัฐดูแลประชาชนแค่

ไหน อย่างไร

น้องคนน้ีเล่าว่า “แม่และหลานอยู่ท่ีพัทยา หลังจากมีคนงานใน

บ้านติดเช้ือโควิด ท้ังแม่และหลานจึงได้ตรวจเช้ือโควิดเบ้ืองต้นจากชุด

ตรวจ ATK ผลปรากฏว่าติดโควิด จึงแจ้งเข้าระบบออนไลน์ผ่าน QR 

Code ของโรงพยาบาลบางละมุงท่ีทำาเป็นกราฟิกประชาสัมพันธ์ทาง 

เฟซบุ๊ก พร้อมส่งหลักฐานต่างๆ และรูปผล ATK ซ่ึงตามระบบให้รอผล

ตอบกลับไม่เกิน 12 ชม. ผ่านไป 3-4 ชม. เจ้าหน้าท่ีแจ้งผ่านออนไลน์

ให้เข้ารับการตรวจท่ี โรงพยาบาลตามสิทธิรักษาบัตรทอง โดยให้เก็บ

กระเป๋าเส้ือผ้าสำาหรับ 10 วัน มาพร้อมกับการเข้าตรวจท่ี รพ.เลย

แต่ความงงก็บังเกิดข้ึนจนได้ และกลายเป็นคำาถาม  เป็น

ข้อสงสัย ถึงการทำางานในพ้ืนท่ีกับคำาส่ังท่ีออกมาจากกระทรวง

สาธารณสุข และหน่วยงานท่ีรับผิดชอบมันตรงกันหรือไม่ 

เมื่อมีเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลบางละมุง แจ้งว่าหากมีผล  ATK 

เป็นบวก ไม่มีประกันโควิด ประกันสุขภาพครอบคลุมโควิด หลักการ

รักษาจะแค่ตรวจร่างกาย เป็นมากแอดมิตโรงพยาบาล เป็นน้อยเข้า 

Hospitel ไม่มีการตรวจ PCR 

ท่ีสำาคัญและทำาให้งงมากข้ึนคือ ถ้าแจ้งว่ามีประกันโควิด  

ประกันสุขภาพคุ้มครองโควิด รพ.ถึงจะตรวจ PCR ให้ และการตรวจ

น้ีผู้ได้รับการตรวจต้องควักจ่ายเองก่อนคนละ  1,600 บาท โดยเจ้า

หน้าท่ี รพ.บอกค่อยไปเบิกประกันเอาเอง

ซ่ึงมาทราบภายหลังว่า รพ.บางละมุง จะตรวจ PCR ให้เฉพาะ

คนท่ีต้องการเอาไปเบิกประกันเท่าน้ัน ถ้าไม่ใช้เบิกประกันก็จะไม่ตรวจ

ให้

ความงงยังเกิดข้ึนต่อเนื่อง โดยค่าตรวจ PCR ท่ีต้องเสียให้ 

รพ.บางละมุงจำานวน 1,600 บาทน้ัน จะได้รับการตรวจยืนยันผลและ

ใบรับรอง 1 ชุด หากต้องการใบรับรองตัวจริงเพ่ิมเพื่อไปเบิกประกัน

ต่างๆ หรือใช้รับรองในกรณีต่างๆ  ต้องเสีย 200 บาท ต่อ 1 ใบ 1 คน

จะได้รับเอกสาร 2 ใบ  เท่ากับต้องจ่าย 400 บาท โดยหนังสือรับรองน้ี

เป็นเพียงกระดาษ A4 ปรินต์ธรรมดา มีตราป๊ัม รพ. 

ไม่แน่ใจว่าระเบียบของ สธ.กำาหนดไว้ว่าหนังสือรับรองใดๆ จาก

โรงพยาบาลของรัฐ ราคาต้องสูงถึงแผ่นละ 200  บาทหรือไม่??? 

น้องท้ิงท้ายเอาไว้ว่าท่ีต้องถามมาดังๆ เพราะประกันโควิดเสีย

เงินหลักร้อยบาท ไม่ถึง 200 บาทด้วยซ้ำา ต้องมาเสียเงินตรวจ PCR 

เอง 1,600 บาท ตาสีตาสารายได้ไม่มีช่วงโควิด แต่ต้องเบิกประกันท่ี

ทำาไว้กันตาย เขาจะเอาเงินท่ีไหนไปจ่าย ต้องไปกู้หน้ียืมสินอีกหรือไม่ 

และกว่าประกันจะจ่ายคืนใช้เวลาอีกเท่าไร บริษัทประกันจะมีคืนหรือ

เปล่าก็ยังไม่รู้เลย 

เป็นการผลักภาระให้ประชาชนท่ีไม่มีจะกินหรือไม่??? 

เพราะเท่าท่ีเคยฟังผู้บริหารระดับกระทรวง ระดับรัฐมนตรี 

บอกเอาไว้มีงบจากสำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 

ครอบคลุมไว้แล้ว โรงพยาบาลรัฐไม่น่าจะเรียกเก็บจากประชาชนได้ 

หรือจะมีการเปล่ียนกฎ เปล่ียนกติกาใหม่ก็ควรแจ้งประชาชน

ให้เข้าใจ”

ครับ...เมื่อประชาชนสงสัย เมื่อประชาชนข้องใจ โรงพยาบาล

บางละมุง ก็น่าจะออกมาช้ีแจง มาให้ความกระจ่าง  ทุกอย่างเป็นไป

ตามระบบ เป็นไปตามระเบียบอย่างไร หรือผิดพลาดท่ีการสื่อสาร 

ชาวบ้านรอฟังคำาตอบอยู่.

ข้องใจตรวจโควิด รพ.

เ

ซัดรัฐยกโควิดไล่ม็อบพีมูฟ

โรคประจำาถิ่น-กินประจำาเมือง

าว.....

“กระทรวงสาธารณสุข เตรียมประกาศให้โรคโควิด-19  เป็น

โรคประจำาถ่ิน แทนโรคระบาด” 

คงพอผ่านหู-ผ่านตากันบ้างแล้วนะครับ?

จะเพื่อ “หย่ังกระแส” ความคิดเห็นหรือเพื่อ “ส่งสัญญาณ” ถึง

ชาวบ้าน ว่าจากน้ีไปเราจะเข้าสู่สังคม New  Normal แท้จริงกันแล้ว

คือโควิดกับเรา จะอยู่ร่วมกันตลอดไปในฐานะเพื่อนท่ี “จะแยก

ขาดจากกันไม่ได้”

ซ่ึงน่ัน จะด้วยเจตนาใดก็ช่าง แต่โปรดทราบกันไว้เถอะ 

ไม่เพียงสังคมไทย กระท่ัง “สังคมโลก” ก็จะต้องเดินไปในวิถีน้ี

แล้วโควิดกับคนไทย จะประกาศวัน “แต่งงาน” เข้าหอกัน

จริงจังเมื่อไหร่ล่ะ?

รัฐมนตรีสาธารณสุข “นายอนุทิน ชาญวีรกูล” บอกว่า 

“จะต้องมีการประเมินสถานการณ์ก่อนจะประกาศ ซ่ึงจะ

ประเมินคร้ังแรกในเดือนกุมภาพันธ์น้ี”

ประเมินจากไหน?

จากหลักเกณฑ์ อาการผู้ติดเช้ือ, การเข้าโรงพยาบาล และ

อัตราการเสียชีวิต 

ปัจจัยสำาคัญ คือ 

“ต้องลดความรุนแรงของโรคให้ประชาชนสามารถอยู่กับโค

วิดได้เหมือนโรคประจำาถ่ินอื่นๆ ก่อน เช่น ไข้หวัดใหญ่ ไข้เลือดออก 

เป็นต้น”

แต่ถึงประกาศเป็นโรคประจำาถ่ินแล้ว.....

ประชาชนก็ยังต้องปฏิบัติตัวตามมาตรการสาธารณสุข

เคร่งครัดเหมือนเดิม

“ต้นเดือนกุมภาพันธ์น้ี จะฉีดวัคซีนในเด็กอายุ ๕-๑๑ ปี  ซ่ึง

อาจทำาให้จำานวนการแพร่ระบาดลดลงได้ เนื่องจากเด็กนำาเช้ือไปสู่

คนในครอบครัวได้”

น่ี....

ผมก็จับความจากท่ีคุณอนุทินให้สัมภาษณ์นักข่าวเมื่อวาน (๒๘ 

ม.ค.๖๕) ท่ีพูดกันฉาบฉวย ว่า ๑ กุมภา จะประกาศให้โควิดเป็นโรค

ประจำาถ่ิน น้ัน

ยังหรอกครับ...ยัง!

ประกาศเป็นโรคประจำาถ่ินน่ะ ประกาศแน่ แต่ยังไม่ใช่เวลา

น้ี ตอนน้ี 

“นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต” ปลัดสา’สุข ย้ำาว่า 

“ขณะน้ีไทยยังไม่ได้ประกาศให้โรคโควิดเป็นโรคประจำาถ่ิน 

เป็นเพียงการประกาศ ‘โรดแมป’ เพื่อทำาแผน 2 ระยะก่อนเท่าน้ัน 

โดยระยะท่ี ๑ ท่ี ๒ จะมีกรอบเวลาระยะละ ๖ เดือน 

หากระหว่างน้ี ไม่มีการระบาดของเช้ือกลายพันธ์ุท่ีรุนแรงกว่า

น้ี ภายใน ๖ เดือน จะทำาให้ได้ตามแผนท่ีวางไว้” 

ประเด็นท่ีห่วงกันมากว่า......

หากประกาศให้เป็นโรคประจำาถ่ินแล้ว จะไม่ครอบคลุมการ

คนไม่เขม้นตามองตัวเลข “วันน้ีติดโควิดเท่าไหร่” เป็นอันดับแรก

แล้ว

แต่จะรูดสายตาปร๊ืดดด ไปตอนท้าย ตรงตัวเลข “วันน้ี ตายเท่า

ไหร่” แทน

นับแต่สายพันธ์ุโอมิครอนมา นึกว่าจะเป็นมหาวินาศก่อนมหา

สงกรานต์ ปี ๒๕๖๕ 

แต่ปรากฏว่า สาธารณสุขไทยเราเจ๋ง “เอาอยู่” แฮะ!

ป่วยคงยอดมาตรฐานรายวัน อยู่ท่ีวันละ ๗-๘ พัน ข้ึน-ลง

ส่วนยอดตาย ไม่เกินระดับ ๒๐ ต่อวัน มีช่วงน้ี ข้ึนไปถึง  ๒๒ แต่

ก็ไม่มากจนเป็นนัยบ่งบอกถึงความรุนแรงท่ีเอาไม่อยู่

ผมมีความเห็นเสริมด้านตัวเลขแถลงเก่ียวกับผู้เสียชีวิตประจำาวัน

สักเล็กน้อย

คือ เมื่อบอกยอดผู้เสียชีวิต น่าจะแจกแจงถึงสาเหตุ, วัย, โรคประจำา

ตัวผู้เสียชีวิตน้ันๆ ด้วย

เพราะไม่เช่นน้ัน สมมุติบอก “วันน้ีตาย ๒๐ ราย” เฉยๆ  ผู้รับ

ข่าวสารก็จะเข้าใจว่า ตายเพราะ “โควิดเอาตาย”

ซึ่งในข้อเท็จจริง มันมีปัจจัยอื่นนำาไปสู่การเสียชีวิตอยู่มาก ส่วน

โควิด มันแค่เป็น “โรคจรมา” ผสม เป็นเหตุสุดท้ายเท่าน้ัน

สำานักข่าวบางแห่งเขาทำาดีในประเด็นน้ี เขาแยกแยะให้ฟังเลยว่า 

ในยอดเสียชีวิต ๒๐ รายน้ัน 

มี ๑๖ ราย เป็นผู้สูงอายุ ท้ังมีโรคประจำาตัว ท้ังไม่ได้ฉีดวัคซีนเลย 

ส่วนอีก ๓-๔ ราย ฉีดแค่เข็มเดียว!

ถ้าแจกแจงโปรไฟล์เก่ียวกับผู้ตายอย่างน้ี ไม่เพียงตัดตอน “สำานัก

ข่าวลือแห่งชาติ” นำาตัวเลขไปแปลงสาร ว่าตายเพราะโอมิครอนแล้ว 

ยังจะช่วยให้คนท่ีไม่ยอมฉีดวัคซีน หรือละเลยท่ีจะฉีด  ได้เห็นความ

สำาคัญท่ีต้องฉีด แล้วไปรับการฉีด ซ่ึงสา’สุขของรัฐมนตรีอนุทินตอนน้ี เขา

มีให้อาบแทนฉีดด้วยซ้ำา!

ว่าจะจบแค่น้ี แต่พอดี เห็นข่าว........

“ดร.ศุภณัฐ อภิญญาณ” หรือ “ดร.นิว” นักวิจัยภายใต้สถาบันวิจัย 

MAST Center และ คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์  University of Arkansas 

ประเทศสหรัฐอเมริกา

โพสต์หนังสือด่วนท่ีสุดของ “นายชีวะภาพ ชีวะธรรม”  รองอธิบดี

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้ ถึง อัยการจังหวัดราชบุรี ลงวันท่ี 

๒๗ ม.ค.๖๕

กรณี ตำารวจส่ังไม่ฟ้องคดี “ธนาธร” พร้อมแม่และพ่ีสาว คดีรุก

ป่าสงวนฯ ราชบุรี 

และ “กรมป่าไม้” ส่งหนังสือด่วนถึง “อัยการราชบุรี” แย้งคำาส่ัง 

พร้อมระบุถึงเหตุผลไม่รอผลเพิกถอน น.ส.3 ก. 60  ฉบับ ก็อยากนำามาบ

อกให้รู้กันนิดหน่อย

เน้ือหาในโพสต์ ดร.ศุภณัฐ ท่ีควรรู้มีประมาณน้ี......

........รายละเอียดหนังสือของกรมป่าไม้ท่ีส่งถึงอัยการราชบุรี เน้ือหา

สำาคัญระบุว่า 

“กรมป่าไม้” ได้รับหนังสือจาก “กองกำากับการ 5 กองบังคับการ

ปราบปรามการกระทำาความผิดเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติและส่ิง

แวดล้อม” แจ้งว่า 

ได้ทำาการสอบสวนคดี นางสมพร นางชนาพรรณ และนายธนา

ธร เสร็จส้ินแล้ว เมื่อวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2564 และได้ส่ง “สำานวน

สอบสวน” ไปยัง “พนักงานอัยการจังหวัดราชบุรี” โดยมีความเห็น 

“ส่ังไม่ฟ้อง” ผู้ต้องหา

กรมป่าไม้ขอเรียนว่า........

ศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิง

แวดล้อม ได้มีหนังสือขอให้ “กรมท่ีดิน”

พิจารณาเพิกถอนเอกสารสิทธิในท่ีดิน น.ส.3 ก. จำานวน  60 

ฉบับ 

และได้มีหนังสือขอทราบความคืบหน้าการพิจารณาเพิกถอน

เอกสารสิทธิท่ีดินจาก “กรมท่ีดิน”

อีกท้ัง “กรมป่าไม้” ได้มีหนังสือแจ้ง “กองกำากับการ 5  กอง

บังคับการปราบปรามการกระทำาความผิดเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม” 

ว่า “ยังไม่มีความคืบหน้า” ในการเพิกถอนเอกสารสิทธิท่ีดินดัง

กล่าว ซ่ึง “กรมป่าไม้” พิจารณาแล้ว เห็นว่า 

ตามท่ี “พนักงานสอบสวนกองกำากับการ 5 กองบังคับการ

ปราบปรามการกระทำาความผิดเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติและส่ิง

แวดล้อม” ได้มีความเห็น “ส่ังไม่ฟ้อง” ผู้ต้องหาตามฐานความผิด เสนอ 

“อัยการจังหวัดราชบุรี” เพื่อพิจารณา โดยท่ี “ไม่รอผลการพิจารณา

การเพิกถอนเอกสารสิทธิท่ีดิน น.ส.3 ก. จำานวน 60 ฉบับ” จากกรม

ท่ีดิน, กรมป่าไม้ 

จึงมี “ความเห็นแย้ง” กับพนักงานสอบสวน

เนื่องจากคดีน้ี “พนักงานสอบสวน” ไม่ได้นำาผลการพิจารณา

เพิกถอนเอกสารสิทธิท่ีดินประกอบสำานวนการสอบสวนแต่อย่างใด 

ดังน้ัน เพื่อให้การดำาเนินคดีเป็นไปตามกฎหมาย และไม่ให้เกิด

ความเสียหายต่อรัฐ 

จึงขอได้โปรดรอผลการพิจารณาการเพิกถอนเอกสารสิทธิท่ีดิน

จากกรมท่ีดิน และประเด็นอื่น ก่อนพิจารณาส่ังคดีต่อไป 

ผลเป็นประการใด โปรดแจ้งกรมป่าไม้ทราบด้วย

อืมมมมม.....

“ตำารวจ” อีกแล้วครับ...ท่าน!

ไม่ใช่อะไร กลัวธนาธร คณะสามน้ิว คณะพรรคก้าวไกล เขาจะ

บุกไปล้อม สตช.และสำานักงานอัยการ 

ว่าสองมาตรฐาน ไม่แฟร์กับชาวบ้าน อยากให้ส่ังฟ้องเหมือนคดี 

“อดีต ส.ส.ปารีณา ไกรคุปต์” น่ันแหละ

คดี “บอส-เรดบูล” ยังถูกด่าไม่จางเสียง

แล้ว “ตำารวจ-อัยการ” จะกล้า “แอนด์โก” กันอีกหรือ?

น่ีคือ “คำาถาม” จากสังคมเป็นธรรม

นิทานเรื่องน้ี สอนให้รู้ว่า คนไทยยังรู้จัก “แม่สมพร” น้อย

ไป...จบ.

รักษา การฉีดวัคซีน และการตรวจคัดกรอง น้ัน

ปลัดสา’สุข ยืนยัน “ไม่มีผลกระทบ”!

การรักษาให้เป็นไปตามสิทธ์ิ ๓๐ บาท ประกันสังคม ข้าราชการ 

หรือกรณีแรงงานข้ามชาติ ท่ีไม่มีสิทธ์ิ ก็จะรักษาให้เหมือนเดิม

การรับวัคซีน รัฐยังเป็นผู้จัดการ และสนับสนุนวัคซีนในระยะแรก 

๒-๓ ปีน้ี เหมือนเดิม รวมไปถึงค่าชดเชย หากได้รับผลกระทบจากการ

ฉีดวัคซีนด้วย

ดังน้ัน........

การไปถึงจุด “โควิดเป็นโรคประจำาถ่ิน” ก็ต้องกำาหนดหลักเกณฑ์

ข้ึนมา 

ทำาให้ต้องมีระบบจัดการกับตัวโรค มาพิจารณาจัดทำามาตรการ

กลวิธี รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ท่ีจะเกิดข้ึน เพื่อให้สอดคล้องกัน 

ครับ....

เป็นเรื่องนำามาบอกกัน ไม่สนุก แต่ควรต้องรู้ไว้ ซ่ึงตามแนวทาง

ประเทศ ตามท่ีรัฐมนตรีอนุทินและปลัดสา’สุขแถลงไข ผมเห็นด้วย

ท่ีจะรอให้โควิดเป็น ๐ ก่อน ค่อยประกาศ “ไทยไม่มีโควิด” น้ัน 

น่ันต้องรอ “โลกทิพย์”

แต่ถ้าจะอยู่โลกเป็นจริงน้ี ท่ีจะเป็นไปได้ก็แค่

ไทย “โควิดฟรีคันทรี” เท่าน้ี เจ๋งท่ีสุดแล้ว! 

หมายถึง ไทยเป็นพ้ืนท่ี “ควบคุมโควิด” ได้ดี และปัจจัยท่ีทำาให้ 

“ปลอดโควิด” ได้ 

คือ การ “ฉีดวัคซีน” มียา, เวชภัณฑ์ รองรับผู้ป่วย และประชาชน

ให้ความร่วมมืออย่างดี

 ไม่ได้หมายถึง “ไม่มีโควิด” ในประเทศไทย แบบน้ัน มันโม้สไตล์ 

“ไอ้เฒ่าเล้ียงแกะ” กล่อมประสาทพวกสาวกง่ัง ท่ีตกกลางคืน ก็เข้าคลับ

เฮาส์ ไอ้เฒ่าโม้อะไร ก็ใช่ครับนาย เป็นควายตามเชือกล่ามจมูกไปท้ังหมด!

 ไม่มีประเทศไหนในโลก ประกาศได้ว่า NO COVID-19  นอกจาก

ปรับสภาพเป็น “โรคประจำาถ่ิน” แล้วอยู่กับมัน 

ตอนน้ี เวลา ศบค.แถลงประจำาวัน....

ข่

อัคราเผย5เดือน

เปิดเหมืองทอง

ฟุ้งกองทุนเพียบ

พิจิตร • ความคืบหน้าเหมือง

ทองอัคราซึ่งตั้งอยู่ที่ ต.เขาเจ็ด

ลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร ที่ขณะนี้

อยู่ในความสนใจของคนไทยทั้ง

ประเทศ ที่จับตามองว่าจะได้กลับ

มาดำาเนินกิจการอีกครั้งภายใน

ปี 2565 ล่าสุดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่าน

มา นายเชิดศักดิ์  อรรถอารุณ ผู้

จัดการทั่วไป ฝ่ายกิจการภายนอก 

บริษัท อัครา  รีซอร์สเซส จำากัด 

ได้เชิญผู้สื่อข่าวเข้าร่วมการรับฟัง

คำาชี้แจงที่จัดขึ้น โดยการเชิญผู้นำา

ท้องถิ่นซึ่งนำาทีมโดยนายกฤษณะ  

ก้อนแก้ว นายก อบต.เขาเจ็ด

ลูก ตัวแทนผู้นำา กำานัน ผู้ ใหญ่

บ้าน ที่อยู่ในเขตพิจิตร, พิษณุโลก, 

เพชรบูรณ์ ซึ่งมีพื้นที่ปกครองอยู่

ในรัศมี 5 กม.รอบเหมืองทองอัค

รา รวมกว่า 40  คน  เพื่อรับฟัง

การอธิบายและตอบข้อซักถาม

ของการกลับมาเปิดดำาเนินการ

ของเหมืองทองอัครา

 โดยตัวแทนของอัคราได้

ชี้แจงกับผู้นำาชุมชนว่า บริษัทขอ

ชี้แจงให้ผู้นำาชุมชนซึ่งเป็นผู้ที่อยู่

ในพื้นที่ตัวจริง ให้ช่วยนำาข้อมูลไป

สื่อสารกับชาวบ้านด้วยว่า อัครา                      

จะกลับมาดำาเนินกิจการอีกครั้ง

โดยช่วงแรกนับจากวันที่ 1 ก.พ.

65 ใช้เวลาต่อจากนี้อีกประมาณ 

5 เดือน จะเป็นการดำาเนินการส่ง

ทีมช่างที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักร 

เครื่องยนต์ พาหนะและยานยนต์  

อาคารสถานที่ เข้าดำาเนินการ

ซ่อมแซมปรับปรุงให้ทุกอย่างมี

สภาพที่พร้อมใช้งาน จากนั้นก็จะ

รายงานไปยังกรมอุตสาหกรรมพื้น

ฐานและการเหมืองแร่ ให้มาตรวจ

ความพร้อมเพื่อเข้าสู่การดำาเนิน

กิจการ จากนั้นก็จะประกาศรับ

สมัครคนงานซึ่งมีข้อตกลงเอาไว้

ว่า 90% จะต้องเป็นคนในพื้นที่

อยู่รอบๆ เหมืองทองอัครา ส่วนอีก 

10% ก็จะเป็นผู้ที่มีความสามารถ

เฉพาะทางเท่านั้น 

 นอกจากนี้ ยังได้ชี้แจง

ถึงเรื่องการดูแลสิ่งแวดล้อมและ

สุขภาพ รวมถึงโครงการฟื้นฟู

คุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ อาชีพ

การทำามาหากิน การศึกษา และ

อื่นๆ ของเหมืองทองอัครา ซึ่ง

มีกองทุนตามเงื่อนไขแนบท้าย

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม EIA จำานวนมากที่

ต้องดำาเนินการให้เป็นไปตามที่

กฎหมายกำาหนดไว้.

‘วิษณุ’แจงปม‘สราวุธ’นั่งสารพัดบอร์ด 
ทำาเนียบรัฐบาล • เมื่อวันศุกร์ 

นายวิษณุ เครืองาม รองนายก

รัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงกรณี

มีการเรียกร้องให้ยกเลิกคำาส่ัง

แต่งต้ังนายสราวุธ เบญจกุล ท่ี

ปรึกษาพิเศษประจำาสำานักงาน

ศาลยุติธรรม เป็นกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะ

กรรมการคดีพิเศษ  และรอง

ประธานอนุกรรมการในคณะ

อนุกรรมการ ก.ตร.ว่า หน่วย

งานเจ้าของเร่ืองเป็นผู้เสนอ 

และท้ังหมดท่ีแต่งต้ังให้นาย                   

สราวุธไปดำารงตำาแหน่งใด

ก็ตาม ไม่ได้เป็นการเลือกไป

จากข้างบน 

นายวิษณุกล่าวว่า อย่าง

กรรมการสภามหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร์ ก็มีคณะ

กรรมการสรรหามาก่อนแล้ว

เสนอขึ้นมา หน้าที่ของรัฐบาล

คือการนำาความกราบบังคม

ทูลฯ ส่วนการตั้งเป็นบอร์ด

รัฐวิสาหกิจต่างๆ เป็นการเสนอ

ผ่านรัฐมนตรีเจ้ากระทรวง 

อย่างไรก็ตาม การทบทวนทำาได้

ทั้งนั้น แต่เป็นเรื่องของหน่วย

งานที่จะไปดำาเนินการ

ผู้สื่อข่าวถามว่า ได้ตรวจ

สอบคุณสมบัติของนายสราวุธ 

มาก่อนหรือไม่ ว่าได้ถูกตรวจ

สอบจากประธานศาลฎีกา นาย

วิษณุกล่าวว่าได้ยินแว่วๆ แต่

ไม่พบว่ามีอะไรชัดเจน ยังไม่มี

การลงโทษอะไรชัดเจน แต่

ข้อสำาคัญคือนายสราวุธไม่ใช่ผู้

พิพากษา ไม่ได้เป็นข้าราชการ

ตุลาการ แต่เป็นข้าราชการ

ธุรการของสำานักงานศาล

ยุติธรรม และตำาแหน่งปัจจุบัน

น้ันคือ ท่ีปรึกษาพิเศษประจำา

สำานักงานศาลยุติธรรม ซ่ึงไม่ใช่

ท่ีปรึกษาศาล แต่เป็นในส่วน

ของสำานักงาน

เมื่อถามย้ำาว่า จะไม่มี

ปัญหาในภายหลังใช่หรือไม่

หากผลตรวจสอบออกมาว่า

นายสราวุธผิด นายวิษณุกล่าว

ว่า ที่มีการรายงานขึ้นมานั้น

พบว่าขณะนี้ยังไม่มีปัญหา

อย่างไรก็ตาม ก่อน

หน้านี้กลุ่มผู้พิพากษานำาทีม

โดย นายศรีอัมพร ศาลิคุปต์ 

ข้าราชการตุลาการบำานาญ 

อดีตประธานศาลอุทธรณ์ 

ภาค 5 ได้เข้ายื่นหนังสือต่อ 

ป.ป.ช.เพื่อขอให้ดำาเนินคดี

ตามประมวลกฎหมายอาญา 

มาตรา 157 ต่อ พล.อ.ประยุทธ์ 

จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี 

และนายวิษณุ  เครืองาม รอง

นายกรัฐมนตรี  

ในกรณีให้ความเห็นชอบ

แต่งต้ังนายสราวุธ ท่ีถือเป็นเจ้า

หน้าท่ีในสังกัดสำานักงานศาล

ยุติธรรม ให้ดำารงตำาแหน่ง

สำาคัญในหน่วยงานของรัฐและ

เอกชนต่างๆ นอกสำานักงาน

มากมายกว่า 16 ตำาแหน่ง 

ท้ังๆ ท่ีอยู่ระหว่างถูกสอบสวน

วินัยร้ายแรง กรณีการจัดซ้ือ

จัดจ้างปรับปรุงอาคารศาล

จังหวัดพระโขนง รวมท้ังศาล

จังหวัดตล่ิงชัน และศาลจังหวัด

มีนบุรี  ตามคำาส่ังประธานศาล

ฎีกา และมีการส่งเรื่องมายัง

สำานักงาน  ป.ป.ช.ให้รับดำาเนิน

การสอบสวนแล้ว.

เครือข่ายภาคประชาชน อาทิ เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ  กทม., เครือข่ายเหยื่ออุบัติเหตุ ทำา

กิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ “ขอทางม้าลายที่ปลอดภัย” บริเวณทางม้าลายที่มี ไฟสัญญาณคนข้าม 

หน้าศาลาว่าการ กทม. และร่วมกันสั่นกระดิ่งปลุก กทม. ให้ตื่นทำางานเชิงรุกลดอุบัติเหตุ-สูญ

เสียซ้ำาซาก 

เมื่อวันศุกร์ นายอนุชา 

นาคาศัย รัฐมนตรีประจำาสำา

นักนายกรัฐมนตรี ในฐานะรอง

ประธานคณะกรรมการแก้ไข

ปัญหาขบวนการประชาชน

เพ่ือสังคมท่ีเป็นธรรม หรือพี

มูฟ  เปิดเผยว่า การประชุมร่วม

กับตัวแทนพีมูฟเพื่อพิจารณา

แก้ไขข้อเรียกร้องจำานวน 15 

ข้อ โดยท่ีประชุมรับทราบข้อ

เรียกร้องของพีมูฟทุกกรณี

ปัญหา และรับทราบความคืบ

หน้าในการดำาเนินการแก้ไข

ปัญหาของคณะอนุกรรมการ

ภายใต้คณะกรรมการ และรับ

ทราบข้อเสนอแนะจากส่วน

ราชการท่ีเก่ียวข้อง รวมท้ังได้

มอบหมายให้คณะอนุกรรมการ

ภายใต้คณะกรรมการและ

ส่วนราชการท่ีเก่ียวข้องรับ

ประเด็นข้อเสนอของพีมูฟไป

พิจารณาเร่งรัดดำาเนินการต่อ

ไป โดยจะนำาผลการประชุม

หารือพร้อมท้ังข้อเสนอแนะ

ต่างๆ เสนอต่อท่ีประชุมคณะ

กรรมการคร้ังท่ี 1/2565 ในวัน

ท่ี 31 ม.ค.น้ี ท่ีมี พล.อ.ประวิตร 

วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ เป็น

ประธานคณะกรรมการแก้ไข

ปัญหาพีมูฟ

วันเดียวกัน นายธีรภัทร 

ประยูรสิทธิ ปลัดสำานักนายก

รัฐมนตรี (สปน.) กล่าวหลังพบ

ตัวแทนพีมูฟมีผลตรวจโควิด-

19 ด้วย ATK เป็นบวก 7 คน

ว่า ก่อนหน้าน้ีเจ้าหน้าท่ีศูนย์

รับเรื่องราวร้องทุกข์ 1111 ทำา

เนียบฯ ติดโควิด-19 จากผู้มา

ยื่นเรื่องร้องเรียนจำานวนมาก 

ส่งผลให้ สปน.ท่ีกำากับดูแลศูนย์

รับเรื่องร้องเรียนดังกล่าวต้อง

กำาหนดมาตรการเข้มข้น โดย

ให้ประชาชนร้องเรียนผ่านช่อง

ทางออนไลน์หรือไปรษณีย์ ส่วน

ผู้ท่ีจะต้องเข้าร่วมประชุมหรือ

ติดต่องานท่ีศูนย์ดังกล่าว ต้อง

แสดงผลตรวจ ATK หรือผลการ

ฉีดวัคซีน สำาหรับบริเวณกลุ่มผู้

ชุมนุมพีมูฟอยู่นอกเหนือพ้ืนท่ี

ควบคุมของ สปน.จึงประสาน

กรมควบคุมโรคและหน่วยงาน

สาธารณสุขของ กทม.เข้าไป

ตรวจคัดกรองตามข้ันตอน

แล้ว วันเดียวกันกลุ่มพีมูฟออก

แถลงการณ์ระบุว่า “กรณีผล

การประชุมร่วมระหว่าง ขปส.

และรัฐบาล โดยหลังการประชุม

เจ้าหน้าท่ี สปน.ได้ส่งสรุปผล

การประชุมหารือเพื่อพิจารณา

แนวทางการแก้ไขปัญหา เรา

เห็นว่าตามบันทึกผลประชุมท่ี 

สปน.ส่งมาน้ันไม่ครบถ้วนและ

ไม่ถูกต้อง เนื่องจากไม่ได้ทำางาน

ร่วมกันและเป็นการสรุปฝ่าย

เดียว 1.เราเห็นว่ารายงานการ

ประชุมดังกล่าวเน้ือหาไม่ครบ                                                          

ถ้ วน  มี ก า ร ถู ก ตัดตอน

เจตนารมณ์ ใจความสำาคัญท่ี 

ขปส. เรียกร้องให้มีมติ ครม.

ส่ังการในทุกข้อ แต่กลับไม่

พบเห็นในรายงานน้ีแม้แต่ข้อ

เดียว 2.เราขอให้ สปน.ได้ส่ง

ผู้แทนมาร่วมปรับปรุงเน้ือหา

รายงานการประชุมเม่ือวัน

ท่ี 27 มกราคมท่ีผ่านมา ให้

ถูกต้องตรงกันและเป็นไปตาม

เจตนารมณ์ ข้อเรียกร้องของ 

ขปส. ท้ังน้ีจะได้เป็นแนวทาง

การทำางานโดยกระบวนการมี

ส่วนร่วมอย่างแท้จริง

นอกจากน้ัน 3.เราขอ  

ยืนยันให้การประชุมคณะกรรม 

การแก้ไขปัญหา ขปส.ในวันท่ี 

31 มกราคม 2565 เป็นการ

ดำาเนินการประชุมในห้องประชุม 

โดยมีมาตรการป้องกันทาง

สาธารณสุขในการควบคุมการ

แพร่ระบาดของโรคโควิดอย่าง

เคร่งครัด โดยผู้แทน ขปส.พร้อม

ให้ความร่วมมืออย่างเต็มท่ี”

“เรายืนยันว่าการชุมนุม

ของ ขปส.อยู่ภายใต้การดูแล

ตามมาตรฐานสาธารณสุข วัน

น้ีในท่ีชุมนุมเราได้มีการตรวจ

คัดกรอง ATK สำาหรับสมาชิก

ในท่ีชุมนุม จัดระเบียบระบบ

ตามมาตรฐานการป้องกันการ

แพร่ระบาดเช้ือโควิด-19 ดังน้ัน

รัฐบาลจะต้องไม่นำาเอาเงื่อนไข

การพบผู้ติดเช้ือในท่ีชุมนุมซ่ึง

เป็นเรื่องปกติท่ีจะสามารถพบ

ได้ในท่ีท่ัวไปในทุกสถานท่ีของ

สังคม มาเป็นเง่ือนไขบังคับ

ย้ายการชุมนุม และไม่เข้าร่วม

เจรจากับตัวแทนของ ขปส.

ในวันที่ 31 ม.ค.ที่จะถึงนี้” 

แถลงการณ์ระบุ.

ทำาเนียบรัฐบาล • ม็อบพีมูฟซัด รบ.หยุดอ้างโควิด สางปม

ปัญหาความเดือดร้อนชาวบ้าน หลัง สปน.ชี้พบผู้ติดเชื้อผล

ตรวจเอทีเคเป็นบวก ขณะที่ “อนุชา” ระบุนำาปัญหาส่งวงประ

ชุมบิ๊กป้อม 31 ม.ค.นี้ 



ขยายความบทที่ 12 ปรัชญาศาสนา
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4 บทความ

ป
หามใชสายมู

ดันทะลุซอยจนเกือบสําเร็จ สําหรับนโยบายปลูกกัญชาเสรี

เพ� อสุขภาพของคาย ภูมิใจไทย ที่ทําเอา เสี่ยหนู- อนุทิน ชาญวีร

กูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข ในฐานะหัวหนาพรรค 

ยิ้มแกมปริที่ใกลถึงฝงฝนเต็มที 

โดยลาสุด เส่ียหนู พรอมดวย

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรพรรคภูมิใจไทย 

รวมกันลงช� อเสนอรางพระราชบัญญัติ

กัญชา กัญชง พ.ศ. ... ตอนายชวน หลีก

ภัย ประธานสภาผูแทนราษฎรและประธาน

รัฐสภา เพ� อพิจารณานําเขาสูกระบวนการ

ตราเปนพระราชบัญญัติเพ� อใหมีผลบังคับใช

ครั้นถูกถามหากกฎหมายมีผลบัง 

คับใช คนที่ปลูกกัญชาไดจะเปนเฉพาะ

วิสาหกิจชุมชนหรือประชาชนทั่วไปสามารถปลูกไดดวย เสี่ยหนู 

ยืนยันวา จากนี้ ไปจะปลูกไดงายแลว 

สวนประชาชนทั่วไปจะจํากัดจํานวนตอรายในการปลูกหรือ

ไม เสี่ยหนู บอก “ใหจดแจง” พรอมหยอกๆ อยางอารมณดีวา “แต

หามใชสายมูนะ” ทําทุกคนหัวเราะไปตามๆ กัน

แหม..ยังไงก็ใชใหถูกวัตถุประสงค เพ� อทางการแพทย อยา

ไปใชทางสายมูเตลูกันนะทุกคน ฮาๆๆ

ถามกระแส 

เร� องวุนๆ ใน พปชร. ตอเน� องจะกระทบถึงเสถียรภาพรัฐ 

บาลหรือไม หลังพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ขับ 21 ส.ส.กวน   

ธรรมนัส ออกจากพรรค 

โดยมีรายงานวาจะไปสังกัดพรรคเศรษฐกิจไทย โดยมี

พล.อ.วิชญ เทพหัสดิน ณ อยุธยา เปนหัวหนาพรรค

ในขณะเดียวกัน ก็ยังมีความไมราบร� นเม� อ 1 ส.ส.ใน 21 

คน อยาง นายสมศักดิ์ พันธเกษม ส.ส. 

โคราช ไมอยากไป และขอทําหนังสือทบ 

ทวนมติขับออก มาถึงหัวหนาพรรค

ลาสุดกระจอกขาวมีโอกาสถาม

เร� องราวตางๆ ใน พปชร. กับ “ลุงปอม”-

พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ รองนายกฯ 

และหัวหนา พปชร. แตครั้งนี้ “ลุงปอม” 

เปลี่ยนมุกจาก “ไมรูๆ” เปนภาษาอ� น 

เลี่ยงตอบคําถาม

เม� อถามวามีกระแสขาววา พล.อ. 

วิชญจะไปเปนหัวหนาพรรค ลุงปอม 

บอกวา “ก็ตองไปถามกระแส อยากรูก็

ตองไปถามกระแสดู คุณรูจากกระแสก็ตองไปถามกระแสดู” 555

แหะๆ สรุป กระแส ท่ีนักขาวเอยเปนคํากริยา ไมใชช� อบุคคล (อิ อิ)

  

บูสเตอร ไฟเซอร

ศึกเลือกตั้งซอมภาคใตครั้งที่ผานมา ประชาธิปตย ผนึก

กําลังเอาจริง ไมยอมเปนหมูให “พลังประชารัฐ” เชือดงายๆ เสี่ย

ตอ-เฉลิมชัย ศรีออน รมว.เกษตรและสหกรณ ในฐานะเลขาธิการ

พรรค ฝงตัวอยูสงขลายาวนาน คลุกคลีอยูกับ นายกชาย-เดชอิศม 

ขาวทอง  แมทัพสงขลา

พอเสร็จเลือกตั้งก็ตองผงะ เม� อ นายกชาย ติดโควิด-19 สง

ผลให เสี่ยตอ ตองกักตัวดูอาการ ซึ่งก็รอดพนจากไวรัสตัวรายมาได

หลังจากนั้น รมว.เกษตรฯ ก็ปฏิบัติภารกิจตามปกติ โดยวัน

ที่ 27 ม.ค.ที่ผานมา ไปเปนประธานให                                       

“ชนินทร รุงแสง” เปดจุดบริการฉีด

วัคซีนไฟเซอรในโครงการบางพลัด

บางกอกนอย 100% ที่หองประชุมกันตัง 

การยางแหงประเทศไทย  

งานนี้ รมต.เฉลิมชัย ถือโอกาส

นี้รับบริการฉีดวัคซีนเข็มบูสเตอรไปเลย 

และบอกวา “โครงการนี้จัดขึ้นเพราะให

ความสําคัญในการดูแลพี่นองประชาชน

ใหปลอดภัยจากโควิด โดยจะฉีดวัคซีน

ไฟเซอรเข็มที่ 3 ให ไมมีคาใชจาย และขอใหความมั่นใจกับพี่นอง

ประชาชนทุกทาน วารัฐบาลจะดูแลพี่นองประชาชนใหดีที่สุด”

แหม! ประชาธิปตย ปรับโฉมใหม เปนใจถึงพ่ึงไดซะแลว อิ อิ

    

ปลูกปาลม? 

เขาสูโคงสุดทาย ทายสุด การเลือกตั้งซอมเขต 9 กทม. วัน

ที่ 30 ม.ค. จะไดรูแลว ผูสมัครจากพรรคใดจะควาชัยไปได เพ� อ

ไทยเปดแคมเปญสุดทาย ‘เลือกเพ� อไทย เลือกใหชนะขาด เลือก

สุรชาติเบอร 3’ กระตุนพี่นองเขต 9 นาทีนี้ทั้งพรรคสงแรงใจเชียร

เอาใจชวย  

เชนเดียวกับ โอปอ-นายอนุสรณ 

เอี่ยมสะอาด สมาชิกพรรคคนสําคัญ ที่

นอกจากเอาใจเชียรคนเพ� อไทยอยาง

เต็มที่แลว ในหนาเฟซบุกก็ไมลืม เห็น

ประเด็นการเมืองอะไรพอจะสงสัญญาณ

ไปยังรัฐบาลประยุทธได ก็ไมพลาด 

ลาสุดเพิ่งโพสตมาวา ‘น้ํามัน

ปาลมแพงสุดรอบ 10 ป ขวด 1 ลิตร 

ใกลทะลุ 70 บาท นโยบายปลูกตน

ปาลมบานละ 2 ตน อาจกําลังเตรียม

ดําเนินการ #แพงทั้งแผนดิน’ 

แหม! อนุสรณคงเห็นวา ไหนๆ ทานผูนําเคยมีไอเดีย เลี้ยง

ไกลดคาครองชีพ ผักชีแพงก็ใหทหารไปปลูก เม� อเห็นราคาน้ํามัน

ปาลมเริ่มขยับขึ้นสูง เลยกระเซา กระแซะ ดักคอเอาไวลวงหนาเสีย

เลย อิอิ

อนุทิน ชาญวีรกูล

เฉลิมชัย ศรีออน

พล.อ.ประวิตร 

วงษสุวรรณ

อนุสรณ เอ่ียมสะอาด

รัชญาไทยมีเอกลักษณบานพับ 4 กลาวคือ เปนพหุนิยม 

รูเปนระบบ คิดเปนเหตุผล เทิดทูนประเพณีอันดีงาม 

เพ� อบรรลุเปาหมาย เอกลักษณแรกคือพหุนิยม จําเปน

ตองมีการศึกษาปรัชญาศาสนากันอยางจริงจังพอสมควร 

ซึ่งเปนการตีความภาษาศาสนาในระดับลึกคือระดับวิชาการ ไม

ควรตีความไปถึงระดับลึกกวาและโดยเฉพาะอยางยิ่งระดับลึกที่สุด 

นอกจากจะเปนผูไดปฏิบัติธรรมในศาสนานั้นตามเกณฑของศาสนา

นั้น หรือมีตําแหน�งหนาที่ตีความในศาสนาของตน

ความหมายระดับลึกที่สุดและลึกกวาควรยกใหเปนหนาที่

ขององคการศาสนานั้นๆ ตีความ สมาชิกของศาสนานั้นๆ พึงขยาย

ความไดในขอบเขตที่องคการศาสนาของตนอนุญาต คนตางศาสนา

พึงรับรูอยางเคารพและเกรงใจ ไมพึงออกความเห็นขยายความ ซึ่ง

จะทําไดในระดับความหมายลึกเชิงวิชาการและปรัชญาศาสนาเพ� อ

สรางบรรยากาศพหุนิยม สวนความหมายระดับผิวพื้นเชิงชาวบาน 

พึงเนนการปรับปรุงยกระดับขึ้นสูวิชาการในศาสนาของตน ของ

ศาสนาอ� นนั้นควรแสดงความหวังดีตอกันดวยการสนับสนุนจาก

ภายนอกยิ่งกวาจะดําเนินการโดยตรงราวกับบุคคลภายในเสียเอง 

ทั้งหมดที่กลาวมาขางตนนี้ยกเวนศาสนาที่ตายแลวไมมีสมาชิกเปน

ทางการในปจจุบันแลว ถือไดวาเปนสมบัติสวนรวมของมนุษยชาติ 

นักวิชาการพึงใชเปนขอมูลประวัติศาสตรตีความไดทุกระดับความ

หมาย โดยใหความเคารพอันควรดวยมารยาทอันพึงมีตอบรรพบุรุษ

ของมนุษยชาติที่ไดทิ้งมรดกอันล้ําคาไวให

 

Logos กับ Pluralism

คํา Pluralism เกิดขึ้นในบรรยากาศของการศึกษาปรัชญา

ศาสนา ที่ตองการวิเคราะหทาทีตอการตองการศาสนาของกันและ

กัน (attitude towards religiosity) ซึ่งแบงออกไดเปน 3 ทาที คือ 

Exclusivistic (อิทเมวสัจจัง คือ ยึดมั่นถือมั่นสุดขีดวาของฉันถูก

หมด นอกนั้นผิดหมด) Inclusivistic (นานาจิตตัง คือ อะไรก็ได) 

และ Pluralistic (พหุนิยม ตางคนตางมีความเช� อไมสั่นคลอน แต

ทุกฝายตองการสรางคานิยมสูดสุดในสังคมดวยการเสวนาเพ� อหา

จุดรวมเพ� อรวมมือกัน และสงวนจุดตางใหเปนความงามและเกิด

ประโยชนสูงสุดรวมกัน) 

อิทเมวสัจจังเปนสังคมศาสนาปดตอกัน ไมเปนประโยชนตอ

กัน และอดไมไดท่ีจะทํารายสมาชิกของกันและกันและทําลายศาสน

สมบัติของกันและกัน แทนท่ีจะเอ้ือเฟอเปนประโยชนตอกันและแลก

เปล่ียนพัฒนากันและกัน อันยังความงดงามในสังคมรวมกัน

นานาจิตตังเปนสังคมศาสนาที่เปดตอกันอยางเลยเถิด

จนเปดทางใหเกิดความเบ� อ

ศาสนา เปดทางใหไสยศาสตร 

(superstition) ไหลบาเขาบอน

ทําลาย เพราะคุณคาของ

ศาสนาขาดบรรยากาศพหุนิยม

ที่จะพัฒนาไดเทาที่ควร

ทุกศาสนามีอันติม

สัจธรรม (ที่แสดงออกดวย

คํา Logos วาทะ ธัมมะ ดังได

วิเคราะหมาขางตน) ซึ่งตองการ

บรรยากาศพหุนิยมเพ� อการ

พัฒนาความเขาใจและนํามาใช

จริงในสังคมใหเกิดความสุขอัน

แทจริงและความสงบสุขของ

สังคมอยางมั่นคงและยั่งยืน

สังคมไทยมีฐานดีอยูแลว

สําหรับเปนสังคมแหงพหุนิยม

ทางศาสนา เพราะรากเหงา

แหงตระกูลปฏิบัติเปนประเพณี

อันดีงามอยูแลวเปนประจํา ใช

ภาษาที่มีไวยากรณแบบไทย

จํานวนมากในครอบครัวเปน

ภาษาแมที่สวนมากเปนชนเผาสายไท เรียนรูศาสนาและวิชาการ

ดวยภาษาที่มีไวยากรณแบบอารยันจนช่ําชองราวกับเปนภาษาแม 

ยกยองจากการกลั่นกรองอารยธรรมเปนประเพณีอันดีงามของชาว

ไทยรวมกัน ในปจจุบันจึงสังเกตไดวาความสัมพันธระหวางผูนับถือ

ศาสนาทั้ง 5 ของชาวไทยจึงมีลักษณะทั้ง 3 ปนคละกัน คือ มีทั้งที่

ชูอิทเมวสัจจังนิยมขึ้นนําหนา มีทั้งที่ชูนานาจิตตังนิยมขึ้นนําหนา มี

ทั้งที่ชูพหุนิยมขึ้นนําหนา โดยที่ผูปฏิบัติทาทีดังกลาวในแตละครั้ง

ขาดจิตสํานึกวาตนกําลังทําอะไรอยู และการชูทาทีแตละอยางนั้น

มีผลกระทบตอศาสนาของตนเองและศาสนาอ� นๆ ของเพ� อนพี่นอง

ชาวไทยดวยกันอยางไรบาง

ผลกระทบจากทาทีอิทเมวสัจจังนิยมที่สําคัญคือลดโอกาส

ที่ศาสนาตางๆ จะไดอาศัยกันและกันเพ� อสรางองคความรูอันติม

สัจและความรูสืบเน� องจนถึงประสบการณแหงการปฏิบัติศาสนกิจ 

ทั้งหมดเหลานี้ยอมมีผลตอความสุขอันเกิดจากการปฏิบัติธรรมไม

มากก็นอย นอกจากนั้นศัตรูของทุกศาสนารวมกันก็คือไสยศาสตร

และกระแสตอตานการนับถือศาสนาที่แพรหลายจากปรัชญาบาง

ลัทธิของยุโรป ไมใชผูนับถือศาสนาอ� น ซึ่งการปองกันทั้ง 2 อยาง

ไมใชอยูที่การตั้งขบวนรบ แตตองพรอมรับมือดวยการเรียนรูและ

สามัคคี บังเอิญเม� อวันอาทิตยที่ 26 กันยายน 2564 ไดยินเสียงบน

ของคุณอัศวิน ทองประเสริฐ ออกรายการ Today Show ของคุณ

ตอย สนทนากันถึงโครงการฉีดวัคซีนปองกันโรคโควิดวาเรากําลัง

ทําไดตามเปาหมายแลว และคุณอัศวินก็ออกความเห็นทิ้งทายวา 

วัคซีนที่พลเมืองไทยตองการมากที่สุดในขณะนี้ก็คือ วัคซีนเสียสละ 

ทําอยางไรใหพลเมืองไทยมีความสุขในการเสียสละตอกัน ผูวิจัย

อยากวิ่งเขาไปในรายการสนทนาเพ� อตอบปญหาคุณอัศวินวา ที่จริง

วัคซีนเรามีพรอมแลว คือ ปรัชญาพหุนิยมในการสอนศาสนา ขอ

ใหไดมีนโยบายรวมของทุกศาสนาทั้ง 5 ของชาวไทยใหไดผล ชาว

ไทยทุกคนจะมีความสุขมากขึ้นโดยอัตโนมัติ

ผลกระทบจากทาทีนานาจิตตังนิยมที่สําคัญก็คือ ลดคุณคา

และความศักดิ์สิทธิ์ของทุกศาสนาลงโดยไมรูตัว สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของ

ทุกศาสนาควรแยกไวใหสังคมรับรูวาเปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชาติ ไม

ควรเปดโอกาสใหไสยศาสตรมีโอกาสแอบแฝงเขามาปนอยูกับ

ความศักดิ์สิทธิ์ของศาสนา สิ่งศักดิ์สิทธิ์และไสยศาสตรแยกกันและ

มีขอบเขตแคไหนพึงใหเปนหนาที่ของผูรับผิดชอบในแตละศาสนา

ที่กฎหมายรับรูเทานั้นเปนผูกําหนด ผูนับถือศาสนาอ� นพึงใหความ

เคารพเทานั้น พึงมีมารยาทศาสนาที่จะไมวิจารณ และจะเขารวม

พิธีศาสนาของกันและกันโดยไดรับความเห็นชอบจากผูรับผิดชอบ

ในศาสนานั้นๆ เสียกอน การเคารพเกรงใจอันติมสัจธรรมของกัน

และกันดวยทาทีพหุนิยมเชนนี้น�าจะเพิ่มความศักดิ์สิทธิ์ใหแกกัน

และกันอยางประเมินคามิได

พหุนิยมทางศาสนามิไดหมายความวา จะตองออกกฎหมาย

กลุมขบวนการประชาชนเพ� อสังคมที่เปนธรรม หรือ 

P-move เปนการรวมตัวของเครือขายประชาชนทั่วประเทศ

ท่ีไดรับผลกระทบจากนโยบายของรัฐ กวา 10 เครือขาย ตอสู

เรียกรองใหรัฐบาลแกไขปญหา พรอมท้ังมีขอเสนอตอนโยบาย

ของรัฐ ท้ังดานการจัดการท่ีดินและทรัพยากร ท่ีอยูอาศัย ชาติ 

พันธุ ที่ดินการรถไฟ ที่ดินประเภทอ� นๆ สิทธิสถานะบุคคล 

โครงการพัฒนาของรัฐ รวมถึงเรียกรองรัฐสวัสดิการ.

พีมูฟ

บังคับใหทุกคนตองนับถือศาสนาใดศาสนาหนึ่ง หากพลเมืองไทย

คนใดไมเต็มใจจะนับถือศาสนาใดเลยใน 5 ศาสนาที่กฎหมาย

ไทยรับรู หรือจะไมนับถือศาสนาใดเลยที่มีในโลก หรืออยากจะ

ตั้งศาสนาขึ้นมาใหม ก็พึงใหเสรีภาพ การนับถือศาสนาใดหรือไม

นับถือศาสนาใดยอมเปนสิทธิพื้นฐานของพลเมืองไทยที่จะทําได 

โดยที่รัฐบาลก็พึงตองรูวาพลเมืองไทยคนใดนับถือศาสนาใดดวย

ความเต็มใจหรือไมเต็มใจนับถือศาสนาใดเลย การรับคนเขาเปน

สมาชิกของศาสนาโดยไมเต็มใจรับรูคุณคาของอันติมสัจธรรมของ

ศาสนานั้น นอกจากตัวเขาเองจะไมไดรับอานิสงสอันแทจริงจาก

ศาสนาแลว ยังเปดทางใหเขาใชไสยศาสตรเกาะกินหาผลประโยชน

อันมิควรและฉุดศาสนาใหเส� อมลงอยางประเมินคามิได จึงไมใช

นโยบายของพหุนิยมที่จะสงเสริม

สําหรับประเทศไทยขณะนี้ รัฐธรรมนูญไทยเกื้อกูลพหุนิยม

อยูแลว โดยมีการระบุไวในรัฐธรรมนูญวา พระมหากษัตริยทรง

เปนพุทธมามกะ และทรงเปนศาสนูปถัมภกของทุกศาสนาที่คนไทย

นับถือ (ดวยการขอขึ้นทะเบียนไวที่กรมศาสนา ซึ่งในปจจุบัน ไดแก 

ศาสนาพุทธ อิสลาม คริสต พราหมณ-ฮินดู และสิข เพียงแคนี้เรา

ก็ไดพหุนิยมเพียงครึ่งเดียว อีกครึ่งหนึ่งอยูที่ตองการมีปรัชญาไทยที่

สอนและอบรมปรัชญาศาสนาที่เอื้ออํานวยพหุนิยมอยางจริงจังและ

ทั่วถึงจนมีการปฏิบัติไดจริง มิฉะนั้นก็จะอยูครึ่งๆ กลางๆ อยางนี้

ตลอดไป และปญหาที่ควรจะแกไดไมยากก็จะไมมีทางแกอยูร่ําไป

สรุปไดวา ถาไมรูอันติมสัจธรรมของกันและกันพอสมควร

ก็จะมีแนวโนมที่จะถือลัทธิอิทเมวสัจจังนิยม ถารูพอสมควรก็จะ

มีแนวโนมที่จะถือลัทธิพหุนิยม และถาไมรูแมแตของตนเองพอ

สมควรก็จะมีแนวโนมที่จะถือลัทธินานาจิตตังนิยม

อันติมสัจธรรมกับภาษาศาสนา

ที่กลาวมาขางตนทั้งหมดตั้งใจหมายความเพียงแตวา แตละ

ศาสนายอมมีอันติมสัจธรรมอันยกยองเปนธรรมะ (ทั้งขอธรรมและ

ความเปนจริงเบื้องหลังขอธรรม) สูงสุด ตนและปลายของธรรมะ

อ� นทั้งหลายอันเปนวิถีแหงการดําเนินชีวิตและขอปฏิบัติของแตละ

ศาสนา ซึ่งจะบรรลุถึงไดดวยการปฏิบัติอยางสมบูรณแบบในกรอบ

ของศาสนานั้นๆ เทานั้น และเม� อบรรลุถึงแลวก็แสดงออกไดดวย

ภาษาธรรมหรือภาษาศาสนาท่ีเขาใจกันไดเฉพาะในหมูผูบรรลุระดับ

เดียวกันในศาสนาเดียวกัน ไมอาจแสดงดวยภาษาสามัญใหคนท่ัวไป

เขาใจไดอยางท่ัวหนา หรือดวยภาษาปรัชญาใหเขาใจในระดับเหตุผล 

หรือใหผูกําลังปฏิบัติอยูกลางทางตามวิถีทางท่ีถูกตองได ท่ีพึงปฏิบัติ

ในบรรยากาศของพหุนิยมก็คือ รับอานิสงสจากการปฏิบัติและการ

บรรลุสัจธรรมระดับตางๆ ของทุกๆ ศาสนาโดยตรงในศาสนาของตน

และโดยออมดวยการรับรูในตางศาสนา และทุกฝายนําเอามาศึกษา

รวมกันดวยภาษาปรัชญา เพ� อมิใหคุณคาจากการนับถือศาสนาของ

เพ� อนรวมชาติสูญหายไปโดยมิไดสรางความสุขอันมีคาย่ิงแกพลเมือง

ของชาติโดยท่ัวหนา คุณคาดังกลาวมาน้ีจะเกิดข้ึนไดอยางคุมคาก็ตอ

เม� อไดมีการรับนโยบายปรัชญาพหุนิยมแหงชาติ โดยมีการวิจัยและ

จัดกระบวนการอบรมอยางเปนเร� องเปนราวข้ึนมาเทาน้ัน ส่ิงท่ีหวังได

จากโครงการน้ีก็คือ ลดงบประมาณปองกันและปราบอาชญากรรม

และเพ่ิมดรรชนีความสุขโดยไมตองเพ่ิมงบประมาณ

ภาษาศาสนานั้นเปนอยางไร

คือ ขอความที่มีความหมายผูกพันอยูกับอันติมสัจธรรมของ

ศาสนานั้นๆ และมีความหมายได 5 ระดับ คือ

1.ระดับผิวพื้น (superficial meaning) เขาใจในระดับชาว

บาน มักจะมีไสยศาสตรปะปน

2.ระดับลึก (deep meaning) เขาใจในระดับนักวิชาการ

ที่กลาวถึงศาสนาจนถึงระดับปรัชญา เปนขอมูลที่อาจจะเห็นดวย

หรือไม เปนบางสวนหรือทั้งหมดก็ได

3.ระดับลึกที่สุด (deepest meaning) ความหมายตาม

เจตนาของศาสดา ซึ่งจะบรรลุถึงไดดวยการปฏิบัติสมบูรณแบบ

ตามเกณฑของศาสนานั้นๆ

4.ระดับลึกกวา (deeper meaning) ความหมายที่ไดจาก

การปฏิบัติที่ถูกตองแตยังไมสมบูรณในศาสนานั้นๆ

5.ระดับวิจารณญาณ (critical meaning) ความเขาใจ

ศาสนาของกันและกันโดยผูสนใจดวยทาทีพหุนิยม

อันติมสัจธรรมของศาสนาตางๆ

เปนบทบาทและหนาที่ของผูรูและปฏิบัติธรรมในศาสนานั้นๆ 

จะศึกษาและเสนอใหผูสนใจปรัชญาศาสนาไดรับรูและชวยกัน

สรางบรรยากาศแหงพหุนิยมในทุกสังคม ก็หวังวาจะเปนประโยชน

สําคัญขอหนึ่งของปรัชญาศาสนา

บทบาทของนักปรัชญาศาสนา

นักปรัชญาศาสนาอาจจะนับถือศาสนาใด นิกายใดของ

ศาสนาใด หรือไมนับถือศาสนาใดเลย (คือเปนคนไมมีศาสนาเพราะ

ไมเช� อวามีโลกหนา) ก็ได โดยที่ทุกคนรูเร� องปรัชญาและสนใจคิด

เร� องศาสนา จึงสามารถชวยกันแยกเนื้อหาศาสนาออกตามความ

เขาใจ 5 ระดับและชักชวนใหผูรูแตละระดับทําหนาที่ตามระดับให

ประสานกับระดับตางๆ ทั้งนี้ เพ� อใหทุกศาสนามีคาสูงสุดตอสังคม

นักปรัชญาศาสนาพึงรับรูความหมายระดับลึกท่ีสุดและลึก

กวาในศาสนาของตนและพึงตีความความรูและประสบการณจาก

การปฏิบัติในศาสนาของตนโดยไมใหขัดแยงกับความหมายระดับลึก

ท่ีสุดและลึกกวาท่ีรับรู สวนความหมายระดับลึกท่ีสุดและลึกกวาของ

ศาสนาหรือนิกายอ� นน้ันพึงรับรูจากนักปรัชญาของศาสนาน้ันๆ และ

นํามาศึกษาเปรียบเทียบเชิงวิชาการกับความรูในศาสนาของตน การ

รวมพิธีกรรมและปฏิบัติธรรมในศาสนาอ� นหรือนิกายอ� นควรกระทํา

ดวยความสมัครใจของตนเองและโดยไดรับความเห็นชอบจากผูมี

อํานาจตัดสินใจของศาสนาน้ันๆ เสียกอน การรวมพิธีกรรมและ

ปฏิบัติธรรมดังกลาวพึงกระทําดวยความเคารพยกยอง หากอยากจะ

ซักถามดวยความอยากรูก็พึงกระทําอยางคารวะเกรงใจ ไมพึงแสดง

ความรูสึกไมชอบหรือไมเห็นดวยออกมาดวยประการใดๆ

ไสยศาสตร (superstition) เปนมะเร็งรายบอนทําลายทุก

ศาสนาและแกไขยาก เพราะสวนมากแทรกเขาไปใกลชิดแนบแน�น

กับการปฏิบัติพิธีกรรมจนยากที่จะแยกออกไดอยางชัดเจนและงายๆ 

ทั้งๆ ที่นิยามแยกกันไดงายๆ วา อันติมสัจธรรมนําไปสูบรมสุขใน

โลกหนาในที่สุด สวนไสยศาสตรใหไดแคความสุขและผลประโยชน

ในโลกนี้เปนที่สุด ที่ยากก็คือในกรณีที่อางไดมีภาวะทับซอนกัน

นัวเนียจนมองไมออกวาทายที่สุดเปนอะไรกันแน� ในหลายกรณีจึง

ตองอาศัยคณะกรรมการหรือผูมีอํานาจชี้ขาดในศาสนานั้นๆ ตัดสิน

ใจ ซึ่งบางครั้งก็ผิดพลาดเปนกรณีศึกษาใหยกขึ้นอางอิงไดเปนเวลา

นานๆ ในทุกกรณีปกปรัชญาศาสนาควรชวยเปนที่ปรึกษาเทานั้น 

ไมพึงชี้ขาดโดยเฉพาะอยางยิ่งเม� อกาวล้ําศาสนาหรือนิกายอ� น

อันติมสัจธรรมกับความสุขของผูนับถือศาสนา

ผูนับถือศาสนาอยางผิวเผินอยูแคเปลือกๆ ของศาสนา อาจ

จะไมสํานึกรูวาศาสนาที่ตนนับถืออยูนั้นมีอันติมสัจธรรมหรือสวน

ไหนเปนอันติมสัจธรรม ศาสนาสําหรับเขาก็คือผลประโยชนอันพึง

มีพึงได เขาเสียสละอะไรบางก็หวังไดผลตอบแทนในโลกนี้ซึ่งยัง

ผลเปนความสุขตามสัญชาตญาณระดับตางๆ อันพึงมีพึงไดนอก

ขอบขายของอันติมสัจธรรม ซึ่งเขาอาจจะหวังดวยวาในโลกหนา

จะพึงไดสืบเน� องในแบบเดียวกัน หากเขาหวังจะไดสัมผัสอันติมสุข

แมแตยังมีชีวิตในโลกนี้ เขาจะ

ตองสนใจเขาใจและเขาถึงอัน

ติมสัจธรรมที่มีสอนในศาสนา

ของเขาบางไมมากก็นอยจนถึง

ทุมเทอยางสุดๆ และเขาก็จะ

รู โดยสัญชาตญาณแหงการ

นับถือศาสนาวาเขาจะเขาใจถึง

ไดก็โดยการปฏิบัติตามเกณฑ

ที่ระบุไวในศาสนานั้นๆ และ

เขาจะเรียนรู โดยประสบการณ

สวนตัววาเขามีความสุขชนิด

พิเศษในทุกขั้นตอนแหงการ

เขาถึงและเขาใจ และเขาก็จะ

ตระหนักไดวาอันติมสัจธรรม

และความสุขกับอันติมสัจธรรม

นั้น ยิ่งเขาถึงยิ่งลึกลับและอธิ

บายตรงๆ ใหผูไมปฏิบัติเขาใจ

ตรงๆ ไมได

การเขาถึงอันติม

สัจธรรมขั้นสูงสุดและความ

สุขอันติมะที่ควบคูกัน สงวน

ไวสําหรับการเขาถึงและเขา

ใจใด โดยผูปฏิบัติจริงและปฏิบัติชอบในแตละศาสนาเทานั้น นัก

ปรัชญาศาสนาตามกระแสพหุนิยมพึงสําเหนียกในเร� องนี้อยางลึก

ซึ้งและวางตัวอยางเหมาะสมเปนตัวอยาง

ในพระพุทธศาสนารับรูกันอยางสากลวา “ธรรมะค้ําจุนโลก” 

และสวนที่เปนอันติมสัจก็คือความเปนจริงแหงการตรัสรูสูพระ

นิพพาน พระนิพพานจึงเปนอันติมสัจธรรม นอกเหนือจากนั้นเปน

ประเด็นถกกันไดในระดับปรัชญาศาสนา

ศาสนาพราหมณฮินดูมีอันติมสัจธรรมที่ตรีมูรติ พระพรหม 

พระอิศวร และพระนารายณมีภาวะเปนอันติมสัจธรรมเดียวกัน 

แบงภาคทํากิจกรรมภายนอกได โดยไมกระทบตอเอกภาพ  

ภายใน นอกเหนือจากนั้นเปนประเด็นถกกันไดในระดับปรัชญา

ศาสนา

ศาสนาอิสลามมีอันติมสัจธรรมที่องคพระอัลเลาะห โดยไมมี

ภาคี นอกนั้นเปนประเด็นถกกันไดในระดับปรัชญาศาสนา

ศาสนายูดาหมีอันติมสัจธรรมที่อักษร 4 ตัวคือ ยหวห ซึ่ง

สามัญชนไมพึงออกเสียงอาน ใหเล่ียงออกเสียงเปนอยางอ� นได เชน 

Adonai ซ่ึงแปลวา องคพระผูเปนเจา หรือพระเจา (the Lord God) 

นอกนั้นเปนประเด็นถกกันไดในระดับปรัชญาศาสนา

ศาสนาคริสตมีอันติมสัจธรรมที่พระตรีเอกภาพ (the Holy 

Trinity) คือพระบิดา พระบุตร และพระจิตวิญญาณบริสุทธิ์ ซึ่งมี

สภาพเปน 3 พระบุคคลที่มีภาวะรวมกันเปนพระเจาองคเดียว นอก

นั้นเปนประเด็นที่ถกกันไดในระดับปรัชญาศาสนา

นักปรัชญาศาสนาวิเคราะห โดยไมวิจักษและวิธานวาอันติม

สัจธรรมอาจมีได 2 ทางคือ

1.มีกฎนิรันดรอยูกอนอันเปนบอเกิดของสรรพสิ่งตางๆ ขึ้นมา

ตามลําดับรวมทั้งปญญาดวย

2.มีผูสรางทรงสรรพเดชะมาแตนิรันดร พระองคไดสราง

สรรพสิ่งพรอมทั้งประทานกฎเกณฑกํากับมาดวย

นักปรัชญาศาสนาพึงรับรูอันติมสัจธรรมในฐานะเปนสูตร

ประจําศาสนา อาจจะวิเคราะหความหมายเพ� อรับรูความเขาใจได

ในระดับตางๆ ของปญญา แตไมพึงวิจักษและวิจารณ นอกจากวา

องคการศาสนานั้นๆ จะไดประกาศใหรับรูเปนขอกําหนดในระดับ

วิชาการ ก็อาจจะเอามาวิเคราะหตอได โดยไมควรใหมีการสรุปขัด

แยงกับขอกําหนดที่ประกาศเปนทางการไว

น�าสังเกตวาในชวงยุคดึกดําบรรพและยุคโบราณของมนุษย 

ชาติ ไดมีศาสนาเกิดขึ้นและตายไปแลวมากมาย คือ ไมมีสมาชิก

หรือองคกรวาเปนศาสนาที่ตนนับถืออยูในขณะนี้ นักปรัชญา

ศาสนาถือไดวาเปนมรดกล้ําคาของมนุษยชาติ พึงใชเปนขอมูล

ศึกษาทั้งวิเคราะห วิจักษ และวิธานไดอยางสะดวก แตก็พึงให

ความเคารพและยกยองในฐานะเปนมรดกดานจิตใจของมนุษยชาติ

รวมกัน.

ที่มาภาพ : https://miro.medium.com/max/2000/1*HTnALCdiecQksVqP1uKjKw.jpeg



ดรับสมัครคัดเลือกผู้เข้าดำารงตำาแหน่งเลขาธิการ

คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ไปแล้ว แทนที่ 

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา อดีตเลขาฯ ที่ย้ายไปเป็น 

ส.ว. ปรากฏว่าตั้งแต่วันที่ 10-28 ม.ค.มีผู้สมัครเพียง 

2 รายเท่านั้น น่าจะเป็นด้วยเรื่องสเปกที่วางไว้เป๊ะมาก โดย

เฉพาะคุณสมบัติความเป็นกลางทางการเมือง มีความซื่อสัตย์

สุจริตเป็นที่ประจักษ์ 

เร่ิมจากคนแรก ลูกหม้อ กกต. แสวง บุญมี รักษาการ

เลขาธิการ กกต. รองฯ แสวงเคยสมัครตำาแหน่งน้ีมาแล้วตอน

ปี 2561 แต่คร้ังน้ันก็อกหักไปพ่ายให้แก่ พ.ต.อ.จรุงวิทย์ คราว 

นี้จึงลงแก้มืออีกครั้งและโอกาสดีกว่าเดิม เพราะปัจจุบันอยู่ใน

ฐานะรักษาการตำาแหน่งเลขาฯ กกต. โดยทำางานอยู่ในสำานักงาน 

กกต.มาไม่ต่ำากว่า 20 ปี เคยเป็นผู้อำานวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนา

ระบบบริหารฐานข้อมูลสมาชิกพรรคการเมือง,  รองผู้อำานวยการ 

สำานักเลขานุการ กกต., ผู้อำานวยการสำานักสืบสวนสอบสวนและ

วินิจฉัย และรองเลขาธิการ กกต.ด้านกิจการพรรคการเมืองและ

การออกเสียงประชามติ ถือว่ามีความรู้ด้านพรรคการเมือง การ

เลือกต้ัง รวมถึงความรู้ในข้อกฎหมายท่ีแน่นพอสมควร หรือจะ

เรียกอีกนัยหน่ึงคือเป็นคนท่ีรอบรู้ลำาดับต้นๆ ใน กกต. 

ส่วนคู่แข่งคนสำาคัญ พล.ต.ท.ชยพล ฉัตรชัยเดช ผู้ช่วย

ผู้บัญชาการตำารวจแห่งชาติ ดีกรีไม่ธรรมดา เคยดำารงตำาแหน่ง 

ผกก.สภ.หนองเสือ ปทุมธานี, ผกก.สภ.เมืองนนทบุรี, รอง 

ผบ.ตร.อก.ภ.1, รอง ผบก.ภ.จว.ปทุมธานี,  ผบก.น.6, ผบก.ส.

4, ผบ.ประจำาสำานักงาน ผบ.ตร. ในฐานะตำารวจประสานงาน

สภาความมั่นคงแห่งชาติ และ ผบ.สำานักงานตรวจสอบภายใน 

ที่สำาคัญเคยเป็นมือขวาของ พล.ต.อ.ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล 

คอยดูแลงานด้านบริหารต่างๆ ให้ พล.ต.อ.ศรีวราห์ โดยเฉพาะ

การดูแลประสานงานสื่อมวลชนในการติดตามและทำาข่าวที่ 

พล.ต.อ.ศรีวราห์ได้รับมอบหมาย  ที่เด่นที่สุดคือคดีเสือดำา รวม

ทั้งยังดูแลการสอบสวน ข้อกฎหมายต่างๆ ในการเอาผิดกับวัด

พระธรรมกายและอดีตพระธัมมชโย จนเป็นที่มาของการปิด

ล้อมตรวจค้นวัดพระธรรมกาย นอกจากการผ่านงานสอบสวน

ที่เป็นผลงานเด่นๆ  แล้ว สิ้นเดือน ก.ย.นี้เจ้าตัวก็จะเกษียณ

อายุราชการ จึงไม่แปลกใจที่จะสนใจย้ายที่ทำางานย่านปทุมวัน

มาแจ้งวัฒนะ 

สำาหรับตำาแหน่งเลขาฯ กกต. มีวาระการดำารงตำาแหน่ง

คราวละ 5 ปี นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งแต่ไม่เกิน 2 วาระติดต่อ

กัน ส่วนอัตราเงินเดือน 97,900-150,000 บาท เงินประจำา

ตำาแหน่ง 35,000 บาท และเงินเพิ่มพิเศษ 35,000 บาท 

ต้องลุ้นกันต่อไปว่าสุดท้ายแล้ว ใครจะเข้าตา 7 เสือ 

กกต.คว้าเก้าอี้พ่อบ้านสำานักงาน กกต.ไปครอง.

ระบบ “ราชาเงินผ่อน” “ดาวน์ไม่เดือดร้อน ผ่อนตามสบาย” 

ทำาให้คนทั่วไปจำานวนมากใช้จ่ายเกินตัว จนจ่ายหนี้ ไม่ไหว  โดย

ไม่ได้ตั้งใจโกง เหล่านี้ควรเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบที่ “ผู้

ขาย (และผู้ให้กู้) ต้องระวัง” และแบกรับความเสี่ยงจากการไม่

ชำาระราคาสินค้าของผู้ซื้อ 

๗.หากมีกฎหมาย “พระราชบัญญัติปลดหนี้ประชาชน” 

ตามหลักการและเหตุผลข้างต้น จะช่วยให้ผู้ขายและผู้ให้กู้ต้อง

ระวังมากขึ้น มีวินัยในการขายและปล่อยกู้มากขึ้น ไม่ขายหรือ

ให้กู้สุ่มสี่สุ่มห้า ตามความอยากขายอยากซื้อ อยากกู้อยากให้กู้ 

โดยไม่ดูความจำาเป็น ความสามารถในการชำาระหนี้ของผู้กู้หรือ

ผู้ซื้อ เช่นนี้ย่อมช่วยให้มีการกู้ยืมการซื้อขายตามที่จำาเป็นและ

สมควร นำาไปสู่การดำาเนินชีวิตแบบพอเพียงยั่งยืนมากขึ้น อยู่ใน

ทิศทางของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

๘.กฎหมายปลดหนี้ประชาชนไม่ควรใช้ช่วยลูกหนี้ที่มี

เจตนาตั้งใจฉ้อโกง ยักยอก หรือโกงเจ้าหนี้มาตั้งแต่ต้น หากลูก

หนี้ยื่นขอล้มละลายตามกฎหมายนี้ แต่มีการนำาสืบพิสูจน์ได้ว่า

ลูกหนี้มีเจตนาฉ้อโกง ยักยอก หรือโกงเจ้าหนี้มาแต่ต้น  เช่นนี้

กฎหมายอาจมีบทบัญญัติเพิ่มโทษในความผิดอาญาดังกล่าวให้

หนักขึ้น 

๙.กฎหมายปลดหนี้ประชาชนควรมีบทลงโทษรุนแรง

เฉียบขาดต่อผู้ให้กู้นอกระบบที่ทวงหนี้รุนแรงโหดร้าย จนถึงทำา                                                                    

ร้ายร่างกายจิตใจลูกหนี้ ที่กำาหนดเป็นความผิดอาญาเป็นพิเศษ

เพ่ิมเติมจากกฎหมายอาญาท่ัวไป และอาจมีบทบัญญัติให้อำานาจ

ศาลสั่งบอกเลิกหนี้สินของลูกหนี้ในกรณีเจ้าหนี้ทำาร้ายลูกหนี้ 

และสั่งให้เจ้าหนี้ชดใช้ค่าเสียหายแก่ลูกหนี้จากการทวงหนี้รุน 

แรงนั้นเพิ่มเติมด้วย และอาจตรวจสอบภาษีย้อนหลังด้วย และ/

หรืออาจยึดทรัพย์หากเป็นการฟอกเงิน เพื่อลดและขจัดหนี้นอก

ระบบแบบรุนแรงให้หมดไป

๑๐.การมีกฎหมายปลดหนี้ประชาชน ย่อมช่วยให้ประชา 

ชนส่วนใหญ่ไม่ติดกับดักหนี้ สามารถทำางานสร้างชีวิตตนและ

ครอบครัวได้ต่อเนื่อง หากผิดพลาด (คนจำานวนมากที่ผิดพลาด

ก่อนจะสำาเร็จ) ก็มีโอกาสแก้ไขกลับมาได้รวดเร็ว ไม่ติดกับดัก

หนี้ยาวทั้งชีวิต ทำาให้กลับมาต่อสู้ใหม่ได้เสมอรวดเร็ว ช่วยให้

เศรษฐกิจขับเคลื่อนได้ทั่วถึงต่อเนื่อง 

๑๑.พระบาลีกล่าวว่า การเป็นหน้ีและการจ่ายดอกเบ้ียเป็น                                                                                  

ทุกข์ในโลก การปลดหนี้และการมีกฎหมายช่วยปลดหนี้ประชา 

ชน จึงเป็นการ “คืนความสุขให้เธอ ประชาชน”. 

5บทความ

ร่เข้ามา...

โค้งสุดท้ายเลือกตั้งซ่อมเขต ๙ หลักสี่ 

ประกอบด้วย แขวงทุ่งสองห้องและแขวงตลาดบาง 

เขน และเขตจตุจักร (บางส่วน) ประกอบด้วย แขวงลาดยาว  

แขวงเสนานิคม และแขวงจันทรเกษม 

อาทิตย์ที่ ๓๐ มกราคม เข้าคูหาหย่อนบัตร 

ผู้สมัครมี ๘ คน จาก ๘ พรรค ดังนี้

หมายเลข ๑ นายพันธุ์เทพ ฉัตรนะรัชต์ พรรคไทยภักดี

หมายเลข ๒ นายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี พรรคกล้า

หมายเลข ๓ นายสุรชาติ เทียนทอง พรรคเพื่อไทย

หมายเลข ๔ นางสาวกุลรัตน์ กลิ่นดี พรรคยุทธศาสตร์ชาติ

หมายเลข ๕ นายรุ่งโรจน์ อิบรอฮีม พรรคไทยศรีวิไลย์

หมายเลข ๖ นายกรุณพล เทียนสุวรรณ พรรคก้าวไกล

หมายเลข ๗ นางสรัลรัศมิ์ เจนจาคะ พรรคพลังประชารัฐ

หมายเลข ๘ นายเจริญ ชัยสิทธิ์ พรรคครูไทยเพื่อประชาชน

ดูหน้า ดูพรรค ดูนโยบาย ชอบแบบไหนก็กาเบอร์นั้นครับ 

เลือกตั้งซ่อมสนามนี้จะเป็นการย่อส่วนภาพการเมืองใหญ่

ของประเทศได้ชัดเจนกว่าการเลือกตั้งซ่อมหลายเขตก่อนหน้า 

เท่าท่ีโหมกระหน่ำากันในโซเชียล ก็เป็นไปตามกลุ่มก้อนความ

ขัดแย้งในสังคม 

มีทั้งพรรคล้มเจ้า 

พรรคจงรักภักดีสถาบัน

พรรคพยายามทำาตัวกลางๆ 

พรรคเจ้าถิ่น

พรรคผู้ท้าชิง 

การหาเสียงจึงสะท้อนบุคลิกพรรค และโค้งสุดท้ายแบบนี้มี

ประเด็นน่าสนใจ ไม่พูดถึงคงไม่ได้  

พรรคก้าวไกล ตกเป็นที่จับตามอง 

ไม่ได้มองแบบตัวเก็ง แต่มองในมุมจะจัดการกับอดีตที่ตาม

หลอกหลอนอย่างไร 

น่ันคือ กรณีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์  และ

ท่าทีต่อกองทัพ ที่พรรคก้าวไกล แสดงความก้าวร้าวมาตลอด 

เมื่อต้องเข้าไปหาเสียงในค่ายทหาร พรรคก้าวไกลจึงตกเป็น

ที่จับตามองมากกว่าพรรคการเมืองอื่นๆ  

ไม่ได้มองว่า พรรคก้าวไกล จะไปชูนโยบายอะไร 

แต่เป็นเรื่อง ท่าที เมื่อเข้าไปในค่ายทหาร 

เลือกตั้งซ่อมเลือกใคร

แล้วมันก็ชัดครับ!

จากการปราศรัยของ “อมรัตน์ โชคปมิตต์กุล” ที่มีตำาแหน่ง

เป็น กรรมการบริหารพรรค ไม่ต่างจากเข้าไปขอกินน้ำาแล้วไปบอกว่า

บ้านนี้ ไม่น่าอยู่ 

“ก่อนท่ีจะเดินทางมาปราศรัยในวันน้ี คิดอยู่นานว่าจะพูดอย่าง 

ไรให้มัดใจทหารทุกท่าน เลยตัดสินใจได้ว่าจะต้องพูดความจริง มีงาน

วิจัยออกมาว่า ไม่มีประเทศใดในโลกเจริญได้จากการทำารัฐประหาร 

และไม่มีประเทศใดที่จะเจริญก้าวหน้าได้จากการขนนายพล                                                                            

ในกองทัพมาบริหารประเทศ หากนับจากการเปล่ียนแปลงการปกครอง 

ระยะเวลากว่า 90 ปีที่ผ่านมา ช่วงเวลานี้คือช่วงเวลาที่ตกต่ำาของ

ระดับสิทธิมนุษยชนของคนไทยทั้งประเทศ เวลา 8 ปีของคุณประ 

ยุทธ์นั้นมากเกินพอแล้ว

มีแต่พรรคก้าวไกลเท่านั้น ที่เป็นฝ่ายค้านและเป็นกองหน้าตัว

จริงในสภา พวกเราใช้เวลาทุกวินาทีในสภา ปกป้องผลประโยชน์ให้

กับประชาชนทุกคน เราต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กับทหารชั้นผู้น้อย 

เพราะถ้านายพลสามารถบริหารประเทศได้ดีจริง ป่านนี้กอง 

ทัพคงจะทันสมัยไปแล้ว เพราะเรามีนายพลในกองทัพเกือบจะมาก

ที่สุดในโลก เมื่อเทียบสัดส่วนมากกว่าประเทศที่เจริญแล้วเสียอีก 

แต่กองทัพเราก็ยังไม่ทันสมัย อยากเห็นกองทัพที่เล็ก แต่ทัน

สมัย ทหารมีช่องทางที่จะเจริญก้าวหน้าในอาชีพ จากทหารเกณฑ์มี

ช่องทางที่จะเป็นนายสิบ นายร้อย ต่อไปเรื่อยๆ  อย่างมีประสิทธิภาพ

ดิฉันอยากเห็นคนหนุ่มๆ ท่ีอยากเป็นทหาร ได้เป็นทหาร คนหนุ่มๆ 

ท่ีไม่อยากเป็นทหาร ก็ไม่ต้องเป็น อยากเห็นการเป็นทหารโดยสมัครใจ 

ไม่ใช่บังคับ ไม่อยากเห็นคนหนุ่มท่ีจบวิศวะ จบจากต่างประเทศ ท่ีไม่อยาก

เป็นทหาร จะต้องเสียเส้นทาง เสียอนาคตของเขาท่ีกำาลังก่อร่างสร้างตัว  

กำาลังมีอนาคตท่ีสดใสจะต้องสงัดไปเป็นทหารเกณฑ์ 2 ปี และดิฉันก็ไม่

อยากเห็นคนท่ีใฝ่ฝันอยากมีอาชีพทหาร แต่จับได้ใบดำาก็อดเป็นทหาร”

คำาปราศรัยบางส่วนก็อาจจะจริง แต่เจ้าของบ้านฟังแล้วจะชอบ

หรือเปล่า...ไม่รู้  

แต่บางอย่างไม่น่าเชื่อว่าระดับแกนนำาพรรคก้าวไกลที่ต้องเป็น

พวกหัวกะทิระดับสุดยอด จะไม่รู้ 

คนท่ีอยากเป็นทหารเขาเข้าไปสมัครได้เลยครับ ไม่ต้องจับใบดำา

ใบแดง

ไม่ต้องมานั่งร้องไห้ โอดโอยว่า อยากเป็นทหารใจจะขาด แต่

ดันจับได้ใบดำา 

จอมพลฟรันซิสโก ฟรังโก ของสเปน แม้จะได้ชื่อว่าจอมเผด็จ 

การ ในช่วงระยะแรกของสงครามโลกครั้งที่ ๒ ซึ่งยืนอยู่ฝั่งเยอรมนี

และอิตาลี แต่หลังจากนั้น “ฟรังโก” เปลี่ยนนโยบาย พาสเปนออก

จากการเกี่ยวข้องกับฝ่ายอักษะ

หลังจากนั้น “ฟรังโก” ต่อต้านคอมมิวนิสต์ ทำาให้สเปนเป็น

ส่วนหนึ่งของยุโรปตะวันตกอย่างสมบูรณ์   

ถ้าบอกว่าไม่มีประเทศไหนก้าวหน้าเพราะมีผู้นำาเป็นนายพล ดู

จะคิดน้อยไปหน่อย 

หรือถ้าให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

นายกรัฐมนตรีไทยที่ชื่อ พล.อ.เปรม ตินสูลานนท์ สร้างราก 

ฐานของประเทศ ให้คนรุ่นหลังต่อยอด เก็บเกี่ยวมีกินกันอยู่ในวันนี้

ไม่ทราบว่า “อมรัตน์” รู้จัก โครงการอีสเทิร์นซีบอร์ดหรือเปล่า 

แต่...ระดับมันสมองของพรรคก้าวไกล จะไม่รู้จักได้ไง 

ต้องรู้จัก 

แต่ไม่ให้เครดิต เพราะอะไร ก็น่าจะรู้ๆ กันอยู่นะครับ 

ฉะนั้น ทหารจะกาเบอร์ ๖ หรือเปล่าก็ไม่รู้ 

หรือจะหกคะเมนตีลังกา อันนี้ก็ไม่รู้

อีกพรรคที่น่าสนใจคือ เพื่อไทย  

เห็น “สิระ เจนจาคะ” ไปร้อง กกต.ให้ตรวจสอบกรณีท่ี  “สุรชาติ 

เทียนทอง” ผู้สมัครหมายเลข ๓ พรรคเพื่อไทย ข้ึนป้ายหาเสียง “รถไฟฟ้า 

๒๐ บาทตลอดสาย ลดรายจ่ายประชาชน” ว่า เข้าข่ายกระทำาความผิด

ตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกต้ัง ส.ส.มาตรา ๗๓(๕) ท่ีระบุว่า หลอกลวง 

บังคับ ขู่เข็ญ ใช้อิทธิพลคุกคามใส่ร้ายด้วยความเท็จจูงใจให้เข้าใจผิด ใน

คะแนนนิยมของผู้สมัครหรือพรรคการเมือง หรือไม่

น่าคิดนะครับ นี่ไม่ใช่เลือกตั้งใหญ่ แค่เลือกตั้งซ่อม ถ้า  

“สุรชาติ” ชนะ ค่ารถไฟฟ้าจะ ๒๐ บาทตลอดสายเฉพาะที่เขต

หลักสี่หรือเปล่า 

ประเภทพอได้เป็น ส.ส. แล้วพูดอีกอย่างว่า ต้องให้เพื่อไทย

เป็นรัฐบาลก่อนจึงจะทำาได้ อย่าเชียวนะครับ แบบนั้นมันเข้าข่าย

หลอกลวงจริงๆ 

ต่อให้ “สุรชาติ” ชนะเลือกตั้งแลนด์สไลด์ ถล่มทลาย  

พรรคอื่นไม่ได้แม้แต่เสียงเดียว “สุรชาติ” ก็ทำาให้รถไฟฟ้า ๒๐ บาท

ตลอดสายไม่ได้ 

ถ้าจะพูดความจริง เพื่อไทยเคยได้รับโอกาสเป็นรัฐบาลมา

แล้ว และเคยใช้ประเด็นนี้หาเสียงมาแล้ว แต่ก็ไม่ได้ทำา

ไม่ใช่ทำาไม่ได้นะครับ 

ไม่ได้ทำา 

ในคราวเลือกตั้งปี ๒๕๕๔ “ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร” แถลง

นโยบายรถไฟฟ้า เอ็มอาร์ที ๒๐ บาทตลอดสาย ว่า 

“นโยบายนี้มีความจำาเป็นที่จะต้องเร่งดำาเนินการเพื่อเป็น 

การแก้ปัญหาการจราจร เพราะปัจจุบันมีรถจำานวนมาก เพื่อลด

ค่าใช้จ่าย ลดมลภาวะ และนโยบายนี้เริ่มทำามาตั้งแต่สมัยรัฐบาล

สมัคร สุนทรเวช แล้ว ทั้งหมดนี้เราจะเร่งทำาให้เสร็จโดยเร็ว”

ไม่ใช่สายเดียวนะครับ เพื่อไทยบอกว่าทำาได้ ๑๐ สาย มันน่า

ตะลึงตรงที่สายที่ยังไม่สร้างก็ทำาได้

สุดท้ายไม่ได้ทำา!

มีคนบอกว่า ที่ไม่ได้ทำานั้นไม่ใช่ความผิด “ยิ่งลักษณ์” แต่

เพราะเก่ียวข้องกับสัญญาสัมปทานท่ีรัฐบาลก่อนๆ ทำาไว้ จึงทำาไม่ได้

น่ีเลย...สองสามวันท่ีแล้ว เพื่อไทย ยืนหน้ากระดานเรียงหน่ึง

แถลงยืนยันว่า ทำาได้! เป็นนโยบายเรื่องลดรายจ่ายให้ประชาชน

แต่พอฟัง “จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์” ส.ส.เชียงใหม่ แถลงแล้ว

น้ำาตาจะไหล เข้าใจเลยว่าทำาได้จริงๆ

“หน้าที่ ส.ส. คือการกระตุ้น ทั้งการตั้งกระทู้ถามหรือหารือ

อภิปรายในสภา เพื่อชี้ช่องทางให้รัฐบาลกระจ่างว่า เรื่องการทำา

ราคาค่าครองชีพให้ต่ำาเป็นหน้าที่ของรัฐและสามารถทำาได้ไม่ยาก”

สรุปคือ ถ้า “สุรชาติ” ได้เป็น ส.ส.กทม. ก็จะเข้าไปถาม

รัฐบาลในสภาว่า “ขอ ๒๐ บาทได้มั้ย” 

ฮ่วย! ตอนนี้เพื่อไทยไม่มี ส.ส.กทม.เข้าไปตั้งกระทู้ถามรัฐ 

บาลในสภาเลยหรือไร 

คิดกันได้แค่นี้จริงๆ หรือ?

รอยขีดบนผิวน้ำ�*

ฟื้นสัมพันธ์ ไทยซาอุอีกหน

มืดมน หม่นหมอง สู่ผ่องใส

หมดสิ้น กินแหนง แคลงใจ

๓๐ปี ผ่านไป เราปรับปรุง

แม้มีคนค่อนแคะแขวะบ้าง

เถอะก้าวย่างต่อไปด้วยใจมุ่ง

มีรอยขีดบนผิวน้ำาเลี้ยงบำารุง

มีกางมุ้ง ยุงมาก ไม่ยากเลย

*โกรธแล้วกลับคืนดีได้เร็ว

กฎหมายปลดหนี้ประชาชน

เรียน คุณอัตถ์ ที่นับถือ

ไทยเป็นประเทศท่ีอุดมสมบูรณ์ มีทรัพยากรด้านต่างๆ มาก 

มาย ประชาชนคนไทยขยันทำามาหากิน ไม่ได้ขี้เกียจอย่างที่ถูก

สร้างภาพ แต่ประชาชนคนไทยทุกวันนี้ก็ยังยากลำาบาก ทุกข์

ยากแสนสาหัส สาเหตุหลักประการหนึ่งเพราะติดอยู่ใต้กับดัก

หนี้ที่แสนหฤโหด ลุงตู่และรัฐบาลอาจช่วยออกกฎหมายปลดหนี้

ประชาชน มาทำาลายกับดักหน้ีน้ีเพื่อคืนความสุขให้ประชาชนคน

ไทย โดยวิธีการขั้นตอนและเหตุผลดังนี้ครับ 

๑.ลุงตู่และรัฐบาลอาจจัดให้มีกฎหมายที่ให้สิทธิทางกฎ 

หมายแก่ประชาชนคนธรรมดาท่ัวไป ในการยื่นต่อศาลเพื่อขอคุ้ม 

ครองจากการถูกเจ้าหน้ีบังคับชำาระหน้ี หากมีหน้ีสินล้นพ้นตัวและ

ไม่อาจชำาระหนี้ ได้ไหว เพื่อให้ลูกหนี้ยังมีเงินมาเลี้ยงตัวเองและ

ครอบครัวได้ ไม่ถูกยึดไปหมด ชีวิตความเป็นอยู่ของคนและครอบ 

ครัวต้องมาก่อนหนี้ เทียบได้กับกฎหมาย Chapter ๑๑ ของ

สหรัฐฯ แต่นำามาใช้กับบุคคลธรรมดาทั่วไป 

๒.หากบุคคลธรรมดาที่เป็นลูกหนี้มีหนี้สินล้นพ้นตัวไม่อาจ

ชำาระหน้ีได้ต่อไป ก็มีสิทธิร้องต่อศาลขอให้ส่ังให้ตนล้มละลาย โดย

ให้ระยะเวลาล้มละลายนั้นสั้นเพียง ๖ เดือน ไม่เกิน ๑ ปี และ

เมื่อพ้นระยะเวลานั้น คนนั้นก็พ้นจากการล้มละลายและพ้นจาก

หนี้สินเก่าต่างๆ เพื่อให้ โอกาสตั้งต้นชีวิตใหม่ได้เร็ว 

๓.เมื่อพ้นจากระยะเวลาล้มละลาย ๖ เดือน ไม่เกิน ๑ ปี

แล้ว ห้ามไม่ให้มีชื่อบุคคลนั้นในบัญชีดำาของเครดิตบูโรหรือบัญ 

ชีดำาสาธารณะอื่นๆ อีก เพื่อให้ตั้งต้นชีวิตใหม่ได้ ไม่ติดอยู่ในกับ

ดักหนี้ตลอดชาติ 

๔.บัญชีดำาเครดิตบูโรควรจำากัดเฉพาะคนที่ฉ้อโกง  ยักยอก 

หรือโกงเจ้าหนี้โดยเจตนามาแต่ต้น เป็นความผิดอาญาที่มีคำา

พิพากษาของศาลถึงที่สุดแล้วเท่านั้น

๕.หลักกฎหมายท่ัวไปกำาหนดว่า “ผู้ซ้ือต้องระวัง”  (Caveats 

emptor) ซึ่งให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ซื้อสินค้าที่                                                                            

จะต้องระวังตรวจสอบสินค้าที่ซื้อว่ามีลักษณะ คุณภาพ และ

ปริมาณตรงตามความประสงค์ของตน รัฐอาจขยายหลักกฎหมาย

ท่ัวไปน้ีให้ครอบคลุมถึงผู้ให้กู้และผู้ขายว่า  “ผู้ให้กู้ต้องระวัง” คือ

ผู้ ให้กู้จะต้องมีหน้าที่และความรับผิดชอบตรวจสอบสถานะของ

ลูกหนี้อย่างละเอียดก่อนให้กู้ ไม่ใช่ให้กู้ชุ่ยๆ อนุมัติเร็ว (เช่น

โฆษณาว่าอนุมัติภายใน ๕ นาที) หากทำาเช่นนั้นก็เสี่ยงเอง รับ

ผิดชอบเอง จะไปจำากัดประชาชนให้อยู่ในกับดักหนี้และมีชื่ออยู่

ในเครดิตบูโรระยะยาวนั้นไม่ควร  เป็นหน้าที่ผู้ให้กู้ต้องแบกรับ

ความเส่ียงเหล่าน้ี โดยเฉพาะธนาคารหรือสถาบันการเงินท่ีมีระบบ

และบุคลากรตรวจสอบประเมินสถานะทางการเงินและความ

เสี่ยงอย่างเพียบพร้อม 

๖.ในระบบตลาดและการขายปัจจุบัน มีการโฆษณา

กระตุ้นการขาย และความอยากได้อยากซื้ออย่างบ้าคลั่ง ทั้งมี

ชิงเก้าอี้เลขาฯ กกต.

ขอบคุณครับ

ขอแสดงความนับถือ

ชาวบางนา

 

เป็นแนวคิดที่น่านำาไปทดลองใช้นะครับ เพราะประชาชน

จำานวนมากติดกับดักหนี้ ดิ้นไปไหนไม่ได้ ได้เงินมาก็หมดไปกับ

การใช้หนี้ เรื่องนี้สำาคัญมาก เพราะหากสถานการณ์ยังดำารงอยู่

แบบนี้ ยากครับที่ประเทศไทยจะยกระดับเป็นประเทศพัฒนา

แล้ว ที่รายได้ต่อหัวคนไทยขยับขึ้นไปอย่างช้าๆ ก็เพราะหนี้นี่

แหละครับ 

แต่ปลอดหนี้แล้ว ยังมีปัญหาที่แก้ยากคือ ทำาอย่างไรไม่

ให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตแบบเกินตัวอีก เรื่องนี้จึงไม่ใช่หน้าที่

รัฐบาลเพียงฝ่ายเดียว ประชาชนเองก็ต้องรู้จักคำาว่าพอเพียง มี                                                                         

มากจ่ายมากไม่เสียหายครับ แต่มีน้อยจ่ายมากก็จะตกอยู่ในวังวน

กับดักหนี้ ไม่มีที่สิ้นสุด.

คุณไม่อ่านแล้วคุณจะรู้อะไร

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่รักและนับถือ

วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ เดินไปซื้อไทยโพสต์ตามปรกติ  

ถูกแซวว่ายังอ่านหนังสือพิมพ์อยู่อีกหรือ เด๋ียวน้ีเขาดูข่าวจากโทร 

ศัพท์ก็รู้แล้ว ผมก็อาศัยไทยโพสต์ซ่ึงเป็นกัลยาณมิตรของผมตอบ

ไปว่า คุณไม่อ่านแล้วคุณจะรู้อะไร 

วันที่ ๔ ทำาเนียบรัฐบาลก็ปิด เด็ก-ครูก็เริ่มเรียนและสอน

ออนไลน์ รอดูสถานการณ์โอมิครอนกันในแต่ละวัน จังหวัดสมุทร 

สาครไม่เห็นรายงานผู้ติดเช้ือรายใหม่ ผู้คนเขาสงสัยว่าจะตีเนียน 

ไม่รายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อตามความเป็นจริง.

พันธุ์ ไดโนเสาร์

   

สมุทรสาครยังคงรายงานผู้ติดเชื้อโควิดทุกวันอยู่ครับ 

ล่าสุดก็ลดลงเรื่อยๆ ส่วนวัคซีนก็ฉีดมากขึ้นเรื่อยๆ เช่นกัน ถ้าตี

เนียนเมื่อไหร่ ผมจะตีท่านผู้ว่าฯ ก่อนทันที ฮ่าๆๆๆ 

อ่านข่าวจากหนังสือพิมพ์ กับอ่านจากโทรศัพท์มือถือ มัน

คนละอารมณ์กันเลยครับ อ่านจากมือถือก็เหมือนกินอาหารจาน

ด่วน รีบกินรีบไป อ่านจากหนังสือพิมพ์เหมือนนั่งกินอาหารที่

ภัตตาคารหรูริมน้ำา ได้อรรถรสกว่าเยอะครับ. 

 

แสด-ขาว

 * แสด-ขาว พราวตา คราเห็น

งามเด่น กว่าใคร ใดอื่น

คิดถึง เจ้านั้น วันคืน

เคยชื่น เคยชม กลมเกลียว

นักกลอนหน้าต่าง

*แสด-ขาว : สีประจำาโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ท่ีนักกลอน

หน้าต่างเคยเป็นครูอยู่ ๙ ปี

         แสวง บุญมี        พล.ต.ท.ชยพล ฉัตรชัยเดช

เ

ปิ



เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

และ พ.ร.บ.ว่าด้วยข้อสัญญาท่ีไม่เป็นธรรมฯ และท่ีสำาคัญท่ีสุดคือ 

เรื่องความน่าเชื่อถือขององค์กร ซ่ึงหากประชาชนหมดความเชื่อถือ

ไปแล้ว ก็ยากท่ีจะเรียกกลับคืนมาได้ จะเห็นได้จากกรณีการบอก

เลิกกรมธรรม์ประกันภัยโควิดแบบเจอ-จ่าย-จบ ซ่ึงสร้างผลกระทบ

ด้านความเชื่อม่ันของประชาชนท่ีมีต่อธุรกิจประกันภัยอย่างมาก

“ดังนั้นจึงทำาให้ประชาชนมีข้อสงสัยว่า กรมธรรม์ประกัน

ภัยที่ถืออยู่อาจจะโดนบอกเลิกได้ตลอดเวลาใช่หรือไม่ ความ

เสี่ยงที่ฝากให้บริษัท

ประกันภัยช่วยดูแล

จะยังมีความน่าเชื่อ

ถืออยู่อีกหรือไม่ ซึ่ง

ความเสี่ยงต่างๆ ที่

เกิดขึ้นนี้สามารถ

ป้องกันและลดทอน

ผลกระทบได้ถ้า

หากคณะกรรมการ 

(บอร์ด) ของบริษัท

ประกันภัยมีความ

ตระหนักในบทบาท

หน้าที่และความรับ

ผิดชอบ ในฐานะ

เป็นผู้กำากับดูแลและบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัท โดย

ยึดหลักปฏิบัติภายใต้กรอบการกำากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate 

Governance : CG)” 

ผุด CIC บริหารความเสี่ยง

นายสุทธิพล กล่าวว่า บทบาทของคณะกรรมการของ

บริษัทประกันภัยในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ซึ่ง

มีความท้าทายต่อคณะกรรมการบริษัทประกันภัยที่จะต้องทำา

หน้าที่อย่างเข้มแข็งและเข้มข้นยิ่งขึ้น และต้องอาศัยผู้มีความ

สสว.ปลื้มดัชนีเอสเอ็มอี โต

‘คปภ’เดินหน้าเรียกความเชื่อมั่นธุรกิจประกันภัย

สรรพากรเคาะเกณฑ์เก็บภาษีคริปโต
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6 เศรษฐกิจ

ต่อเนื่อง2เดือนติด/โควิด-เงินเฟ้อปัจจัยเสี่ยงศก.

วีระพงศ์ มาลัย

ไทยโพสต์ • สสว. เผยดัชนีความเชื่อมั่นเอสเอ็มอีเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

เป็นเดือนที่ 2 ในช่วงปลายปี ลั่นระดับเกินค่าฐานที่ 51.8 ด้าน ttb 

เปิด 3 ปัจจัยเสี่ยงเศรษฐกิจปี 65 โควิด-เงินเฟ้อ-นโยบายการค้า

มื่อพูดถึงธุรกิจประกันภัย แน่นอนว่าด้วยบริบทโลก

ที่ค่อนข้างเปลี่ยนไปเยอะ ทำาให้ปัจจุบันในการเลือก

ซื้อประกันชีวิตของผู้บริโภคมีหลายปัจจัยที่ใช้ในการ

พิจารณา ไม่ว่าจะเป็นเงื่อนไขสัญญา รวมถึงชื่อเสียงของบริษัท 

โดยในช่วงแรกที่เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 

บริษัทประกันภัยได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก แต่เมื่อเวลาผ่าน

ไป ธุรกิจประกันภัยกลับมาเป็นกระแสข่าวอีกครั้งหลังจากมีการ

ร้องเรียนถึงเงื่อนไขในสัญญาประกันภัยของบางบริษัท

นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำากับ

และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) 

กล่าวว่า ในช่วงเวลาที่ผ่านมาอุตสาหกรรมประกันภัยต้องเผชิญ

กับความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงในมิติต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น

เรื่องของภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอย การเปลี่ยนแปลงทางด้าน

สังคม การเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมของผู้บริโภค และความ

เสี่ยงใหม่ที่รุนแรงขึ้นซึ่งเกิดจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-

19 ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและระบบเศรษฐกิจใน

วงกว้าง รวมถึงธุรกิจประกันภัยก็ได้รับผลกระทบในหลายมิติเช่น

กัน โดยในปี 2564 เบี้ยธุรกิจขยายตัวเพียงเล็กน้อย การดำาเนิน

ธุรกิจเป็นไปด้วยความยากลำาบาก

สำาหรับธุรกิจประกันภัยนั้นเป็นธุรกิจที่อยู่กับภัยเป็น

หลัก เป็นผู้อาสาไปบริหารความเสี่ยง เป็นมืออาชีพที่ให้บริการ

คุ้มครองตามที่ได้สัญญาไว้กับผู้ได้ประกันภัยในการส่งมอบ

ผลิตภัณฑ์และบริการที่ดี ซึ่งในส่วนนี้เป็นองค์ประกอบที่สำาคัญ

  

ในการดำาเนินธุรกิจให้ประสบความสำาเร็จ สิ่งที่สำาคัญคือ ความ

ไว้เนื้อเชื่อใจที่ผู้ซื้อประกันได้มอบให้กับบริษัทประกันภัย สัญญา

ที่บริษัทประกันภัยนั้นให้ไว้กับผู้ประกันว่าจะดูแลคุ้มครองตาม

เงื่อนไขในกรมธรรม์ที่ได้มีการจ่ายเบี้ยประกันภัย แม้ว่าจะเผชิญ

กับสิ่งท้าทายที่เกิดขึ้นรอบด้าน สำานักงาน คปภ.เชื่อว่าในวิกฤต

ทุกๆ ครั้งจะช่วยให้สามารถบ่มเพาะความแข็งแกร่งและความ

ระมัดระวัง ไม่เฉพาะแนวทางหลัก แต่ยังรวมถึงแนวทางเชิงรุก

กับสิ่งที่เผชิญอยู่ในเวลาปัจจุบัน

“การสร้าง                 

องค์กรให้เป็น 

“Enterprise 

Resilience” ถือ

เป็นอีกกุญแจ

สำาคัญที่จะนำาพา

ให้องค์กรสามารถ

ผ่านวิกฤตการ

เปลี่ยนแปลงอย่าง

รวดเร็วในปัจจุบัน

นี้ ไปได้ ดังนั้นจะ

เห็นได้จากในช่วง

การระบาดของ  

โควิด-19 บาง

บริษัทสามารถตอบสนองต่อความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นได้อย่างทันท่วงที 

โดยเพิ่มบทบาทการทำางานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

จัดทำาแผนบริหารความเสี่ยงให้มีความระมัดระวังและประเมิน

ความเสี่ยงอย่างรัดกุมมากขึ้น หากต้องเผชิญกับความเสี่ยงจาก

การรับประกันภัยที่คาดการณ์ไม่ได้ ก็มีการใช้กลไกเรื่องประกัน

ภัยต่อเข้ามาช่วย เพื่อลดผลกระทบต่อฐานะการเงินของบริษัท”

สำาหรับในมุมของผู้เอาประกันภัยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

บริษัทก็ควรมองให้รอบด้าน ทั้งในแง่กฎระเบียบที่ต้องปฏิบัตินอก

เหนือจากกฎหมายว่าด้วยการประกันภัย เช่น กฎหมายต่างๆ 

รู้และประสบการณ์ที่มีความหลากหลาย ดังนั้นในปี 2563 

สำานักงาน คปภ.จึงมีแนวคิดในการจัดทำาหลักสูตรเฉพาะสำาหรับ

คณะกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย รวมถึงผู้บริหาร

ของบริษัทประกันภัย (Corporate Governance Program for 

Insurance Companies) หรือเรียกสั้นๆ ว่า CIC ซึ่งเป็นหลักสูตร

ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการกำากับดูแลกิจการของธุรกิจประกันภัย 

ความสำาคัญและบทบาทหน้าที่ของกรรมการในการกำากับดูแล

องค์กร การกำากับดูแลความเสี่ยงและเข้าใจในปัจจัยความเสี่ยง

ที่สำาคัญต่อการประกอบธุรกิจประกันภัย ตลอดจนแนวทางการ

กำากับดูแลความมั่นคงและพฤติกรรมทางการตลาด ซึ่งเป็นการ

พัฒนาหลักสูตรร่วมกันระหว่างสำานักงาน คปภ. และสมาคมส่ง

เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ด้าน นายสาระ ล่ำาซำา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท 

เมืองไทยประกันชีวิต จำากัด (มหาชน) กล่าวว่า การที่จะตอบ

โจทย์ให้ก้าวข้ามความท้าทายจำาเป็นมาก ซึ่งหมายความว่าไม่ใช่

โลกที่เป็นการประกันภัยอย่างเดียวเมื่อพูดถึงโลกที่เปลี่ยนแปลง

ไปในปัจจุบัน ยอมรับว่าได้เชิญบอร์ดที่มีอายุน้อยลงเข้ามา ถือว่า

เป็นกลุ่มที่มีแนวคิดที่เปลี่ยนไป เพราะฉะนั้นโลกใหม่ที่เข้ามาจะ

ต้องเข้าใจในเรื่องของดิจิทัล เทคโนโลยี รวมถึงมิติของกฎหมาย

ด้วย ขณะเดียวกันคนที่อยู่ในภาคการเงินและภาคประกันเรามี

เยอะแล้ว เนื่องจากโลกมีการเชื่อมต่อกัน ดังนั้นจึงต้องนำาบุคคล

ที่มีความรู้ในด้านอื่นๆ มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน

นายอภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน ประธานคณะผู้บริหารและ

กรรมการผู้อำานวยการใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำากัด 

(มหาชน) กล่าวว่า บอร์ดของกรุงเทพประกันภัยมีบอร์ด 12 คน 

กรรมการอิสระ 9 คน เหตุผลที่จัดโครงสร้างแบบนี้เนื่องจาก

ต้องการเป็นอิสระอย่างแท้จริง ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุง

ระบบธุรกิจหลักให้สามารถเชื่อมต่อแอปพลิเคชันกับแพลตฟอร์ม

ได้ โดยไม่มีข้อจำากัด เนื่องจากในอนาคตการประสานงานเชื่อม

ต่อข้อมูลกับบริษัทประกันภัยให้เป็นมาตรฐานเพื่อลดการทำางาน

ต่างๆ ซึ่งได้มีการพัฒนามาจนถึงปัจจุบัน.

...

นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้

อำานวยการสำานักงานส่งเสริม

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า ดัชนี

ความเชื่อม่ันผู้ประกอบการขนาด                    

กลางและขนาดย่อม (เอสเอ็ม 

อี) หรือ SMESI ประจำาเดือน 

ธ.ค.2564 ปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

มาอยู่ที่ระดับ 51.8 จากเดือน 

พ.ย.2564 อยู่ที่ระดับ 50.5 ซึ่ง

เป็นระดับที่เกินค่าฐาน (50) ต่อ

เนื่องเป็นเดือนที่ 2 และเป็นการ

ปรับตัวเพิ่มขึ้นเกือบทุกภาค

ธุรกิจ ทุกภูมิภาค

โดยปัจจัยบวกที่มีผลต่อ                                         

กิจการมาจากกำาลังซื้อของผู้

บริโภคที่ เริ่มทยอยออกมาใช้

จ่ายตามสถานที่ต่างๆ มากขึ้น                                     

เ น่ื อ ง จ า กม าต รก า ร ก ร ะ ตุ้น

เศรษฐกิจของรัฐบาล อีกท้ังธุรกิจ

มีการปรับรูปแบบการให้บริการท่ี

นำาเทคโนโลยีมาใช้ในกิจการ ทำาให้

ขยายกลุ่มตลาดได้หลายช่องทาง 

ส่วนปัจจัยลบได้แก่ ภาวะราคา

สินค้า/วัตถุดิบท่ีปรับตัวสูงข้ึนอย่าง

ต่อเนื่อง ท้ังราคาน้ำามันท่ีกระทบ

ต่อต้นทุนการดำาเนินธุรกิจ รวมท้ัง

มาตรการภาครัฐ เช่น โครงการ 

“คนละคร่ึง” ส้ินสุดลง

สำาหรับดัชนีความเชื่อม่ันฯ                                               

คาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าอยู่

ที่ระดับ 56.0 ปรับลดลงจาก

เดือนก่อนหน้าอยู่ที่ระดับ 58.1 

และมีแนวโน้มลดลง เนื่องจาก

สถานการณ์การแพร่ระบาด

ของไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์ โอ

มิครอนที่มีการแพร่ระบาดใน

หลายพื้นที่ ส่งผลให้ผู้ประกอบ

การเอสเอ็มอีส่วนใหญ่กังวลต่อ                                       

มาตรการควบคุมโรค และข้อ                                                

จำากัดในการดำาเนินธุรกิจ ประ 

กอบกับกำาลังซื้อของผู้บริโภคที่

ยังไม่ฟื้นตัว รวมถึงผู้ประกอบ

การต้องเผชิญภาวะต้นทุนราคา

สินค้า/วัตถุดิบที่เพิ่มสูงขึ้นอย่าง

ต่อเนื่อง 

รายงานข่ าวจากศูนย์

วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีทีบี หรือ                                  

ttb analytics เปิดเผยว่า 3                                      

ปัจจัยเสี่ยงในปี 2565 ที่ภาค                                    

ธุรกิจต้องเผชิญ ได้แก่ 1.การ 

แพร่ระบาดของโรคโควิด-19                                  

สายพันธุ์ โอมิครอน 2.การเพิ่ม 

ขึ้นของอัตราเงินเฟ้อ 3.ความ  

เข้มงวดของนโยบายการค้าโลก                                

ท่ีมีผลต่อการส่งออก โดยแบ่งผล                                       

การวิเคราะห์ความเส่ียงต่างๆ 

ดังน้ี ปัจจัยเส่ียงท่ี 1 การแพร่

ระบาดของโรคโควิด-19 สายพันธ์ุ                                         

โอมิครอน ซึ่งการแพร่ระบาด                                     

ของโรคโควิด-19 ในปี 2563                                                   

และ 2564 ส่งผลกระทบต่อกิจ                                                

กรรมทางเศรษฐกิจภายในประ 

เทศอย่างมาก โดยประเมินเหตุ 

การณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจ 

ท้ังน้ี การระบาดในระลอก                                          

ล่าสุดจะไม่รุนแรงเท่ากับการ

ระบาดในครั้งก่อนๆ ที่ผ่านมา                                                 

และจะใช้เวลาประมาณ 3-4                                         

เดื อน เพื่ อกลับสู่ ร ะดับปกติ  

(เทียบกับรายได้ปี 2562) ยก 

เว้นธุรกิจบริการที่ฟื้นตัวแบบ

ค่อยเป็นค่อยไป เนื่องจากไทยมี

ประสบการณ์ในการจัดการกับ                                         

การแพร่ระบาด สามารถป้องกัน 

ได้ ทั้งในส่วนภาคเอกชนและ

ประชาชน อีกทั้งมีการฉีดวัคซีน                                 

ครอบคลุมทั่วประเทศ และเร่ง                                               

ฉีดเข็ม 3 ดังนั้นการใช้มาตรการ

ป้องกันจึงเป็นไปในลักษณะเชิง

ผ่อนคลาย ไม่รุนแรงจนต้อง                                

ล็อกดาวน์ ทำาให้ภาคธุรกิจค่อยๆ 

ปรับตัวที่จะอยู่ร่วมกับการแพร่

ระบาด.

ORเดินหน้าลุย

ผนึกพันธมิตร

ช่วยสวนยาง

‘KBANK’ปักธง65สินเชื่อพุ่ง8%

เ

ไทยโพสต์ • นายพีระวัฒน์ วชิ                                             

โรภาสนันท์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด                                       

ค้าปลีกน้ำามัน บมจ.ปตท. น้ำามัน

และการค้าปลีก หรือโออาร์ เปิด

เผยว่า ได้ร่วมมือกับบริษัท เอส. เค.                                         

โพลีเมอร์ จำากัด (SKP), การยาง

แห่งประเทศไทย (กยท.), สหกรณ์

กองทุนสวนยางโสตประชา และ                                                 

บมจ.ไออาร์พีซี เพื่อเปิดตัวโครง 

การเพ่ิมมูลค่ายางพาราไทย ส่ง

เสริมเกษตรกรไทยในการแปรรูป

ยางพารา สร้างมูลค่าเพ่ิมให้ยาง 

พารา และพัฒนาอุตสาหกรรมยาง       

พาราไทยอย่างย่ังยืน ซ่ึงเป็นการ

นำาวัตถุดิบยางพาราจากสหกรณ์มา

ผลิตเป็นยางก้ันล้อ สำาหรับท่ีจอด

รถภายในสถานีบริการพีทีที สเตช่ัน   

โดยนำาร่องติดต้ังท่ีสาขาสุขสวัสด์ิ

เป็นแห่งแรก

“โครงการความร่วมมือใน                                    

คร้ังน้ี มุ่งหวังเป็นอีกหน่ึงช่องทาง                         

เ พ่ือ ช่วย เห ลือและส นับส นุน

เกษตรกรไทยในการแปรรูปยาง  

พาราเป็นสินค้า เพื่อสร้างมูลค่า

เพ่ิมให้กับยางพารา นอกเหนือจาก

การส่งขายเป็นวัตถุดิบเพียงอย่าง

เดียว โดยเร่ิมต้นจากนำามาข้ึนรูป

เป็นยางก้ันล้อ สำาหรับท่ีจอดรถภาย                        

ในสถานีบริการพีทีที สเตช่ัน ซ่ึง

มีความทนทาน สวยงาม และ

ปลอดภัยกว่าแท่งปูน อีกท้ังยังลด

อันตรายจากการบาดเจ็บจากการ

เดินสะดุด โดยมีมูลค่าโครงการเร่ิม

ต้นไม่ต่ำากว่า 4 ล้านบาท ในระยะ

เวลา 2 ปีแรก และเตรียมขยายผล

ไปยังสถานีบริการพีทีที สเตช่ัน ท่ัว

ประเทศ” นายพีระวัฒน์กล่าว

ท้ังน้ีการร่วมกับเอส. เค. โพลี

เมอร์ ถือว่าเป็นผู้นำาด้านเทคโนโลยี

การผลิตช้ินส่วนยาง เพื่อออกแบบ

ยางก้ันล้อดีไซน์พิเศษสำาหรับพีที

ที สเตช่ัน และผลิตตัวสินค้า โดย

ได้รับการสนับสนุนจาก 3 องค์กร 

ได้แก่ กยท. ท่ีมีพันธกิจหลักในการ

ส่งเสริมการเพ่ิมมูลค่ายางพารา

ไทย ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง

อุตสาหกรรมการแปรรูปยางพารา 

รวมถึงยังเป็นสหกรณ์นำาร่องท่ีได้รับ

เลือกเป็นผู้ข้ึนรูปช้ินส่วนยางและรับ

การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตจาก 

SKP และไออาร์พีซี ผู้สนับสนุน

วัตถุดิบจากพลาสติกซ่ึงเป็นช้ินส่วน

ประกอบของยางก้ันล้อ.

ไทยโพสต์ • “กสิกรไทย” 

เปิดแผนธุรกิจปี 65 มุ่งพัฒนา                      

ขีดความสามารถด้านเทคโน                                            

โลยีควบคู่กับการสร้างแบรนด์ 

ที่แข็งแกร่ง พร้อมเดินหน้า

ขยายการเติบโตในภูมิภาค 

AEC+3 ตั้งเป้าหมายสินเชื่อ

รวมปี 65 โต 6-8%

นางสาวขัตติยา อินทร                                           

วิชัย ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร                                

ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) 

เปิดเผยว่า สถานการณ์การ

ฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยในปี 

2565 มีแนวโน้มขยายตัวดี

กว่าปี 2564 โดยมีแรงหนุน

ต่อเนื่องจากการส่งออกและ

การทยอยฟื้นตัวของภาคการ

ท่องเที่ยว รวมทั้งมาตรการ

สนับสนุนจากภาครัฐจะเป็น                                  

ปั จ จั ย ห ลั ก ที่ ขั บ เ ค ลื่ อ น

เศรษฐกิจไทย แม้เศรษฐกิจ

ภาพรวมจะยังเผชิญความไม่

แน่นอนหลายประการจาก

ไทยโพสต์ • สรรพากรแจงจัด

เก็บภาษีคริปโตตามกฎหมาย 

แต่ผ่อนปรนนำาผลขาดทุนหัก

กลบกำาไรได้ เผยการคำานวณ

ต้นทุนเลือกทำาได้ 2 วิธี เตรียม

ออกคู่มือละเอียด 31 ม.ค.นี้

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์

ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร 

เปิดเผยว่า กรมได้ข้อสรุปแนว                                          

ทางผ่อนปรนการจัดเก็บภาษี

สินทรัพย์ดิจิทัล (ภาษีคริปโต)                                                        

ซ่ึงเสนอให้นายอาคม เติมพิทยา 

ในกรณีน้ี ทางปฏิบัติ Exchange 

ไม่รู้จะออกใบกำากับภาษีให้ใคร 

โดยจะเว้นเฉพาะการซื้อขาย

ผ่าน Exchange ที่อยู่ภายใต้

การกำากับดูแลของสำานักงาน

คณะกรรมการกำ า กั บหลั ก

ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

(ก.ล.ต.) และสินทรัพย์ดิจิทัลที่

ออกโดยธนาคารแห่งประเทศ 

ไทย

นาย เอกนิ ติ ก ล่ า ว ว่ า 

กรมฯ จะต้องทำาให้ชัด โดย

เตรียมออกคู่มือภาษีสินทรัพย์

ดิจิทัลในวันที่ 31 ม.ค.นี้ ใน

ประเด็นการจัดเงินได้ให้ชัดเจน 

โดยระบุประเภทเงินได้และ

ผลประโยชน์ ให้ครอบคลุม

กำาไร รายได้จากการโอน/ผล

ประโยชน์อันใดจากสินทรัพย์

ดิจิทัล วิธีการจัดเก็บภาษี วิธี                              

การคำานวณต้นทุนโดยใช้วิธี

มาตรฐานการบัญชีรับรอง 

โดยสามารถทำาได้ 2 วิธี คือ                             

วิธีเข้าก่อนออกก่อน (FIFO) 

หรือวิธีต้นทุนถัวเฉลี่ยเคลื่อน   

ที่ (Moving Average Cost) 

โดยสามารถเปลี่ยนวิธีคำานวณ

ในปีถัดไปได้ รวมทั้งการวัด

มูลค่าสินทรัพย์ดิจิทัล ณ เวลา

ที่ ได้มา หรือราคาถัวเฉลี่ยใน

วันที่ ได้มา.

การระบาดของไวรัสโควิดสาย

พันธุ์ โอมิครอน รวมถึงการปรับ

ขึ้นของเงินเฟ้อ ภายใต้ทิศทาง

เศรษฐกิจและปัจจัยความท้าทาย

ดังกล่าว

ทั้งนี้ ธนาคารกสิกรไทยได้

ประกาศเป้าหมายทางการเงินปี 

2565 ดังนี้ การเติบโตของเงินให้

สินเชื่อ (Loan Growth) ที่ 6-8% 

จากการเติบโตสินเชื่อในกลุ่ม

ลูกค้าบุคคลและกลุ่มลูกค้าธุรกิจ

เอสเอ็มอี โดยเน้นการนำาเสนอ

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อผ่านช่องทาง

ดิจิทัลเพิ่มขึ้น ควบคู่กับการนำา

ข้อมูลมาใช้วิเคราะห์ในการปล่อย 

สินเชื่อ (Data Analytics) การร่วม

มือกับพันธมิตร และการเติบโต

ของสินเชื่อในภูมิภาค AEC+3 อีก                                      

ทั้ง ธนาคารยังคงให้ความช่วย

เหลือลูกค้าท่ีได้รับผลกระทบจาก

สถานการณ์โควิด-19 อย่างต่อเนื่อง

สำาหรับแนวทางการดำา 

เนินธุรกิจในปี 2565 ธนาคาร

กสิกรไทยยังคงเดินหน้าขับ                                

เคลื่อนธุรกิจบนหลักการเป็น                               

ธนาคารแห่ งความยั่ งยืน 

และมุ่งมั่นในการเพิ่มอำานาจ

ให้ทุ กชี วิ ตและธุ รกิ จของ

ลู กค้ า ในทุกกลุ่ มอย่ างต่ อ

เนื่อง ควบคู่ไปกับการดูแล

ลูกค้าให้ผ่านภาวะการฟื้นตัว                            

ของเศรษฐกิจไทยจากผลกระ

ทบของโควิด-19 มุ่งพัฒนา                      

ขีดความสามารถด้านเทค 

โนโลยีไปพร้อมๆ กับการ

สร้ างแบรนด์ที่ แข็ งแกร่ ง 

ท่ามกลางภาวะฟื้นตัวของ

เศรษฐกิจไทยที่ยังคงมีความ

ไม่แน่นอนจากโควิด-19 สาย

พันธุ์ โอมิครอนและภาวะเงิน  

เฟ้อที่เป็นตัวแปรสำาคัญ ด้วย

ยุทธศาสตร์ของการเป็นผู้นำา

การให้บริการบนแพลตฟอร์ม

ดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง ยกระดับ

ประสบการณ์ให้บริการอย่าง

ไร้รอยต่อ.  

ซีพีเอฟส่ง MEAT ZERO เจาะตลาดสุขภาพ

นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร 

บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร หรือซีพีเอฟ เปิดเผยว่า เทรนด์

อาหารเนื้อจากพืช หรือ Plant-Based meat จะเติบโตอย่าง

รวดเร็วและต่อเนื่อง จึงเป็นโอกาสสำาคัญของผู้ผลิตอาหารที่

ตอบโจทย์คนกลุ่ม Flexitarian หรือกลุ่มมังสวิรัติยืดหยุ่น กลุ่ม

คนรักสุขภาพ อีกทั้งยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ดังนั้นจึงเดิน

หน้าผลักดันแบรนด์ MEAT ZERO สู่การเป็นผู้นำาตลาดเนื้อ

ทางเลือกอันดับ 1 ของเอเชีย และ Top 3 ผู้นำาเนื้อทางเลือก

ของโลกภายใน 3-5 ปี พร้อมตั้งเป้าเปิดตัวในจีน ญี่ปุ่น และ

เกาหลีภายในปีนี้

บีซีพีจี ลุยลงทุนโซลาร์ในไต้หวัน

นายนิวัติ อดิเรก รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

บมจ.บีซีพีจี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้ง

ที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 26 ม.ค.2565 มีมติอนุมัติวงเงินสำาหรับ

การลงทุนพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ใน

สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ในวงเงินไม่เกิน 5,080 ล้านเหรียญ

ไต้หวัน หรือประมาณ 6,096 ล้านบาท เพื่อพัฒนาโครงการโรง

ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดกำาลังการผลิตติดตั้ง 357 เมกะ

วัตต์ และเมื่อรวมกับโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาจะทำาให้

บริษัทมีการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ใน

ไต้หวันที่มีขนาดกำาลังการผลิตติดตั้งรวม 469 เมกะวัตต์

จท.เร่งเอาผิด SPRC ทำาน้ำามันรั่ว

นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รมช.คมนาคม เปิดเผยว่า ได้

ลงพื้นที่ท่าเรือมาบตาพุด จ.ระยอง เพื่อติดตามสถานการณ์

และการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบกรณีน้ำามันดิบรั่ว

ไหลของ บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง หรือ SPRC ซึ่งขณะ

นี้ ได้ดำาเนินการฉีดพ่นน้ำายาขจัดคราบน้ำามันทั้งทางเรือและ

เฮลิคอปเตอร์ และสามารถลดปริมาณคราบน้ำามันและควบคุม

ให้อยู่ในวงจำากัด และเมื่อวันที่ 27 ม.ค.2565 ที่ผ่านมา กรมเจ้า

ท่าได้ดำาเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนแล้ว 

เพื่อให้บริษัทรับผิดชอบชดใช้ความเสียหายในทุกมิติ และกำาชับ

ให้เร่งกู้เรือและตู้สินค้าให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน

SC ปลื้มนักลงทุนตอบรับหุ้นกู้เกินเป้า

นายอรรถพล สฤษฎิพันธาวาทย์ ประธานเจ้าหน้าที่ด้าน

สนับสนุนองค์กร บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น หรือ SC 

เปิดเผยว่า บริษัทเสนอขายหุ้นกู้เป็นครั้งแรกของปี 2565 อายุ

หุ้นกู้ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.04% ต่อปี เปิดจองซื้อระหว่าง

วันที่ 25-27 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งได้รับความสนใจจาก

ผู้ลงทุนสถาบันเป็นอย่างดีเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมา ซึ่งบริษัทมี

แผนนำาเงินที่ ได้ไปคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำาหนดและใช้เป็นเงินทุน

ในการดำาเนินธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ผนึกพันธมิตรผุดโมเดลอนุรักษ์ป่าชายเลน

รายงานข่าวจากกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) 

แจ้งว่า ได้ร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) 

องค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN) และ                                                                           

เทศบาลตำาบลปากน้ำาประแส ได้ประกาศความร่วมมือเพิ่มเติม

กับ 4 องค์กรชั้นนำาด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ มูลนิธิสิ่งแวดล้อม

ศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ประเทศไทย) หรือ FEED 

มูลนิธิโลกสีเขียว ศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า                                    

(RECOFTC) และบริษัท SecondLife ยกระดับการดำาเนิน

โครงการ “ดาวและภาคีป่าชายเลนประเทศไทย” หรือ Dow & 

Thailand Mangrove Alliance สู่โมเดลต้นแบบการอนุรักษ์ป่า

ชายเลนแบบมีส่วนร่วมทุกมิติ หนุนเยาวชนเรียนรู้เรื่องป่าชาย

เลน ชูแอปพลิเคชัน iNaturalist ดึงทุกภาคส่วนร่วมลดภาวะ

โลกร้อนและลดขยะทะเลแบบยั่งยืน.

77,730.25

28/1/65

1,639.51
+5.34

นักลงทุนสถาบนั
บัญชีบริษัทหลักทรัพย
นักลงทุนตางประเทศ
นักลงทุนรายยอย

ประเภทนักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ

 6,717.66 5,745.87 971.79
 6,988.19 7,143.84 -155.65
 35,526.20 36,530.95 -1,004.75
 28,498.20 28,309.58 188.61

 ซื้อ ขาย
ดอลลารสหรัฐ 32.87 33.59
ยูโร 36.43 37.41
ปอนดสเตอรลิง 43.67 44.87
เยน (100 เยน) 28.24 29.06
หยวนจีน 4.92 5.32
ที่มา : ธนาคารกรุงเทพ

 ซื้อ ขาย
ทองแทง 28,300 28,400
ทองรูปพรรณ 27,788 28,900
ที่มา : สมาคมคาทองคำ

ไพสิฐ รมว.คลัง เห็นชอบ ออก

กฎกระทรวง กำาหนดวิธีการ

คำานวณภาษีเงินได้พึงประเมิน 

(กำาไร) เพื่อให้สามารถนำาผล

ขาดทุนมาหักกลบกับกำาไรได้

ในปีภาษีเดียวกัน แต่ต้องซื้อ

ขายจากผู้ประกอบธุรกิจ หรือ 

Exchange ที่อยู่ภายใต้การ

กำากับดูแลของสำานักงานคณะ

กรรมการกำากับหลักทรัพย์และ                              

ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เท่า 

นั้น

นอกจากนี้ ในส่วนของ                          

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 15% กรณี                        

ธุรกรรมท่ีกระทำาผ่าน Exchange 

ที่อยู่ภายใต้การกำากับดูแลของ

สำานักงานคณะกรรมการกำากับ

หลั กทรัพย์ และตลาดหลั ก 

ทรัพย์ (ก.ล.ต.) จะไม่สามารถ

ระบุตัวตนผู้รับเงิน และไม่

ทราบจำานวนเงินได้ที่ต้องหัก 

ณ ที่จ่าย ทำาให้ไม่ครบองค์ประ 

กอบการหักภาษี ณ ที่จ่าย ตาม

ประมวลรัษฎากร จึงไม่จำาเป็น

ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้

ขณะเดียวกัน กรมสรรพากร                                                

จะเสนอพระราชกฤษฎีกา

ใ ห้ ย ก เ ว้ น ภ าษี มู ล ค่ า เ พิ่ ม 

สำาหรับธุรกรรมที่กระทำาผ่าน                                   

ผู้ประกอบธุรกิจ หรือ Exchange                                 

เน่ืองจากเม่ือมีการขายสินทรัพย์                                      



0

6

3

9

14

17

1

7

12

4

10

15

18

20

2

8

13

5

11

16

19

21

7เศรษฐกิจ-สตรี-สังคม

marrygun55@gmail.com

ลายคนคงเคยได้ยินคำาว่า “โพรไบโอติกส์” แล้วรู้

หรือไม่ว่าโพรไบโอติกส์มีประโยชน์อย่างไรกับร่างกาย

ลำาไส้ของเราคือจุดเริ่มต้นของภูมิคุ้มกัน เพราะมี

จุลินทรีย์หลายชนิดที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย หนึ่งในนั้นคือ 

โพรไบโอติกส์ หากลำาไส้สูญเสียจุลินทรีย์ดี จะมีแนวโน้มติด

เชื้อง่ายขึ้น มีอาการผื่นแพ้ ผิวหน้าไม่ผ่องใส มีภาวะลำาไส้

แปรปรวน ดังนั้น เพื่อเป็นการรักษาสมดุลของจุลินทรีย์ใน

ร่างกาย การเรียนรู้การกินและการมองอาหารเสริมโพรไบโอ

ติกส์ จึงเป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้าม

ภก.ณัฐที เทียนศิริ ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างสุขภาพ

แบบองค์รวม (Well Being) กล่าวว่า ลักษณะเบื้องต้น

ที่สังเกตได้ว่าร่างกายมีการสร้างสมดุลลำาไส้ได้ไม่ดี จะ

มีอาการท้องผูก ท้องเสีย ท้องอืด อาการเหล่านี้มาจาก

พฤติกรรมการรับประทานอาหารจำาพวกแป้ง น้ำาตาลที่มี

ปริมาณเยอะ ความเครียด ขาดการออกกำาลังกาย หรือ

แม้กระทั่งการทานยาแก้อักเสบที่ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ดัง

นั้น จึงควรเสริมสร้างจุลินทรีย์ชนิดดีให้กับร่างกายอย่าง                     

สม่ำาเสมอ 

ทั้งนี้ การที่ร่างกายได้รับโพรไบโอติกส์ที่เพียงพอ 

จะช่วยฟื้นฟูสมดุลในลำาไส้ ช่วยให้ลำาไส้แข็งแรง มีการ

บีบตัวตามปกติ บรรเทาอาการกระเพาะและลำาไส้อักเสบ 

ท้องเสีย ลดความรุนแรงของผื่นผิวหนัง ช่วยเสริมสร้าง

ระบบภูมิคุ้มกัน อย่างไรก็ตาม การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์

เสริมอาหารที่มีส่วนประกอบของโพรไบโอติกส์ จะต้อง

เลือกผลิตภัณฑ์ที่ให้ความสำาคัญกับการรักษาคุณภาพ และ

ประสิทธิภาพของเชื้อจุลินทรีย์ที่มีชีวิต ตั้งแต่เทคโนโลยี

การผลิต การคัดเลือกสายพันธุ์ บรรจุภัณฑ์ และการขนส่ง 

เพื่อให้มั่นใจว่าจุลินทรีย์ โพรไบโอติกส์จะยังมีชีวิตอยู่จนไป

ทำางานออกฤทธิ์ในลำาไส้ได้  

แบลคมอร์ส โพรไบโอติกส์ พลัส เดลี่ บาลานซ์ 

(BLACKMORES PROBIOTICS + DAILY BALANCE) 

เทคโนโลยีการผลิตจากประเทศอังกฤษเป็นอีกทางเลือกเสริม

โพรไบโอติกส์ ก็ลองหามารับประทานแล้วกันนะคะ.

ห

คอลเลกชันตรุษจีนจากCOS 

ต้อนรับปีใหม่แห่งความสดใส
โพรไบโอติกส์..สำาคัญกับร่างกาย

รับมอบชุดตรวจ ATK จาก CP ALL

ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ รับมอบชุดตรวจ ATK จำานวน 700 

ชุดและหน้ากากอนามัยจำานวน 1,000 ชิ้นจาก อรุณี กิ่งแก้ว ผู้จัดการฝ่ายบริหารเครือข่าย

อุดมศึกษา บริษัท ซีพี ออลล์ จำากัด (มหาชน) เพื่อใช้ในการตรวจคัดกรองนักเรียนและครู

ในการจัด “Green Gang Hackathon Camp” ซึ่งเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนา

เกษตรกรรมยั่งยืนในเมืองในพื้นที่วิทยาลัย (Green College) และในพื้นที่โรงเรียน (Green 

School) ของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันก่อน

แสดงความยินดี ‘ช้างศึก’ 

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำากัด (มหาชน) หรือ MTI ภายใต้การบริหารงานของ นวลพรรณ ล่ำาซำา                                                                                                                   

กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ร่วมอัดฉีดและแสดงความยินดีหลังนำาทัพ ‘ช้างศึก’ คว้าแชมป์                                                                                                                              

‘AFF Suzuki Cup 2020’ โดยมี ปุณฑริกา ใบเงิน กรรมการรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เมืองไทย

ประกันภัย จำากัด (มหาชน) เป็นตัวแทนมอบเงินอัดฉีดแก่ ชนาธิป สรงกระสินธ์ กัปตันทีมชาติไทยชุดใหญ่ ตัว 

แทนนักฟุตบอลทีมชาติไทย และเป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุม เมืองไทยประกันภัย ถนนรัชดาภิเษก เมื่อวันก่อน

ศึกษาดูงาน-ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

ดร.ชาคริต ศึกษากิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงพยาบาลเวชธานี ให้การต้อนรับ

คณะผู้บริหารที่เข้าร่วมอบรมหลักสูตร ผู้นำาการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่น

ที่ 4 กว่า 80 คน เพื่อศึกษาดูงาน “Vejthani Digital Transformation” และการประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีใน รพ. อาทิ Digital Transformation of Patient Logistics, AI Powered Radiology 

Workflow, Robotic Assisted Human Movement Rehabilitation เป็นต้น ซึ่งคณะผู้บริหาร

ต่างให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ณ โรงพยาบาลเวชธานี ถนนลาดพร้าว เมื่อเร็วๆ นี้

อินทัชรับรางวัลหอเกียรติยศ 

คิมห์ สิริทวีชัย กรรมการผู้อำานวยการ บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำากัด (มหาชน) เป็นผู้

แทนบริษัท รับรางวัลหอเกียรติยศ “Thailand’s Top Corporate Brand Hall of Fame Award” 

ซึ่งเป็นรางวัลสำาหรับบริษัทที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุดต่อเนื่องกัน 5 ปี  ในหมวดธุรกิจ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ โดยมี 

ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ เป็นผู้มอบรางวัล โดยการวัดมูลค่าแบรนด์องค์กร

ใช้เครื่องมือ CBS Valuation (Corporate Brand Success Valuation) ที่นำาตัวเลขจากงบการ

เงินในรายงานประจำาปีมาคำานวณด้วยสูตรคณิตศาสตร์ ที่บูรณาการมาจากแนวคิดด้านการ

ตลาดการเงินและการบัญชี ทำาให้สามารถวัดมูลค่าแบรนด์องค์กรออกมาได้เป็นตัวเลขทางการ

เงินที่สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง สะท้อนถึงความสำาเร็จและความยั่งยืนของ

องค์กรในระยะยาว

ประกวดการผลิตคลิปสื่อสร้างสรรค์ 

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ขอเชิญชวนนักเรียน นิสิต 

นักศึกษาทั่วประเทศ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดการผลิตคลิปสื่อสร้างสรรค์ 

ในหัวข้อ “สื่อของฉัน My Media” กิจกรรมภายใต้ โครงการ TMF Level up 

พัฒนาทักษะด้านการผลิตสื่อสร้างสรรค์ให้กับคนรุ่นใหม่ ด้วยวิทยากรที่มีชื่อ

เสียง ชิงรางวัลเป็นทุนการศึกษาและโล่เกียรติยศ เปิดรับสมัครส่งผลงานกัน

แล้ว ช่องทางการสมัคร https://forms.gle/W2omEa3wKQ6smXUF7

โดยกติกาและเงื่อนไขการประกวด เป็นผลงานการประกวดความ

ยาวคลิปไม่เกิน 7 นาที ไม่จำากัดรูปแบบวิธีการนำาเสนอและวิธีการถ่าย

ทำา ผลงานการประกวดต้องมีความละเอียดไม่ต่ำากว่า HD (1280X720) เป็น

ไฟล์ประเภท .MP4 และเป็นคลิปผลงานที่ไม่เคยส่งประกวดหรือเผยแพร่

ที่อื่นมาก่อน ผู้สนใจสามารถอัปโหลดผลงานพร้อม CONCEPTPAPER 

ผ่านทาง GOOGLE DRIVE แล้วส่ง LINK ผลงานพร้อมชื่อคลิป ที่อีเมล 

TMFLEVELUP@GMAIL.COM ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม-4 กุมภาพันธ์ 2565 

เวลา 17.00 น. สอบถามข้อมูล 06-2491-9565

ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ

บาทหลวงภัทรพงศ์ ศรีวรกุล ประธานมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ 

ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือทางวิชาการ กับ รศ.ดร.ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ  คณบดี

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เพื่อส่งเสริมการศึกษาสำาหรับคนพิการสู่การมีงาน

ทำาที่ยั่งยืนตลอดชีวิต การเพิ่มขีดความสามารถทางวิชาการ การประยุกต์ใช้วิชาการและ

เทคโนโลยีอันทันสมัยเพื่อคุณภาพชีวิตและสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคม โดยมี อาจารย์

อรอนงค์ นิธิภาคย ์รองคณบดี อาจารย์สัมฤทธิ์ ชาภิรมย์  ผู้จัดการมูลนิธิ ร่วมเป็นสักขี

พยาน ณ มูลนิธิพระมหาไถ่ฯ พัทยา จ.ชลบุรี เมื่อเร็วๆ นี้

ป็นอีกปีที่มองเห็นว่า เทศกาลตรุษจีนต้อง “หลิ่วตาตาม” 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เห็นได้จากตาม

ห้างสรรพสินค้าต่างๆ และห้างค้าปลีก รวมถึงตลาดสดหลาย

แห่ง ปรับวิถีการบริการแบบเว้นระยะห่าง ซื้อได้หมด จบในที่

เดียว แถมมีการส่งสิ่งที่ต้องการถึงหน้าบ้านกันเลยทีเดียว

อากง อาม่า อาอี๊ อาแปะ ถ้าไม่มีสมาร์ทโฟน หรือเปิด

แอปต่างๆ ไม่เป็นล่ะก็ เรียกว่าไม่อินเทรนด์ไปกับยุคสมัยนี้แล้ว

ตรุษจีน...วิถีโควิด

ล่ะ เพราะมีขายทุกอย่างไม่ว่าจะหมู เห็ด เป็ด ไก่ ที่คนจีนเรียกว่า 

“ซาแซ” ผลไม้ ขนมเทียน ขนมเข่ง ขนมถ้วยฟู ไปจนถึงกระดาษเงิน 

กระดาษทอง ธูปเทียน ซองอั่งเปา บางแอปก็มีเครื่องราง แก้ชงปีเสือ

ให้เลือกอีกต่างหาก

ไล่กันไปเลย แม็คโคร, โลตัส, ซีพี เฟรชมาร์ท, เซเว่น-

อีเลฟเว่น, บิ๊กซี, กูร์เมต์ มาร์เก็ต, ท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต, แม็กซ์แวลู, 

โกลเด้น เพลซ Dear Tummy ศูนย์การค้าไอคอนสยาม เดอะมอลล์ 

ตลาดยิ่งเจริญ และอื่นๆ อีกมากมาย แค่ใช้สองนิ้วกดเลือกซื้อก็ได้ดังใจ 

ส่วนจะตรงปกหรือไม่นั้น อันนี้มนุษย์ป้าก็ไม่รู้ได้ เพราะปกติมีคนอื่นทำา

หน้าที่ “ช็อป” ของไหว้ตรุษจีน ด้วยการสั่งซื้อจากเจ้าประจำาเท่านั้น

วิถีตรุษจีนที่มีโควิด-19 มาเป็นตัวแปรนั้น แน่นอน!! ว่า ส่งผล 

กระทบต่อตลาดหลักอย่างเยาวราช คลองเตย สามย่าน วงเวียนใหญ่ 

ตลาดพลู ที่ถือเป็นตลาดยอดนิยมในการจับจ่ายเพื่อเทศกาลวันตรุษ

จีน อย่างไรก็ตาม มนุษย์ป้ายุคเบบี้บูม ก็ยังคงยึดมั่น ศรัทธา และไว้

วางใจกระบวนวิธีการไปเลือกซื้อของด้วยมือของตัวเองมากกว่าที่จะ

จิ้่มเอาจากหน้าจอ 

ดังนั้น ถือว่าเป็นหนทางการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม

ก็แล้วกันนะ  

ว่าแล้วก็ให้นึกถึงเรื่องราวที่มีการส่งต่อในโซเชียลก่อนหน้านี้

หลายปีแล้วล่ะ เป็นเรื่องราวของลูกชายที่ไม่เข้าใจว่า ทำาไมคุณพ่อ

จะต้องเสียเวลาออกจากบ้านไปถอนเงินที่ธนาคาร ในขณะที่ทุกวัน

นี้การโอนเงินออนไลน์ โดยไม่ต้องเสียค่าบริการนั้น มันง่ายแค่คลิก

นิ้วเดียวเท่านั้น 

คุณพ่อให้เหตุผลว่า การได้คุยกับพนักงานของธนาคาร ก็

เป็นวิถีของมนุษย์ที่ควรจะมีสัมพันธ์ต่อกันและกัน มิเช่นนั้น วันๆ 

คนแก่คงไม่ต้องได้อ้าปากพูดกับใครนะ 

การไปซื้อของในตลาดสดก็เฉกเช่นเดียวกัน จริงไหม?!? เรา

ได้รู้ว่าแม่ค้าสบายดีไหม กิจการค้าขายเป็นอย่างไรบ้าง เสวนากัน

ด้วยเรื่องราคาสินค้าก็ได้ จนถึงการไปทำาบุญ ไปเที่ยวที่ไหนต่อที่ไหน

ถึงมีหรือไม่มีโควิดมาเป็นตัวแปร ทุกคนเลือกวิถีที่จะ

สัมพันธ์กับมือถือ หรือมนุษย์ได้นะจ๊ะ..

	 	 ‘ป้าเอง’

เ

OS ต้อนรับทุกคนเข้าสู่ฤดูกาลใหม่

ด้วยคอลเลกชันที่มาพร้อมกับ

เนื้อผ้าสัมผัสนุ่มแบบมีระดับ 

สามารถสวมเป็นสไตล์เลเยอร์แบบ

เบาๆ ได้ ด้วยสีสันแห่งความมีชีวิต

ชีวาประจำาคอลเลกชัน เทศกาล

ตรุษจีนปีนี้ COS จึงเปิดตัว

แคปซูลคอลเลกชันเพื่อต้อนรับปี

ใหม่แห่งความสดใส

สีที่เป็นตัวแทนแห่งความเป็น

มงคลเข้ากับเทศกาลตรุษจีนอย่างสี

แดง ปรากฏขึ้นหลายเฉดในคอลเลกชัน

นี้เพื่อมอบความรู้สึกรื่นเริงขณะสวมใส่

c
การเลือกเสื้อผ้าในโทนสี

เดียวกันช่วยบ่งบอกถึงความเป็น

ตัวตน ทั้งยังสวมใส่ได้อย่าง

สบาย โดยเฉพาะเมื่อ

จับคู่เข้ากับแอคเซส

เซอรีขนาดใหญ่

พิเศษ อย่างผ้า

พันคอขนสัตว์

ลายกราฟฟิก 

ไอเทมผ้าทอควิลท์ 

หรือไอเทมผ้าถักชิ้นโดดเด่น 

การเลือกไอเทมที่มีหลากสัดส่วน

ของดีไซน์มาจับคู่กันนั้น ช่วยเติมเต็ม

เสื้อผ้าชิ้นเรียบง่ายประจำาฤดูกาลนี้ให้มี

กลิ่นอายแห่งความสนุกและขี้เล่น.

 



0

6

3

9

14

17

1

7

12

4

10

15

18

20

2

8

13

5

11

16

19

21

8 ท่องเที่ยว

ใช้เวลานานกว่าครึ่งชั่วโมง จนต้องเอ่ยปากถามกันเองว่าเมื่อไหร่จะถึง

ผาฮี้สักที (วะ)

มองดูมือถือสัญญาณโทรศัพท์ก็ไม่ค่อยมี เช็กแมปก็ไม่ได้ ตอนนี้ 

ทุกคนเริ่มได้กลิ่นไหม้ โชยมาแบบสั้นๆ แต่นั่นยังไม่เท่าขากลับลงมา ที่รถ

แล่นฉิวราวกับเครื่องยนต์เกรดดีประสิทธิภาพเยี่ยม ซึ่งเราไม่มีความรู้เรื่อง

รถมาก่อน มารู้ทีหลังว่ารถที่ขับขึ้นดอย เครื่องต้องหนึบมีแรงถ่วงเยอะๆ 

พอรถวิ่งลิ่วๆ เลยปรบมือดีใจ จะได้ถึงที่พักเร็วๆ สักที เพราะหิวมากแล้ว

รถมาถึงตีนดอยแบบปลอดภัย คนขับตีนเปล่า (เพราะขับแบบ

ไม่มีเบรก) มาเผยให้รู้ทีหลังว่า เหงื่อนางตกในสุดๆ เพราะเหยียบเบรก

มิดแล้วรถยังไม่ชะลอความเร็ว และระทึกสุด ตรงที่ได้กลิ่นไหม้ลอดเข้า

มาในรถ พอมองไปที่กระจกหลัง ก็เห็นควันขาวลอยโขมงเป็นสายจากล้อ

ด้านหน้าไปถึงล้อหลัง นางบอกว่าต้องเก็บอาการไว้ ไม่ให้เพื่อนๆ ตกใจ 

แต่ในใจคือ เอามือทาบอกบอกกับตัวเองว่า “ผ้าเบรกไหม้แน่แท้แล้วจ้ะ 

ฮือๆ” จากนั้นพยายามขับแบบประคองไปแบบช้าๆ

จนถึงสามแยกทางไปศูนย์บำาบัดยาเสพติดบ้านผาหมีก็มีที่ให้แวะ

จอดพักเครื่องให้เย็นพอดี หลังจากนั้นมีการติดต่อบริการรถยกใกล้ๆ ให้

มาช่วย แต่คุยกันแล้วทางโน้นเรียกค่าบริการสูงถึง 4,500 บาท เจ้า

ถิ่นเลยเปลี่ยนใจโทรหาเบอร์ตรงยังปลัดอำาเภอที่ให้ไว้ในเพจศูนย์ดำารง

ธรรมแม่สาย กริ๊งเดียว “ปลัดปักเป้า” ศุภสันส์ ภูมิไชยา ก็ส่งต่อเรื่องไป

ยัง “พ่อหลวงโย” ชาญยุทธ รุ่งทวีพิทยากุล ผู้ใหญ่บ้าน ม.6 บ้านผาหมี 

ต.เวียงพางคำา ในเขตพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุงฯ ที่รุดเข้ามาช่วยเหลือ

อย่างฉับไวทั้งที่เป็นเวลานอกราชการ จนสามารถกลับลงมายังพื้นราบ

อย่างปลอดภัยในเวลาชั่วโมงกว่าๆ

แถมผู้ใหญ่บ้านผาหมียังใจดีขับรถส่วนตัวมาส่งถึงที่พัก เพราะเริ่ม

ดึกแล้ว ส่วนรถของพวกเราผู้ใหญ่บ้านการันตีความปลอดภัย ให้ทิ้งไว้

ใกล้กับหน่วยทหารลาดตระเวน รอช่างมาซ่อมพรุ่งนี้เช้า

..รถเบรกไหม้ลงจากดอยครั้งนี้ เป็นเรื่องเตือนใจชั้นดีว่า หากจะ

เช่ารถขับขึ้นดอยต้องเช็กสภาพเครื่องให้ดีก่อน ที่สำาคัญ อย่าห้าว!

ถึงแม้จะเจอกับเรื่องสุดหวาดเสียว แต่เราก็ได้ของแถม ได้สัมผัส

กับความงดงามเกินบรรยายของธรรมชาติระหว่างทาง ไม่ว่าจะเป็นทิวเขา

ไล่เฉดสีที่มีสายหมอกเบาบางปกคลุม ต้นสนสูงใหญ่ แมกไม้ไม่คุ้นตา กับ

อากาศหนาวที่สัมผัสแก้มรู้สึกเย็นสบาย แต่ต้องขอบอกว่า วิวที่ผาหมีสงบ

กว่าผาฮี้มาก อาจเป็นเพราะความนิยมในกาแฟผาฮี้ทำาให้เหล่าคอกาแฟดั้น

ด้นมาชิมไม่ขาดสาย ขณะที่การจัดการท่องเที่ยวในพื้นที่ยังไม่ค่อยดีเท่าไร 

แถมเส้นทางที่พักและร้านค้าค่อนข้างลาดชันและแคบ ไม่เหมาะกับผู้สูงวัย

ถ้าอยากเป็นส่วนตัวสักหน่อยแนะนำาให้แวะไปที่คอฟฟี่ช็อปหรือ

โฮมสเตย์แถวบ้านผาหมี เพราะไม่ต้องขับรถไปไกลมาก ไม่ต้องเสี่ยงกับ

เส้นทางไม่คุ้นเคย ซึ่งเราก็เลือก ‘Bear House Café’ ของผู้ใหญ่บ้านผา

หมี ได้จิบชาร้อน ละเลียดเค้ก ชิมอาหารพื้นถิ่นเผ่าอาข่าเคล้าธรรมชาติ

เรากลับไปที่ผาหมีอีกครั้งที่จุดชมวิวด่านป่าสัก ค่ายทหาร

ชายแดนไทย-เมียนมาเพราะไม่อยากกลับเส้นทางเดิมที่ลาดชัน จึงถาม

คนแถวนั้นว่ามีเส้นทางอื่นอีกหรือไม่ พวกเราก็วิ่งตามทางมาแบบงงๆ 

จนมาเจอเพชรในป่า ซึ่งเป็นจุดชมวิวด่านป่าสักที่เพิ่งเปิดใหม่ไม่กี่เดือน 

แต่ถ้าได้มาแล้วจะต้องร้องว้าว! เลยทีเดียว แถมยังมีคอฟฟี่บาร์ที่นาย

ทหารเป็นบาริสต้าเองด้วย

ก่อนจบ Road Trip แม่สาย เราเรียกขวัญกันด้วยอาหารทะเล ที่

แทบไม่น่าเชื่อว่ากุ้งหอยปูปลาที่แม่สายจะสดใหม่ ไม่ทำาให้ท้องเสีย เรา

ไปช็อปกันที่ตลาดเย็นป่ายาง ที่นี่ยังเจอกับ “ขนมดาว” ของกินเล่นของ

ชาวไทใหญ่ ทอดร้อนๆ กรอบนอกนุ่มใน รสนวลนัวเคล้าเผ็ดต้นหอม

อร่อยดี จนต้องถามคนขายว่าทำาจากอะไร ได้ความคร่าวๆ ว่าทำาจากถั่ว

เหลืองและข้าวเจ้าปั่นเป็นน้ำาแป้ง ปรุงรส ใส่ต้นหอม ขายในราคาน่ารัก 

3 ชิ้นแค่ 5 บาท

นอกจากข้าวแรมฟืน ขนมจีนน้ำาเงี้ยวที่ใช้เส้นเล็กเหนียวนุ่มแทน

เส้นขนมจีน ขนมดาว ยังมีอีกหลายเมนูที่เป็นอาหารไทใหญ่ที่เราได้ชิม 

ทุกเมนูแม้จะแปลกแต่ก็อร่อยมาก ทั้งน้ำาพริกผักชี น้ำาพริกถั่วเน่า ที่เอา

ถั่วเน่ามาตัดเป็นสี่เหลี่ยมเต๋า แล้วผัดคลุกเข้ากับน้ำาพริกที่คล้ายๆ น้ำา

พริกน้ำาย้อยของ จ.แพร่ กินแนมกับผักและ “แคบควาย” ที่หน้าตาไม่

ต่างจาก “แคบหมู” แต่รสและกลิ่นหอมจัดกว่ามาก ครั้งแรกที่ได้ลอง

กินก็อร่อยดี แต่พอกินครั้งที่ 2 กลับกลายเป็นไม่คุ้น ที่อร่อยจับใจคือ น้ำา

พริกบาลาฉ่องกุ้ง หรือปาลาชอง น้ำาพริกพื้นบ้านจากฝั่งเมียนมา หน้า

ตาคล้ายๆ น้ำาพริกนรกของไทยแต่เด่นที่กุ้งแห้ง และกระเทียมเจียว 

หอมแดงเจียวเต็มรสเต็มคำา ใครที่ได้ไปเยือนแม่สายอีกทีก็อย่าลืมซื้อ

กลับบ้านมาด้วยล่ะ.

ตรุษจีน ‘ปากน้ำาโพ’ จัดยิ่งใหญ่

จังหวัดนครสวรรค์จัดงานตรุษจีนอย่างยิ่งใหญ่ สำาหรับงาน

ประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน้ำาโพ ประจำาปี 2564-2565 จัด

ขึ้นภายใต้คอนเซ็ปต์ “ปากน้ำาโพ ย้อนยุค สืบสานงานประเพณีแห่

เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน้ำาโพ” ระหว่างวันที่ 25 ม.ค.-5 ก.พ.นี้ ณ เวที

ใหญ่หาดทรายต้นแม่น้ำาเจ้าพระยา 

(ชิวสี่) วันที่ 4 ก.พ. จะมีขบวนแห่

เจ้าอันศักดิ์สิทธิ์ (แห่กลางวัน)

ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวสามารถ

เดินทางไปร่วมสักการะองค์เจ้าพ่อ-

เจ้าแม่ปากน้ำาโพ กับงานประเพณี

ที่มีมายาวนานกว่า 106 ปี สัมผัส

บรรยากาศย้อนยุคของชาวไทยเชื้อ

สายจีนตลาดปากน้ำาโพ เที่ยว-ชิม-

ช็อป พร้อมชมขบวนแห่ การแสดง

วัฒนธรรมไทย-จีน การ

แสดงจากอุปรากรจีนและ

การแสดงวัฒนธรรมไทย-จีน 

ตลอด 12 วัน 12 คืน งานจัดภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19

ขอพร 5 ศาลเจ้าศักดิ์สิทธิ์เมืองเพชร

เติมแต้มบุญต่อเนื่องตรุษจีน 2565 นี้ จะได้เฮงตลอด

ปี ททท. เพชรบุรี ชวนทุกคนไปกราบไหว้ขอพร เช็กอินศาลเจ้า

ศักดิ์สิทธิ์เพื่อเสริมบารมี ความเฮง ความปังแบบ Non Stop 

กับ 5 ศาลเจ้าศักดิ์สิทธิ์ในจังหวัดเพชรบุรี ได้แก่ ศาลเจ้าพ่อ

เขาใหญ่ อ.ชะอำา จ.เพชรบุรี ศาลเจ้าต้นโพธิ์ประตูเมือง อ.เมือง 

จ.เพชรบุรี ศาลเจ้าแม่ทับทิม อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ศาลเจ้า

พ่อกวนอู อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ศาลเจ้าฮกสิ่วเก็ง ศาลาบ้าน

จีน อ.เมือง จ.เพชรบุรี นอกจากไหว้ศาลเจ้า 

เมืองเพชรยังมีวัดเก่าแก่ วัดสวย ห้ามพลาด 

ทั้งวัดมหาธาตุ วัดเกาะ วัดสระบัว วัดใหญ่

สุวรรณาราม วัดข่อย วัดพลับพลาชัย ถ้ำาเขา

หลวง ชวนมากราบสักการะขอพรให้หน้าที่การ

งาน การเงิน ราบรื่น เที่ยวใกล้เที่ยวง่าย ขับรถ

ชั่วโมงเศษๆ จากกรุงเทพฯ

โปรสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ‘ฉลองตรุษจีน’

“เคทีซี” จัดโปรโมชันสุดเอ็กซ์คลู

ซีฟ “ฉลองตรุษจีนนี้ ให้เฮงกว่าใคร ด้วยบัตร

เครดิตเคทีซี วีซ่า” เมื่อสมาชิกใช้จ่ายผ่านบัตร

เครดิตเคทีซี วีซ่า ที่ห้องอาหารจีนในโรงแรม

ชั้นนำา อาทิ ห้องอาหารเดอะ ซิลค์ โร้ด โรงแรมดิ แอทธินี โฮเทล 

แบงคอก รับส่วนลด 20% สำาหรับค่าอาหารเมื่อรับประทานภายใน

ร้าน หรือสั่งกลับบ้าน รับบริการจัดส่งฟรีในรัศมี 10 กม. เมื่อสั่ง

อาหารครบ 4,000 บาท หลังหักส่วนลด ตั้งแต่วันนี้-6 ก.พ. ห้อง

อาหารไบยุน โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพฯ รับส่วนลด 40% เมนู 

All You Can Eat ติ่มซำา มา 2 จ่าย 1 และรับเพิ่มเครื่องดื่มไม่อั้น

มูลค่า 176 บาทสุทธิ/ท่าน ตั้งแต่ 31 ม.ค.-1 ก.พ. ห้องอาหารได

นาสตี้ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว 

รับส่วนลด 50% ค่าอาหารเมนู Dim Sum Buffet พิเศษ 988 

บาทสุทธิ/ท่าน ตั้งแต่วันนี้ถึง 6 ก.พ.

ระหว่างไทย-เมียนมา มีการลักลอบเข้าประเทศจากจุดนี้เรื่อยๆ

ตามแผนที่จากหมู่บ้านผาหมีไปยังบ้านผาฮี้ใช้เวลาประมาณไม่ถึง

ครึ่งชั่วโมง กับระยะทาง 9 กิโลเมตรกว่าๆ บนถนนสาย 1149 แต่ทาง

รถวิ่งเป็น 2 เลนแคบๆ ซ้ายก็เหว ขวาก็เหว คดเคี้ยว ลาดชัน แถมยังมี

โค้งทั้งรูปตัว S และตัว W จนต้องนั่งเกร็งอยู่ตลอดเวลา ขาไปที่เหมือน

รื่องบางอย่างในชีวิตก็นับว่าเป็นโชคชะตา เช่นเดียวกับการมา 

Road Trip ไปแม่สาย จ.เชียงราย สาบานได้ว่า “ผาหมี” และ 

“ผาฮี้” ไม่ได้อยู่ในแผนการเดินทางสักนิด มารู้ทีหลังว่าทั้งสอง

ดอยผาเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิต ที่ระหว่างทางรุ่มรวยไปด้วยธรรมชาติ

อันงดงาม ก็ยิ่งรู้สึกว่าเป็นทริปที่คุ้มค่า เพราะนอกจะเป็นการเติมพลัง

ชีวิตเต็มแม็กซ์แล้ว ยังได้รู้ซึ้งถึงคุณค่าของการมีชีวิตอยู่หลังประสบ

เหตุการณ์สุดระทึก “ผ้าเบรกรถไหม้” ระหว่างทางลงดอย

อย่างที่บอกว่าเป็นทริปขับรถเที่ยวจากกรุงเทพฯ มาถิ่นเหนือสุด

แดนสยาม เหล่าสมาชิกเป็นหญิงล้วน จึงไม่อาจหาญพอจะขับรถขึ้น

เขาขึ้นดอยแบบมุทะลุได้ เส้นทางเที่ยวที่แพลนไว้จึงเป็นพื้นที่ราบกับ

ตีนเขาตีนดอย ที่สำาคัญรถเอสยูวีที่ขับกันมา แม้จะเช็กเครื่องเปลี่ยน

อะไหล่เรียบร้อยก่อนมา แต่ก็มีปัญหาจนได้ ในที่สุดต้องจอดทิ้งให้ช่างใน

พื้นที่ช่วยซ่อม ทำาให้การเดินทางเที่ยวแม่สายในวันขึ้นดอยแบบไม่มีใน

โปรแกรมมาก่อนต้องใช้รถเก๋งมือสอง ซึ่งไม่ได้ตรวจสภาพก่อนใช้

เบิกฤกษ์ด้วยการไปซื้อของฝากจำาพวกของแห้งที่หน้าด่านแม่สาย ถั่ว

พิสตาชิโอ ฯลฯ และไอเทมใหม่สตรอว์เบอร์รีฟรีซดรายเคลือบช็อกโกแลต 

หลายรส ขนมสัญชาติจีนที่อร่อยสุดๆ และยังแวะไปที่ตลาดสายลมจอย 

หรืออีกชื่อคือ ตลาดดอยเวา ทั้งสองตลาดนี้อยู่ใกล้กัน เดินถึงกันได้ ปกติถ้า

มาถึงแม่สายก็มักจะเลยข้ามฝั่งเมียนมา แต่คราวนี้ด้วยสถานการณ์ โควิด 

ประตูด่านข้ามแดนจึงปิดสนิท เจ้าถิ่นเลยชวนแวะไปไหว้พระธาตุดอยเวา 

เป็นโอกาสอีกครั้ง เพราะจำาได้ว่าเคยขึ้นไปสักการะเมื่อนานมาแล้ว

หลังจากไหว้พระสังกัจจายน์ บริเวณทางขึ้นบันไดนาคกว่า 200 

ขั้น เราก็ขออาศัยมอเตอร์ไซค์รับจ้างค่าบริการคนละ 20 บาท บิดบรึ้นๆ 

5 นาทีก็ถึงพระธาตุแบบไม่ทรมานสังขาร บรรยากาศรอบพระธาตุ

เปลี่ยนไปจากที่มาครั้งก่อน มีสิ่งก่อสร้างหลายศาสนามารวมตัวกันอยู่ที่

นี่ กระนั้น พระธาตุสีทองอร่ามตาและรูปปั้นแมงป่องยักษ์สีดำามะเมื่อม                                                                      

สัญลักษณ์แห่งดอยเวา เพื่อรำาลึกถึงพระองค์เวา รัชกาลที่ 10 แห่ง

ราชวงศ์สิงหนวัติผู้ครองนครโยนกนาคพันธุ์ โดย เวา ในภาษาล้านนา 

แปลว่า แมงป่อง ยังคงตั้งตระหง่านโดยทางวัด ชาวบ้านและหน่วยงาน

ในพื้นที่ได้บำารุงรักษาเป็นอย่างดี ที่นี่ยังมีร้านกาแฟและลานชมวิวให้นั่ง

ไว้มองทอดตาข้ามไปยังบ้านเรือนฝั่งท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนมา

อีกสถานที่ปักหมุดว่าต้องให้ไปได้คือ อุทยานแห่งชาติถ้ำาหลวง-

ขุนน้ำานางนอน ซึ่งเคยไปมาแล้วครั้งหนึ่งตอนที่ยังไม่เกิดเหตุการณ์หมูป่า

ติดถ้ำา แต่เข้าไปได้เพียงแค่ปากถ้ำา และด้วยเวลาที่จำากัดทำาให้เราแวะชม

ได้เพียงแค่สระขุนน้ำามรกต ธรรมชาติท่ามกลางอากาศเย็นสบาย ท้องฟ้า

โปร่ง น้ำาสีฟ้าอมเขียวกระจ่างใส สวยงามในความรู้สึกจนต้องขอถ่าย

ภาพที่ระลึกเก็บไว้ คิดในใจว่าคุ้มเหลือเกินที่แวะมา ข้างในยังมีเส้นทาง

เดินศึกษาธรรมชาติและสามารถนำาอาหารเข้าไปกินด้านในได้ โดยสระ

ขุนน้ำามรกตนี้อยู่คนละที่กับถ้ำาหลวง ทว่าไม่ไกลกันมากนัก ระหว่างทาง 

ยังมีไร่ส้มจีนซาถังลูกจิ๋วให้จอดรถถ่ายรูปเพลินๆ อีกด้วย

เ

เหตุการณ์ระทึกขวัญที่จดจำาไม่รู้ลืมของทริปนี้เริ่มต้นขึ้นหลังจาก

แวะกินข้าวกลางวันที่ร้านจันกะผัก ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญ

ศิริ ขอบอกว่ารสชาติอร่อย ผักก็ปลูกเองปลอดสาร หวานกรอบ ราคายัง

สบายกระเป๋าสุดๆ พวกเราก็มุ่งหน้าไปยังดอยผาฮี้ ระหว่างทางขึ้นมีด่าน

ตรวจเป็นระยะๆ เพราะเป็นพื้นที่เปราะบาง มีเส้นทางธรรมชาติเชื่อม

หอมกลิ่นลมหนาว..ที่แม่สาย (2)

พระธาตุดอยเวาสุดอร่ามตาวิวที่ดอยผาฮี้ สุดตระการตา

จิบชา ละเลียดเค้ก ดื่มด่ำาธรรมชาติที่ Bear House Café
แคบควาย อีกหนึ่งความแปลกใหม่ที่ ได้ลอง ของกินเล่นของชาวไทใหญ่ “ขนมดาว” กรอบ

นอกนุ่มใน อร่อยสุดๆ

คอฟฟี่บาร์ที่มีบาริสต้าเป็นทหาร แวะชิมรสได้ที่จุดชมวิวด่าน

ป่าสัก

สระน้ำาสีมรกตสุดพร่างพราว แวะเก็บภาพประทับใจได้ที่

ขุนน้ำานางนอน

สักการะขอเงินขอทองจากพระสังกัจ

จายน์ด้วยเทียนล้านนาโบราณ

นั่งชิลกันที่ดอยผาหมี

รถเก๋งมือสองที่พาไประทึกกับเหตุการณ์ผ้าเบรกไหม้ตอนขาลงจากดอย
รูปปั้นแมงป่องยักษ์น่าเกรงขาม 

สัญลักษณ์แห่งพระธาตุดอยเวา

ทิวทัศน์ระหว่างทางไปสองดอย



0

6

3

9

14

17

1

7

12

4

10

15

18

20

2

8

13

5

11

16

19

21

9กีฬา

กกท.แจกรางวัลกอล์ฟ ‘SAT-Future Junior Golf’

หัวหมาก • ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย 

(กกท.) เป็นประธานในพิธีมอบถ้วยรางวัลประจำาปี 2564 จากการ

แข่งขันกอล์ฟเยาวชน รายการ SAT-Future Junior Golf Thailand 

2021 แก่นักกีฬาที่ทำาผลงานยอดเยี่ยม พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

แก่ผู้แทนสถาบันการศึกษา ณ ห้องประชุม ชั้น 24 อาคาร

เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา กกท. เมื่อวันที่ 28 มกราคม 

2565 สำาหรับถ้วยรางวัลประจำาปี 2564 ที่มอบให้แก่นักกีฬาที่ทำาผล

งานยอดเยี่ยมประจำาปี พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้แทน

สถาบันการศึกษาทั้ง 9 สถาบัน ได้แก่ Class Open ชาย ด.ช.อิงตะวัน 

หวังรุ่งวิชัยศรี จากโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จ.เชียงใหม่, Class 

Open หญิง น.ส.สิริชญา จันทร์เพ็ญ จากโรงเรียนบดินทรเดชา, 

Class C ชาย ด.ช. จิรภัทร ทุยบึงฉิม จากโรงเรียนหนองเสือวิทยาคม 

จ.ปทุมธานี, Class C หญิง ด.ญ.ณัฐนรี ชาญชนะโยธิน จากโรงเรียน 

The American School Of Bangkok, Class D ชาย ด.ช.ภัทรพล 

วิเชียรชัย จากโรงเรียน The American School Of Bangkok, Class 

D หญิง ด.ญ.ชณิชา กิจจารักษ์ จากโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย, Class E 

ชาย ด.ช.สกาย ไวล์ดิ้ง จากโรงเรียน Australian International School 

Bangkok, Class E หญิง ด.ญ.นลพรรณ คำาเกิด จากโรงเรียนราชินี 

และนักกีฬายอดเยี่ยมแห่งปี Rookie of the year ด.ช.ภูริต วงศ์สว่าง 

คลาส E ชาย จากโรงเรียนโชคชัยรังสิต ทั้งนี้ กกท.จะเป็นแรงผลัก

ดันและช่วยส่งเสริมพัฒนาทักษะนักกีฬาอย่างต่อเนื่อง และให้การ

สนับสนุนการแข่งขันกีฬาในระดับเยาวชนต่อไป

ลุ้นศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก 22 โซนแอฟริกา

กรุงเทพฯ • “ศึกฟุตบอลโลก 2022 รอบคัดเลือก โซนแอฟริกา” 

เพื่อคัดเลือกทีมของสมาพันธ์ฟุตบอลแอฟริกา (CAF) ทั้งหมด 54 

ทีม ชิงตั๋วโควตาไปฟุตบอลโลกปี 2022 โดยการเตะคัดเลือกรอบ

แรก จะนำา 28 ทีมที่มีอันดับต่ำาสุดในการจัดอันดับฟีฟ่า แรงกิง 

(FIFA Ranking)  มาแข่งขันเพลย์ออฟแบบเหย้า-เยือน เพื่อหา 14 

ทีมเข้าสู่รอบ 2 ซึ่งในรอบที่ 2 จะคัดทีมฟุตบอล 26 ทีมที่มีอันดับ 

FIFA Ranking สูงสุด และอีก 14 ทีมที่ผ่านรอบแรกมาได้ รวม 40 

ทีม เพื่อนำามาจับสลากแบ่งกลุ่มเป็น 10 กลุ่ม กลุ่มละ 4 ทีม เตะ

แบบเหย้า-เยือน โดยทีมที่ได้แชมป์ 10 กลุ่มจะผ่านเข้าสู่รอบที่ 3 

และมาจับสลากประกบคู่แข่งกันในระบบเหย้า-เยือนอีกครั้ง ซึ่งผู้

ชนะในรอบนี้จะคว้าตั๋วไปแข่งในรอบสุดท้ายในศึกฟุตบอลโลกที่กา

ตาร์ต่อไป ซึ่งบรรดานักเตะโซนแอฟริกาที่ประสบความสำาเร็จใน

สโมสรต่างๆ อาทิ เอดูอาร์ เมนดี นักเตะทีมชาติเซเนกัล ผู้รักษา

ประตูทีมเชลซี, โรเม็ง ซาอิสส์ ทีมชาติโมร็อกโก กองหลังของ

วูล์ฟแฮมป์ตัน, โทมัส ปาเตย์ ทีมอาร์เซนอล จากกานา, เอริก มัก

ซิม ชูโป-โมติง จากแคเมอรูน แนวรุกของบาเยิร์น มิวนิก, อังเดร                    

อ็องกีซซา จากแคเมอรูน เป็นกองกลางนาโปลี ฯลฯ แฟนบอลชาว

ไทยเกาะจอลุ้นทีมในดวงใจได้ในรายการ “ศึกฟุตบอลโลก 2022 

รอบคัดเลือก โซนแอฟริกา” ทุกวันพุธ เวลา 17.00 น. ทางช่อง

กีฬา 3BB SPORTS ONE สุดยอดช่องกีฬาแอ็กชันจากทั่วโลก 

หมายเลข 401 ผ่านบริการ 3BB GIGATV ที่นี่ที่เดียว  

5 ริงค์ประชันซับซี โรบางกอกไอซ์สเกตนานาชาติ

กรุงเทพฯ • การแข่งขันไอซ์สเกตรายการ “ซับซีโร บางกอก ไอซ์

สเกตนานาชาติ 2021 เมื่อวันที่ 28 ม.ค.ที่ผ่านมา ที่ ซับซีโร ไอซ์

สเกตคลับ เมกาบางนา ซึ่งซับซีโร ไอซ์สเกตคลับ เมกาบางนา เป็น

เจ้าภาพจัดการแข่งขัน โดยมี 5 ตัวแทน นักกีฬารุ่นจิ๋ว จากทั้ง 5 

ริงค์ ได้แก่ ด.ญ.ชญาภรณ์ ภูวขจรพานิช ซับซีโร ไอซ์สเกตคลับ (เจ้า

ภาพการแข่งขัน), เด็กหญิงภูขวัญ ชมภูมิ่ง เชียงใหม่ ไอซ์ อารีน่า, 

ด.ญ.จินหลิน เติ้งฉินเดอะริงค์ ไอซ์ อารีน่า, ด.ญ.นันทวรรณ เหล็กดี 

ไอซ์นาคา อารีน่า, เด็กหญิงอเล็กซานดรา มิยากินินา อารีน่า ภูเก็ต 

สำาหรับผลการแข่งขันรุ่นบิกินเนอร์ 4 อายุไม่เกิน 6 ปี อันดับ 1 นันท์

นภัส วงส์สืบชาติ จากซับซีโร ไอซ์สเกตคลับ, รุ่นฟรีสไตล์ 1 รุ่น อายุ

ไม่เกิน 8 ปี หญิง อันดับ 1 เป็นของ “น้องพาย” อชิรญาณ์ โพธิ์

เงิน อายุ 8 ปี จากซับซีโร ไอซ์สเกตคลับ ที่โชว์ลวดลายคว้าแชมป์

ไปอย่างสวยงาม, ฟรีสไตล์รุ่นอายุ 9-11 ปี หญิง อันดับ 1 ปาริมา 

ชูสินทวีทรัพย์ จากเดอะริงค์อารีน่า, รุ่นบิกินเนอร์ 4 อายุไม่เกิน 6 

ปี อันดับ 1 นันท์นภัส วงส์สืบชาติ จากซับซีโร ไอซ์สเกตคลับ โดย

โปรแกรมการแข่งขันจะทำาการแข่งขันอีกทั้งหมด 2 วัน โดยวันที่ 29 

มกราคม 2565 เริ่มเวลา 12.00 น. และวันที่ 30 มกราคม 2665 เริ่ม

เวลา 12.00 น. ที่ซับซีโร ไอซ์สเกตคลับ เมกาบางนา.

‘อิชิอิ’ยอมรับไม่เคยประมาทเมืองทอง

บุรีรัมย์ • “อิชิอิ” กุนซือบุรีรัมย์เผยเกมบิ๊กแมตช์ที่จะบุกเยือนเมือง 

ทอง ยูไนเต็ด เสาร์ที่ 29 มกราคมนี้ บุรีรัมย์ต้องปรับให้เกมดีขึ้นกว่า

เดิม ตนเองไม่เคยประมาท มองว่าเมืองทองยังคงเป็นทีมใหญ่ในมุม

มองของตนเองเสมอ ขณะที่ หนองบัว พิชญ เอฟซี ทีมอันดับ 8 

จะเปิดพิชญ สเตเดียม รับ ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด ในวันเดียวกันนั้น 

“โค้ชวัง” กุนซือหนองบัวฯ ไม่สนใจฉายา “จอมล้มยักษ์” ขอทำาการ

บ้านหนักก่อนเจอแบงค็อก

ความพร้อมก่อนการแข่งขันฟุตบอลรีโว ไทยลีก นัดที่ 19 

คู่ “ซูเปอร์บิ๊กแมตช์” ระหว่าง “พลพรรค” กิเลนผยอง” เมืองทอง 

ยูไนเต็ด ทีมอันดับ 4 จะเปิด ธันเดอร์ โดม สเตเดียม รับมือคู่ปรับอย่าง 

“ปราสาทสายฟ้า” บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ทีมจ่าฝูง ในวันเสาร์ที่ 29 มกราคม 

2565 เวลา 18.00 น. ถ่ายทอดสดทาง ททบ.5 และ AIS PLAY

สำาหรับผลงานของคู่นี้ เกมล่าสุดเมืองทองเพิ่งปลดล็อก บุกไป

ชนะ ราชบุรี มิตรผล เอฟซี ในเกมแรกของไทยลีก เลกสอง 1-0 ส่วน

บุรีรัมย์ ของอิชิอิ ชนะมา 4 เกมรวดในปีนี้ และนำาเป็นจ่าฝูงไทยลีก 

ทิ้งห่างอันดับ 2 คือ ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด 5 แต้ม

โดย มาซาทาดะ อิชิอิ หัวหน้าผู้ฝึกสอน บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด กล่าว

ว่า “เรามีการวิเคราะห์เกมของ เมืองทอง ยูไนเต็ด มาอย่างต่อเนื่อง 

และมีการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับวิธีการรับมือ แต่สิ่งสำาคัญเรา

ต้องการปรับให้เกมของเราดีขึ้นกว่าเกมที่เจอกับ ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด

ครับ”

“เรื่องความเป็นคู่ปรับของทั้ง 2 ทีม ในส่วนของรายละเอียด

ไม่ได้ทราบมากนักเกี่ยวกับการเป็นคู่รักคู่แค้น แต่มองว่าทั้งบุรีรัมย์

กับเมืองทองคือสโมสรใหญ่ เป็นเรื่องปกติที่เจอกันเมื่อไรแฟนบอลให้

ความสนใจมากครับ”

“การเจอกับมาริโอ ก่อน

หน้านี้ผมคิดว่าคงไม่ได้แตกต่าง

กัน เพราะเมืองทองยังคงเป็นทีม

ใหญ่ในมุมมองของผม จะต่าง

กันตรงที่ลูกทีมและฟุตบอลของ 

สมุทรปราการกับบุรี รัมย์ที่ ไม่

เหมือนกันครับ”

“ถึงแม้เกมสำาคัญล่าสุด เรา

จะเก็บชัยชนะมา ทำาให้คะแนน

ห่าง 5 แต้ม แต่ผมถือว่าเรายัง

ไม่ประสบความสำาเร็จ เพราะการ

เป็นแชมป์เจอทีมไหนต้องชนะ

ให้ได้ต่อเนื่อง และยังมีสิ่งที่ต้อง

ปรับปรุงแก้ไขอีกมากมายครับ

ส่วนความพร้อมของทีม

หนองบัว พิชญ เอฟซี ทีมอันดับ 

8 จะเปิดพิชญ สเตเดียม พบกับ 

ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด ทีมรองจ่าฝูง ในวันเสาร์ที่ 29 มกราคม 2565 

เวลา 19.00 น. ถ่ายทอดสดทาง PPTV HD 36 และ 

AIS PLAY

โดยทีมหนองบัวฯ ยังสะกดคำาว่าแพ้ไม่

เป็นในปีนี้ และล่าสุดก็บุกไปเสมอ บีจี ปทุม 

ยูไนเต็ด ชนิดท่ีเกือบเอาชนะ ส่วน ทรู แบงค็อก  

สะดุดมาติดกันทั้งในบอลลีกและบอลถ้วย

“โค้ชวัง” ธวัชชัย ดำารงอ่องตระกูล 

หัวหน้าผู้ฝึกสอน หนองบัว พิชญ เอฟซี 

กล่าวก่อนเกมว่า “หลังจากที่เราได้พักมา 1 

สัปดาห์ สภาพร่างกายก็ดีขึ้น รวมถึงเรื่อง

ความพร้อมและความเข้าใจของนักเตะใน

ทีมหลายคนเองก็ดีขึ้นเรื่อยๆ”

“กับฉายาจอมล้มยักษ์ ผมมองว่า

เป็นแค่จังหวะของฟุตบอล และความ

เข้าใจแท็กติกของนักกีฬามากกว่า 

และแน่นอนว่าการเจอกับแบงค็อก                                                     

นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะต้องยอม 

รับคุณภาพนักเตะของพวกเขา ที่

เล่นร่วมกันมาหลายปี ความสัม 

พันธ์ในทีมต่างๆ นั้นก็ดีอยู่แล้ว”

“เกมนี้ผมมองว่าเราได้

เปรียบเรื่องเสียงเชียร์ เพราะ

เราเล่นในบ้าน ส่วนฟอร์ม

การเล่นในเลก 2 ของเรา 

หนุนสร้างอาชีพ • มูลนิธิมาดามแป้ง โดย “มาดามแป้ง” นางนวล

พรรณ ล่ำาซำา ประธานกรรมการมูลนิธิ มอบเงินสนับสนุนกิจกรรม 

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย์ เพื่ออบรมงานฝีมือให้แก่กลุ่มสตรีและแม่เลี้ยง

เดี่ยว ในศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จ.นนทบุรี  

500,000 บาท เมื่อวันที่ 27 ม.ค.2565

พอเราทำาผลงานได้ดี ก็ให้นักเตะมีความมั่นใจมากขึ้น”

“ที่ผ่านมาเราเองก็ทำาการบ้านอย่างหนักก่อนเจอกับแบงค็อก 

เพราะนักเตะหลายคนก็มีทีเด็ด ทั้งเฮแบร์ตี ในเรื่องยิงไกล หรือวาน

เดอร์เองก็มีความเร็ว นอกจากนี้ก็ยังมีนักเตะไทยอย่าง ฐิติพันธ์ พ่วง

จันทร์, ปกเกล้า อนันต์ และทศวรรษ ลิ้ม

วรรณเสถียร ที่มีคุณภาพเช่นกัน”

“เปรียบแบงค็อกตอนนี้ 

ตั้งแต่สมัยที่ผมเคยคุมทีมเอง

ก็มีพัฒนาการเยอะมาก 

ทั้งนักเตะหลายคนที่เข้า

มา ไม่ว่าจะไทยหรือต่าง

ชาติ มันแตกต่างจากสมัย

ที่ผมเคยคุม”

“เกมนี้เป็นอีกเกมที่

เราได้กลับมาเล่นในบ้านอีก

ครั้ง และเจอกับทีมใหญ่อย่าง

แบงค็อกด้วย ก็อยากเชิญแฟนบอล

เข้ามาให้กำาลังใจและช่วยเชียร์

พวกเราในเกมนี้ด้วย

ครับ”.

เมลเบิร์น • ราฟาเอล นาดาล นักเทนนิส

จากสเปนผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศชาย

เดี่ยวเทนนิสออสเตรเลียน โอเพ่น และ

ต้องการชัยชนะอีกแมตช์เดียวจะกลาย

เป็นผู้ชายที่ชนะแกรนด์สแลมมากที่สุดใน

ประวัติศาสตร์ หลังเอาชนะ มัตเตโอ เบอร์

เรตตินี ในรอบรองชนะเลิศ ที่เมลเบิร์น             

พาร์ก ประเทศออสเตรเลีย เมื่อวันที่ 28 

ม.ค.ที่ผ่านมา

ราฟาเอล นาดาล ตำานานชาวสแป

นิช วัย 35 ปี มือวางอันดับ 6 ของรายการ

เล่นได้เหนือกว่า มัตเตโอ เบอร์เรตตินี มือ

วางอันดับ 7 จากอิตาลี ก่อนเอาชนะไป 

6-3, 6-2, 3-6, 6-3 โดยใช้เวลาไป 2 ชั่วโมง 

55 นาที

นาดาลนั้นเป็นเจ้าของสถิติชนะ               

แกรนด์สแลม 20 รายการ เทียบเท่ากับ โน

วัก ยอโควิช จากเซอร์เบีย ซึ่งถูกเนรเทศ

ออกนอกประเทศออสเตรเลียก่อนที่การ

แข่งขันจะเปิดฉาก เนื่องจากปัญหาโควิด-19                                                           

และโรเจอร์ เฟเดอเรอร์ จากสวิตเซอร์

แลนด์ ที่ไม่ได้ร่วมการแข่งขัน เนื่องจาก

อาการบาดเจ็บ

นั่นเปิดโอกาสให้นาดาลมีลุ้นที่จะ

กลายเป็นนักเทนนิสชายคนแรกท่ีคว้าแชมป์

แกรนด์สแลมได้ถึง 21 รายการ หากสามารถ

คว้าแชมป์รายการนี้ ได้ หลังจากเคยคว้า

แชมป์ชายเดี่ยวออสเตรเลียน โอเพ่น ที่เมล

เบิร์นพาร์ก เพียงครั้งเดียวเมื่อปี 2009 จาก

การเข้าชิงชนะเลิศทั้งหมด 6 ครั้ง

“สำาหรับผมแล้วทั้งหมดนี่เป็นเรื่อง

ของออสเตรเลียน โอเพ่น มากกว่าสิ่งใด

ทั้งหมด นี่เป็นรายการที่น่าทึ่งมาก” นาดาล 

ตำานานสเปนจากสเปนกล่าว

“ผมคิดว่าตลอดอาชีพผมค่อนข้างโชค

ไม่ค่อยดีนิดหน่อยกับปัญหาจากอาการบาดเจ็บ 

และผมสามารถเล่นแมตช์ชิงชนะเลิศที่นี่ ได้

อย่างยอดเยี่ยมหลายครั้งพร้อมกับโอกาสที่ดีกับ

โนวัก ในปี 2012 และโรเจอร์ ในปี 2017 

นาดาลยังกล่าวต่ออีกว่า “ผมรู้สึกว่าผม

โชคดีมากที่ตลอดอาชีพของผมเคยมาชนะที่นี่

ได้ครั้งหนึ่ง เมื่อปี 2009 แต่ไม่เคยคิดว่าจะมี

โอกาสอีกครั้งในปี 2022 ดังนั้นผมจึงพยายาม

มีความสุขกับชัยชนะในวันนี้และจะพยายาม

ทำาให้ดีที่สุดในแมตช์ชิงชนะเลิศ”

ส่วนในแมตช์ที่ชนะนักหวดจากอิตาลี 

นาดาลกล่าวว่า “ผมเริ่มแมตช์ได้อย่างยอด

เยี่ยม ใน 2 เซตแรกเป็นหนึ่งในการเล่น

ที่ยอดเยี่ยมของผมที่หายไปยาวนาน และ

ผมรู้ดีว่ามัตเตโอเป็นผู้เล่นที่เล่นหนักและ

อันตรายมาก ซึ่งผมได้เห็นแล้วในบางแต้ม

ในเซตที่ 3”

“มันมีความหมายกับผมเป็นอย่าง

มากที่สามารถเข้าถึงแมตช์ชิงชนะเลิศที่

นี่ได้อีกครั้ง” นาดาลกล่าวในที่สุด โดยใน

ปี 2022 นี้เขาไม่แพ้ใครมาแล้ว 20 แมตช์

ติดต่อกัน หลังคว้าแชมป์รายการอุ่นเครื่องที่

เมลเบิร์นก่อนเข้าร่วมการแข่งขันรายการนี้.

เข้าชิงชนะเลิศ • ราฟาเอล นาดาล นักเทนนิสจากสเปนสะใจหลังคว้าชัยชนะเหนือ มัตเตโอ 

เบอร์เรตตินี จากอิตาลี 6-3, 6-2, 3-6, 6-3 ในรอบรองชนะเลิศชายเดี่ยวเทนนิสออสเตรเลียน 

โอเพ่น ที่เมลเบิร์นพาร์ก เมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย

“เสธ.หมึก” พลเอกเดชา เหมกระศรี นายกสมาคมกีฬา

จักรยานแห่งประเทศไทยฯ ฝากแจ้งว่า “สองล้อ” ประเดิม

ใช้ เทคโนโลยีใหม่ในการแสดงผลการตรวจ “โควิด-19” ให้

แก่นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ในศึก BMX ชิงแชมป์ประเทศไทย 

ปี 2565 สนามที่ 1 วันที่ 29-30 ม.ค.65 ที่ จ.ชัยนาท โดยผู้

ที่ผ่านการตรวจด้วย ATK และมีผลเป็น “ลบ” จะได้รับสาย

รัดข้อมือที่มี QR Code สามารถนำาไปให้ โรงแรมหรือร้าน

อาหารใน จ.ชัยนาท สแกนเพื่อ ยืนยันว่าปลอดเชื้อโควิด-19 

แน่นอน..••..งาน “วันนักกีฬายอดเยี่ยม” ประจำาปี 2564 ของ 

สมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย วันที่ 22 เมษายนนี้ ที่

โรงแรมอโนมาแกรนด์ กรุงเทพฯ โดยมี คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์

ตระกูล เป็นประธานนั้น นายสมชาย พูลสวัสดิ์ ประธานคณะ

กรรมการพิจารณารางวัล ออสการ์กีฬาไทย การันตีว่าดำาเนิน

การอย่าง เข้มข้น ยุติธรรม และโปร่งใส ปีนี้มอบให้ทั้งหมด 22 

รางวัล..••..ฟุตบอลไทยลีกโดยเฉพาะไทยลีก 1 เลค 2 เปิดมา

ไม่กี่นัด เริ่มมีการขยับกันบ้างแล้ว แต่เป็นการ “ขยับโค้ช” น่ะ

ครับ โดย “แชมป์เก่า” บีจี ปทุม ยูไนเต็ด ขยับหลายรอบไม่

ลงตัวสักที จากที่ดึง “โค้ชโอ่ง” ดุสิต เฉลิมแสน กลับมาก็ไม่

เข้าเป้า ออกไป เก็บแต้มเดียวในถิ่นกิเลนผยอง กลับมาเลยโดน

ปลดให้ “โค้ชง้วน” สุรชัย จตุรภัทรพงศ์ ที่เป็น ผอ.สโมสร ลง

มาคุมนัดเดียว ก็ต้องเปิดตัวกุนซือญี่ปุ่นมาคุมทัพ นั่นก็คือ “มา

โกโตะ เทกุระโมริ” วัย 54 ปี อดีตผู้ฝึกสอนทีมชาติญี่ปุ่น และ

สโมสรดังๆ อีกเพียบมาคุมทัพ ก็จะเริ่มกัน ก.พ.นี้ ก็ต้องตามดู

กันไปว่า สูตรการเปลี่ยนตัวกันเป็นว่าเล่นแบบนี้จะได้ผลหรือ

ไม่..••..และอีก 1 คนก็คือ กุนซือคู่บารมีของ “โอ่งมังกร” 

ราชบุรี มิตรผล เอฟซี คือ “โค้ชเจี๊ยบ” สมชาย ไม้วิไล ที่

ฤดูกาลนี้ผลงานไม่เข้าตาผู้บริหารเลย ล่าสุด เล่นในบ้าน พ่าย

เมืองทอง ยูไนเต็ด ที่ขนนักเตะไปแบบจำากัด 0-1 ประตู ทำาเอา 

“โค้ชเจี๊ยบ” ทนไม่ได้ ลุกอำาลาเก้าอี้ ไปเอง ก็ไม่รู้ว่าราชบุรี มิตร

ผลฯ จะหาใครมาขัดตาทัพ..••..“เจาะสนามลูกหนังอาเซียน” 

เสาร์ที่ 29 ม.ค.นี้ 2 พิธีกร “แจ็คกี้” อดิสรณ์ พึ่งยา “ต็อบ” 

วาทิต ตรีครุธพันธุ์ ยิงคำาถามรัวๆ เจาะลึกจากใจ “เดอะตุ๊ก” 

ปิยะพงษ์ ผิวอ่อน บุคลากรมากคุณภาพของวงการลูกหนังไทย 

วิเคราะห์ ทิศทาง เส้นทางฟุตบอลไทย และการเตรียมทีมกับ 

2 ศึกใหญ่ที่รอในการแข่งขันฟุตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี ชิง

แชมป์เอเชีย 2022 และ เอเชียนคัพ 2023 รอบคัดเลือก รวม

ทั้งประเด็นอื่นๆ ที่น่าสนใจ เช่น การวิเคราะห์และแนวทางการ

เลือกนักเตะลงสนามอย่างกระแทกใจหลายๆ คน แฟนกีฬาห้าม

พลาด เปิดจอช่อง 7HD  เวลา 17.00 น. 

นายเหรียญ

Coins13@hotmail.com

‘มิโยะ’ปลุกชบาแก้วทำางานหนัก

ก่อนดวลแข้งญี่ปุ่นในรอบ8ทีม

นาดาลจ่อสร้างประวัติศาสตร์

อินเดีย • การแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2022 รอบแบ่ง

กลุ่มบี นัดสุดท้ายของทีมชาติไทย เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565 ที่

สนามมุมไบ ฟุตบอล อารีน่า ประเทศอินเดีย โดยทีมไทยแพ้ต่อ

ออสเตรเลียไป 1-2 ทำาให้เข้ารอบต่อไปในฐานะอันดับ 3 ของกลุ่มบี 

ต้องเจอกับแชมป์กลุ่มซีอย่างญี่ปุ่นนั้น

“มิโยะ โอกาโมโตะ” กระตุ้นฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย ว่าต้อง

พยายามรักษาแนวทางการเล่นของทีม และพร้อมสำาหรับการเจอกับ

ทีมชาติญี่ปุ่นในรอบ 8 ทีมสุดท้าย

“เกมต่อไปกับญี่ปุ่น เราจะเตรียมทีมในแนวทางเดียวกันกับที่

เราเตรียมตัวมา และเล่นในแนวทางที่เราเตรียมไว้เช่นกัน” มิโยะกล่าว

“สำาหรับเกมกับออสเตรเลีย เราได้คุยกันเกี่ยวกับการเล่นเกม

รับให้ดีและไม่ยอมแพ้ เราต้องทำาให้ดีที่สุดเท่าที่เราสามารถจะทำาได้ 

เป้าหมายของเราคือจะเสียประตูให้น้อยที่สุด และเราก็ทำาสำาเร็จ นั่น

ทำาให้เราผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้”

ผ่านเข้าสู่ฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย อะไรที่ทำาให้พวกเราได้ไปเล่นรอบ

สุดท้ายได้ เราจะทำา”

ทีมชาติไทยจบด้วยการเป็นอันดับ 3 ของกลุ่มบี พร้อมผ่านเข้า

รอบ 8 ทีมสุดท้าย โดยจะไปพบกับญี่ปุ่น แชมป์ของกลุ่มซี ที่สนามดี

วาย พาติล ซึ่งจะแข่งขันกันในวันที่ 30 มกราคม 2565 เวลา 15.00 น. 

(ตามเวลาประเทศไทย) ถ่ายทอดสดทาง ELEVEN Sports

โดยเกมที่พบกับญี่ปุ่น ผู้ชนะจะได้ตั๋วไปเล่นฟุตบอลหญิงชิง

แชมป์โลกที่ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ในปีหน้าทันที.

“แผนของเราคือพยายามรักษาผลการแข่งขัน 0-0 ให้นาน

ที่สุดเท่าที่เราจะทำาได้ และค่อยส่งกัญญาณัฐลงมาเพื่อทำาประตู เรา

ทำางานกันหนักมากๆ ในการเล่นเกมรับ และประตูที่ทำาได้เป็นผลของ

การทำางานหนัก ประตูนี้เป็นการเรียกสปิริตของทีมกลับมาและช่วยให้

พวกเราพร้อมสำาหรับเกมต่อไปที่จะพบกับญี่ปุ่น”

ทางด้าน นิภาวรรณ ปัญโญสุข ยืนยันว่าฟุตบอลหญิงทีมชาติ

ไทยแสดงให้เห็นว่า พวกเธอไม่เคยคิดยอมแพ้ และพร้อมทำาทุกทาง

เพื่อไปเล่นฟุตบอลโลก รอบสุดท้ายเป็นสมัยที่ 3 ให้ได้

เกมสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่ม ไทยพ่ายต่อออสเตรเลียไป 1-2 

ทำาให้จบอันดับ 3 ของกลุ่มบี และได้ผ่านเข้ารอบ 8 ทีมสุดท้ายต่อไป

“จริงๆ ประตูนี้คงจะเกิดขึ้นไม่ได้ ถ้าหากไม่มีเพื่อนๆ ที่พยายาม

วิ่งตลอดทั้งเกม เราแค่อยากทำาความฝัน ทำาให้ทุกคนรู้ว่าเราไม่เคย

ยอมแพ้ เรายังทำางานหนัก และยังสู้เพื่อคนไทย” นิภาวรรณกล่าว

“ในรอบก่อนรองชนะเลิศ แน่นอนว่าเป้าหมายของเราคือการ

นิภาวรรณ ปัญโญสุข (หมายเลข 8) ผู้ยิงประตูออสเตรเลียในเกมที่

ไทยแพ้ 1-2 ประตู 

มาซาทาดะ อิชิอิ หัวหน้าผู้ฝึกสอน บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด 
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10 บันเทิงเทศ

ชวงน้ีเปนชวงของเทศกาลตรุษจีนครับ ขออวยพรใหนักชิมท่ี

เปนคนไทยเช้ือสายจีน มีสุขภาพแข็งแรง ม่ังมีศรีสุข รํ่ารวยเงินทอง 

ตลอดไปครับ

รานท่ีแนะนําใหไปเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนกันในวันน้ี

เหมาะสําหรับนักชิมท่ีเปน Beef Lover หรือนักชิมอาหารญ่ีปุนโดย

เฉพาะ เพราะเปนรานท่ีไดสมญานามวา สวรรคของคนกินเน้ือ คือ 

ราน กิว กิว เต เปนภาษาญ่ีปุน แปลวา บานวัว

เจาของรานไมใชคนอ� นคนไกล คือ คุณเกรียงไกร เฮงฮะ 

หรือในหมูนักชิมจะเรียกกันวา เฮียรักษ เปนผูรอบรูเร� องความอรอย

ของเน้ือแตละช้ินถึงข้ันติดอันดับของประเทศ เพราะคลุกคลีกับเน้ือ

วัวมาเกือบท้ังชีวิต เร่ิมต้ังแตเปนนักมวยชาวไทยท่ีไปตอยท่ีประเทศ

ญ่ีปุนเปนรุนแรกๆ และทําตํานานมีภรรยาชาวญ่ีปุนรุนแรกๆ อีก

เชนกัน

เม� อมีอายุมากข้ึนมีภาระมากจึงเลิกชกมวย หางานทําท่ี

ประเทศญ่ีปุน ไดงานทําท่ีราน JOJO EN ซ่ึงเปนรานอาหารขาย

เน้ือท่ีราคาแพงมากหรูหรามาก ดังมาก ของประเทศญ่ีปุนมีหลาย

สาขาท่ีกรุงโตเกียวและใกลเคียง เปนท่ีรูจักกันดีของชาวญ่ีปุน

คุณรักษทํางานท่ีราน JOJO EN เร่ิมต้ังแตลางจาน ทําผัก

สลัด ทํากิมจิ ฯลฯ จนเจาของรานเห็นความสามารถเล� อนใหเปนคน

ห่ันเน้ือ หมักเน้ือ ทําใหมีความรูเร� องเน้ือเปนอยางดีเย่ียม ทํางาน

จนไดเล� อนเปนหัวหนาเชฟท่ีราน JOJO EN สาขาชิบูยา ท่ีโดงดัง

นานถึง 5 ป เจาของรานซ่ึงเปนชาวญ่ีปุนรักมากเคยพาไปเท่ียวถึง

เกาะฮาวาย แตเม� อกลับมาอยากจะมีรานเปนของตัวเอง จึงลาออก

มาเปดรานขายเน้ือยางท่ีจังหวัดชิบะตามท่ีตัวเองถนัด ใชช� อเรียกวา 

กิว กิว เต แปลวา บานวัว ขายดิบขายดี แตก็อดคิดถึงเมืองไทยไม

ได อยากใหคนไทยและเพ� อนฝูงไดกิน

เน้ือดีๆ บาง จึงปดรานกิว กิว เต ท่ีเปด

มานานกวา 10 ป ท่ีญ่ีปุน นําเงินท่ีได

สะสมไวกลับมาเปดราน กิว กิว เต ท่ี

เมืองไทย ก็ขายดิบขายดีเปนท่ีรูจักกันท่ัว

ในหมูของคนกินเน้ือ รวมท้ังไฮโซตางๆ 

เพราะความอรอย เน้ือแตละช้ินคุณภาพ

ดีมาก ท่ีสําคัญคือ ราคาไมแพง เม� อ

เทียบกับราคาของโรงแรมแลวถูกกวา

กันเกือบเทาตัว ปจจุบันคุณรักษมีราน 

กิว กิว เต ของตัวเองถึง 8 สาขา คือท่ี 

สาขาเลียบทางดวนเอกมัย-รามอินทรา 

สาขาสุขาภิบาล 5 สาขาพระราม 3 สาขาราชพฤกษ สาขาบางแค 

สาขาอาคารจัสมิน สาขาพัทยาและท่ีสาขาแหงน้ี

รานกิว กิว เต ทุกสาขาน้ันจะตองห่ันเน้ือใหบางดวยมือ ไมใช

เคร� องสไลซ ซ่ึงจะมีคุณคามากกวา ท่ีสําคัญท่ีสุด คือ นํ้าจ้ิม นํ้าหมัก

เน้ือ ก็เปนสูตรเฉพาะของตัวเองท่ีเวลาปรุงตองปดหองทําไมใหใครรู

อยางเด็ดขาด แตผมแอบถามวานํ้าจ้ิมทําอยางไร เพราะอรอยเหลือ

เกิน ก็ไดรับคําตอบวาตองใช โชยุญ่ีปุน มิลิน สาเก นํ้าตาล กระเทียม 

ฯลฯ เม� อไดเอากระเทียม พริกข้ีหนู 

มะนาวของไทยบีบลงไปดวยแลว อรอย

เสียจนบรรยายไมถูกเชียวครับ

สวนเน้ือดีๆ อรอยๆ ท่ีนุมปากนุม

คอจนแทบจะละลายในปากน้ันก็เพราะ

เฮียรักษคลุกคลีกับเน้ือตางๆ มานาน

เกือบท้ังชีวิตท้ังเปนลูกจาง เปนเจาของ

รานขายเน้ือเองท่ีประเทศญ่ีปุนจึงรูเร� อง

เน้ือเปนอยางดี แถมยังสนิทสนมกับ

เจาของโรงเน้ืออีกดวย จึงส่ังเน้ือดีๆ ท่ี

เลือกส่ังไดตามใจชอบในราคาท่ีถูกโดย

ไมตองผานคนกลางใหราคาแพงโดยใช

เหตุ

เขาไปถึงรานท่ีมีท้ังหองสวนตัวก้ันเปนหอง

เล็กๆ เปดถึงกันได 3 หอง หรือน่ังโตะแบบธรรมดา

ท่ีมีเตายางอยูเบ้ืองหนาก็แลวแตใจชอบ กอนอ� น

จะแนะนําใหส่ัง สลัดกิวกิวแต ตามช� อของรานมา

ลองชิม รับประกันไดเลยวาตองส่ังเพ่ิมอีกดวยซํ้า เพราะเฮียรักษใช

ผักปลอดสารพิษมาปรุงรสโรยดวยงาขาวไดรสชาติท่ีกรอบหวานมัน

อรอยมาก คนญ่ีปุนแทๆ  ท่ีมารานน้ี 10 คนอยางตํ่าตองส่ังถึง 8 ท่ี 

เพราะความอรอย ราคาท่ีละ 120 บาท ครับ

สําหรับเน้ือยางน้ันมีราคาต้ังแต 250-2,500 บาท โดยมีราคา

และรูปภาพในเมนูอยางชัดเจน จะเลือกส่ังเมนูใดๆ ก็ได

สําหรับโตะของผมน้ัน คุณฉันทนา พนักงานเสิรฟ หลานสาว

ของคุณรักษ ซ่ึงเปนคนไทยแทๆ  แตไปอยูท่ีประเทศญ่ีปุนต้ังแตอายุ 

2 ขวบ กลับมาอยูเมืองไทย ถูกตรวจอยูเร� อยๆ เพราะพูดภาษาไทย

ไมชัด รองเพลงชาติไทยไมได พูดไดแตภาษาญ่ีปุนและภาษาอังกฤษ 

แนะนําวาตองส่ัง โจคุระบิวากิว ท่ีเปนเน้ือชวงใตซ่ีโครงระหวางรอง

กระดูกมาชิม เพราะนุม หอม อรอย และราคาไมแพง เวลายางตอง

อยากลับไปกลับมา เม� อคีบช้ินเน้ือวางบนตะแกรงบนเตาท่ีรอนจัด

แลวคอยๆ แยมดูเน้ือเห็นวาสุกแลว จึงกลับมาอีกดานใชเวลาเพียง

แคนิดก็จะไดชิมความนุมจนแทบจะละลายในปากแลว (ถายางนาน

แลวเน้ือจะแข็งไมอรอย)

วากิวริบอาย ซ่ึงเปนเน้ือท่ีมีรสชาติเขมขน ชุมฉํ่า มีลายไขมัน

แทรก ก็ตองส่ังมาชิมใหได เชฟจะทําเปนแบบช้ินสเตกหนา จะเลือก

ส่ังเปนแบบหมักซอส หรือหมักเกลือ ก็ได จะไดชิมความนุมหอม 

หวานมัน อรอยเกินบรรยายครับ

สําหรับผูท่ีไมกินเน้ือ อยาไดเสียใจ เพราะเฮียรักษมีเมนู

ท้ัง หมู กุง ปลาหมึก ปลาแซลมอน ปลาหิมะ หอยเชลลญ่ีปุน 

เบคอน ฯลฯ ใหเลือกชิม แตท่ีอยากจะแนะนําใหชิมคือ อีโมะบุตะ 

(IMOBUTA) ซ่ึงเปนหมูท่ีเล้ียงดวยหัวมันอยางเดียว อรอยมากครับ

ท่ีสําคัญคือเฮียรักษไดส่ังวัตถุดิบเปนพิเศษ มาทําเมนูท้ัง ซูชิ 

ซาซิมิ โดยฝมือเชฟชาวญ่ีปุนแทๆ ใหไดชิม มีท้ัง ปลาหมึกยักษ ไข

หอยเมน ปลาแซลมอน ทองปลาแซลมอน หอยเชลลญ่ีปุน เน้ือ

ปลามากุโระสวนทองติดมัน ปลาฮามาจิ ไขปลาแซลมอน ไขปู ให

ไดเลือกชิม ฯลฯ แตทางท่ีดีส่ัง ซาซิมิ มา 1 ท่ี ก็จะไดล้ิมรสทุกอยาง

เลย จะนุมปากนุมคอ นุมล้ินมาก

สําหรับของหวานท่ีมีใหกินฟรีน้ัน นอกจากผลไมแลวก็คือ มัน

สําปะหลังเช� อม ซ่ึงเฮียรักษตองเลือกต้ังแตมันสําปะหลังตองเลือก

อยางดีมาเช� อมจนนํ้าตาลแทรกเขาไปในเน้ือมันจนเหนียวหนึก กิน

หวานคออรอยมาก

ยังมีของอรอยท่ีรานกิวกิวเต ซอนเอาไวท่ีนักชิมบางทานอาจ

จะไมทราบคือ ไอศกรีมทุเรียนแทๆ  แรกๆ พนักงานแนะนําก็ไมเช� อ 

ส่ังมาลองชิมดูเปนทุเรียนจริงๆ สอบถามเฮียรักษก็ไดความวาปหน่ึงๆ 

ส่ังซ้ือทุเรียนมาจากจังหวัดจันทบุรีหลายตัน แลวแกะเม็ดออกเอา

เน้ือแชแข็งไวจึงมีขายมีกินตลอดท้ังป อรอยมากช� นใจครับ

คุณเกรียงไกร เฮงฮะ หรือคุณรักษ น้ัน เปนคนใจดี ใจ

สปอรต สนุกสนาน อารมณดี คุยไดทุกเร� องโดยเฉพาะเร� องมวย 

เร� องอาหารญ่ีปุน เม� อคุยกันถูกคอจะแถมโน�นแถมน่ีใหอีกดวย 

ขากลับอยาลืมของซ้ือกิมจิ ท่ีคุณรักษมีหนาท่ีทําต้ังแตเปน

ลูกจางราน JOJO EN ใหมๆ  จนชํานิชํานาญ กิมจิ ท่ีน่ี คุณรักษจะ

ทําจากแอปเปล ผักกาดขาว ขิง แครอท หัวไชเทา กระเทียม พริก

เกาหลี ฯลฯ เก็บเอาไวกินกับขาวตมตอนเชาๆ ก็จะมีความสุขอยาง

ลนเหลือครับ

ตํานานเนื้อปง ยาง อรอยที่ราน

กิว กิว เต  
ถนนเกษตร-นวมินทร

ช� อราน กิว กิว เต

เจาของ คุณเกรียงไกร (รักษ) เฮงฮะ

สถานที่ ถนนเกษตร-นวมินทร จากสี่แยกเกษตรตรงไปเร� อยๆ จนถึงตอมอที่ 240 มองดานขวามือจะพบ

โรงเรียนอนุบาลเลิศหลา เห็นธงชาติไทยพริ้วสะบัดอยูบนยอดเสาสูง ตรงไปยูเทิรนที่แยกไฟแดง จะพบรานอยูเลยราน 

7-Eleven ไปนิดเดียว หรือมาจากแฮปปแลนดเลี้ยวซายเขาถนนเกษตร-นวมินทร ตรงไปประมาณ 1 ก.ม. ก็จะถึงราน 

เปดบริการตั้งแตเวลา 11.00-22.00 น. (ชวงโควิด-19) โทรศัพท 0-2943-9566 หรือ 08-1291-6666

ในป 2004 กีแยร โม เดล โตโร กํากับ

ภาพยนตรเร� อง Hellboy ภาคแรก โดยที่ 

รอน เพิรลแมน รับบทเปนซูเปอรฮี โร

ทายาทอสูรสีแดงเพลิง แหงคายดารกฮอรส 

สรางจากฮีโรในหนังสือการตูนยุคใหมที่เพิ่ง

ถือกําเนิดในป 1993 ของไมค มิกโนลา ประสบ

ความสําเร็จพอสมควรตอนที่สรางเปนภาพยนตร 

และนําไปสูการสรางภาคตอคือ Hellboy II: The 

Golden Army ในป 2008

แตภาคตอทํารายไดไมดีนัก ทําใหแผนที่สราง

ภาคถัดไป คือ Hellboy 3 ตองพับไป แตเม� อ 3 ปกอน ผูกํากับ นีล 

มารแชล มีความคิดที่จะเอา Hellboy กลับมาสรางตอ โดยใหเดวิด ฮาร

เบอร รับบทนํา แตผูที่เคยสวมบททายาทปศาจ ที่ยอมหักกับเผาพันธุ

ของตัวเอง ยืนยันปฏิเสธที่จะยอมยกธงใหกับการกลับมาสูบทเฮลลบอย 

อีกครั้ง

“ถามวาผมกระเหี้ยนกระหือรืออยากจะเลนใน Hellboy 3 มั้ย ตอน

นี้ผมมันอายุ 71 แลว แตเราติดคางบางอยางกับแฟนๆ และเราควรมอบ

สิ่งนั้นใหกับพวกเขาเพราะมันจะเปนบทสรุปที่ยิ่งใหญ ดังนั้น กีแยร โม

ถานายกําลังอานขอความนี้อยู ผมเบ� อแลวที่จะกระทุงใหคุณทําเร� องนี้

ใหจบ”.

71 แลวไง?‘รอน เพิรลแมน’

พรอมคัมแบ็กใน Hellboy 3

ภรรยาสวยเกงของ‘ดาบิด เด เคอา’

ปลื้มติดชารตท็อปทูครั้งแรกรอบ 17 ป
อดูรเน อัลมาโกร ภรรยาสาวมากความสามารถของ

ดาบิด เด เคอา ที่เปนทั้งนางแบบ นักรอง นักแสดง 

และทีวีพรีเซนเตอร กําลังเปนปลื้มกับผลงานอัลบั้ม

เพลงชุดลาสุด ที่ทะยานติดท็อปทูชารตเพลงฮิตของสเปน 

ถือวาเปนอันดับสูงสุดแลวที่เธอเคยทําไดในรอบ 17 ป วา

แลวเธอก็ออกมาแชรขาวดีพรอมกับอวดหุนสวยเซ็กซี่ใน

ชุดบอดี้สูทชั้นในที่เขาใจวาสามีนายทวารปศาจแดง

น�าจะไฟเขียวเรียบรอยแลว

ในขณะที่ ดาบิด เด เคอา เปน

ผูรักษาประตูมือหนึ่งของแมนเชส

เตอร ยูไนเต็ด กําลังคลุก 

หญาตะครุบบอลใน

พรีเมียรลีกกับเสน

          ทางของฤดูกาลนี้ที่หวัง

        ไดมากสุดก็ท็อปโฟร ทาง 

   ฝายภรรยา เอดูรเน ประสบ

ความสําเร็จกับอัลบั้มลาสุด 

Cata rs i s  ที่ ทํ าผลงานขึ้ น

อันดับ 2 ชารตเพลงของสเปนไดแลว  

เธอโพสตภาพของเธอในชุดบอดี้สูทชั้น

ใน พรอมกับแชรขาวนี้กับ 1.9 ลานฟอลโลเวอรส

ทางอินสตาแกรม “17 ปแลว มันคืออันดับสูงสุดใน

ปลื้มติดชารตท็อปทูครั้งแรกรอบ 17 ป
อาชีพของฉัน ฉันรูสึกโชคดีและมีความสุขมากๆ ขอบคุณ

ทุกคนที่ชวยทําใหมันเปนไปได”

เอดูรเนกับดาบิดอายุเทากันคือ 35 ใชชีวิตคูอยูดวย

กันมา 8 ปแลว แตวันแตงงานจริงไมมีใครรูแน�ชัด ทั้งคู

เพิ่งไดลูกคนแรก เปนสาวนอยช� อยานาย เม� อเดือนมีนาคม

 ตนปที่แลว

เอดูรเนเกิด 22 ธันวาคม ป 1985 ที่มาดริด ออกมา

ดูโลกตามหลังดาบิดราวหนึ่งเดือน เธอเปนคนดังทางหนา

จอทีวีของสเปน และมาดังมากเอาตอนที่มารวมในซีรีสที่ 4 

ของ Operacion Triunfo ในป 2005

และปตอมา ป 2006 ถึงจะเริ่มตนอาชีพสายดนตรี 

โดยสตูดิโอ อัลบั้มแรกของเธอช� อ Edurne ประสบความ

สําเร็จระดับแพลตินัม เพลงอ� นๆ ในอัลบั้มสามารถติดท็อป 

20 กอน ตามมาดวยอัลบั้มที่ 2 ทันทีในปถัดมา ในช� อ Illusion 

และอัลบั้มที่ 3 ช� อ Premiere ในป 2008  

คราวนี้เวนไป 2 ป แฟนๆ ถึงจะไดฟงอัลบั้มที่ 4 ช� อ 

Nueva Piel ในป 2010

ตอนนั้นเธอเปนคนคุนหนาในวงการดนตรีไปแลว 

กอนจะทยอยคลอดอัลบั้มใหมตามมาอีก 3 อัลบั้ม ไลจาก 

Climax ป 2013 Ardrelaina ป 2015 และลาสุดคือ Catarsis 

ป 2020.

interthaipost69@gmail.com
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11บันเทิงไทย

ลปินแกรมมี่ พลพล พลกองเส็ง, เปา เปาวลี และฮาย 

ชุติมา ร่วมเชิญชวนคนไทยเชิดชูเกียรติทหารกล้า 3 

กุมภาพันธ์ วันทหารผ่านศึก จัดโดยองค์การสงเคราะห์

ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อเป็นการสดุดีและระลึก

ถึงวีรกรรมความกล้าหาญและความเสียสละของทหารผ่านศึก 

โดยเหล่าศิลปินได้เชิญชวนประชาชนคนไทยทุกหมู่เหล่าร่วม

บริจาคเพื่อสงเคราะห์ทหารผ่านศึกและครอบครัวทหารผ่านศึก

ผู้ยากไร้ สามารถบริจาคผ่านบัญชี ธนาคารทหารไทยธนชาต 

จำากัด (มหาชน) บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 038-7-31193-9 ชื่อบัญชี 

องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก สาขาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  

พลพล พลกองเส็ง เปิดเผยว่า “ขอเชิญชวนคนไทยทุกคน

ร่วมเชิดชูเกียรติให้กับทหารที่ทำาหน้าที่เพื่อประเทศชาติ ทหารคือ

ผู้ที่มีความกล้าหาญ เป็นผู้ที่กล้าเสียสละชีวิตเพื่อรักษาคอยดูแล

ปกป้องประชาชนจากทั้งผู้ก่อการร้าย หรือสงครามต่างๆ ผมเคารพ

และรู้สึกถึงความรักชาติของทหารทุกๆ คนมากครับ ขอสดุดีเหล่า

ทหารกล้า และขอเป็นกำาลังใจให้แก่ครอบครัววีรบุรุษผู้เสียสละ

ด้วยครับ”

เปา เปาวลี เปิดเผยว่า “พี่ๆ ทหารแต่ละท่านต้องเสียสละ

เพื่อประเทศชาติให้อยู่อย่างสงบสุข เปาขอเชิญชวนทุกท่านมา

ร่วมบริจาค เพื่อเป็นการระลึกถึงและสดุดีวีรกรรมของเหล่าทหาร

กล้า และตอบแทนในคุณงามความดีที่เหล่าพี่ๆ ทหารผ่านศึกทุก

ท่านต่อสู้เพื่อประเทศชาติเราค่ะ”

ปิดท้ายกันที่ ฮาย ชุติมา เปิดเผยว่า “เชิญชวนทุกคนร่วม

ระลึกถึงเหล่าวีรชนทหารกล้า ในวันเชิดชูเกียรติทหารผ่านศึก 3 

กุมภาพันธ์นี้ ทหารทุกนายล้วนเสียสละชีวิตเพื่อปกป้องประเทศ

ชาติของเรา จึงอยากให้ทุกคนร่วมเป็นกำาลังใจให้ทหารผ่านศึกที่

เสียสละเพื่อชาติ ด้วยการเสียสละกำาลังทรัพย์ของท่านบริจาคเงิน

เพื่อทหารผ่านศึกและครอบครัวทหารผ่านศึกกันนะคะ”.   

ศิ

‘สุกัญญา มิเกล’เปิดใจหมดเปลือก

ยอมรับตัวตนเป็นกลุ่มคนLGBTQ
เป็นอีกคนในวงการบันเทิงที่ประกาศตนชัดเจนว่าเป็น 

LGBTQ สำาหรับ สุกัญญา มิเกล ล่าสุดออกมาเปิดใจแบบหมด

เปลือกในรายการ Z Story Z Holiday ช่องอมรินทร์ทีวี ถึงเรื่อง

การฟ้องหย่ากับสามีคนเก่า พร้อมเผยชีวิตความสัมพันธ์กับ

ลูกสาว

ชีวิตคู่เป็นอย่างไรบ้าง

“คนข้างนอกอาจจะมองว่าหวานมาก ส่วนตัวเราทั้งคู่มอง

ว่าปกติ ก่อนหน้านั้นที่เคยมีครอบครัว จนถึงตอนนี้หย่ามา 5 ปี 

เข้าปีที่ 6 แล้วค่ะ”

ชีวิตต้องขึ้นร้องศาล 3 ครั้ง เกิดอะไรขึ้น

ช่องวัน 31 พร้อมเสิร์ฟละคร

แฟนตาซีฟอร์มยักษ์ สิเน่หาส่าหรี 

ซึ่งเป็นการโคจรมาเจอกันครั้งแรก

ของใบเฟิร์น-พิมพ์ชนก ลือวิเศษ

ไพบูลย์ และฌอห์ณ จินดาโชติ 

พระนางมากฝีมือ ที่แฟนละครต่าง

โหวตและรอคอยอยากเห็นเคมีทั้ง

คู่มาปะทะกัน พร้อมด้วยอีกหนึ่งคู่

ที่ต้องฝ่าฟันรักต่างชนชั้นในเรื่อง

อย่าง ริชชี่-อรเณศ ดีคาบาเลส 

และก้อง-วิทยา เทพทิพย์ ที่ถูก

กีดกันจากรักแท้แม่ไม่ปลื้ม 

นำาแสดงโดย แหม่ม-คัทลียา 

แมคอินทอช ร่วมด้วยทัพนักแสดง

มากฝีมือล้นจอ อาทิ ลิลล่ี-ภัณฑิ

ลา วิน ปานสิริธนาโชติ, บิลล่ี โอ

แกน, พลวัฒน์ มนูประเสริฐ, พิมพ์

พรรณ ชลายนคุปต์, นัฎฐา ลอยด์, 

รอน-ภัทรภณ โตอุ่น, อาณัตพล ศิริ

ชุมแสง, กลศ อัทธเสรี, พิมพ์ลภัส 

จึงสุระ, อัจฉรียา โพธิพิพิธธนากร ฯลฯ บทประพันธ์โดย พงศกร 

บทโทรทัศน์โดย เนปาลี, อัญชลี กำากับการแสดงโดย จาริวัฒน์ 

อุปการไชยพัฒน์

สิเน่หาส่าหรี เป็นเรื่องราวของ นวลเนื้อแก้ว (พิมพ์ชนก 

ลือวิเศษไพบูลย์) ดีไซเนอร์สาวมั่น ได้เดินทางมายังเมืองมัน

ตราปุระ เพื่อดูแล นิลปัทม์ (อรเณศ ดีคาบาเลส) น้องสาวสุด

ที่รัก ที่เพิ่งประกาศแต่งงานกับเจ้าชายชัยทัศน์ วิเรนทรา มัน

ตรา (วิทยา เทพทิพย์) รัชทายาทแห่งมันตราปุระ ซึ่งมีพี่ชาย

ต่างมารดาคือ เจ้าชายกีริช แมคเดอร์มอร์ท วิเรนทรา มันตรา 

ความหมายคือ ทุกอย่างต้องปฏิบัติ

ตามคำาสั่งศาล ตั้งแต่แรกมันไม่เป็นไปตาม

คำาสั่งศาล พอครั้งที่ 3 ก็คือ เราได้เห็น

พฤติกรรมแล้วว่าต่างคนมันแยกกันมานาน 

แล้วความสัมพันธ์มันห่างกันมาก หรือใช้คำา

ว่าต่างคนต่างอยู่ ทีนี้ก็ไม่มีการติดต่อหรือ

สานสัมพันธ์กัน แล้วเราเองเราจะต้องทำา

เอกสารให้ลูกชาย เราก็ขอให้เขาพิจารณา

ช่วยเซ็นเอกสารให้ เพราะว่ายังมีสิทธิ์ใน

การปกครองร่วม ปรากฏว่าไม่ได้รับการ

สนับสนุน ก็เลยเกิดครั้งที่ 3 เพื่อที่จะขอสิทธิ์

ปกครอง เพราะว่าเราจะทำาเอกสารให้ลูกคน

เดียว แล้วนั่นหมายความว่า ในเมื่อมันต่าง

คนต่างอยู่กันไปอยู่แล้ว เราก็เลยตัดสิทธิ์เราจากลูกสาวด้วย”

ขอชี้แจงปมตัดสัมพันธ์แม่-ลูก

“สิ่งที่เห็นผ่านสื่อก็ตามนั้น แต่ประเด็นคือ สื่อเอาไปเล่นกัน 

โดยที่บางคนไปตีเป็นอีกมุมนึงโดยที่ไม่ได้รู้รายละเอียด ทำาให้แม่

ดูเลวไปเลย นำาเสนอว่าแม่ไม่ดูแลลูก กลายเป็นว่าเราทิ้งขว้างลูก 

ซึ่งคุณก็ไม่รู้ว่าเราต้องอยู่ในสถานการณ์แบบไหน ระหว่างเรากับ

ครอบครัวเก่าของเรา จริงๆ แล้วอยากจะบอกว่า ประเด็นเรื่องของ

การตัดสัมพันธ์ก็คือเป็นแบบนั้นจริง แต่ว่าลูกสาวก็มายืนยันกับเรา

ว่าเขาโตแล้ว เขาตัดสินใจเองได้หมดแล้ว เราก็เลยจบหน้าที่นี้ ได้ 

เราก็เลยโพสต์ขึ้นเพื่อที่จะให้คนที่อยู่รอบข้างเรา ที่เป็นเพื่อนของ

เรา รับทราบร่วมกัน แต่มิได้หมายความว่า เราจะโจมตีลูก หรือ

ทำาร้ายลูก สรุปแล้วคือ มีการตกลงกับลูกสาวแล้ว” 

ความสัมพันธ์กับลูกสาวตอนนี้

“เราพร้อมจะเป็นเพื่อนกับเขาได้เสมอ พร้อมเป็นท่ีปรึกษาให้ 

แต่ว่าเราคงจะไม่ขวนขวายหรือว่าโหยหาในฐานะแม่ท่ีต้องการจากลูก

แล้ว เราให้เกียรติเขาในฐานะผู้ใหญ่คนนึง ซ่ึงก็เป็นส่ิงท่ีเขาต้องการ

ด้วย ก็อยากให้มันจบลงด้วยดีและด้วยความเคารพซ่ึงกันและกัน”

เรื่องราวความรัก ยอมรับตัวตนเป็นกลุ่มคน LGBTQ

“ตอนนี้แต่งงานกันมา 2 ปีกว่าแล้ว หลังจากแต่งงานครั้ง

แรก เรามานั่งตรวจสอบตัวเองก่อน 1 ปี ว่าเราเป็นแบบไหนกันแน่ 

เราอยากจะมีเพื่อนสักคน แต่เราจะมีเพื่อนชีวิตแบบไหนที่ไม่ขัดกับ

สิ่งที่เราเป็นจริงๆ ดังนั้นขั้นตอนแรกคือ เราต้องค้นหาตัวเองก่อน 

ภายใน 1 ปี เราก็ได้ค้นพบว่าเราไม่ใช่หญิงแท้ เรายอมรับกับตัวเอง

เลย เราก็ประกาศให้เพื่อนรับรู้ว่าจากนี้ ไปฉันจะเป็นแบบนี้แล้วนะ 

เป้าหมายคือ อยากให้คนที่อยู่รอบข้างเราเข้าใจสิ่งที่เราเป็นจริงๆ 

ด้วย มันจะได้ไม่ต้องเกิดความสับสน ที่สำาคัญคือลูกจะได้ไม่ต้อง

สับสน เราคุยกับลูกเลย บอกเขาว่า หม่ามี้ขอคุยด้วยหน่อย หม่า

“ครั้งแรกเป็นการขึ้นศาลเพื่อฟ้องหย่า เพราะว่าตกลงกันไม่

ได้ เราขอหย่า ขอแยก แล้วเขาไม่ยอมแยก หลังจากนั้นก็เลยมีการ

ขึ้นโรงขึ้นศาล ต้องอาศัยตัวกลางด้วย ทีนี้ก็ตัดสินมาว่าแยกลูกกัน

ไป เพราะเรามีลูก 2 คน คนโตก็อยู่กับเขาไป อยู่ในการดูแลของ

บิดา ส่วนคนเล็กก็อยู่ในการดูแลของเรา แต่สิทธิ์ในการปกครองยัง

คงเป็นการปกครองร่วมอยู่ ดังนั้นครั้งที่ 2 มันก็เลยเกิดขึ้นมาอีกรอบ

หนึ่ง เนื่องจากว่าลูกสาวได้มาเที่ยวที่บ้าน แล้วเขาก็เอ่ยมาว่าอยาก

จะมาอยู่กับเรา ทีนี้พอไปขึ้นศาล กลายเป็นว่าลูกสาวเปลี่ยนใจว่า

อยากจะอยู่กับบิดา สิทธิ์ในการยื่นเพื่อจะดูแลบุตรกลายเป็นว่าไม่มี

แล้ว ก็กลับมาคงเดิม 

(ฌอห์ณ จินดาโชติ) ผู้ยึดมั่นกับความเป็นราชวงศ์ 

วันหน่ึงนวลเน้ือแก้วฝันแปลกถึงผู้หญิงในชุดส่าหรีสีขาว

งดงามอัศจรรย์ เมื่อเธอตื่นมาพบว่ามีอัญมณีล้ำาค่าอยู่ในมือ เธอ

จะใช่คนในคำาทำานายว่าเป็นบุคคลจากแดนไกลผู้ถูกเลือกหรือไม่ 

และตราแผ่นดินดารามรกตเก่ียวข้องยังไงกับปริศนาบนผ้าส่าหรี

ล้ีลับคร้ังน้ี ร่วมค้นหาคำาตอบไปพร้อมกัน ติดตามความสนุก สุด

ระทึก ในดินแดนมีมนตร์ขลัง เพื่อไขปริศนาท่ีซ่อนอยู่บนผ้าส่าหรี

น้ีได้ในละคร สิเน่หาส่าหรี ออกอากาศทุกวันพุธ-พฤหัสบดี เวลา 

20.20 น. เร่ิมตอนแรก พุธท่ี 2 กุมภาพันธ์น้ี ทางช่องวัน 31.

มี้เคยแต่งงานแล้ว หม่ามี้เป็นแม่นะ แต่ตอนนี้หม่ามี้ ไม่เหมือน

เดิมนะ 

ตอนที่หม่ามี้ตัวเท่าหนู หม่ามี้เคยเป็นทอมบอยมาก่อน

นะ แต่หม่ามี้ก็มาโดนเบี่ยงให้เป็นผู้หญิง แล้วก็ไปแต่งงานและ

มามีลูก แต่ตอนนี้หม่ามี้ตัดสินใจว่าหม่ามี้จะกลับไปเป็นคนเดิมที่

เติบโตมา เราอธิบายให้เขาฟังอย่างละเอียด แต่แม่คือแม่ ต่อให้

หม่ามี้มีบุคลิกเหมือนผู้ชาย แต่หม่ามี้คือคุณแม่ของหนู และรัก

หนูเสมอ 

ชีวิตหลังแต่งงานเป็นคู่รัก LGBTQ 

“ชีวิตมีความสุขมากค่ะ เคยลั่นวาจาว่าจะอยู่ด้วยกันจน

วันตาย เพราะการแต่งงานคือพันธสัญญาว่าคุณกับเราจะคู่กัน

ไปตลอด แล้วที่สำาคัญคือ คุณจอมเขาเข้ากับลูกชายของเราได้ดี

มากๆ ตอนนี้ลูกชายสนิทกับจอมมากกว่าเราไปแล้ว ด้วยความ

ที่จอมเขาเป็นคนนุ่มนวล เขารับผิดชอบทุกอย่างในชีวิตของเรา 

เส้ือผ้า อาหาร การตื่น การนอน การเรียน เขาละเอียดมาก ส่วน

เราจะรับผิดชอบในส่วนของบ้าน แล้วก็ไปคุยกับลูกในเรื่องของ

อารมณ์ การอบรมนิสัยต่างๆ คือถ้าจะเอาความสนุกสนาน เฮฮาก็

มาทางเรา แต่ถ้าอยากจริงจัง บ่นๆ หน่อยก็จะไปทางคุณจอม 

ตอนนี้ลูกชายเรียกเราว่า หม่ามี้ แล้วเรียกคุณจอมว่า 

หม่ามั้วะ แต่ตอนนี้พยายามอยากจะพูดถึงเรื่องว่าเพศที่สามอยู่

ด้วยกันแล้วจะสร้างปัญหาให้เด็ก ซึ่งบอกว่าเลยไม่เป็นความจริง

ค่ะ มันขึ้นอยู่กับตัวบุคคล ต่อให้เราอยู่กับผู้ชาย แต่เราเลี้ยงลูก

ไม่ดี เขาก็มีปัญหา เพราะฉะนั้นไม่เกี่ยวกับเพศค่ะ และสิ่งสำาคัญ

คือ เรามีลูก เรารักลูกเรา และคนที่เรารักคือ จอม และเขาก็รัก

ลูกของเราด้วย เรื่องนี้คือสิ่งที่สำาคัญที่สุด แต่ถ้าเราเจอคนที่ไม่รัก

ลูกเรา เราไม่เอาเข้ามาในชีวิตแน่นอน คุณค่าและการกระทำาไม่

ได้ตัดสินด้วยเพศค่ะ”.  

‘พลพล-เปา-ฮาย’ศิลปินแกรมมี่  

ร่วมรำาลึกเชิดชูเกียรติทหารกล้า 
เปิดโปรแกรม‘สิเน่หาส่าหรี’

‘ใบเฟิร์น’โคจรเจอ‘ฌอห์ณ’ครั้งแรก



12 ขาวประชาสัมพันธ

 คดีหมายเลยดําที่ ฟ๑๗๖/๒๕๖๔

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๒ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง 

ท่ีอยู สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� น

คํารองขอตอศาล ขอใหทรัพยสินของ นายจิตรภณ นิศารัตน กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบทายนี้

 ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ 

มาตรา ๔๙ วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลนัดไตสวนคํารอง วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา และมีคําสั่งให

ประกาศหนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบทั่วกัน ผูใดที่อางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ใน

ทรัพยสินดังกลาว ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําสั่ง

 อนึ่ง ขอตรวจสําเนาคํารองไดที่งานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บ

สํานวนคดีแดงและเอกสารชั้น ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เดือน ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน 

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

รายการ

ท่ี

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือ

กรรมสิทธ์ิ/

ผูครอบครอง

ราคา

ประเมิน 

(บาท)

หมายเหตุ

๑ กลองกระสุน สีเขียว ๑ 

กลอง

นายจิตรภณ 

นิศารัตน 

๕๐ ทรัพยสินรายการ

ที่ ๑ ตามคําสั่งที่ ย. 

๑๓๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ 

๘ กันยายน ๒๕๖๔

๒ ลูกกระสุนซอมยิง (ลูก 

BLANK)

๑๑๑ 

นัด

นายจิตรภณ 

นิศารัตน

๑,๑๑๐ ทรัพยสินรายการ

ที่ ๒ ตามคําสั่งที่ ย. 

๑๓๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ 

๘ กันยายน ๒๕๖๔

๓ ปน บีบีกัน 

Smith&Wesson สีดํา 

๑ 

กระบอก

นายจิตรภณ 

นิศารัตน

๔,๙๐๐ ทรัพยสินรายการ

ที่ ๓ ตามคําสั่งที่ ย. 

๑๓๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ 

๘ กันยายน ๒๕๖๔

๔ แม็กกระสุนปน 

Smith&Wesson สีดํา 

๑ อัน นายจิตรภณ 

นิศารัตน 

๗๐๐ ทรัพยสินรายการ

ที่ ๔ ตามคําสั่งที่ ย. 

๑๓๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ 

๘ กันยายน ๒๕๖๔

๕ ปน บีบีกัน ยี่หอZORAKI 

สีดํา

๑ 

กระบอก

นายจิตรภณ 

นิศารัตน

๙,๕๐๐ ทรัพยสินรายการ

ที่ ๕ ตามคําสั่งที่ ย. 

๑๓๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ 

๘ กันยายน ๒๕๖๔

๖ แม็กกระสุนปน บีบีกัน

ยี่หอ ZORAKI สีดํา

๒ อัน นายจิตรภณ 

นิศารัตน 

๗๐๐ ทรัพยสินรายการ

ที่ ๖ ตามคําสั่งที่ ย. 

๑๓๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ 

๘ กันยายน ๒๕๖๔

๗ ปน บีบีกัน รุน Infinity 

สีดํา

๑ 

กระบอก

นายจิตรภณ 

นิศารัตน

๕,๕๐๐ ทรัพยสินรายการ

ที่ ๗ ตามคําสั่งที่ ย. 

๑๓๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ 

๘ กันยายน ๒๕๖๔

๘ แม็กกระสุนปน บีบีกัน 

รุน Infinity สีดํา

๑ อัน นายจิตรภณ 

นิศารัตน 

๕๐๐ ทรัพยสินรายการ

ที่ ๘ ตามคําสั่งที่ ย. 

๑๓๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ 

๘ กันยายน ๒๕๖๔

๙ ปน บีบีกัน รุน 

WET19605 สีดํา

๑ 

กระบอก

นายจิตรภณ 

นิศารัตน

๓,๓๐๐ ทรัพยสินรายการ

ที่ ๙ ตามคําสั่งที่ ย. 

๑๓๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ 

๘ กันยายน ๒๕๖๔

๑๐ แม็กกระสุนปน บีบีกัน 

รุน WET19605 สีดํา

๑ อัน นายจิตรภณ 

นิศารัตน 

๕๐๐ ทรัพยสินรายการที่ 

๑๐ ตามคําสั่งที่ ย.

๑๓๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ 

๘ กันยายน ๒๕๖๔

๑๑ ปน บีบีกัน บาเรตตา 

M392 สีดํา

๑ 

กระบอก

นายจิตรภณ 

นิศารัตน

๒,๕๐๐ ทรัพยสินรายการที่ 

๑๑ ตามคําสั่งที่ ย.

๑๓๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ 

๘ กันยายน ๒๕๖๔

๑๒ ปน อัดลม รุน KJ 

WORK สีดํา

๑ 

กระบอก

นายจิตรภณ 

นิศารัตน 

๒,๐๐๐ ทรัพยสินรายการที่ 

๑๒ ตามคําสั่งที่ ย.

๑๓๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ 

๘ กันยายน ๒๕๖๔

๑๓ ปน บีบีกัน รุน ES EKOL 

สีดํา

๑ 

กระบอก

นายจิตรภณ 

นิศารัตน

๙,๕๐๐ ทรัพยสินรายการที่ 

๑๓ ตามคําสั่งที่ ย.

๑๓๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ 

๘ กันยายน ๒๕๖๔

๑๔ แม็กกระสุนปน บีบีกัน 

รุน ES EKOL สีดํา

๒ อัน นายจิตรภณ 

นิศารัตน 

๗๐๐ ทรัพยสินรายการที่ 

๑๔ ตามคําสั่งที่ ย.

๑๓๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ 

๘ กันยายน ๒๕๖๔

๑๕ ปน บีบีกันยาว PROP-

ERTY M4A1 สีดํา

๑ 

กระบอก

นายจิตรภณ 

นิศารัตน

๑๘,๐๐๐ ทรัพยสินรายการที่ 

๑๕ ตามคําสั่งที่ ย.

๑๓๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ 

๘ กันยายน ๒๕๖๔

๑๖ แม็กกระสุนปน บีบีกัน

ยาว PROPERTY M4A1 

สีดํา

๑ อัน นายจิตรภณ 

นิศารัตน 

๒,๐๐๐ ทรัพยสินรายการที่ 

๑๖ ตามคําสั่งที่ ย.

๑๓๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ 

๘ กันยายน ๒๕๖๔

๑๗ ซองพกปน (พกนอก) ยี่

หอแบล็กฮอก (Black 

Hawk) สีดํา

๑ อัน นายจิตรภณ 

นิศารัตน

๕๐๐ ทรัพยสินรายการที่ 

๑๗ ตามคําสั่งที่ ย.

๑๓๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ 

๘ กันยายน ๒๕๖๔

๑๘ โนตบุค ยี่หอ LENOVO 

สีดํา

๑ 

เคร� อง

นายจิตรภณ 

นิศารัตน 

๔,๐๐๐ ทรัพยสินรายการที่ 

๑๘ ตามคําสั่งที่ ย.

๑๓๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ 

๘ กันยายน ๒๕๖๔

๑๙ สายชารต โนตบุค 

ยี่หอLENOVO สีดํา

๑ เสน นายจิตรภณ 

นิศารัตน

๑๐๐ ทรัพยสินรายการที่ 

๑๙ ตามคําสั่งที่ ย.

๑๓๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ 

๘ กันยายน ๒๕๖๔

๒๐ โนตบุค ยี่หอ SONY 

สีชมพู

๑ 

เคร� อง

นายจิตรภณ 

นิศารัตน

๔,๐๐๐ ทรัพยสินรายการที่ 

๒๐ ตามคําสั่งที่ ย.

๑๓๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ 

๘ กันยายน ๒๕๖๔

๒๑ โทรศัพทมือถือ ยี่หอ 

HUAWEI สีน้ําเงิน

๑ 

เคร� อง

นายจิตรภณ 

นิศารัตน

๒๐๐ ทรัพยสินรายการที่ 

๒๑ ตามคําสั่งที่ ย.

๑๓๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ 

๘ กันยายน ๒๕๖๔

๒๒ เคร� องนับธนบัตร ๑ 

เคร� อง

นายจิตรภณ 

นิศารัตน

๑,๐๐๐ ทรัพยสินรายการที่ 

๒๒ ตามคําสั่งที่ ย.

๑๓๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ 

๘ กันยายน ๒๕๖๔

๒๓ โทรศัพทมือถือ ยี่หอ 

ไอโฟน สีดํา

๑ 

เคร� อง

นายจิตรภณ 

นิศารัตน

๕,๐๐๐ ทรัพยสินรายการที่ 

๒๓ ตามคําสั่งที่ ย.

๑๓๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ 

๘ กันยายน ๒๕๖๔

๒๔ เคร� องนับธนบัตร ๑ 

เคร� อง

นายจิตรภณ 

นิศารัตน

๑,๐๐๐ ทรัพยสินรายการที่ 

๒๔ ตามคําสั่งที่ ย.

๑๓๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ 

๘ กันยายน ๒๕๖๔

รวมทรัพยสินท้ังส้ินจํานวน ๕๑ รายการ รวมราคาประเมินท้ังส้ิน ๓๓๓,๖๖๐ บาท (สามแสนสาม

หม� นสามพัน หกรอยหกสิบบาทถวน) 

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาล 

เพ� อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน รายนายจิตรภณ นิศารัตน กับพวก

(นายเสนีย ทิพยพิทักษ)

หัวหนาสวนปฏิบัติการ 

รองหัวหนาพนักงานเจาหนาที่

พันตํารวจโท

(วีระศักดิ์ ขจรศรีเพชร)

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ

พนักงานเจาหนาที่

๒๕ หมวกกันนอค (เต็มใบ) ๑๓ ใบ นายจิตรภณ 

นิศารัตน

๓๙,๐๐๐ ทรัพยสินรายการที่ 

๒๕ ตามคําสั่งที่ ย.

๑๓๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ 

๘ กันยายน ๒๕๖๔

๒๖ กระเปาอุปกรณเคร� อง

มือชาง

๑ ใบ นายจิตรภณ 

นิศารัตน

๒๐๐ ทรัพยสินรายการท่ี 

๒๖ ตามคําส่ังท่ี ย.

๑๓๒/๒๕๖๔ ลงวันท่ี 

๘ กันยายน ๒๕๖๔

๒๗ แผนพลาสติกแข็ง สีดํา ๙ แผน นายจิตรภณ 

นิศารัตน

๓,๑๕๐ ทรัพยสินรายการที่ 

๒๗ ตามคําสั่งที่ ย.

๑๓๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ 

๘ กันยายน ๒๕๖๔

๒๘ โลกันกระสุน ๑ แผน นายจิตรภณ 

นิศารัตน

๕๐๐ ทรัพยสินรายการที่ 

๒๘ ตามคําสั่งที่ ย.

๑๓๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ 

๘ กันยายน ๒๕๖๔

๒๙ แวนตา ๒๐ อัน นายจิตรภณ 

นิศารัตน

๔,๐๐๐ ทรัพยสินรายการที่ 

๒๙ ตามคําสั่งที่ ย.

๑๓๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ 

๘ กันยายน ๒๕๖๔

๓๐ ไฟฉาย ๑๘

กระบอก

นายจิตรภณ 

นิศารัตน

๙,๐๐๐ ทรัพยสินรายการที่ 

๓๐ ตามคําสั่งที่ ย.

๑๓๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ 

๘ กันยายน ๒๕๖๔

๓๑ เคร� องตัดสัญญาณทาง

อากาศ

๑ 

เคร� อง

นายจิตรภณ 

นิศารัตน

๑,๕๐๐ ทรัพยสินรายการที่ 

๓๑ ตามคําสั่งที่ ย.

๑๓๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ 

๘ กันยายน ๒๕๖๔

๓๒ เคร� องประมวลผล (CPU) ๑ 

เคร� อง

นายจิตรภณ 

นิศารัตน

๗,๐๐๐ ทรัพยสินรายการที่ 

๓๒ ตามคําสั่งที่ ย.

๑๓๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ 

๘ กันยายน ๒๕๖๔

๓๓ เสื้อเกราะ ๑๐ ตัว นายจิตรภณ 

นิศารัตน

๑๐,๐๐๐ ทรัพยสินรายการที่ 

๓๓ ตามคําสั่งที่ ย.

๑๓๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ 

๘ กันยายน ๒๕๖๔

๓๔ เคร� องขยายเสียงยี่หอ 

Marshall

๑ 

เคร� อง

นายจิตรภณ 

นิศารัตน

๒,๐๐๐ ทรัพยสินรายการที่ 

๓๔ ตามคําสั่งที่ ย.

๑๓๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ 

๘ กันยายน ๒๕๖๔

๓๕ หูฟง ๑ อัน นายจิตรภณ 

นิศารัตน

๑๐๐ ทรัพยสินรายการที่ 

๓๕ ตามคําสั่งที่ ย.

๑๓๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ 

๘ กันยายน ๒๕๖๔

๓๖ คียบอรด ยี่หอ RAZER ๑ อัน นายจิตรภณ 

นิศารัตน

๕๐ ทรัพยสินรายการที่ 

๓๖ ตามคําสั่งที่ ย.

๑๓๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ 

๘ กันยายน ๒๕๖๔

๓๗ เมาส ยี่หอ RAZER ๑ อัน นายจิตรภณ 

นิศารัตน

๕๐ ทรัพยสินรายการที่ 

๓๗ ตามคําสั่งที่ ย.

๑๓๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ 

๘ กันยายน ๒๕๖๔

๓๘ กระเปาสะพายหลัง สีดํา ๕ ใบ นายจิตรภณ 

นิศารัตน

๑,๐๐๐ ทรัพยสินรายการที่ 

๓๘ ตามคําสั่งที่ ย.

๑๓๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ 

๘ กันยายน ๒๕๖๔

๓๙ สกูตเตอร ยี่หอ Ninebot 

by segway

๑ คัน นายจิตรภณ 

นิศารัตน

๓,๐๐๐ ทรัพยสินรายการที่ 

๔๐ ตามคําสั่งที่ ย.

๑๓๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ 

๘ กันยายน ๒๕๖๔

๔๐ รถ GloKart ยี่หอ 

Ninebot สีขาว

๑ คัน นายจิตรภณ 

นิศารัตน

๘,๐๐๐ ทรัพยสินรายการที่ 

๔๑ ตามคําสั่งที่ ย.

๑๓๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ 

๘ กันยายน ๒๕๖๔

๔๑ กลอง EndoScope รุน G 

228810 Compace

๑ 

เคร� อง

นายจิตรภณ 

นิศารัตน

๓,๐๐๐ ทรัพยสินรายการที่ 

๔๒ ตามคําสั่งที่ ย.

๑๓๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ 

๘ กันยายน ๒๕๖๔

๔๒ ปน บีบีกัน รุน Kriss 

super V สีดํา

๑ 

กระบอก

นายจิตรภณ 

นิศารัตน

๖,๕๐๐ ทรัพยสินรายการที่ 

๔๓ ตามคําสั่งที่ ย.

๑๓๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ 

๘ กันยายน ๒๕๖๔

๔๓ แม็กกระสุนปน บีบีกัน ๑ อัน นายจิตรภณ 

นิศารัตน

๑,๕๐๐ ทรัพยสินรายการที่ 

๔๔ ตามคําสั่งที่ ย.

๑๓๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ 

๘ กันยายน ๒๕๖๔

๔๔ ปน บีบีกันยาว สีดํา ๑ 

กระบอก

นายจิตรภณ 

นิศารัตน

๒๖,๐๐๐ ทรัพยสินรายการที่ 

๔๕ ตามคําสั่งที่ ย.

๑๓๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ 

๘ กันยายน ๒๕๖๔

๔๕ ปน บีบีกันสไนเปอร 

(Sniper) สีดํา

๑ 

กระบอก

นายจิตรภณ 

นิศารัตน

๒๐,๐๐๐ ทรัพยสินรายการที่ 

๔๖ ตามคําสั่งที่ ย.

๑๓๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ 

๘ กันยายน ๒๕๖๔

๔๖ กลองสองทางไกล ยี่หอ 

Bushnell

๑ อัน นายจิตรภณ 

นิศารัตน

๑,๒๐๐ ทรัพยสินรายการที่ 

๔๗ ตามคําสั่งที่ ย.

๑๓๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ 

๘ กันยายน ๒๕๖๔

๔๗ รถจักรยานยนต แบบ ๓ 

ลอ ยี่หอ BRP Spyder 

RS

๑ คัน นายจิตรภณ 

นิศารัตน

๘๐,๐๐๐ ทรัพยสินรายการที่ 

๔๘ ตามคําสั่งที่ ย.

๑๓๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ 

๘ กันยายน ๒๕๖๔

๔๘ ไฟแช็ก ยี่หอ ZIPPO ๑๑ อัน นายจิตรภณ 

นิศารัตน

๑,๖๕๐ ทรัพยสินรายการที่ 

๔๙ ตามคําสั่งที่ ย.

๑๓๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ 

๘ กันยายน ๒๕๖๔

๔๙ แท็บเล็ต ยี่หอ Apple รุน 

ipad pro สีดํา

๑ 

เคร� อง

นายพีระยุทธ 

อาจอํานวย

๘,๐๐๐ ทรัพยสินรายการที่ 

๕๐ ตามคําสั่งที่ ย.

๑๓๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ 

๘ กันยายน ๒๕๖๔

๕๐ โนตบุค ยี่หอ Apple รุน 

macbook pro สีดํา-เทา

๑ 

เคร� อง

นายพีระยุทธ 

อาจอํานวย

๑๕,๐๐๐ ทรัพยสินรายการที่ 

๕๑ ตามคําสั่งที่ ย.

๑๓๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ 

๘ กันยายน ๒๕๖๔

๕๑ คอมพิวเตอร CPU ยี่หอ 

Asus สีดํา

๑ 

เคร� อง

นายพีระยุทธ 

อาจอํานวย

 ๕,๐๐๐ ทรัพยสินรายการที่ 

๕๒ ตามคําสั่งที่ ย.

๑๓๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ 

๘ กันยายน ๒๕๖๔

(นายนันธิวรรธน ไพศาลธีรเดช)

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ

พนักงานเจาหนาที่

(นายสุวิจักขณ ธรรมชัยพจน)

ผูอํานวยการกองคดี ๑ 

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ

พนักงานเจาหนาที่

พันตํารวจโท

 คดีหมายเลขดําที่ ฟ๑๘๖/๒๕๖๔

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๒ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง ที่อยู 

สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� นคํารองขอตอ

ศาล ขอใหทรัพยสินของ นายสุทธิพงษ ประทีปวนิช กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบทายนี้

 ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา 

๔๙ วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลนัดไตสวนคํารอง วันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา และมีคําส่ังใหประกาศ

หนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบทั่วกัน ผูใดที่อางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ใน

ทรัพยสินดังกลาว ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําสั่ง

 อนึ่ง ขอตรวจสําเนาคํารองไดที่งานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บสํานวน

คดีแดงและเอกสารชั้น ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เดือน ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน  

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

 ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เดือน ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

รายการ

ท่ี

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธ์ิ/

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน 

(บาท)

หมาย 

เหตุ

๑ รถยนตน่ังสวนบุคคลไมเกิน ๗ คน ย่ีหอ

โตโยตา รุนโคโรลลา สีนํ้าตาล หมายเลข

ทะเบียน วห - ๑๘๑ กรุงเทพมหานคร

๑ คัน นางสาว

จิตราวดี 

พุมเจริญ

๕๐,๐๐๐ บาท 

(ณ วันท่ี ๑๐ 

สิงหาคม ๒๕๖๔)

ไมมีแผน

ปาย

ทะเบียน

รวมทรัพยสินท้ังส้ิน จํานวน ๑ รายการ รวมราคาประเมินท้ังส้ินประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท (หาหม� นบาท

ถวน) พรอมดอกผล

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาล

เพ� อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน รายนายสุทธิพงษ ประทีปวนิช กับพวก

(นายกมลสิษฐ วงศบุตรนอย)

ผูอํานวยการกองคดี ๒

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่

(นายภัทร  คงคาทิพย)

นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ

พนักงานเจาหนาที่

(นายภัทร  คงคาทิพย)

ศูนยคุณธรรม (องคการมหาชน) รวมกับ 

มูลนิธิธรรมดี และมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด  

จัดอบรมวิทยากรสงเสริมคุณธรรม Sustain-

ability c Moral  “ตามรอยพระราชา” สราง

นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนจาก

ศาสตรพระราชา รุนที่ 2 เช� อมโยงนโยบาย 

UN Sustainability Goals เปาหมายความ

ย่ังยืนขององคการสหประชาชาติ เพ� อใหวิทยากร

สามารถถายทอดองคความรูสู สากล เปน

ประโยชนตอชุมชนและสังคมโลกได และสง

เสริมพัฒนาศักยภาพเจาหนาที่และปราชญ

ชาวบานในแหลงเรียนรู ใหเปนวิทยากรสง

เสริมคุณธรรม “ตามรอยพระราชา” 

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการ 

มูลนิธิชัยพัฒนา ไดกลาวถึงสถานการณปจจุบัน

ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอยางมากและสงผล

กระทบตอชีวิตความเปนอยูของคนไทย รวมถึง

สภาพแวดลอมท่ีกําลังถูกทําลาย โดยไดกลาว

ดวยความหวงใยวา ทุกวันน้ี ปาหายไป นํ้าแลง 

ปอดไมไดฟอก เราควรตองรูวา จะบริหาร

จัดการแผนดิน ใหอยูรอดไดอยางไร เม� อเรา

ตักขาวใสจาน แลวมองไปในจานขาว ถา

ไมมี ดิน น้ํา ลม ไฟ เราก็ไมมีขาวในจาน 

เทคโนโลยี AI ก็ชวยไมได เพราะมันไมใช

ของจริง สุดทายเราก็ตองกลับมาหาของจริง 

ส่ิงท่ีธรรมชาติใหมาคือ “ดิน” “นํ้า” “ลม”  “ไฟ” 

สิ่งที่พระองคทานในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรง

ฝากไวคือ “ความยั่งยืน” 

ดร.สุเมธ ใหขอคิดวา โจทย ใหญคือ

เราตองพยายามชี้ใหเห็นถึง การใชชีวิตและ

ดูแลส่ิงแวดลอม ดวยความรับผิดชอบ   ในหลวง

รัชกาลที่ ๙ ทานทรงมีความรับผิดชอบ ทรง

ใหความรักและมีเมตตา จากที่ลนเกลาไดทรง

ตรัสไววา เราจะครองแผนดิน  แสดงใหเห็น

วา “การครอง” เปนเร� องของจิตใจ ความรัก

และ ความเมตตา  แตทานไมไดปกครองเพราะ 

”ปกครอง” เปนเร� องของอํานาจ การตอบแทน

บุญคุณแผนดิน คือเราควรทําทุกอยางเพ� อ

ใหเขาใจตัวเอง การสอนใหทุกคน “เห็นแกตัว” 

อยางสรางสรรค และมีสติปญญา คือให

เขาใจตัวเองอยางแทจริงวาตัวเองตองการ

อะไร เพ� อใหอยูไดบนโลกใบนี้ และจะอยูรอด

ไดอยาง “อยางยั่งยืน”

ดร.สุเมธ ยังใหความสําคัญในเร� อง

ของสิ่งแวดลอม เพราะมนุษยเปนผูสราง 

และเปนผูทําลาย ทุกอยางที่ผานการใชงาน

จากมนุษยก็คือขยะ ถาเราสามารถลดขยะ 

หรือทําขยะเปนเงินได ก็เปนประโยชน ทศวรรษ

หนา จะเกิดการแยงทรัพยากร “น้ํา” ถาเรา

ไมมีน้ํา คือ ตาย ที่เห็นตัวอยาง แมน้ําโขง มี

ปญหา ถาจีนปดเข� อน น้ําดานลางจะไมมี 

นอกจากน้ี ทานไดใหขอสังเกต ในเร� อง

ของการประมาณตน  เราเคยฝนอยากเปน

เสือในอุตสาหกรรมก็ควรตองประมาณตน 

การท่ีจะ “ประมาณตน” ได ตองมีการ  “ประเมิน

ตน” กอน ดูทุกอยางใหรอบคอบ การประมาณตน 

คือ พอประมาณ เราฝนเปน “ควาย” ดีกวา 

อยาฝนเปน “เสือ” เลย เพราะควายคือราก

ของเรา ควายเล้ียงดูเรามาตลอดชีวิต เราอยาลืม

ศาสตรเกา อยาลืม “ราก” รากเดิมของเรา

แตกกิ่งกานได รากสําคัญ แรธาตุที่จําเปน

ตอการเติบโตจะตองใชรากสงผาน คือจุดขาย

ของความเปนไทย ในน้ํามีปลา ในนามีขาว 

ดังนั้น ถาคุณถนัดอะไร ก็ทําไป ทุนเรามี

อยางนี้ เราก็ทําอยางนี้ พอเราไปเปนเสือ เงิน

ก็ตองยืมเคามา ถาเดินผิดทางก็ตองไปอาศัย

คนอ� นตลอด เราคุยไดอยางเดียววา ไมเคย

เปนเมืองขึ้นของใคร  แตในทางปฏิบัติ มันก็

ขึ้นอยูกับเขานั่นหละ  เราเอาสมบัติ ที่ดินของ

ของเราไปลงกับเคา เราไมเลือกเดินเสนทาง

ที่ถูกตอง  พระเจาอยูหัวไมเคยเปลี่ยนแปลง

เลย ทานใหความสําคัญ กับ ดิน น้ํา ลม ไฟ 

มาตลอด คําสอนของพระองคทาน ในการ

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เนนคนไทย

ใหอยูรอดอยางยั่งยืน สรางวิถีชีวิตไทยใหเปนสากล

ทํางาน ทรงสอน ทรงชี้นําเปนแสงประทีปให

เราเดินทางไปสูความยั่งยืนได

การศึกษาของบานเราสอนแตใหรูเขา 

ไมไดสอนใหรูเรา Thai way of Life คืออะไร 

เรามัวแตเอา American way of life มาใช

เพราะเคามีความเปนสากล แตเราไมเคย

คิดสรางความเปนสากลของเราเอง  สากล

ของเราคือดูคนอ� นทําแลวเดินตามทําไมเรา

ไมสรางเอง ในหลวงรัชกาลที่ 9 สอนใหเปน

เศรษฐี อยางยั่งยืน (เศรษฐกิจพอเพียง) แต

ตางชาติ สอนความกระหาย ความยิ่งใหญ 

ความโลภ เปนทุนนิยม ดร สุเมธ กลาว

โครงการอบรมวิทยากรส ง เสริม

คุณธรรม Sustainability c Moral  “ตามรอย

พระราชา” สรางนวัตกรรมเพ� อการพัฒนา

อยางยั่งยืนจากศาสตรพระราชา รุนที่ 2  นั้น

สอดคลองกับคําสอนของ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล 

ที่ใหความสําคัญกับสิ่งที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 

ไดทรงดําริไว  ดังนั้นการถายทอดเร� องราว

ศาสตรพระราชาการบูรณาการศาสตรตางๆ 

กับการเช� อมโยงกระแสนโยบาย Sustainable 

Development Goals   เปาหมายความยั่งยืน

ขององคการสหประชาชาติ จึงเปนเร� องที่ควร

ใหความสําคัญ   ซึ่งเปนหลักสูตรอบรมแบบ

ไฮบริด ออนไลนอินเตอรแอคทีฟ 2 วัน ดวย

ระบบ Zoom และConcept Board / Interactive 

training และลงพ้ืนท่ีทํากิจกรรม 1 วัน สอดแทรก

คุณธรรม 4 ประการ โดยไดรับเกียรติจาก 

รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตรี ผูอํานวยการศูนย

คุณธรรม บรรยายพิเศษในหัวขอ “คุณธรรม” 

สูนวัตกรรมการเรียนรูเพ� อการพัฒนาอยางย่ังยืน 

เสริมทัพหลักสูตรคุณธรรม โดย ดร.ดนัย 

จันทรเจาฉาย กรรมการผูทรงคุณวุฒิศูนย

คุณธรรม และประธานมูลนิธิธรรมดี อัดแน�น

ความรูกับกิจกรรมเวิรกชอป “4 Moral Principles 

คุณธรรม 4 ประการ” โดย อาจารยอดุลย 

ดาราธรรม นายกสมาคมนักเรียนเกา AFS 

ประเทศไทย ใหเกียรติเปนวิทยากรประจํา

หลักสูตร ทั้งนี้ในรุน 2 ไดรับความสนใจจาก

หลายหน�วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน จาก

โครงการในพระราชดําริ รวมทั้งกลุมเยาวชน 

อาทิ Miss Tourism World  ทูตการทองเที่ยว

และกีฬา ที่เขารวมกิจกรรมทั้งการอบรม 

และการเปนวิทยากรแบงปนประสบการณ

ดานเทคนิคการนําเสนอ ท่ีเยาวชนคนรุนใหม

ใหความสนใจ

นอกจากนี้ วิทยากรผูเขาอบรมจะได

สัมผัสกระบวนการเรียนรู ท่ีสามารถตอบสนอง

กับความทาทายตางๆ ดวยบอรดเกม และ

ลงพ้ืนท่ี เดินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เพ� อสรางประสบการณจริง และการนําเอา

เคร� องมือท่ีไดจากการทํา Workshop มานําเสนอ

และแบงปนการเรียนรู ในความสามารถใน

การถายทอด “ศาสตรพระราชา” ที่เช� อมโยง

ไปถึง UNSDGs ณ โครงการเข� อนคลองทาดาน 

อันเน� องมาจากพระราชดําริ (เข� อนขุนดาน

ปราการชล) จ.นครนายก การเรียนรูการ

แกปญหา “น้ํา ดิน ปาไม” แบบยั่งยืนตาม

ศาสตรพระราชา

คาดหวังวาผูเขารับการอบรม จะได

เขาใจถึงกระบวนการในการออกแบบกิจกรรม 

“สืบสาน รักษา ตอยอด นวัตกรรมศาสตร

พระราชา”  สามารถนําองคความรูที่ไดรับไป

พัฒนาใหเกิดนวัตกรรมการถายทอดศาสตร

พระราชา ในพ้ืนท่ีของตน และเกิดการบูรณาการ 

การพัฒนานวัตกรรมศาสตรพระราชา ใหกับ

ผูบริหารองคกรภาคีตางๆ  หน�วยงานภาครัฐ

และเอกชนตอไป  

สามารถติดตอไดที่ มู ลนิธิ ธรรมดี  

เว็บไซต http://www.do-d-foundation.com 

แฟนเพจ: ตามรอยพระราชา-The King's 

Journey Facebook: มูลนิธิธรรมดี และ 

LINE Official: @dfoundation
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นำเขาจากเยอรมัน 

จำหนาย รับซอม

โทร 087-936-1911, 

02-373-1147 

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์ 
(ประเทศไทย)จำกัด 

ยามาฮาจัดโปรมัดใจ "HAPPY FINO เติมฟรี! 500"

  

บริษัท ไทยยามาฮามอเตอร จํากัด ผูนํารถจักรยานยนตระบบออโตเมติกช้ันนําของโลก 

กระตุนตลาดเอาใจลูกคาดวยการจัดโปรโมชั่นเด็ด “HAPPY FINO เติมฟรี! 500” เม� อซื้อรถ

จักรยานยนตยามาฮา ฟโน� ขนาดเคร� องยนต 125 ซีซี ท่ีรานผูจําหน�ายรถจักรยานยนตยามาฮา

ที่รวมรายการ ระหวางวันที่ 4 มกราคม – 31 มีนาคม 2565 รับฟรี! บัตรเติมน้ํามัน มูลคา 

500 บาท พรอมเพิ่มความมั่นใจคุณภาพสินคาดวยการรับประกัน 5 ป หรือ 50,000 กิโลเมตร บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอรส (ประเทศไทย) 

จํากัด เดินหนาสรางความแข็งแกรงในดาน

เครือขายผูจําหน�าย พรอมสงมอบความมั่นใจ

ในดานบริการหลังการขายภายใตมาตรฐาน 

‘เราดูแล คุณแคขับ’ ดวยการเปดโชวรูมและ

ศูนยบริการแหงใหม ภายใตช� อ บริษัท มิตซู

นานามหาสารคาม จํากัด (สาขาโกสุมพิสัย) 

ในจังหวัดมหาสารคาม ดวยความรวมมือกับ 

บริษัท มิตซูนานามหาสารคาม จํากัด เพ� อ

ขยายการใหบริการแกลูกคาในเขตอําเภอ

โกสุมพิสัยและพื้นที่ใกลเคียงที่มีจํานวนเพิ่ม

มากขึ้นอยางตอเน� อง พรอมสรางความมั่นใจ

ดวยเจาหนาที่ผูมีประสบการณและอุปกรณ

เคร� องมือที่ทันสมัย เพ� อใหลูกคาทุกคนมั่นใจ

ไดทุกครั้งเม� อขับขี่รถยนต มิตซูบิชิ

เออิอิชิ โคอิโตะ กรรมการผูจัดการใหญ 

บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอรส (ประเทศไทย) 

จํากัด เปดเผยวา การเปดโชวรูมและศูนย

บริการแหงที่สามในจังหวัดมหาสารคามนี้ 

มิตซูบิชิ เปดโชวรูมแหงใหม 

จ.มหาสาคาม

คณะผูบริหารระดับสูงของ บริษัท โตโยตา มอเตอร 

ประเทศไทย จํากัด ใหการตอนรับ โคอิจิ ฮากิอูดะ รัฐมนตรี

วาการกระทรวงเศรษฐกิจ การคาและอุตสาหกรรมญี่ปุน และ 

นาชิดะ คาสุยะ เอกอัครราชทูตวิสามัญผูมีอํานาจเต็มแหงญี่ปุน

ประจําราชอาณาจักรไทย ในโอกาสเขาเยี่ยมชมการดําเนินงาน

ของ บริษัท โตโยตา มอเตอร ประเทศไทย จํากัด ณ สํานักงานใหญ 

โรงงานโตโยตา สําโรง

การเยี่ยมชมการดําเนินงาน ณ บริษัท โตโยตา มอเตอร 

ประเทศไทย จํากัด ของ กระทรวงเศรษฐกิจ การคาและ

อุตสาหกรรมญ่ีปุน ในคร้ังน้ี ถือเปนกิจกรรมเพ� อสงเสริมความสัมพันธ

ระหวางประเทศไทยและประเทศญี่ปุน ตลอดจนเปนการสนับสนุน

ในดานการคาและการลงทุนระหวางประเทศ ซึ่งประเทศไทยนั้น

ถือไดวาเปนหนึ่งในฐานการผลิตที่สําคัญของอุตสาหกรรมยาน

ยนต โลก โดยมีบริษัทและหลากหลายองคกรจากประเทศญี่ปุนเปน

ภาคสวนสําคัญในการพัฒนาและผลักดันภาคอุตสาหกรรมยาน

ยนตในประเทศไทยมาอยางยาวนาน โดยนอกจากกิจกรรมการ

เยี่ยมชมกระบวนการผลิตรถยนตของ บริษัท โตโยตาฯ แลว คณะ

ผูบริหารของโตโยตา นําโดย นายโนริอากิ ยามาชิตะ กรรมการ

ผูจัดการใหญ ไดใหขอมูลในดานแนวทางการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

โดยกลาววา “ป 2565 นี้ นับเปนวาระสําคัญของบริษัทฯ ใน

การดําเนินธุรกิจในประเทศไทยครบรอบ 60 ป นอกเหนือจาก

การดําเนินงานในดานการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต เรายัง

พัฒนาทรัพยากรบุคคลและสิ่งแวดล้อมเพื่อขับเคลื่อนสังคมสู่

ความยั่งยืน เรายินดีและพรอมใหความรวมมืออยางเต็มที่

ตอนโยบายของภาครัฐ ผานความรวมมือกับพันธมิตรและ

ทุกภาคสวนที่มีแนวคิดตรงกันเพ� อรวมกันผลักดันใหบรรลุเปา

หมายความเปนกลางทางคารบอนโดยเร็วที่สุดดวยการแนะนํา

เทคโนโลยียานยนตไฟฟาหลากหลายรูปแบบเขาสูประเทศไทย”

รมต.เขาเยี่ยมชมการดําเนินงาน 

ณ บริษัท โตโยตา มอเตอร ประเทศไทย จํากัด

ถือเปนอีกหน่ึงกาวท่ีสําคัญของ มิตซูบิชิ มอเตอรส 

ประเทศไทย ซึ่งไดรับความนิยมและการ

สนับสนุนที่ เพิ่มมากขึ้นจากลูกคาในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยการขยายเครือขาย

ผู้จําหน่ายในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อมุ่งเน้น

การเสริมสรางความแข็งแกรงใหแกตลาดที่

สําคัญตางๆ ทั่วประเทศไทย เรามีความยินดี

เปนอยางยิ่งที่ ไดเปดโชวรูมและศูนยบริการ

แหงอีกแหงในจังหวัดมหาสารคาม รวมกับ

พันธมิตรทางธุรกิจที่แข็งแกรงอยาง บริษัท 

มิตซูนานามหาสารคาม จํากัด โดยโชวรูม

และศูนยบริการแหงใหมนี้จะมีบทบาทที่

สําคัญในการสรางประสบการณที่ยอดเยี่ยม

ใหแกลูกคา ทั้งนี้เราจะยังคงมุงมั่นเดินหนา

อยางตอเน� องเพ� อการพัฒนาคุณภาพในดาน

การบริการ พรอมมอบประสบการณระดับ

พรีเมียม และความพึงพอใจสูงสุดใหแกลูกคา

ของเราตอไป

บริษัท มิตซูนานามหาสารคาม จํากัด 

(สาขาโกสุมพิสัย) พรอมใหบริการแกลูกคา

ทุกทานดวยบรรยากาศที่ยอดเยี่ยม ครบครัน

ดวยอุปกรณและเคร� องมือที่ทันสมัย โดย

ภายในศูนยบริการฯ แหงใหมนี้ยังตกแตง

ดวยดีไซนใหมภายใตแนวคิดกลยุทธแบรนด

ระดับโลก ‘Drive your Ambition’ ที่เปน

มาตรฐานเดียวกันท่ัวโลกของ มิตซูบิชิ มอเตอรส 

มั่นใจยิ่งขึ้นดวยการดูแลจากเจาหนาที่ผูมี

ประสบการณสูงจํานวน 17 ทานที่ ไดผาน

การฝกอบรมตามมาตรฐานของ มิตซูบิชิ 

มอเตอรส ที่พรอมสงมอบการบริการที่ดีที่สุด 

รวมท้ังการใหคําแนะนําสําหรับการซ้ือรถยนต 

มิตซูบิชิ คันใหม และการซอมบํารุงรถยนต 

มิตซูบิชิ คันปจจุบันใหแกลูกคาทุกทาน

ทามกลางสถานการณการแพรระบาด

ของโควิด-19 กลุมอีซูซุในประเทศไทย ยังคง

มุงมั่นเดินหนาผนึกกําลังกับกรมทรัพยากร

น้ําบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม ดําเนินโครงการ “อีซูซุ

ใหนํ้า...เพ� อชีวิต” ตอเน� องสูปท่ี 10 มุงยกระดับ

คุณภาพชีวิตของนักเรียนและบุคลากรใน

โรงเรียนตางๆ ทั่วประเทศ รวมถึงชุมชน

ใกลเคียงดวยการสงมอบระบบน้ําด� มสะอาด

ครบวงจรเพ� อแกปญหาอยางยั่งยืน  ลาสุด

โครงการแหงที่ 39 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา 

อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม โรงเรียน

ขนาดใหญที่อยูในเขตตัวเมืองและไมไกลจาก

กรุงเทพฯ แตพบเจอปญหาขาดแคลนน้ํา 

และการปนเปอนของน้ําที่ ไมสะอาดตาม

มาตรฐานสากล  ดวยความมุงหวังวาจะสราง

รอยยิ้มและคุณภาพชีวิตที่ดีจากน้ําสะอาดที่

ผลิตไดภายในโรงเรียน พรอมกันนี้ยังไดมอบ

เงินสนับสนุนการศึกษา และรวมเลี้ยงอาหาร

กลางวันแกคณะครูและนักเรียนอีกดวย 

กลุมตรีเพชร โดย ทาคาชิ ฮาตะ 

กรรมการรองผูจัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุ

เซลส จํากัด เปดเผยวา แมในตอนนี้ยังอยูใน

สถานการณการแพรระบาดของโควิด-19 

กลุมอีซูซุในประเทศไทยยังคงเดินหนาสาน

ตอปณิธานที่วา “เราจะดําเนินโครงการนี้

จนกวาจะไมมี โรงเรียนในประเทศไทย

ประสบปญหาขาดแคลนน้าํด� มสะอาดอกีตอไป” 

ผานโครงการ “อีซูซุใหนํ้า...เพ� อชีวิต” ตอเน� อง

เขาสูปที่ 10 โดยอีซูซุไดจัดสงทีมงานลงพื้นที่

เพ� อสํารวจปญหารวมกับเจาหนาที่จากกรม

ทรัพยากรน้ําบาดาล กระทรวงทรัพยากร

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพ� อหาแนวทาง

แกไขปญหาการขาดแคลนน้ําด� มสะอาดของ

นิสสัน ประเทศไทย พาส� อมวลชน

รวมเดินทางจากกรุงเทพฯ ไปทองเท่ียวชายทะเล

ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ ระยะทางรวมกวา 

500 กิโลเมตร โดยเดินทางกับ นิสสัน เทอรรา 

ใหม เอสยูวีสําหรับครอบครัว เปนเวลา 2 วัน 

1 คืน เพ� อเติมพลังจากธรรมชาติที่สวยงาม

อีกแหงของประเทศไทย ทริปนี้มีเสนทาง

เลียบชายหาดที่สวยงามของอาวไทย และมี

ทิวทัศนของภูเขาสูงชัน กับกิจกรรมทางน้ํา

มากมายสําหรับทุกคนในครอบครัว และนอง

สัตวเลี้ยงตัวโปรด

ภายในงานไดรับเกียรติจาก อิซาโอะ 

เซคิกุจิ ประธาน นิสสัน ประเทศไทย กลาว 

“นิสสัน ภูมิใจนําเสนอ นิสสัน เทอรรา ใหม 

เ อสยู วี สํ าหรั บครอบครั วที่ ม อบความ

อเนกประสงคตอบโจทยความตองการของ

ทุกคนในครอบครัว เปาหมายของนิสสันคือ 

มอบความปลอดภัย ความสะดวกสบาย 

และความบันเทิงที่ดีที่สุดเพื่อให้การเดิน

ทางทั้งกับเพื่อนและสัตว์เลี้ยงตัวโปรดของ

พวกเขาเปยมไปดวยความสนุก ปราศจาก

ความเครียด และนอกจากนี้ เทอรรา ใหม 

ยังสามารถปรับแตงไดอยางงายดายตาม

ความตองการในทุกกิจกรรมและไลฟสไตล 

ไมวาจะเปนทริปขี่จักรยานหรือขับรถออก

เดินทางไปทะเล ดีไซน ใหมของเทอรรา

สร า งสรรค ภาพลั กษณ ระดั บพรี เมี ยม 

สามารถใชงานไดจริงโดยสมบูรณแบบทั้งใน

เมืองและการออกเดินทางทองเที่ยวทุกไลฟ

สไตล นิสสัน เทอรรา ทําใหทุกกิจกรรมใน

การขับรถทองเที่ยวระยะทางไกลสนุกยิ่งขึ้น 

ไมวาจะเปนประสบการณแบบออฟโรด การ

ขับรถเที่ยวแวะชมสถานที่ตาง ๆ รอบเมือง 

หรือพักผอนยามเย็นอันสงบกับครอบครัว 

กลุมเพ� อนซ้ี และสัตวเล้ียงแสนรัก นิสสัน เทอรรา 

สามารถปรับเปลี่ยนเพื่อตอบโจทย์ความ

ตองการของทุกคนที่มองหาสิ่ งที่ดีที่สุด 

ทั้งในดานความหรูหราสะดวกสบาย ความ

ปลอดภัย และความบันเทิง”

กอนเดินทางมีการตรวจ Rapid Antigen 

Test จากนั้นรับฟงขอมูลของการเดินทาง 

กําหนดแผนการเดินทาง จุดแวะตาง ๆ ดวย 

Google map จากสมารทโฟน ซ่ึงเทอรรา ใหม 

รองรับทั้ง Apple CarPlay แบบไรสาย และ 

Android Auto พรอมกับเทคโนโลยีการชารจ

แบบไรสาย จากกรุงเทพฯ ตองแวะเติมพลัง

ท่ีรานบานอิสระ รานอาหารริมทะเลยอดนิยม

ที่อยูริมชายหาด และขึ้นช� อดานอาหารทะเล

สดๆ ตามตนตํารับอาหารไทย สมาชิกในรถ

ของนิสสัน เทอรรา ใหม ยังเพลิดเพลินไป

กับความบันเทิงผาน Smart TV Stick รับชม 

Netflix, YouTube, Disney+ หรือเลนวิดีโอ

เกมบนจอขนาด 11 นิ้ว ที่รองรับโดยระบบ

เสียงพรีเมียมรอบทิศทางจาก Bose Premium 

Audio อีกทั้งกระจกตอนหนา และกระจก

ประตูคูหนาแบบ Acoustic Glass ยังชวยลด

เสียงรบกวนจากภายนอก ทําใหคุณภาพของ

ระบบเสียงในหองโดยสารยิ่งน�าประทับใจ

ในทุกเสนทาง หลังจากระบบเตือนใหผูขับขี่

หยุดพักเพ� อลดความเหน� อยลา สมาชิกผูรวม

ทริปก็มาถึงจุดชมวิวเขากะโหลก เม� อแสง

กระทบกับดานขางของเขากะโหลก จะทําให

เกิดเงาปกคลุมชายหาดเปนบริเวณกวาง 

ทําให้บริเวณนั้นร่มรื่นและเย็นสบายขึ้นมา

ทันทีในตอนกลางวัน สถานที่นี้เปนสถานที่ที่

ยอดเยี่ยมในการผอนคลายกับเพ� อน ๆ และ

ครอบครัว และยังเหมาะแกการพาสัตวเลี้ยง

ไปวิ่งเลนบนชายหาด

หายเหน� อยไปกับวิวสวย ๆ ก็เดินทาง

ตอมุงหนาสูอุทยานแหงชาติเขาสามรอยยอด

เพ� อข้ึนไปยังจุดชมวิวเขาแดง การขับข้ึนบนเสน

ทางของภูเขาที่สูงชัน จะยิ่งเห็นประโยชน

ของแรงบิด 450 นิวตัน-เมตรจากเคร� องยนต 

สามารถทดสอบจุดเดนของดีเซลขนาด 2.3 ลิตร 

ทวินเทอรโบของ เทอรรา ท่ีใหอัตราเรงท่ีตอเน� อง 

มีพละกําลังมากพอท่ีจะนํารถยนตเอนกประสงค

“อีซูซุใหน้ํา...เพ� อชีวิต” ปที่ 10 เดินหนาสงมอบระบบน้ําด� มสะอาด

ครบวงจรแก โรงเรียนแหงที่ 39 ใน จ.นครปฐม

โรงเรียนตาง ๆ ทั่วประเทศ โดยโรงเรียน

ที่ ไดรับการคัดเลือกใหไดรับความชวยเหลือ

อยางเรงดวนจะไดรับการติดตั้งอุปกรณขุด

เจาะน้ําบาดาล พรอมสรางระบบกรอง

น้ําดื่มสะอาดแบบครบวงจรตามมาตรฐาน

สากล เพ� อชวยใหนักเรียนและครูไดมีน้ําด� ม

สะอาดสําหรับบริโภคและลดรายจายจาก

การซื้อน้ํา พรอมจัดตั้ง “ศูนยสาธิตการผลิต

น้ําด� มนักเรียนและระบบพัฒนาคุณภาพน้ํา

ด� มสะอาดอยางยั่งยืน” และอบรมขั้นตอน

การดูแลรักษาและสรางมูลคาเพิ่มดวยการ

บรรจุน้ําดื่มใส่ขวดเพื่อจําหน่ายราคาพิเศษ

แกคนในชุมชนในรูปแบบสหกรณเพ� อนําราย

ไดกลับมาเปนคาบํารุงรักษาในครั้งตอ ๆ ไป 

ซึ่งตลอด 9 ปที่ผานมาไดมีการสงมอบไปแลว 

38 โรงเรียน  สําหรับโครงการแหงที่ 39 คือ 

โรงเรียน ศรีวิชัยวิทยา อําเภอเมืองนครปฐม 

จังหวัดนครปฐม ที่แมจะเปนโรงเรียนระดับ

มัธยมศึกษาตอนตน-ตอนปลายขนาดใหญ  

มีนักเรียน ครูและบุคลากรรวมแลวมากกวา

พันคน และอยูในเขตตัวเมือง แตยังตอง

พึ่งพาแหลงน้ําบาดาลที่ใชรวมกับชุมชนรอบ

ขาง และเน� องจากโรงเรียนไมมีบอน้ําบาดาล

เปนของตัวเอง ประกอบกับพื้นที่โรงเรียน

ตั้งอยูปลายทางของน้ําทําใหปริมาณน้ําที่ได

รับไมเพียงพอ อีกทั้งยังปนเปอนและมี

กลิ่นเหม็น จึงตองซื้อน้ําด� มเพ� อใชในการ

บริโภคและอุปโภค เรามุงหวังวาการสงมอบ

โครงการ “อีซูซุใหน้ํา...เพ� อชีวิต” ในครั้งนี้จะ

ชวยให โรงเรียนมีน้ําสะอาดไวใชอยางยั่งยืน 

รวมทั้งสรางรอยยิ้มที่สดใสและคุณภาพชีวิต

ที่ดีขึ้นจากน้ําสะอาดที่ผลิตไดภายในโรงเรียน

จากรวมมือของทุกคน

นิสสัน เทอรรา ใหม พาทาแดดริมทะเลปราณบุรี พรอมสัตวเลี้ยงตัวโปรด

พรอมผู โดยสารและสัตวเลี้ยงตัวโปรด และ

อุปกรณแคมปปงสูจุดหมายไดอยางมั่นใจ จุด

ชมวิวเขาแดง สามารถมองเห็นทัศนียภาพ

มุมกวางของภูเขา พื้นที่เพาะปลูกริมชายฝง

ทะเล และมหาสมุทร นอกจากน้ียังมีสระบัวที่

สวยงามตามฤดูกาล มีนกน้ําอพยพเขามา

เยี่ยมชม ซึ่งสามารถมองเห็นวิวทิวทัศนทุก

หนแหงไดอยางปลอดภัยจากทางเดินไม

ในการขับรถทองเที่ยว ความปลอดภัย

ถือเปนส่ิงสําคัญ การขับรถคันใหญท่ีไมคุนเคย

อาจเปนเร� องท่ีกังวล แตดวย

นิสสัน 360ํ เซฟตี้ ชิลด 

(360ํ Safety Shield  Tech-

nology) เทคโนโลยีความ

ปลอดภัยอัจฉริยะ จะชวย

ใหผูขับทุกคนรูสึกวาการ

ขับเทอรรา ใหม เดินทาง

ไดอยางมั่นใจ และรูสึก

ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น เชน 

กล อ งอั จฉริ ยะมองรอบ

ทิศทาง (Intelligent Around 

View Monitor – IAVM) ที่

ทําใหการจอดรถคันใหญเปนเร� องงาย หรือ

เทคโนโลยีเตือนเม� อเสี่ยงตอการชนอัจฉริยะ 

(Intelligent Forward Collision Warning - 

IFCW) ซึ่งเปนเทคโนโลยีที่สามารถตรวจจับ

การเคล� อนไหวของรถดานหนาไดถึง 2 คัน 

โดยจะส่งเสียงเตือนเมื่อรถด้านหน้าเบรก

กะทันหันเพ� อลดความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุ 

และทํางานรวมกับเทคโนโลยีชวยเบรก

ฉุกเฉินอัจฉริยะ (Intelligent Emergency 

Braking – IEB) ซึ่งเปนเทคโนโลยีที่ชวย

เบรกโดยอัตโนมัติกอนเกิดการชน ในขณะ

ที่เทคโนโลยีตรวจจับวัตถุดานหลังขณะถอย 

(Rear Cross Traffic Alert – RCTA) ระบบ

จะเตือนระหวางที่เทอรราเขาเกียรถอยหลัง 

เมื่อตรวจพบรถที่กําลังเคลื่อนเข้ามาใกล้ 

ระบบจะสงสัญญาณเตือนในดานเดียวกันกับ

ที่มีรถเคล� อนที่เขามา

ในตอนเย็น กลุมผูรวมทริปตั้งแคมป

บนชายหาดที่ Away by a Day หลังจากขับ

รถมาเปนเวลานาน หองโดยสารใหมที่กวาง

ขวางของเทอรราก็ยังมอบความสะดวกสบาย

ใหแกผู โดยสาร ดวยเบาะนั่งดีไซนใหมและ

รูปทรงเบาะดานหลังแบบใหม ที่นั่งแถว 2 

มีฟงกชัน Auto Tumble Seat ที่คอนโซล

กลาง พับเบาะแถวที่ 2 อัตโนมัติเพียงกดปุม

จากสวิตชแบบ 1-Touch Remote Fold & 

Tumble เพ� อความสะดวกในการขึ้นลงของผู

โดยสารแถวที่ 3 หรือสัตวเลี้ยง พื้นที่ในหอง

โดยสารท่ีน่ังแถวท่ีสอง และสามออกแบบพิเศษ 

สามารถปรับรูปแบบไดหลากหลายตาม

ตองการ รวมถึงสามารถปรับเอนใหเรียบลง

มาเพ� อทําเปนที่นอน ใหความหรูหราและ

ความสะดวกสบายเปนพิเศษ หลังจากรับ

ประทานอาหารเย็นที่แคมปแลว ทุกคนไดพัก

ผอนกับบรรยากาศริมทะเลอันแสนสบาย

ในตอนเชาของวันที่สอง ส� อมวลชน

ผูรวมทริปและสัตวเลี้ยงของพวกเขาออกไป

ทํากิจกรรมไลฟสไตล และกีฬาทางน้ํา อาทิ 

พายแพดเดิ้ลบอรด เลนเจ็ทสกี และบานาน�า

โบท ที่ทําใหกลุมผูรวมทริปรูสึกสดช� น และ

ผอนคลายกอนเดินทางกลับกรุงเทพฯ
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14 บทความ-ต่างประเทศ

จรวด 6 ลูกโจมตีรันเวย์สนามบินแบกแดด 

แบกแดด • เอเอฟพีอ้างแหล่งข่าวความมั่นคงหลายราย

ว่า มีจรวด 6 ลูกยิงโจมตีท่าอากาศยานระหว่างประเทศกรุง

แบกแดดเมื่อวันศุกร์ 28 มกราคม สร้างความเสียหายต่อ

ทรัพย์สิน แต่ไม่มีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บ โดยยังไม่มีกลุ่มใด

ประกาศว่าอยู่เบ้ืองหลังการยิงจรวดโจมตีคร้ังน้ี ซ่ึงแหล่งข่าวใน

กระทรวงมหาดไทยอิรักกล่าวว่า จรวดตกใส่รันเวย์หรือพื้นที่

จอดเครื่องบิน และโดนเครื่องบินพลเรือน 1 ลำาได้รับความ

เสียหาย แหล่งข่าวความมั่นคงรายที่ 2 ยืนยันว่า จรวด 6 ลูก

ตกใส่พื้นที่ที่เป็นส่วนของพลเรือนในสนามบิน ทำาให้เครื่องบิน

เสียหาย 1 ลำา ส่วนแหล่งข่าวรายที่ 3 ระบุว่า เครื่องบินลำา

นี้เป็นเครื่องบินโบอิ้ง 767 ของสายการบินอิรักแอร์เวย์ สาย

การบินของรัฐแห่งนี้ลงภาพถ่ายของเครื่องบินที่เสียหายทาง

เพจเฟซบุ๊ก เผยให้เห็นบริเวณส่วนหัวเครื่องบินเป็นรูโหว่และ

มีรอยเขม่า เครื่องบินลำานี้จอดอยู่ที่นั่นเวลานั้นและไม่ได้ให้

บริการ อิรักแอร์เวย์กล่าวว่า ไม่มีเที่ยวบินได้รับผลกระทบ

จากเหตุการณ์นี้

ญี่ปุ่นจับคนร้ายฆ่าตัวประกันหมอ

โตเกียว • เอเอฟพีอ้างรายงานของสถานีโทรทัศน์เอ็นเอชเค

และสื่ออื่นของญี่ปุ่นมื่อวันศุกร์ที่ 28 มกราคมว่า ตำารวจ

จับกุมชายคนหนึ่งที่มีปืนเป็นอาวุธ ที่จับแพทย์คนหนึ่งเป็นตัว

ประกันนาน 11 ชั่วโมงเมื่อคืนวันพฤหัสบดี และได้รับการ

ยืนยันว่าแพทย์คนนี้เสียชีวิตจากบาดแผลถูกยิง ตำารวจท้อง

ถิ่นเผยกับเอเอฟพีว่า ชายผู้ก่อเหตุอายุ 66 ปีใช้ปืนไรเฟิลล่า

สัตว์ตั้งใจยิงแพทย์คนนี้เสียชีวิต และยิงนักกายภาพบำาบัด

ได้รับบาดเจ็บสาหัสขณะนี้เข้ารับการผ่าตัด เอ็นเอชเคราย                                                                      

งานว่า เหตุรุนแรงที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นเมื่อแพทย์, นักกาย 

ภาพบำาบัดและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอีกคน เดินทางไปเยี่ยม

บ้านหลังหนึ่งในเมืองฟูจิมิโนะใกล้กับกรุงโตเกียว เพื่อแสดง

ความเสียใจต่อการเสียชีวิตของมารดาของชายคนนี้ แต่กลับ

ถูกชายคนนี้จับเป็นตัวประกันและถูกเสียชีวิต ส่วนเจ้าหน้าที่

โรงพยาบาลวัยราว 30 ปี โดนฉีดสเปรย์พริกไทยใส่ แต่หนี

จากบ้านหลังนั้นได้และไปแจ้งเหตุที่สถานีตำารวจ ตำารวจคุย

กับคนร้ายทางโทรศัพท์ตลอดคืน พยายามเกลี้ยกล่อมให้เขา

ปล่อยตัวประกัน เอ็นเอชเครายงานว่า ผู้ต้องสงสัยย้ายมาอยู่

บริเวณนี้เมื่อราว 3 ปีก่อน เขาดูแลแม่ที่ล้มป่วยคนเดียว

มาเลย์เผยน้ำาท่วมใหญ่เสียหายเกือบ 50,000 ล้าน

กัวลาลัมเปอร์ • เอเอฟพีเผยรายงานของสำานักงานสถิติแห่ง

ชาติมาเลเซียเมื่อวันศุกร์ที่ 28 มกราคมว่า มูลค่าความเสีย

หายจากฝนตกหนักทำาให้เกิดน้ำาท่วมครั้งใหญ่เมื่อกลางเดือน

ธันวาคมปีที่ผ่านมาถึงต้นเดือนมกราคม สูงถึง 6,100 ล้าน   

ริงกิต หรือราว 48,448 ล้านบาท โดยเป็นความเสียหายจาก

ทรัพย์สินสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐาน 2,000 ล้านริงกิต, 

บ้านเรือนประชาชนเสียหาย 1,600 ล้านริงกิต และภาคธุรกิจ

เสียหาย 500 ล้านริงกิต น้ำาท่วมใหญ่มาเลเซียที่ผ่านมามีผู้

เสียชีวิตราว 50 คน และอพยพหนีน้ำาท่วม 125,000 คน.

มิตรแห่งจิตวิญญาณ

ของตูตูกับทะไลลามะ

อได้ข่าวการจากไปของสาธุคุณ Desmond Tutu 

แห่งแอฟริกาใต้เมื่อเร็วๆ นี้ ผมก็ย้อนความจำา

ไปถึง “มิตรแห่งจิตวิญญาณ” ของท่านกับองค์

ทะไลลามะแห่งทิเบตทันที

หนังสือที่เขียนถึงความรัก, เมตตา และความเป็น

เพื่อนร่วมเสียงหัวเราะของนักบวชอาวุโสทั้งสองท่าน Book 

of Joy: Lasting Happiness in a Changing World ที่ทั้ง

สองเขียนร่วมกับ Douglas Abrams เป็นตำานานแห่งความ

เป็น “คนธรรมดาผู้ยิ่งใหญ่” อย่างแท้จริง

ท่านตูตูจากไปวันนี้ในวัย 90 ปีนี้ท่านทะไลลามะ

มีอายุ 86 ปี

ท่านทั้งสองพบกันเมื่อปี 2015 ที่ Dharamsala ทาง

เหนือของอินเดีย อันเป็นที่พำานักของท่านองค์ทะไลลามะ 

เมื่อท่านตูตูมาหาถึงบ้าน

เพราะท่านทะไลลามะเดิมมีแผนจะไปเยือนท่านตู

ตูที่แอฟริกาใต้ แต่มีอุปสรรคการออกวีซ่า เพราะรัฐบาล

แอฟริกาใต้รับรองจีนแผ่นดินใหญ่ที่มองผู้นำาจิตวิญญาณ

แห่งทิเบตท่านนี้เป็นศัตรู

แต่นั่นมิได้เป็นข้อขัดข้องสำาหรับการสังสรรค์สนทนา

ธรรมและแลกเปลี่ยนความเป็น “มิตรแห่งจิตวิญญาณ” 

ของผู้ยิ่งใหญ่ทั้งสองท่าน

ที่เสียสละและทุ่มเททั้งชีวิตสำาหรับการต่อสู้เพื่อความ

ถูกต้องชอบธรรม, เสรีภาพแห่งการนับถือศาสนา และ

ความเท่าเทียมกับความยุติธรรมสำาหรับทุกคนโดยไม่คำานึง

ถึงเชื้อชาติหรือศาสนา

นักบวชผู้อาวุโสทั้งสองท่านมีความเป็นกันเอง, แลก

เปลี่ยนเสียงหัวเราะและสอดแทรกอารมณ์ขันอย่างเป็น

ธรรมชาติ

ผมได้มีโอกาสสัมภาษณ์ท่านทะไลลามะที่ธรรมศาลาเมื่อ

กว่า 10 ปีมาแล้ว

และได้ฟังบทเสวนาของท่านตูตูอย่างใกล้ชิด ณ หอ

ประชุมแห่งหนึ่งที่มหาวิทยาลัย Harvard ในเวลาต่อมา

ท่านทั้งสองคือนักคิด นักต่อสู้ นักปรัชญาที่น่าเคารพ

นับถืออย่างเต็มที่

อาร์ชบิชอป เดสมอนด์ ตูตู ผู้ได้รับรางวัลโนเบล

สาขาสันติภาพ และช่วยยุติการแบ่งแยกสีผิวในแอฟริกาใต้ 

(apartheid) เสียชีวิตแล้วด้วยวัย 90 ปี

สาธุคุณตูตูเป็นหนึ่งในแรงผลักดันที่อยู่เบื้องหลัง

ขบวนการเพื่อยุตินโยบายการแบ่งแยกทางเชื้อชาติ และการ

เลือกปฏิบัติที่บังคับใช้ โดยรัฐบาลชนกลุ่มน้อยผิวขาวเพื่อต่อ

ต้านคนผิวสีส่วนใหญ่ในแอฟริกาใต้ตั้งแต่ พ.ศ.2491 ถึง พ.ศ.

2534

ตูตูได้รับรางวัลโนเบลในปี 1984 จากบทบาทของเขาใน

การต่อสู้เพื่อล้มล้างระบบการแบ่งแยกสีผิว

การเสียชีวิตของตูตูเกิดขึ้นเพียงไม่กี่สัปดาห์หลังจาก FW 

de Klerk ประธานาธิบดีแห่งการแบ่งแยกสีผิวคนสุดท้ายของ

แอฟริกาใต้ ซึ่งเสียชีวิตด้วยวัย 85 ปี

เขาได้รับความชื่นชมว่าเป็น “ผู้นำาทางจิตวิญญาณที่โดด

เด่น นักเคลื่อนไหวต่อต้านการแบ่งแยกสีผิว และนักรณรงค์

ด้านสิทธิมนุษยชนระดับโลก”

จุดเด่นของตูตูคือความกล้าหาญในการต่อสู้กับความ    

อยุติธรรม และยืนเคียงข้างผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการ

กดขี่ ความอยุติธรรม และความรุนแรงภายใต้การแบ่งแยกสี

ผิว และผู้คนที่ถูกกดขี่และถูกกดขี่จากทั่วโลก

คนรู้จักเขาดีเรียกเขาว่าเป็น “มนุษย์ที่ไม่ธรรมดา นัก

คิด ผู้นำา”

เมื่อประชาธิปไตยมาถึง ตูตูได้ใช้ “พลังแห่งศีลธรรม” ใน

การขับเคลื่อน “คณะกรรมการความจริงและการปรองดอง” ซ่ึง

พยายามเปิดโปงอาชญากรรมของรัฐบาลชนกลุ่มน้อยผิวขาว 

ชาวแอฟริกาใต้จำานวนมากจดจำาความกล้าหาญส่วนตัว

ของตูตู และความชัดเจนของ “ความโกรธแค้นต่อความไร้ศีล

ธรรม” ของสังคม 

เขาให้ความหวังกับผู้คนเสมอ 

และเป็นการให้ความหวังด้วยการ

มองโลกในแง่ดี

ซึ่งมาพร้อมกับเสียงหัวเราะ

คิกคักที่ดูเหมือนจะเป็นบุคลิกประจำา

ตัวทีเดียว

คนคุ้นเคยเรียกขานเขาในนาม 

The Arch อย่างสนิทสนม 

และจำาเขาได้ทันทีในชุดเสื้อ

คลุมสีม่วง ท่าทางร่าเริง และรอย

ยิ้มที่แทบเกือบจะตลอดเวลา

ที่สำาคัญคือตูตูไม่ลังเลที่จะ

แสดงอารมณ์ในที่สาธารณะ ไม่ว่า

จะเป็นการระเบิดหัวเราะหรือเต้นรำา

ในพิธีเปิดฟุตบอลโลกที่แอฟริกาใต้

ในปี 2010

ตูตูวิพากษ์สิ่งที่เขาเห็นว่าไม่

ถูกต้องแม้จะเป็นกลุ่มพวกผิวดำาด้วย

กัน ตามมาตรฐานของเขา อะไรถูก

ก็คือถูก อะไรผิดก็คือผิด 

สีผิวและสังกัดไม่จำาเป็นต้องเป็นตัวกำาหนดมาตรฐาน

แห่งศีลธรรมและความถูกต้องสำาหรับเขา

เขาวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลของสภาแห่งชาติแอฟริกัน 

(ANC) อย่างมากในยุคหลังการแบ่งแยกสีผิว 

ตูตูบวชเป็นบาทหลวงในปี 2503 

เป็นอธิการแห่งเลโซโทตั้งแต่ปี 2519-2521 

ผู้ช่วยอธิการแห่งโยฮันเนสเบิร์กและอธิการวัดแห่งหนึ่ง

ในโซเวโต เขาได้เป็นบิชอปแห่งโยฮันเนสเบิร์กในปี 1985 

และได้รับแต่งตั้งให้เป็นอัครสังฆราชผิวสีคนแรกของ

เคปทาวน์ในปีถัดมา 

ตูตูใช้บทบาทที่โด่งดังของเขาในการต่อต้านการกดขี่ของ

คนผิวสีในประเทศบ้านเกิดของเขา 

และย้ำาเสมอว่าแรงจูงใจของเขาเป็นเรื่องทางศาสนา

และไม่ใช่เรื่องการเมือง

หลังจากที่เนลสัน แมนเดลา ได้รับเลือกเป็น

ประธานาธิบดีผิวสีคนแรกของแอฟริกาใต้ในปี 1994 ตูตูได้

รับแต่งตั้งจากเขาให้เป็นคณะกรรมการความจริงและการ

ปรองดอง ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสอบสวนการก่ออาชญากรรมที่

กระทำาโดยคนผิวขาวและคนผิวดำาในยุคการแบ่งแยกสีผิว

เขายังเป็นผู้สร้างวลี Rainbow Nation เพื่ออธิบาย

ถึงการผสมผสานทางชาติพันธุ์ของแอฟริกาใต้หลังการแบ่ง

แยกสีผิว 

ในช่วงท้ายๆ ของชีวิต ตูตูยอมรับว่าเขาผิดหวังท่ีประ 

เทศไม่ได้รวมตัวกันเป็นหน่ึงเดียวแบบท่ีเขาฝันไว้ตลอดชีวิต

สองผู้ยิ่งใหญ่ที่ผมชื่นชมทั้งเสียงหัวเราะและความ

ทุ่มเทต่อมนุษยชาติจริงๆ.

พ

ปธน.หญิงฮอนดูรัสสาบานตน
เตกูซิกัลปา • นางซีโอมารา คาสโตร ภริยาอดีตประธานาธิบดีมานู

เอล เซลายา เข้าพิธีสาบานตนรับตำาแหน่งประธานาธิบดีหญิงคนแรก

ของฮอนดูรัสเมื่อวันพฤหัสบดี พร้อมปฏิญาณจะปฏิรูปฮอนดูรัสให้

เป็นรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตย

เอเอฟพีรายงานเมื่อวันศุกร์

ท่ี 28 มกราคม 2565 ว่าพิธีสาบาน

ตนรับตำาแหน่งประธานาธิบดีคน

ใหม่ของฮอนดูรัสจัดภายในสนาม

กีฬาแห่งชาติเตกูซิกัลปา ท่ามกลาง

สายตาผู้เข้าร่วมราว 29,000 คน 

เม่ือวันพฤหัสบดีตามเวลาท้องถ่ิน 

โดยมีประมุขและผู้แทนระดับสูง

ของหลายประเทศมาร่วมเป็นสักขี

พยาน อาทิ สมเด็จพระราชาธิบดี

เฟลิเปท่ี 6 แห่งสเปน, นางคามาลา 

แฮร์ริส รองประธานาธิบดีสหรัฐ และ                                                                  

วิลเลียม ไล่ รองประธานาธิบดีไต้หวัน 

ในคำากล่าวสุนทรพจน์อย่าง

เป็นทางการภายหลังสาบานตนผู้นำา

ฝ่ายซ้ายวัย 62 ปีประณาม “โศก   

นาฏกรรมทางสังคมและเศรษฐกิจท่ี

ฮอนดูรัสกำาลังเผชิญ” และให้คำาม่ัน

สัญญาว่าจะทำางานเพ่ือปรับปรุง

การศึกษา, บริการด้านสุขภาพ, ความ

ปลอดภัย และการจ้างงาน 

คาสโตรกล่าวว่า ตนได้รับ

สืบทอดประเทศท่ี “ล้มละลาย” ท่ี                                                      

ตนมีความต้ังใจจะเปล่ียนโฉมให้เป็น 

“รัฐสังคมนิยมและประชาธิปไตย” 

ประธานาธิบดีหญิงคนแรก

ของฮอนดูรัสผู้น้ีชนะการเลือกต้ัง

เมื่อเดือนพฤศจิกายนปีท่ีแล้ว ซ่ึง

ยุติการบริหารประเทศนาน 12 ปี 

โดยพรรคเนชันแนล (พีเอ็น) ท่ี

นิยมขวา และข้ึนสู่อำานาจภายหลัง                                         

ประธานาธิบดีมานูเอล เซลายา                                                 

สามีของคาสโตร โดนก่อรัฐประ 

หารยึดอำานาจเมื่อปี 2552

“12 ปีของการต่อสู้, 12 ปี

ของการต่อต้าน วันน้ีรัฐบาลของ

ประชาชนเร่ิมต้นข้ึนแล้ว” คาสโตร                                                               

โพสต์ลงทวิตเตอร์เมื่อวันพฤหัสบดี

รองประธานาธิบดีแฮร์ริส

ของสหรัฐได้พบปะกับคาสโตรหลัง

พิธี และแสดงความยินดีท่ีคาสโตร

ให้ความสำาคัญกับการต่อต้านการ

คอร์รัปชันท่ีถูกมองว่าเป็นรากเหง้า

ของการอพยพย้ายถ่ินของประชาชน

ในประเทศน้ี รวมถึงความต้ังใจของ

คาสโตรท่ีจะร้องขอความช่วยเหลือ

จากองค์การสหประชาชาติในการ

จัดต้ังคณะกรรมการปราบปรามการ

คอร์รัปชันระหว่างประเทศ 

แฮร์ริสกล่าวด้วยว่า การมา

เยือนของเธอเป็นโอกาสท่ีจะส่ง

เสริมความร่วมมือกันในประเด็น

สำาคัญๆ “ต้ังแต่การต่อสู้กับการคอร์ 

รัปชันไปจนถึงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ” 

ด้านกระทรวงการต่างประ 

เทศไต้หวันกล่าวว่า คาสโตรจะได้

พบกับรองประธานาธิบดีไล่ด้วย 

เพื่อแลกเปล่ียนทัศนะในประเด็น

ท่ีมีความกังวลร่วมกัน 

ฮอนดูรัสเป็น 1 ใน 14 ประ                                                 

เทศท่ียังรับรองไต้หวัน แต่ในการ

หาเสียงเลือกต้ัง คาสโตรประกาศ

ว่ารัฐบาลของนางจะเปิดความสัม 

พันธ์ทางการทูตและการค้ากับจีน

แผ่นดินใหญ่ทันทีหากนางชนะการ

เลือกต้ัง

พิธีสาบานตนของคาสโตร                                                   

คร้ังน้ียังเปิดโอกาสให้รองประธา 

นาธิบดีสหรัฐและไต้หวันได้พูด

คุยกันในท่ีสาธารณะเป็นคร้ังแรก 

นับต้ังแต่สหรัฐเปล่ียนไปสถาปนา

ความสัมพันธ์ทางการทูตกับจีนเมื่อ

ปี 2522 โดยรายงานของสำานักข่าว

เซ็นทรัลนิวส์ของไต้หวันเม่ือวัน

ศุกร์ กล่าวว่า รองประธานาธิบดี

ไล่ ชิงเต๋อ และรองประธานาธิบดี

คามาลา แฮร์ริส ทักทายและ

สนทนากันสั้นๆ

ผู้นำาหญิงของฮอนดูรัสราย

น้ีมีงานหนักอีกมากรอให้แก้ไข โดย                                                 

เฉพาะปัญหาเศรษฐกิจและอาช 

ญากรรม ท่ีผลักดันให้ชาวฮอนดูรัส

จำานวนมากหนีออกนอกประเทศ 

โดยเฉพาะลอบข้ามแดนเข้าสหรัฐ 

เพื่อหางานและชีวิตท่ีดีกว่า

ประเทศน้ีมีอัตราความยาก 

จนสูงถึง 74% อัตราการฆาตกรรม

ก็สูงมากเช่นกันถึงเกือบ 40 คนต่อ

ประชากร 100,000 คน นอกจาก

นี้ ฮอนดูรัสยังมีหนี้สาธารณะประ                                                   

มาณ 17,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 

(566,582 ล้านบาท). 

ปินส์เปิดประเทศรับนทท.ฉีดวัคซีนแล้ว

มะนิลา • ฟิลิปปินส์จะเปิดประ                                               

เทศต้อนรับนักท่องเท่ียวท่ีฉีด

วัคซีนครบโดสแล้วจาก 157 ประ                                                      

เทศในวันท่ี 10 กุมภาพันธ์ และไม่

ต้องกักตัว หลังจากปิดพรมแดน

ไปเกือบ 2 ปีเพื่อควบคุมการระ 

บาดของไวรัสโคโรนา

เอ เอฟ พีรายงานการ

แถลงของเจ้าหน้าท่ีฟิลิปปินส์

เมื่อวันศุกร์ท่ี 28 มกราคม 2565 

ว่า ฟิลิปปินส์จะเปิดประเทศรับ

นักท่องเท่ียวต่างชาติท่ีฉีดวัคซีน

ครบโดสแล้วต้ังแต่วันท่ี 10 กุม 

ภาพันธ์ หลังการระบาดของโค

วิด-19 ทำาให้ผู้ประกอบธุรกิจด้าน 

การท่องเท่ียวของฟิลิปปินส์ได้รับ

ความเสียหายอย่างหนัก จาก

จำานวนนักท่องเท่ียวต่างชาติท่ี                                            

ลดฮวบและมาตรการจำากัดการ                                                  

เดินทางในประเทศ และเมื่อ                                                

เดือนธันวาคมปีที่แล้ว ฟิลิป 

ปินส์ โดนซูเปอร์ไต้ฝุ่นถล่ม ทำา 

ให้รีสอร์ต, ร้านอาหารและบาร์

ในแหล่งท่องเที่ยวถูกพายุพัดได้

รับความเสียหาย

คาร์โล โนกราเลส โฆษก

ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ กล่าว

เมื่อวันศุกร์ว่า การเปิดประเทศ                                               

รับนักท่องเท่ียวจะทำาให้อุตสาห 

กรรมการท่องเท่ียวกลับมาฟ้ืนฟู, 

ทำาให้เกิดการจ้างงานและส่งผล

ดีต่อการดำารงชีพ และเศรษฐกิจ

ประเทศเติบโต

รัฐบาลฟิลิปปินส์ประกาศ

ก่อนหน้าน้ีว่าจะเปิดประเทศใน

วันท่ี 1 ธันวาคม 2564 แต่ต้อง

ระงับไปเนื่องจากการระบาดของ

โควิด-19 สายพันธุ์ โอมิครอน

รัฐบาลฟิลิปปินส์เผยด้วย

ว่า จะกลับมาอนุญาตให้ผู้ท่ีเดิน

ทางจาก 157 ประเทศท่ีเข้าประ 

เทศช่วงส้ันๆ ไม่ต้องขอวีซ่า โดย

นักท่องเท่ียวจากประเทศเหล่า

น้ีจะต้องฉีดวัคซีนครบโดสแล้ว 

และมีผลตรวจโควิด-19 เป็นลบ

ก่อนข้ึนเคร่ืองบินมาฟิลิปปินส์

ไม่นาน และเมื่อเดินทางมาถึง

ไม่ต้องกักตัว

ประเทศที่อยู่ในรายชื่อไม่

ต้องขอวีซ่าเข้าฟิลิปปินส์ รวม

ถึงนักท่องเที่ยวจากประเทศท่ี

เดินทางมาเท่ียวฟิลิปปินส์ติด                    

10 อันดับแรก เช่น สหรัฐ, เกา                                              

หลีใต้, ญ่ีปุ่น, ออสเตรเลีย, แค 

นาดาและสหราชอาณาจักร แต่

ไม่รวมจีน, ไต้หวันและอินเดีย

มาเรีย โรซาริโอ เวอร์

เกรี ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ฟิลิปปินส์ กล่าวว่า เป็นเรื่องไร้

เหตุผลที่จะห้ามนักเดินทางจาก

ต่างประเทศเข้าฟิลิปปินส์ เมื่อ

อัตราการระบาดของโควิด-19 

ในประเทศยังสูงมาก บางทีอาจ

สูงกว่าในบางประเทศด้วยซ้ำา 

โนกราเลสระบุว่า สำาหรับ

ชาวต่างชาติท่ีไม่ได้ฉีดวัคซีนป้อง 

กันโควิด-19 จะห้ามเข้าประเทศ

ต้ังแต่วันท่ี 16 กุมภาพันธ์.

ผู้นำ�หญิง  • ซีโอมารา คาสโตร ชูกำาปั้นระหว่างพิธีสาบานตนรับตำาแหน่งประธานาธิบดีฮอนดูรัส ที่สนามกีฬาแห่งชาติในกรุงเตกูซิกัลปา 

เมื่อวันที่  27 มกราคม เป็นผู้นำาหญิงคนแรกของประเทศ.
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จับหนุ่มพร้อมยาบ้ากว่า 2 พันเม็ด

เพชรบุรี • เช้ามืดวันที่ 28 ม.ค.65 พล.ต.ต.อุทัย กวินเดชาธร 

ผบก.ภ.จว.เพชรบุรี พ.ต.อ.ครรชิต โขวัฒนชัย ผกก.สส.ภ.จว.

เพชรบุรี สั่งการให้ชุดปฏิบัติการที่ 3 และชุด นปพ.นำาโดย 

พ.ต.ท.ประไพ โต้ตอบ สว.กก.สส.ฯ และ ร.ต.อ.ภาณุพงศ์ ศรี

สุวรรณชาติ รอง สว.สส.ฯ วางแผนจับกุมนายสิทธิชัย คำาศรี 

อายุ 36 ปี ที่อยู่ 72/9 ม.5 ต.ห้วยยางโทน อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 

โดยนายสิทธิชัยมีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติด เป็นผู้ค้ายา

เสพติดให้วัยรุ่นในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง จึงได้วางแผนจับกุม

โดยให้สายสั่งซื้อยาเสพติด แล้วนัดส่งกันภายในปั๊มน้ำามันคาล

เท็กซ์ ม.2 ต.บางเค็ม อ.เขาย้อย เมื่อถึงเวลานายสิทธิชัยได้ขี่

รถ จยย.มาจอดเติมน้ำามัน ชุดจับกุมจึงได้เข้าแสดงตัว แต่นาย

สิทธิชัยขัดขืนและวิ่งหลบหนี  ตำารวจจึงช่วยกันควบคุมตัวไว้ได้

พร้อมของกลางยาบ้า 198 เม็ด จากนั้นนำาตัวพร้อมของกลาง

ไปตรวจค้นที่ตึกแถวชั้น 3 ม.2 ต.บางเค็ม ซึ่งเป็นที่พักของนาย

สิทธิชัยเพื่อค้นหาสิ่งผิดกฎหมายเพิ่มเติม พบยาบ้าซุกซ่อนอยู่

ในกล่องเหล้าภายในห้องนอน 1,809 เม็ด และใกล้กันพบอาวุธ

ปืนไทยประดิษฐ์ 1 กระบอก จึงแจ้งข้อกล่าวหามียาเสพติดไว้

ในครอบครองเพื่อจำาหน่ายโดยผิดกฎหมาย

พ่วง 18 ล้อชนท้ายสิบล้อคนขับตาย

กาญจนบุรี • เมื่อเวลา 18.45 น. วันที่ 27 ม.ค.65 ร.ต.อ.ธิติ  

นกจันทร์ รอง สว.(สอบสวน) สภ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี รับ

แจ้งอุบัติเหตุรถพ่วง 18 ล้อชนท้ายรถบรรทุกสิบล้อ มีผู้เสียชีวิต 

1 ราย จึงเดินทางไปตรวจสอบพร้อมประสานแพทย์เวร  

รพ.เจ้าคุณไพบูลย์ อ.พนมทวน ร่วมชันสูตรพลิกศพ ที่เกิด

เหตุพบเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพของมูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ (กู้

ชีพ-กู้ภัยขุนรัตนาวุธ) กำาลังช่วยกันใช้อุปกรณ์เครื่องตัดถ่าง

เพื่อนำาร่างของชายผู้เสียชีวิตออกมาทางด้านหน้าของรถ โดย

เป็นคนขับรถพ่วง 18 ล้อ ฮีโน่ สีขาว หมายเลขทะเบียนตัวแม่ 

70-8326 ราชบุรี ตัวลูก 70-8327 ราชบุรี ซึ่งชนท้ายรถบรรทุก

สิบล้อ มิตซูบิชิ สีขาว หมายเลขทะเบียน 82-9203 กาญจนบุรี  

ให้แพทย์ชันสูตรพลิกศพ ตรวจสอบหลักฐานบัตรประชาชน

ของผู้ตายทราบชื่อคือ นายศิลา สร้อยงาม อายุ 25 ปี 49/1 

ม.6 ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ภายหลังชันสูตรเสร็จจึง

มอบศพให้มูลนิธินำาไปเก็บรักษาไว้ที่ รพ.เพื่อรอญาติมาติดต่อ 

ทั้งนี้คนขับรถบรรทุกสิบล้อให้การว่า ขณะกำาลังขับรถมุ่งหน้า

มาจาก ต.พระแท่น มาถึงที่เกิดเหตุได้เปิดสัญญาณไฟเพื่อรอ

เลี้ยวเข้าถนนเลียบริมคลองชลประทานฯ อยู่ๆ รถพ่วง 18 ล้อ

ก็พุ่งชนด้านท้าย จึงจอดรถลงไปดูก็พบว่านายศิลา คนขับร่าง

ถูกอัดก๊อปปี้เสียชีวิตคาซากรถ.

ล้อมคอกม้าลาย

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหา 

วิทยาลัย ขณะกำาลังเดินข้ามทางม้าลาย 

จนเป็นเหตุให้เสียชีวิต

เขาเผยว่า หลังกองพิสูจน์หลัก

ฐานกลางเข้าตรวจสอบพื้นที่ทางม้าลาย 

บริเวณหน้าโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิ

ราชนครินทร์ ซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุ รวบรวม

พยานหลักฐานความเร็วและข้อมูลทาง

เทคนิคเพื่อนำาไปประกอบสำานวนคดี 

พบว่าความเร็วในขณะที่ผู้ต้องหาใช้รถ

จักรยานยนต์แซงรถตู้ อยู่ที่ 108-128 

กิโลเมตรต่อชั่วโมง ซึ่งผิดกฎเพราะ

เป็นการขับขี่รถเร็วเกินกว่ากำาหนด ที่  

80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง หลังจากนี้พนักงาน

สอบสวนจะทำาการเรียกตัวผู้ต้องหามา

เพื่อแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติม

นอกจากนี้ยังมีข้อหาขับรถโดยไม่

คำานึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือด

ร้อนของผู้อื่น ที่ขณะนี้อยู่ระหว่างการ

รวบรวมพยานหลักฐาน หากเข้าข่าย

ความผิดดังกล่าว ก็จะมีการแจ้งข้อกล่าว

หาเพิ่มเติมไปพร้อมกัน ซึ่งคาดว่าจะ

สามารถแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมได้ภายใน

วันที่ 31 มกราคมนี้ ยืนยันว่าพนักงาน

สอบสวนสามารถสรุปสำานวนและส่งฟ้อง

ได้ทันตามเวลาที่กำาหนด

ส่วนประเด็นการลาราชการเพิ่ม

เติมของผู้ต้องหา ซึ่งได้ลาแล้วครบ

กำาหนดไปเมื่อวันที่ 27 มกราคมที่ผ่าน

มา วันนี้ก็ได้กลับมาปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ

แล้ว และต้นสังกัดได้ทำาการสอบสวนเพื่อ

พิจารณาโทษทางวินัย ซึ่งตัวผู้ต้องหาเอง

ได้ทำาการลาราชการต่อในวันพรุ่งนี้ ตั้งแต่

วันที่ 29-31 มกราคม

ขณะที่ ส.ต.ต.นรวิชญ์ยังมีอาการ

เครียด ช่วงเช้าวันเดียวกันนี้ ได้เดินทางเข้า

กองบังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชน

มาทำางานตามปกติหลังจากลาบวช และ

เข้าพบคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง 

กรณี ส.ต.ต.นรวิชญ์ขับขี่รถบิ๊กไบค์ชนหมอ

กระต่าย โดยคณะกรรมการชุดนี้เป็นบุคคล

จากกองกำากับอื่น ไม่ใช่ในสังกัดของกอง

กำากับการอารักขา 1 ที่ ส.ต.ต.นรวิชญ์ 

ทำางานอยู่ เพื่อความโปร่งใสในการสืบสวน 

โดยจะสืบสวนถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และ

นำาข้อมูลจากสำานวนคดีของ สน.พญาไท

มาประกอบการพิจารณาด้วย โดยจะ

สืบสวนให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุดภายใน 

15 วัน จากกรอบระยะเวลา 60 วัน

ทั้งนี้ ส.ต.ต.นรวิชญ์ ได้ยื่นหนังสือ

ลาต่อผู้บังคับบัญชา ขอลากิจส่วนตัวอีก 

3 วัน ตั้งแต่วันที่ 29-31 มกราคม และ

กลับมาทำางานในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พร้อม

รายงานต่อผู้บังคับบัญชาว่าต้องคดีอาญา 

ต้องเข้าสู่การกระบวนการสอบสวนใน

คดี โดย ส.ต.ต.นรวิชญ์มีอาการเครียด

อย่างเห็นได้ชัด ไม่พร้อมให้สัมภาษณ์ต่อ

สื่อมวลชน

ที่สำานักงานตำารวจแห่งชาติ (ตร.) 

มีการประชุมหารือแนวทางการป้องกัน

แก้ไขปัญหาอุบัติเหตุบริเวณทางม้าลาย  

ระหว่างตำารวจกับ กทม. พล.ต.อ.ดำารง

ศักดิ์ กิตติประภัสร์ รอง ผบ.ตร. ในฐานะ

ผู้อำานวยการศูนย์บริหารงานจราจร  

(ศจร.ตร.) กล่าวภายหลังการประชุมว่า 

ตำารวจเตรียมออกข้อบังคับเจ้าพนักงาน

จราจร กำาหนดชะลอความเร็วเหมาะ

สมก่อนถึงทางม้าลาย บางจุดอาจให้ใช้ 

30 กม.ต่อชั่วโมงก่อนถึง ส่วนบริเวณ

ทางม้าลายก่อนถึงหน้าโรงพยาบาล

สถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ ให้ชะลอ

ความเร็วก่อนถึงในระยะ 50 เมตรไม่เกิน 

40 กม.ต่อชั่วโมง ยกเว้นทางม้าลายที่อยู่

นอกเมือง ที่มองเห็นได้ในระยะไกล 100 

เมตร ให้ใช้ความเร็ว 60 กม.ต่อชั่วโมงได้

ถามว่าการสร้างทางม้าลายใน

พื้นที่ต่างๆ ใช้ปัจจัยอะไรมากำาหนด

ว่าเหมาะสม พล.ต.อ.ดำารงศักดิ์กล่าว

ว่า เป็นการตัดสินใจร่วมกันของแต่ละ

จังหวัด และตามความประสงค์ของแต่ละ

จุด ซึ่งทางม้าลายหน้าสถาบันโรคไตฯ เมื่อ 

ปี 2558 โรงพยาบาลร้องขอมาที่ กทม. 

ว่ามีความจำาเป็นที่ผู้ป่วยต้องใช้เดินสัญจร

ข้ามไปมา และมีการพิจารณาอนุญาต

ร่วมกันหลายหน่วย ในที่ประชุมวันนี้

จึงมีมติยังไม่ยกเลิกทางม้าลายดังกล่าว 

เนื่องจากมีความจำาเป็น แต่จะปรับปรุง

ให้มีความปลอดภัยสูงสุด และช่วงนี้อาจ

มีตำารวจไปกวดขันจับกุมผู้ฝ่าฝืนกฎหมาย

รอง ผบ.ตร.กล่าวอีกว่า ได้สั่งการให้

ทุกพื้นที่สำารวจทางม้าลายที่มีการใช้งาน

น้อยมาก และเกิดความเสี่ยงต่อการเกิด

อุบัติเหตุจนไม่สามารถป้องกันได้ บางจุด

ที่อยู่ใกล้สะพานลอย เพื่อนำามาพิจารณา

ปรับปรุงยกเลิกต่อไป

ด้าน พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ 

รองผู้ว่าฯ กทม. กล่าวว่า ในการประชุม

วันนี้เพื่อแก้ไขปัญหาทางม้าลายหน้าโรง

พยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ 

ทาง กทม.ได้รับมอบหมายให้ติดตั้ง

สัญญาณไฟจราจรคนข้ามแบบกดปุ่ม จะ

ใช้เวลาดำาเนินการประมาณ 2 สัปดาห์ 

การติดตั้งกล้อง AI เพื่อตรวจจับผู้ฝ่าฝืน

กฎหมายบริเวณทางข้ามดังกล่าว คาด

ว่าจะใช้เวลาประมาณ 30 วัน รวมไป

ถึงการทาพื้นสีแดง ขยายความกว้างของ

ทางข้ามให้เห็นได้ชัดเจน จะใช้เวลาช่วง

วันหยุดสุดสัปดาห์ 29-30 มกราคม และ

วันจันทร์ที่ 31 มกราคม จะได้เห็นความ

เปลี่ยนแปลง จากการสำารวจพบว่าใน 

กทม.มีทางม้าลายจำานวน 3,280 แห่ง มี

การติดตั้งไฟกะพริบ 1,277 แห่ง ติดตั้ง

ไฟแบบกดปุ่ม 226 จุด และทาพื้นสีแดง 

431 แห่ง ยังคงสภาพเดิมอีก 1,934 แห่ง 

ซึ่งกรุงเทพมหานครจะดำาเนินการแก้ไข

ปัญหาในภาพรวม ขอจัดสรรงบประมาณ 

ติดตั้งไฟสัญญาณทางข้ามแบบกดปุ่ม 

100 จุดเสี่ยงในกรุงเทพมหานครอย่าง

เร่งด่วน ส่วนจุดที่เหลือจะแก้ไขเบื้องต้น

โดยการทาพื้นสีแดงอย่างทั่วถึง

ถามว่าจะมีการทำาสะพานลอยคน

ข้ามบริเวณหน้าสถาบันโรคไตฯ หรือไม่  

รองผู้ว่าฯ กทม.ตอบว่า กรุงเทพมหานครคง

ศึกษาวิเคราะห์เชิงลึกว่าจะทดแทนได้ดีกว่า

หรือไม่ หากดีกว่าทาง กทม.พร้อมทำาทันที 

ในชั้นนี้ยังไม่สามารถตอบได้ทันที ขอให้ทุก

หน่วยที่เกี่ยวข้องได้ร่วมพิจารณาก่อน.

กรมเจ้าท่า

ทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ ได้บูรณา

การความร่วมมือแก้ไขสถานการณ์น้ำามัน

รั่ว โดยมีการทำาแผนรับมืออย่างเป็นขั้น

ตอนตามระดับความรุนแรง เพื่อให้การ

ปฏิบัติงานในการแก้ไขสถานการณ์เป็น

ไปอย่างมีประสิทธิภาพ

โฆษกประจำาสำานักนายกฯ ระบุ

ว่า ขณะที่กรมเจ้าท่ารายงานว่าขณะนี้

สามารถควบคุมการกระจายตัวของน้ำามัน

ได้ค่อนข้างดี คาดว่ามีปริมาณน้ำามันเหลือ

ในทะเลประมาณ 4,000 ลิตร และจากการ

สำารวจคราบน้ำามันล่าสุดวันที่ 28 ม.ค. เมื่อ

เวลา 09.30 น.ทั้ง 3 จุด คือที่สุด หาดแม่

รำาพึง ลานหินขาว และโค้ง สอต. ยังไม่พบ

คราบน้ำามันแต่อย่างใด คาดการณ์ว่าผล 

กระทบที่เกิดขึ้นจะน้อยกว่าสถานการณ์

ในปี 56 เนื่องจากลมสงบและคลื่นน้อย 

ทำาให้การกระจายตัวของคราบน้ำามันช้าลง

นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รมช.

คมนาคม กล่าวว่า ขณะนี้ ได้ดำาเนิน

การฉีดพ่นน้ำายาขจัดคราบน้ำามันทั้งทาง

เรือและเฮลิคอปเตอร์ และสามารถลด

ปริมาณคราบน้ำามันและควบคุมให้อยู่ใน

วงจำากัด ส่วนการช่วยเหลือเยียวยา เมื่อ

วันที่ 27 ม.ค. กรมเจ้าท่าได้ดำาเนินการ

ร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน

แล้ว เพื่อให้ SPRC รับผิดชอบชดใช้ความ

เสียหายในทุกมิติ ประกอบด้วย ด้านสังคม 

เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ขณะที่บริษัทยืนยัน

พร้อมเยียวยาทั้งในระยะเร่งด่วน ระยะ

สั้น และระยะยาว 

นายสาธิต ปิตุเตชะ รมช.สาธารณสุข 

กล่าวว่า จากการตรวจสอบเบื้องต้นยัง

ไม่พบคราบน้ำามันเข้ามาถึงชายหาด แต่

คราบน้ำามันได้ลอยขยับเข้าใกล้ฝั่งมาก

ขึ้น อยู่ห่างจากหาดแม่รำาพึงออกไปเพียง  

2 กิโลเมตร จากเมื่อวันที่ 27 ม.ค. พบอยู่

ห่างจากชายหาด 4 กิโลเมตร 

รมช.สาธารณสุขกล่าวว่า ทาง 

SPRC ได้เตรียมนำาทุ่นกักน้ำามันไปติดตั้ง

ในทะเลเพิ่ม ทั้งบริเวณหน้าชายหาดแม่

รำาพึง ท่าเรือไออาร์พีซี บริเวณเขาแหลม

หญ้า เพราะเป็นทิศทางที่ลมอาจมีแนว

โน้มทำาให้น้ำามันถูกซัดเข้าฝั่งเป็นจุดแรก 

พร้อมทั้งเตรียมกำาลังคนเก็บคราบน้ำามัน

ในทะเล และชายหาดทันทีหากพบคราบ

น้ำามันลอยเข้ามา นอกจากนี้ ยังจะมีการ

เพิ่มทุ่นกักน้ำามันในทะเล ที่เป็นจุดใหญ่ให้

มีความยาวมากขึ้น เป็น 3,000 กิโลเมตร 

จากก่อนหน้านี้ที่วางไว้ 800 เมตร 

น.ท.อนุสรณ์ คล้ายมงคล หัวหน้า

สนับสนุนปฏิบัติการ กองปฏิบัติการรักษา

ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล กรม

ยุทธการทหารเรือ กล่าวว่า มีการจัด

อากาศยานขึ้นบินตรวจสอบคราบน้ำามัน

ในพื้นที่ทั้งช่วงเช้าและช่วงบ่าย ที่ผ่านมา

ดำาเนินการพ่นแล้ว 3 เที่ยวบิน จำานวน 

2,400 ลิตร รวมถึงปล่อยทุ่นล้อมกักน้ำามัน

ไม่ให้คราบน้ำามันเคลื่อนตัวเข้าไปในพื้นที่

บริเวณอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า 

รวมทั้งจัดเรือ ต.237 และเรือ ต.207 

เข้าไปในพื้นที่อุทยาน เพื่อเฝ้าระวังและ

ตรวจสอบคราบน้ำามัน 

น.ท.อนุสรณ์ระบุว่า ได้มีการตรวจ

สอบคุณภาพน้ำาแล้ว พบว่ายังไม่พบ

การปนเปื้อนของคราบน้ำามัน นอกจาก

นี้ยังได้ประสานผู้เชี่ยวชาญจากประเทศ

มาเลเซียในการโปรยสารเคมีขจัดคราบ

น้ำามันจากเครื่องบินลำาเลียงซี-130 แต่

ทั้ งนี้ ยั งต้องรอการพิจารณาจากผู้ที่

เกี่ยวข้องก่อน เนื่องจากเป็นสารเคมีที่มี

ผลกระทบต่อประชาชน   

นายธรณ์ ธำารงนาวาสวัสดิ์ รอง

คณบดีและอาจารย์ประจำาภาควิชา

วิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า 

เหตุการณ์น้ำามันรั่วกลางทะเล จ.ระยอง

ครั้งนี้มีความแตกต่างจากปี 56 อย่างเห็น

ได้ชัด กล่าวคือ ในช่วงปี 56 เหตุการณ์

เกิดขึ้นในเดือน ต.ค. เป็นช่วงลมแรง 

จึงทำาให้การสกัดกั้นคราบน้ำามันทำาได้

ยาก จนทำาให้คราบน้ำามันไหลเข้าสู่พื้นที่

อ่าวพร้าว เกาะเสม็ด เป็นระยะทางยาว

ประมาณ 400 เมตร 

“แต่เหตุการณ์ครั้งนี้ เกิดในช่วง

เดือน ม.ค. แรงลมเบากว่ากัน จึงทำาให้

เจ้าหน้าที่มีเวลากักเก็บน้ำามันประมาณ 2- 

3 วัน เพราะฉะนั้นหย่อมน้ำามันจะกระจาย

ตัวมากกว่า และเป็นการกระจายเป็นจุดๆ 

ไม่ใช่ลักษณะดำามืดหรือเป็นทะเลดำาแบบ

ที่เคยเกิดขึ้นมาก่อน” นายธรณ์ระบุ

นายรวมศิลป์ มานะจงประเสริฐ 

ผู้อำานวยการสำานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ 

ที่ 2 ศรีราชา กล่าวว่า ศูนย์ควบคุมมลพิษ

จังหวัดระยอง กองจัดการคุณภาพน้ำา และ

สำานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 ชลบุรี 

ได้เก็บตัวอย่างน้ำาทะเลบริเวณชายหาด 

วิเคราะห์สารโลหะหนักและปิโตรเลียม

ไฮโดรคาร์บอน 6 จุด ได้แก่ หาดพยูน 

หาดน้ำาริน หาดไออาร์พีซี หาดภายในค่าย

มหาสุรสิงหนาท (ร.พัน.7) ที่ระยะห่างจาก

ฝั่ง 10 เมตรและ 100 เมตร รวมถึงหาด

แม่รำาพึง ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำาภาค

สนามทั้ง 6 จุด อยู่ในเกณฑ์ปกติและยังไม่

พบคราบน้ำามันบริเวณชายหาด

นายรวมศิลป์กล่าวอีกว่า จาก

แบบจำาลอง OilMap ของกรมควบคุม

มลพิษที่ใช้ทำานายการเคลื่อนที่ของคราบ

น้ำามันในทะเล ยังคงบ่งชี้ว่าคราบน้ำามัน

มีแนวโน้มเคลื่อนตัวสู่ชายฝั่งจังหวัด แต่

เนื่องจากความเร็วและทิศทางลมของ

กระแสน้ำาและกระแสลมแต่ละช่วงเวลา

เปลี่ยนแปลงไป จึงยังบอกได้ ไม่แน่ชัด 

ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญกรมควบคุมมลพิษได้นำา

มูลของกระแสน้ำาและกระแสลมคำานวณ

เพื่อคาดการณ์ทุกระยะ รวมถึง GISDA ส่ง

ข้อมูลจากการแปลภาพถ่ายดาวเทียมให้

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ป้องกัน เฝ้าระวัง 

และกำาหนดแนวทางแก้ไขปัญหาจากผล 

กระทบที่อาจเกิดขึ้นได้.

ธรรมนัส

ประกาศว่า ยังไม่ทราบ ต้องไปถามนาย

บุญสิงห์ เพราะข้อมูลตรงนี้ยังไม่ได้คุยกับ

นายบุญสิงห์

เมื่อถามถึงกระแสข่าวที่ ร.อ.ธรรม

นัสเดินทางไปพบนายทักษิณ ชินวัตร อดีต

นายกรัฐมนตรี จริงหรือไม่ นายไผ่กล่าวว่า 

ร.อ.ธรรมนัสเดินทางไปสวิตเซอร์แลนด์  

และไม่ได้ไปหานายทักษิณ แต่ไปทำาธุระ

ส่วนตัว

ส่วนนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ 

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงพาณิชย์ ในฐานะหัวหน้าพรรค

ประชาธิปัตย์ (ปชป.) กล่าวถึงกรณีนาย

อนุกูล พฤกษานุศักดิ์ หรือโบ๊ท อดีต 

ผู้สมัคร ส.ส.เลือกตั้งซ่อม เขต 6 พรรค 

พปชร. ย้ายมาร่วมงานกับพรรค ปชป. 

ว่าไม่มีข้อมูล เนื่องจากนายเดชอิศม์  

ขาวทอง รองหัวหน้าพรรค ปชป. ที่ดูแล

ภาคใต้ยังไม่ได้รายงานให้ทราบ แต่ในวัน

ที่ 29 ม.ค. จะเดินทางไปที่ จ.สงขลา เพื่อ

ขอบคุณประชาชนที่ลงคะแนนเสียงและ

ไว้ใจเลือก น.ส.สุภาพร กำาเนิดผล เป็น 

ส.ส.ในการเลือกตั้งซ่อมที่ผ่านมา 

เมื่อถามถึงกระแสข่าวการรัฐประหาร  

นายจุรินทร์ระบุว่า ไม่สามารถตอบได้ 

เพราะไม่ทราบที่มาที่ ไปของข่าว และ

มองไม่ออกว่าใครจะเป็นคนทำา ขณะที่

เสถียรภาพรัฐบาลนั้นก็เป็นหน้าที่ของ

พรรคร่วมรัฐบาล โดยพรรคยังย้ำาเรื่องการ

เป็นสถาบันทางการเมือง เพราะฉะนั้นรู้

หน้าที่ว่าจะทำาอะไร ตัดสินใจอย่างไร จึง

ขออย่ากังวล ส่วนพรรคอื่นๆ นั้น ก็ให้ไป

ถามพรรคนั้นๆ 

ด้านนายวัชระ กรรณิการ์ สมาชิก

พรรคสร้างอนาคตไทย ในฐานะกรรมการ

ประสานงานพรรค กล่าวว่า ในวันที่  

9 ม.ค. ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ที่เยาวราช 

นายอุตตม สาวนายน และนายสนธิรัตน์ 

สนธิจิรวงศ์ แกนนำาและผู้ร่วมก่อตั้ง

พรรคพร้อมคณะ จะลงพื้นที่เพื่อพบปะ

และรับฟังปัญหาจากประชาชนและ

พ่อค้าแม่ค้าในละแวกดังกล่าว เพื่อนำา

ไปสู่การจัดทำานโยบายพรรค แต่ไฮไลต์ที่

สำาคัญอีกประการหนึ่งคือ พรรคจะเปิด

ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.กทม.เขต 1 ซึ่งเป็นว่าที่ 

ส.ส.กทม.คนแรกของพรรค ด้วยสเปก

สุดปังคือ 1.เป็นลูกหลานเยาวราชแท้ๆ 

2.ดีกรีทางการศึกษาสุดยอด จบปริญญา

ตรีเศรษฐศาสตร์ที่สหรัฐอเมริกา จบ

ปริญญาโทบริหารธุรกิจที่ออสเตรเลีย 

3.ประสบการณ์ทำางานสุดแกร่งจากเจพี 

มอร์แกน (ลอนดอน) บริษัทการเงินระดับ

โลก 4.เป็นนักบริหารและนักการเงิน และ

เป็นผู้บริหารบริษัทในตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย และ 5.หนุ่มและรูปหล่อ 

คือนายอาทิตย์ ชุณหชัชราชัย หรือตี้.

ภูเก็ต • ตำารวจน้ำาประสาน

ทหารเรือออกลาดตระเวนทาง

ทะเล พบเรือประมงอินโดนีเซีย 

2 ลำารุกจับสัตว์น้ำาในน่านน้ำา

ภูเก็ต คุมลูกเรือ 19 คนพร้อม

ยึดเรือของกลางส่งฟ้องศาล

เมื่อวันที่  28 ม.ค.65 

เวลา 10.00 น. พล.ร.ต.ทินกร 

กาญจนเตมีย์ ผอ.ฝ่ายสำานักงาน  

ศรชล.ภาค 3, น.อ.พิเชษฐ์  ซอง

ตัน ผอ.กองสารนิเทศ สำานัก

ฝ่ายอำานวยการ ศูนย์รักษาผล

ประโยชน์ของชาติทางทะเล

ภาค 3, พ.ต.ท.จีรยุทธิ์ นิยมเดช 

สว.สถานีตำารวจน้ำาภูเก็ต, นาย

ณชพงศ ประนิตย์ ผอ.สำานักงาน

เจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต, นาย

ไพโรจน์ ก้องสุวรรณคีรี ผู้แทน

หัวหน้าด่านตรวจประมงภูเก็ต 

ร่วมกันแถลงข่าวการจับกุม

เรือประมงสัญชาติอินโดนีเซีย

จำานวน 2 ลำา รุกล้ำาจับสัตว์น้ำา

ในเขตน่านน้ำาภูเก็ต บริเวณท่า

เทียบเรือตำารวจน้ำาภูเก็ต ต.รัษฎา 

อ.เมืองภูเก็ต

น.อ.พิเชษฐ์กล่าวว่า เมื่อ 

27 ม.ค.65 ขณะที่ ผบก.เรือ

จับเรือประมงอินโดรุกน่านน้ำา

หลวงแกลงกำาลังนำาเรือออกลาด

ตระเวนตรวจการณ์ทางทะเล 

เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อย

และการกระทำาความผิดใน

ทะเล ตามแผนการปฏิบัติงาน

เวลาประมาณ 16.00 น. ได้พบ

เรือประมงอินโดนีเซียจำานวน  

2 ลำากำาลังทำาการประมงในน่าน

น้ำาไทย บริเวณทิศตะวันตกของ

เกาะภูเก็ต ห่างจากฝั่งประมาณ 

38.5 ไมล์ทะเล (แบริง 270 องศา

จากเกาะภูเก็ต)  จึงได้เข้าตรวจ

ค้นและจับกุม  

โดยควบคุมเรือทั้ง 2 ลำา

พร้อมลูกเรือทั้งหมด 19 คน กลับ

เข้าสู่ฝั่งเข้าจอดเทียบท่าที่ท่าเรือ

รัษฎาในเช้าวันที่ 28  ม.ค. เพื่อ

ส่งมอบผู้กระทำาผิดทั้งหมดให้

เจ้าพนักงานดำาเนินการส่งฟ้อง

ศาลและฝากขัง ส่วนเรือของ

กลางในขั้นต้นจะเก็บไว้ที่ท่าเรือ

รัษฎาแห่งนี้ รอคำาพิพากษาของ

ศาลว่าจะให้ดำาเนินการอย่างไร

เบื้องต้นด่านตรวจประมง

ภูเก็ต ได้แจ้งข้อกล่าวหาเข้า

เมืองโดยผิดกฎหมาย และทำา

ประมงโดยไม่ได้รับอนุญาตใน

น่านน้ำาไทย

การจับกุมครั้งนี้ถือเป็น

ครั้งแรกของปี 2565 ส่วนใน 

ปี 2564 มีการจับกุมเรือประมง

อินโดนีเซียที่ลักลอบเข้ามาจับ

สัตว์น้ำาได้ 1 ครั้ง ปัจจุบันผู้

ต้องหายังถูกจำาขังอยู่ในประเทศ 

ไทย ส่วนเรือของกลางยังจอด

เก็บไว้ที่ท่าเรือรัษฎา

ทั้ งนี้  สถิติการรับแจ้ง

เรือประมงอินโดนีเซียลักลอบ

เข้ามาทำาการประมงในน่านน้ำา 

ไทยในแต่ละปีมากกว่า 10 ครั้ง  

ส่วนใหญ่จะเข้ามาลักลอบขโมย

อุปกรณ์ดักจับปลาของเรือประมง

ไทยที่วางดักปลาไว้ ซึ่งเมื่อเราได้

รับแจ้งและนำาเรือออกไปจับกุม 

เรือเหล่านั้นจะหนีไปยังน่านน้ำา

อินโดนีเซียไม่สามารถจับกุมได้

ทัน สร้างความเสียหายให้ชาว

ประมงไทยอย่างมหาศาล.

เพชรบุรี • จากกรณีเมื่อวันที่ 

26 ม.ค.65 เกิดเหตุคนร้ายใช้

อาวุธปืนขนาด 9 มม.ซูเปอร์

กระหน่ำายิงนายช่วย เทียมอุทัย  

อายุ 67 ปี เสียชีวิตที่บริเวณริม

แม่น้ำาแม่ประจันต์ ม.7 บ.สระ

ยายนนท์ ต.วังจันทร์ อ.แก่ง

กระจาน และตำารวจสืบสวน

ทราบว่าผู้ก่อเหตุคือ นายวร

วุฒิ อ่วมบุตร อายุ 30 ปี บ้าน

เลขที่ 11  ม.1 ต.วังจันต์ ซึ่งเป็น

หลานผู้ตาย ส่วนสาเหตุมาจาก

การขัดแย้งเรื่องที่ดิน จึงได้ขอหมาย

ศาลจังหวัดเพชรบุรีเข้าจับกุม

ล่าสุดเมื่อเวลา 09.00 น. 

วันที่ 28 ม.ค. นายเยิ้มและนาง

น้องนุช อ่วมบุตร ได้พานาย

วรวุฒิ บุตรชายเดินทางมายัง  

สภ.แก่งกระจาน เข้ามอบตัว

ต่อ พล.ต.ต.อุทัย กวินเดชา

ธร ผบก.ภ.จว.เพชรบุรี และ 

พ.ต.อ.อำานวย ฉ่ำามะนา ผกก.

สภ.แก่งกระจาน

ผู้ ต้องหาสารภาพว่า 

ก่อนเกิดเหตุขณะเข้าไปในไร่

ได้พบเห็นนายช่วย ผู้ตายกำาลัง

ถกเถียง และพยายามจะใช้ไม้

เท้าเข้ามาตีมารดาของตน จึง

เดินเข้าไปห้ามปรามแต่กลับ

ถูกนายช่วยด่าทอและท้าทาย 

จึงเกิดบันดาลโทสะใช้อาวุธ

ปืนที่พกติดตัวอยู่กระหน่ำายิง

นายช่วยจนเสียชีวิต จากนั้น

หลบหนีไปซ่อนตัวอยู่ในป่าที่

หมู่บ้านวังจันต์ ก่อนตัดสินใจ

เข้ามอบตัวสู้คดี

ด้านนางน้องนุชกล่าว

ว่า วันเกิดเหตุขณะที่ตนเดิน

ทางไปดูพื้นที่ทำากินบริเวณที่

เกิดเหตุ ได้พบเจอผู้ตายและ

เกิดมีปากเสียงกันเรื่ องข้อ

พิพาทที่ดินซึ่งมีความขัดแย้ง

กันมานานแล้ว เมื่อลูกชายเข้า

มาห้ามกลับถูกผู้ตายด่าทอจน

เกิดบันดาลโทสะ ใช้อาวุธปืน

ยิงนายช่วยจนเสียชีวิตดังกล่าว

เบื้องต้นตำารวจแจ้งข้อหา

ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา มีอาวุธปืน  

เครื่องกระสุนปืนไว้ ในครอบ

ครองโดยไม่ได้รับอนุญาต และ

พาอาวุธปืนไปในเมือง หมู่บ้าน 

ทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอัน

ควรแก่พฤติกรรม จากนั้นนำา

ตัวส่งพนักงานสอบสวนเพื่อ

ดำาเนินคดีต่อไป.

รวบหลานยิงเฒ่าวัย67ดับอ้างทำาร้ายแม่

ไทยโพสต์ • จากกรณีที่นายทหาร

ยศพันจ่าเอกทหารเรือ  (พ.จ.อ.ทร.) 

ประพฤติตนและพูดจาไม่เหมาะ

สม และสร้างความตระหนกให้

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

ประจำาท่าอากาศยานหาดใหญ่ 

จ.สงขลา ล่าสุด พล.ร.ท.ปกครอง 

มนธาตุผลิน โฆษก ทร.เปิดเผย

ผลสอบสวนของคณะกรรมการว่า  

จากการสอบสวนเจ้าตัวยอมรับ

ผิดทุกประการ โดยระบุว่าพูดไป

โดยไม่รู้และคะนองปาก หน่วย

ต้นสังกัดจึงออกคำาสั่งลงโทษทาง

วินัยด้วยการขัง 14 วัน ธำารงวินัย  

1 เดือน นอกจากนี้ ผู้บังคับบัญชา

ตามลำาดับชั้นได้ทำาหนังสือเรียน 

พล.ร.อ.สมประสงค์ นิลสมัย ผบ.ทร.

เพื่อพิจารณา ขอแสดงความรับผิด

ชอบด้วยการธำารงวินัยด้วย โดยผู้

อำานวยการกองกลางกรมการสื่อ

สารฯ ทหารเรือธำารงวินัย 5 วัน 

และเจ้ากรมการสื่อสารฯ ทหารเรือ

ธำารงวินัย 3 วัน

พล.ร.ท.ปกครองกล่าวอีก

ว่า เหตุที่ ไม่ปลดออกจากราชการ

เหมือนนายทหารเรือรายแรกที่

ตกเป็นข่าว เพราะกรณีนี้เจ้าตัว

ยอมรับผิดและได้รับการลงทัณฑ์

ตามเหตุที่กระทำา ซึ่งการถูกจำาขัง

ตามวินัยทหารมีระบุไว้ และจะมี

ผลกระทบตามมาหลายเรื่อง เช่น 

การถูกงดบำาเหน็จประจำาปีก็ถือว่า

หนักพอสมควร ในชั้นนี้ยังให้

โอกาสเพราะเป็นทหารชั้นผู้น้อย 

การปลดออกจะตกงานซึ่งกระทบ

ต่อความเป็นอยู่ของตัวเขาเองและ

ครอบครัว ซึ่งต่างจากกรณีแรกที่

เป็นนายทหาร มีการถูกร้องเรียน

หลายเรื่อง ไปข่มขู่หลายแห่ง และ

ถูกดำาเนินคดีด้วย อย่างไรก็ตาม 

ทร.ยังคงเข้มงวดกวดขันวินัยกำาลัง

พล แม้จะมีเหตุการณ์ในลักษณะ

นี้เกิดขึ้นติดๆ กัน แต่ยืนยันว่าจะ

ไม่มีการปิดบังปกปิด เมื่อเกิดเหตุ

กำาลังพลประพฤติตนไม่เหมาะสม

ก็จะดำาเนินการ.

ขังพจอ.ทร.14วัน

ธำารงวินัย1เดือน

เจ้ากรม-ผอ.ด้วย



ศบค.ลั่น

จากโอมิครอนเดิม แม้ต่างชาติจะระบุตรวจ

หาเช้ือดังกล่าวได้ยาก แต่กรมวิทย์ยืนยันว่ายัง

สามารถตรวจสายพันธ์ุดังกล่าวได้จาก ATK และ 

RT-PCR ซ่ึงเป็นมาตรฐานสาธารณสุขของไทย

ได้ตามปกติ โดยเราจะเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดและ

นำามารายงานให้ทราบโดยตลอด 

สำาหรับพบผู้ติดเช้ือรายใหม่พบ 8,450 

ราย เป็นการติดเช้ือในประเทศ 8,191 ราย จาก

ระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 8,153 ราย 

ค้นหาเชิงรุก 38 ราย เรือนจำา 48 ราย เดินทางมา

จากต่างประเทศ 211 ราย หายป่วยเพ่ิม 7,484 

ราย อยู่ระหว่างรักษา 83,698 ราย อาการหนัก 

528 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 102 ราย เสียชีวิต

เพ่ิม 28 ราย เป็นชาย 17 ราย หญิง 11 ราย ผู้

เสียชีวิตท่ีมีอายุ 60 ปีข้ึนไป 23 ราย มีโรคเร้ือรัง 

4 ราย ขณะน้ีมียอดผู้ติดเช้ือสะสม 2,415,472 

ราย ยอดหายป่วยสะสม 2,309,648 ราย ยอดผู้

เสียชีวิตสะสม 22,126 ราย ขณะท่ีสถานการณ์

โลกมีผู้ติดเช้ือสะสม 366,694,287 ราย ผู้เสีย

ชีวิตสะสม 5,656,642 ราย 

“ยอดการฉีดวัคซีนวันท่ี 27 ม.ค. เพ่ิมข้ึน 

465,154 โดส ยอดสะสมต้ังแต่วันท่ี 28 ก.พ.

64 จำานวน 114,087,421 โดส โดยเป็นการฉีด

วัคซีนเข็ม 3 สะสมเพียงร้อยละ 19.3 ของจำานวน

ประชากร จึงอยากเชิญชวนเร่งฉีดวัคซีนเข็ม 3 

เพื่อป้องกันโอมิครอน และเมื่อดูจากข้อมูลมีถึง 

7 จังหวัดท่ีฉีดวัคซีนประชาชนท่ัวไปไม่ถึง 60% 

ของจำานวนประชากร ได้แก่ นราธิวาส ปัตตานี 

แม่ฮ่องสอน ตาก ลพบุรี ราชบุรี กาญจนบุรี และ

มี 3 จังหวัดท่ีฉีดผู้สูงอายุเกิน 60 ปี ได้ไม่ถึง 60% 

ของจำานวนประชากร ได้แก่ ปัตตานี ราชบุรี และ

กาญจนบุรี” พญ.อภิสมัยกล่าว

ผู้ช่วยโฆษก ศบค.กล่าวว่า สำาหรับ 10 

จังหวัดท่ีมีผู้ติดเช้ือมากท่ีสุด ได้แก่ กทม. 1,292 

ราย, สมุทรปราการ 743 ราย,  นนทบุรี 499 

ราย, ชลบุรี 446 ราย, ภูเก็ต 379 ราย, ปทุมธานี 

245 ราย, ราชบุรี 239 ราย, นครราชสีมา 192 

ราย, ศรีสะเกษ 182 ราย, ลพบุรี 168 ราย ส่วน

คลัสเตอร์ท่ียังต้องเฝ้าระวังยังเป็นเหมือนเดิมคือ 

คลัสเตอร์ร้านอาหาร โรงเรียน ตลาด โรงงาน 

สถานประกอบการ พิธีกรรมทางศาสนา ซ่ึงใน

ส่วนของพิธีกรรมทางศาสนาน้ัน ไม่ได้มีการติด

เช้ือจากการร่วมพิธีกรรม แต่เป็นการติดเช้ือภาย

หลังพิธีกรรมท่ีมีการทานอาหารร่วมกัน มีการเล่น

การพนัน จึงฝากผู้ว่าฯ เข้มงวดในการรวมกลุ่ม

คนด้วย ขณะท่ีคลัสเตอร์โรงเรียนมีการพบใน

หลายจังหวัด ประกอบด้วย ราชบุรี น่าน เพชรบุรี 

ปราจีนบุรี สระแก้ว ร้อยเอ็ด สมุทรปราการ 

หนองคาย ยโสธร เลย ศรีสะเกษ และจากการ

ตรวจสอบทุกโรงเรียนเคร่งครัดมาตรการ

ถามว่านักท่องเท่ียวท่ีจะเดินทางเข้า

ประเทศไทยผ่านระบบเทสต์แอนด์ โกในวัน

ท่ี 1 ก.พ.น้ี มีการเตรียมความพร้อมรับอย่างไร 

พญ.อภิสมัยกล่าวว่า เทสต์แอนด์โกจะเร่ิมต้น

ให้ลงทะเบียนในวันท่ี 1 ก.พ.น้ี และขอเน้นย้ำา

ว่าไม่ว่าจะเป็นนักท่องเท่ียวหรือเป็นคนไทยเดิน

ทางกลับบ้านก็ตาม เร่ิมลงทะเบียน 1 ก.พ. โดย

จะมีกระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติ ซ่ึงใช้เวลา

ไม่เกิน 7 วัน บางคร้ัง 3 วันก็ประเมินสำาเร็จ 

แล้วอนุญาตให้เดินทางได้ โดยการประเมินจะ

ต้องเข้มงวดกระทำาโดยกรมควบคุมโรค ตรวจ

สอบหลักฐานการฉีดวัคซีนครบ กระทรวงการ

ต่างประเทศ กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 

โรงแรมท่ีพัก สถานประกอบการ จะต้องร่วม

ด้วยช่วยกันตรวจสอบว่ามีการชำาระค่าท่ีพักถูก

ต้องหรือไม่ โรงแรมดังกล่าวเป็นโรงแรม SHA 

พลัสหรือไม่ แล้วนักท่องเท่ียวก็สามารถเดินทาง

เข้ามาได้ จากน้ันนักท่องเท่ียวจะต้องถูกกำาหนด

โดยมาตรการอย่างเข้มงวด ท่ีสำาคัญนักท่องเท่ียว

ต้องปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขท่ีกำาหนด 

คือตรวจ RT-PCR ซ้ำาเป็นคร้ังท่ีสอง ดาวน์

โหลดแอปพลิเคชัน ซ่ึงต้องทำาให้ได้ 100% และ

หากตรวจพบว่ามีการติดเช้ือนักท่องเท่ียว ต้องมี

ประกันคุ้มครองในการรักษาอย่างเบ็ดเสร็จ ไม่

เป็นภาระกับระบบสาธารณสุขของประเทศไทย 

“ขอฝากพ่ีน้องประชาชน เมื่อเราจะอยู่

ร่วมกับโควิด-19 ให้ได้อย่างปลอดภัยในขณะท่ี

เศรษฐกิจก็สามารถขับเคลื่อนไปได้ คงต้องร่วม

กันเป็นหูเป็นตา ดูแลสุขภาพของตัวเอง คนใกล้

ชิด และคนในครอบครัวแล้ว หากเห็นนักท่อง

เท่ียวไม่ปฏิบัติตามกฎ ไม่สวมหน้ากากอนามัย 

สถานบริการทำาผิด หละหลวมมาตรการ ไม่

ปฏิบัติตามมาตรการ ไม่เข้มงวดปฏิบัติให้ถูกต้อง

ตามระเบียบโควิดฟรีเซตติง ขอให้ประชาชน

เป็นกระบอกเสียงท่ีสำาคัญ” พญ.อภิสมัยระบุ

ขณะท่ีนายธนกร วังบุญคงชนะ 

โฆษกประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ 

รมว.กลาโหม ม่ันใจทุกระบบของไทยมีความ

พร้อม ต้อนรับนักท่องเท่ียวจากต่างประเทศให้

เข้ามาในประเทศไทยในรูปแบบเทสต์แอนด์โก

อีกคร้ังในวันท่ี 1 ก.พ.น้ี เพื่อฟ้ืนฟูการท่องเท่ียว

ของไทยให้กลับมาได้โดยเร็วท่ีสุดต่อ หลังรัฐบาล

ตัดสินใจระงับไปเมื่อปลายปี 2564 เพราะเกิด

การระบาดของโควิด-19 สายพันธ์ุโอมิครอน 

เชื่อม่ันแพทย์และระบบสาธารณสุขไทยพร้อม

รับมือ หากมีการเปิดเทสต์แอนด์โกอีกคร้ัง คาด

ว่านักท่องเท่ียวต่างชาติจะเดินทางเข้ามาใน

ประเทศไทยท้ังปี 2565 ได้ไม่ต่ำากว่า 8 ล้านคน 

สร้างรายได้ 4.8 แสนล้านบาท

“ยังมีผู้ท่ีพยายามลักลอบเข้ามายัง

ประเทศไทยเพื่อหางานทำาอย่างผิดกฎหมายต่อ

เนื่อง นายกรัฐมนตรีได้ส่ังการเจ้าหน้าท่ีพ้ืนท่ีท่ี

ติดต่อกับชายแดนของประเทศเพื่อนบ้าน หรือ

มีช่องทางผ่านแดนท่ีเป็นช่องทางธรรมชาติ คุม

เข้มทุกด่านให้ระมัดระวัง รวมท้ังขอให้เครือข่าย

สาธารณสุขในพ้ืนท่ีท้ัง อสม. ฝ่ายท้องถ่ิน กำานัน 

ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมช่วยสอดส่องว่ามีคนแปลก

หน้าเข้ามาในพ้ืนท่ีหรือไม่ หากพบให้รีบแจ้งเจ้า

หน้าท่ี” โฆษกประจำาสำานักนายกฯ กล่าว 

ด้านนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายก

รัฐมนตรีและ รมว.สธ. กล่าวว่า สถานการณ์

การแพร่ระบาดท่ัวประเทศ โดยเฉพาะวันน้ีท่ี

ตัวเลขผู้ติดเช้ือและเสียชีวิตสูงข้ึนน้ัน ตนยัง

เชื่อว่าจะค่อยๆ ลดลง วันน้ีเน้นในเรื่องของการ

ดูแลผู้ป่วยหนัก และยังยืนยันว่าจำานวนตัวเลขผู้

เสียชีวิตยังอยู่ในจำานวนท่ีดี ยังสามารถควบคุม

สถานการณ์ได้อยู่ 

“ท่ีสหรัฐอเมริกามีตัวเลขผู้เสียชีวิตสูงข้ึน 

ท้ังท่ีเช้ือโอมิครอนมีอาการไม่รุนแรงน้ัน ต้องดู

ในรายละเอียด อย่างท่ีสหรัฐมีประชากรจำานวน

มากท่ียังไม่ได้รับวัคซีน  และวิถีการใช้ชีวิตไม่

เหมือนเรา คนไทยยังให้ความร่วมมืออย่างดี โดย

เฉพาะการสวมหน้ากากอนามัย ทำาให้การติดเช้ือ

ยังอยู่ในระดับท่ีเราควบคุมได้ ส่วนใหญ่ผู้ท่ีติด

เช้ือมา มาจากการรวมตัวกัน การปาร์ต้ีสังสรรค์ 

ตรงน้ียอมรับว่ายังมีอยู่ เพราะทุกคนถือว่าฉีด

วัคซีนกันแล้ว ระมัดระวังกันอย่างเต็มท่ีแล้ว ซ่ึง

เหมือนเป็นการคัดกรองช้ัน 1 แล้ว ย้ำาว่าวันน้ี

เรื่องวัคซีนไม่ใช่ปัญหา แต่ขอให้หลีกเล่ียงการ

รวมตัวเฮฮาปาร์ต้ี การสังสรรค์ ได้รับรายงานว่า

ขณะน้ีเป็นคลัสเตอร์หลักมาจากกิจกรรมเหล่าน้ี” 

นายอนุทินกล่าว

ถามถึงการปรับให้เป็นโรคประจำาถ่ิน นาย

อนุทินกล่าวว่า ต้องดูหลายปัจจัย ท้ังเรื่องการ

ป่วยหนัก การเสียชีวิต การติดเช้ือ จำานวนผู้ได้รับ

วัคซีน รวมถึงความร่วมมือท่ีได้รับ หากตัวเลขไม่

กระโดดข้ึนสูงนัก เช้ือจะค่อยๆ ลดความรุนแรง

ลง แต่การท่ีจะประกาศให้เป็นโรคประจำาถ่ินได้

ต้องใช้เวลา ไม่ใช่ว่าจะประกาศพรุ่งน้ี ตอนน้ีเป็น

เพียงเป้าหมายและแนวทาง ทุกคนจะได้มีการ

วางแผนล่วงหน้าในการประกอบอาชีพ

ท่ีรัฐสภา นพ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ ท่ีปรึกษา

ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงกรณีท่ีนาย

อัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ ส.ส.ราชบุรี พรรค

ประชาธิปัตย์ ติดเช้ือโควิด-19 โดยมีผลตรวจ

ยืนยันชัดเจนเม่ือวันท่ี 27 ม.ค.ว่า จากการ

สอบถามนายอัครเดช พบว่าอาการไม่รุนแรง 

ขณะน้ีอยู่ระหว่างการรักษาตัวในโรงพยาบาล 

สำาหรับไทม์ไลน์น้ัน ทราบว่ามีอาการเมื่อวันพุธ

ท่ี 26 ม.ค. และเข้ารับการตรวจผลพบว่าติดเช้ือ

เมื่อ 27 ม.ค. ซ่ึงในวันท่ี 26 ม.ค.น้ัน นายอัครเดช

ได้ลาการประชุมสภา และไม่ได้เข้ามายังพ้ืนท่ี

รัฐสภาแต่อย่างใด.

คลังคาด

การบริโภคภาครัฐขยายตัว 1.2% ด้านการลงทุน

ภาคเอกชนคาดโต 5% และการลงทุนภาครัฐ

คาดโต 3.7%

“อัตราเงินเฟ้อท่ัวไปในปีน้ีคาดว่าจะอยู่ท่ี 

1.9% และอัตราเงินเฟ้อพ้ืนฐานอยู่ท่ี 0.4% ขณะ

ท่ีสมมติฐานการคาดการณ์ตัวเลขเศรษฐกิจใน

ปีน้ี ประเมินว่าค่าเงินบาทจะอ่อนค่าอยู่ท่ี 33.1 

บาทต่อดอลลาร์ ส่วนน้ำามันดิบดูไบคาดว่าจะอยู่

ท่ี 72.5 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล”

นายพรชัยกล่าวอีกว่า การดำาเนินนโยบาย

ของภาครัฐจะมีบทบาทสำาคัญในการสนับสนุน

เศรษฐกิจไทยอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2565 

ภาครัฐจะมีการใช้จ่ายจากงบประมาณราย

จ่ายประจำาปี 2565 วงเงิน 3.1 ล้านล้านบาท 

และงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจอีก 3.07 แสน

ล้านบาท รวมท้ังเงินกู้ตามพระราชกำาหนดให้

อำานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา

เศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโควิด 

วงเงิน 5 แสนล้านบาท ซ่ึงส่วนท่ีเหลือคาดว่า

จะเบิกจ่ายได้อย่างต่อเนื่อง 

“เศรษฐกิจไทยปีน้ียังมีปัจจัยเส่ียงท่ีต้อง

ติดตาม 5 ด้านคือ 1.ความไม่แน่นอนของการแ

พร่ระบาดของโควิด-19 2.ความเส่ียงจากความ 

ผันผวนของเศรษฐกิจและการเงินโลก 3.ตลาด

แรงงานท่ียังคงฟ้ืนตัวไม่เต็มท่ี 4.ปัญหาข้อจำากัด 

ในห่วงโซ่อุปทานการผลิต และ 5.ราคาพลังงาน 

และน้ำามันดิบในตลาดโลกท่ียังอยู่ในระดับสูง”

สำาหรับเศรษฐกิจไทยในปี 2564 สศค.คาด

ว่าจะขยายตัวในช่วง 0.9-1.4% โดยมีค่าเฉล่ียอยู่

ท่ี 1.2% โดยได้รับอานิสงส์จากการส่งออกท่ีคาด

ว่าจะขยายตัวได้ 19% ขณะท่ีการบริโภคภาค

เอกชนขยายตัว 0.2% การลงทุนเอกชนขยาย

ตัว 3.7% ด้านการบริโภคภาครัฐขยายตัว 2.6% 

และการลงทุนภาคเอกชนขยายตัว 5.9% ด้าน

อัตราเงินเฟ้อท่ัวไปปี 64 คาดว่าจะอยู่ท่ี 1.2% 

และเงินเฟ้อพ้ืนฐานอยู่ท่ี 0.2%

ด้านนายวุฒิพงศ์ จิตต้ังสกุล ท่ีปรึกษา

ด้านเศรษฐกิจการคลัง กล่าวว่า เศรษฐกิจ

ไทยในเดือน ธ.ค. ปรับตัวดีข้ึนจากเดือนก่อน

หน้า โดยเฉพาะการบริโภคภาคเอกชน การ

ท่องเท่ียวภายในประเทศและนักท่องเท่ียวจาก

ต่างประเทศ รวมถึงการส่งออกสินค้าท่ียังคง

ขยายตัวในระดับสูงต่อเนื่อง แต่ยังต้องติดตาม

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 สาย

พันธ์ุโอมิครอนอย่างใกล้ชิด

“เสถียรภาพเศรษฐกิจยังอยู่ในเกณฑ์ดี 

สะท้อนจากอัตราเงินเฟ้อท่ัวไปในเดือน ธ.ค.

2564 อยู่ท่ี 2.17% ขณะท่ีอัตราเงินเฟ้อพ้ืนฐาน

อยู่ท่ี 0.29% ส่วนสัดส่วนหน้ีสาธารณะ ณ ส้ิน

เดือน พ.ย.2564 อยู่ท่ี 59.6% ต่อ GDP ซ่ึง

ยังอยู่ภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังท่ีต้ังไว้

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ 

พ.ศ.2561 สำาหรับเสถียรภาพภายนอกยังอยู่ใน

ระดับท่ีม่ันคง และสามารถรองรับความเส่ียง

จากความผันผวนของเศรษฐกิจโลกได้ สะท้อน

จากทุนสำารองระหว่างประเทศ ณ ส้ินเดือน ธ.ค.

2564 อยู่ในระดับสูงท่ี 246.0 พันล้านดอลลาร์”.

ปราศรัย

และหากใครพบเห็นเบาะแสการกระทำาความ

ผิด กฎหมายเลือกต้ังสามารถแจ้งไปยัง Call 

Center หมายเลขโทรศัพท์ 191 หรือ 1599 ได้

ตลอด 24 ช่ัวโมง

ขณะเดียวกัน นายสิระ เจนจาคะ อดีต 

ส.ส.กรุงเทพฯ เขตหลักส่ี พร้อมทนายความ 

ได้ไปยื่นหนังสือต่อคณะกรรมการการเลือกต้ัง 

(กกต.) เพื่อร้องเรียนกรณีพรรคก้าวไกล (ก.ก.) 

กระทำาการฝ่าฝืนต่อพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกต้ัง ส.ส. มาตรา 73 

(5) ประกอบมาตรา 132 วรรคสาม จากการ

โพสต์เน้ือหาของเพจพรรค โดยเสนอให้ กกต.

สอบสวน หากผิดจริงให้เพิกถอนสิทธิเลือกต้ัง 

และยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยยุบ

ให้พรรค

นายสิระกล่าวว่า เรื่องน้ีมีการฟ้องคดี

อาญาท่ีศาลอาญาไปด้วย และเรียกค่าเสียหาย 

50 ล้านบาท

นายชัยธวัช ตุลาธน เลขาธิการพรรค ก.ก. 

กล่าวในเรื่องน้ีว่า ตอนน้ียังไม่มีการเรียกเราไป

รับทราบข้อกล่าวหา และการโพสต์ดังกล่าวก็มี

ก่อนประกาศพระราชกฤษฎีกาเลือกต้ังซ่อม ดัง

น้ัน คงไม่เข้าข่ายตามท่ีกล่าวหา ม่ันใจว่าไม่ได้

ผิดกฎหมาย และคงไม่ถึงการยุบพรรค

วันเดียวกัน ผู้สมัครจากพรรคต่างๆ ยัง

คงเดินหน้าหาเสียง รวมทั้งมีการจัดปราศรัย

ใหญ่ทิ้งทวนกันจำานวนมาก โดยในช่วงเช้า 

นายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี ผู้สมัครรับเลือกตั้ง

ซ่อม เขตจตุจักร-หลักสี่ เบอร์ 2 พรรคกล้า เดิน

พบปะพี่น้องประชาชนซอยวิภาวดี 64 พร้อม

เชิญชวนประชาชนมาฟังปราศรัยใหญ่ที่สนาม

ฟุตบอลเคหะท่าทราย หลักสี่ เช่นเดียวกับนาย

พันธุ์เทพ ฉัตรนะรัชต์ ผู้สมัคร ส.ส.พรรคไทย

ภักดี ได้ลงพื้นที่ที่หมู่บ้านดวงดี และหมู่บ้าน

อยู่เจริญนคร 2 พร้อมเชิญชวนไปร่วมเวที

ปราศรัยใหญ่รับฟังอุดมการณ์และจุดยืนของ

ตนเองและพรรค ที่สนามกีฬาเสนานิคม 2 

ขณะที่นายกรุณพล เทียนสุวรรณ ผู้สมัคร 

ส.ส.จตุจักร-หลักสี่ พรรคก้าวไกล พร้อมด้วย

นางอมรัตน์ โชคปมิตต์กุล ส.ส.แบบบัญชีราย

ชื่อ และกรรมการบริหารพรรค ลงพื้นที่ตลาด

ประชานิเวศน์ 1 ก่อนชวนฟังปราศรัยใหญ่ที่

ตลาดนัดเจเจกรีน 2 

ด้านนายพิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์ ส.ส.บัญชี

รายชื่อ ในฐานะรองหัวหน้าพรรค ก.ก. ยืนยันว่า 

จากการไปช่วยนายกรุณพลหาเสียงช่วงท่ีผ่าน

มา และเข้าสู่โค้งสุดท้ายแล้ว ค่อนข้างม่ันใจว่า

จะรับเสียงสนับสนุนจากประชาชนเป็นอันดับ 

1 ในการเลือกต้ังซ่อมคร้ังน้ี โดยในวันท่ี 30 

ม.ค. เราจะส่งตัวแทนพรรค 280 คน ไปประจำา

หน่วยเลือกต้ังท้ัง 280 หน่วย ซ่ึงเป็นคร้ังแรก

ในการเลือกต้ังซ่อมท่ีพรรคมีอาสาสมัครเข้ามา

ร่วมสังเกตการณ์จำานวนมาก สะท้อนให้เห็นว่า

ประชาชนตื่นตัวและใส่ใจการเลือกตัวแทนไป

เป็นปากเสียงของเขา และยังสะท้อนให้เห็นว่า

ประชาชนไม่ม่ันใจในการทำางานของ กกต. หรือ

เชื่อว่าจะมีการโกงการเลือกต้ังเกิดข้ึน จึงอยาก

เรียกร้องไปยัง กกต. ให้รักษาความเท่ียงธรรม

ในการเลือกต้ังในคร้ังน้ีให้ได้มากท่ีสุด เพื่อเรียก

ความเชื่อม่ันกลับมา 

ลุงป้อมหาเสียงผู้สูงอายุ

และเม่ือถึงเวลา 17.00 น. ท่ีวิภาวดี 

พาเลซ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายก

รัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรค พปชร. พร้อม

คณะ ได้ลงพ้ืนปราศรัยใหญ่เพื่อช่วยนางสรัล                

รัศม์ิ เจนจาคะ ผู้สมัครรับเลือกต้ังซ่อม ส.ส.กทม.

เขต 9 โดยนายสิระกล่าวกับผู้สูงอายุช่วงหน่ึง ว่า 

ขอฝากให้ประชาชนช่วยเลือกนางสรัลรัศม์ิ เพื่อ

สานต่อการทำางาน หากรักสิระขอให้เลือกมาดาม

หลีไปเป็นตัวแทน

ส่วน พล.อ.ประวิตร กล่าวตอนหน่ึงว่า 

มาท่ีน่ีด้วยความรัก อยากจะอยู่ร่วมกับพวกท่าน 

ตนเองเกิดในกรุงเทพฯ ยินดีพบผู้สูงอายุใกล้เคียง 

เพราะก็อายุ 77 ปี ยืนยันว่ารัฐบาลดูแลผู้สูง

อายุ และสังคมผู้สูงอายุท่ีเกิดมากข้ึน โดยพรรค                     

พปชร.และ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ 

และ รมว.กลาโหม พยายามทำาทุกอย่าง ท้ังเรื่อง

ท่ีดิน ท่ีอยู่ สร้างอาชีพให้อยู่ดีกินดี และนโยบาย

ของ พปชร.จะสนับสนุนโครงการผู้สูงอายุเป็น

อันดับแรก เพราะประชาชนจะอยู่ในบ้ันปลาย

ของชีวิตต้องมีความสุข มีท่ีอยู่ท่ีกิน มีเงินเดือน 

และล่าสุดรัฐบาลมีการปรับเงินเดือนผู้สูงอายุ

ต้ังแต่ 80 ปี 70 ปี ลงมาตามลำาดับ เพราะผู้สูง

อายุถือว่าเป็นบุคคลท่ีมีความสำาคัญ

“เราจะสนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์เป็น

นายกฯ และยืนยันว่าเราไม่มีความขัดแย้ง

ใดๆ พรรค พปชร.ใจถึงพ่ึงได้ ทำาทุกอย่างให้

ประชาชนอยู่ดีกินดี ทุกสาขาอาชีพ และให้

ม่ันใจว่ารัฐบาลจะดูแลจนกว่าจะเสียชีวิตให้อยู่ดี

เป็นสุข” พล.อ.ประวิตรกล่าว

ต่อมา พล.อ.ประวิตรให้สัมภาษณ์หลัง

ลงพ้ืนท่ีช่วยหาเสียงถึงความม่ันใจ ในการเลือกต้ัง

ซ่อม ส.ส.กทม. ว่าแล้วแต่ประชาชนเป็นผู้ตัดสิน

ใจ การเลือกต้ังข้ึนอยู่กับประชาชน  ส่วนจะมีแต้ม

ต่อหรือไม่  เราจะไปพูดอย่างน้ัน  ก็ไม่ได้   เพราะ

เราไม่รู้  ไม่มีใครรู้

เม่ือถามย้ำาว่า ม่ันใจว่าจะสามารถ 

รักษาเก้าอ้ี  ส.ส.หลักส่ี -จตุจักร  ไว้ได้หรือไม่  

พล.อ.ประวิตรย้ำาว่า  ก็บอกไปแล้วว่าแล้วแต่

ประชาชน 

ขณะท่ีนางสรัลรัศม์ิกล่าวว่า ดูจากสีหน้า 

พล.อ.ประวิตรแล้วท่านก็คงม่ันใจว่าเราจะคว้า

ชัยในคร้ังน้ีได้ และทุกคนก็ได้กำาลังใจเป็นอย่าง

ดี ขณะท่ีโครงสร้างประชากรผู้สูงอายุในเขต

หลักส่ี-จตุจักรมี 1 ใน 3 และเราเน้นดูแลผู้สูง

อายุเป็นหลักมาโดยตลอด คิดว่าผู้สูงอายุท้ัง

หลายจะเทใจให้กับเรา และชักจูงลูกหลานให้เท

คะแนนให้เราด้วย

เมื่อถามว่า ยืนยันกับ พล.อ.ประวิตรใช่

หรือไม่ว่าจะคว้าชัย 100% นางสรัลรัศม์ิตอบ

ว่า “ใช่”

เมื่อถามย้ำาว่าเหตุผลสำาคัญท่ีทำาให้ม่ันใจมี

อะไรบ้าง นางสรัลรัศม์ิกล่าวว่า จากการลงพ้ืน

ท่ีมาโดยตลอด หลายบ้านท่ีเข้าไปพูดคุยก็บอก

กับเราว่าท่ีบ้านมีก่ีคน ก็จะยกคะแนนให้เราหมด 

ฉะน้ันจึงคิดว่าคะแนนของเราคร้ังน้ีจะเยอะมาก

ถามอีกว่ากระแสของท้ัง พล.อ.ประวิตร

และ พล.อ.ประยุทธ์เป็นอย่างไรบ้าง นางสรัล  

รัศม์ิกล่าวว่า ส่วนของ พล.อ.ประยุทธ์ เพ่ิงได้

ข่าวดีมา ในเรื่องการฟ้ืนสัมพันธ์กับประเทศ

ซาอุดีอาระเบีย ถือเป็นข่าวดีของประเทศไทย ท่ี

จะได้ฟ้ืนฟูความสัมพันธ์และแลกเปล่ียนแรงงาน

ซ่ึงกัน รวมถึงเรื่องของการท่องเท่ียว เพราะ

ประเทศซาอุฯ ร่ำารวยมาก ถือเป็นผลงานช้ิน

โบแดงของ พล.อ.ประยุทธ์ และคิดว่าอันน้ีจะ

ทำาให้คะแนนไหลมาทางรัฐบาล

เม่ือถามว่า การหาเสียงคร้ังน้ีมีการชู 

พล.อ.ประวิตรเป็นหลัก กระแสเป็นอย่างไรบ้าง 

นางสรัลรัศม์ิกล่าวว่า พล.อ.ประวิตรเป็นหัวหน้า

พรรค และท่ีผ่านมาพรรคเราก็เสนอนโยบาย

ท่ีดูแลประชาชนมาโดยตลอด และจะเห็นว่า 

พล.อ.ประวิตรให้ความสำาคัญกับประชาชนสูงวัย

และสังคมผู้สูงอายุ

ปราศรัยใหญ่เดือด!

เวลาเดียวกัน ที่สวนสาธารณะ เคหะ

ทุ่งสองห้อง พรรคเพื่อไทย (พท.) จัดปราศรัย

ใหญ่ช่วยนายสุรชาติ เทียนทอง ผู้สมัครรับ

เลือกตั้งซ่อม บรรยากาศเต็มไปด้วยความ

คึกคัก โดย นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน ใน

ฐานะพรรคเพื่อไทยปราศรัยว่า เราต้องช่วย

กันเลือกนายสุรชาติให้ชนะขาด เพราะถ้าเรา

ไม่ชนะขาด เราจะขาดโอกาสในการแก้ตัว ใน

การกู้ศักดิ์ศรีคืนจากการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา 

ซึ่งนายสุรชาติจะไม่ชนะถ้าพี่น้องไม่ออกมา

ใช้สิทธิเลือกตั้ง เพราะจากที่สำารวจมา พี่น้อง

บอกจะออกมาใช้สิทธิเพียง 50 คน จาก 100 

คน ถ้าเป็นแบบนี้ เราแพ้ ดังนั้นขอให้พี่น้อง

ช่วยกันออกมาใช้สิทธิ และฝากพี่น้องช่วยเป็น

หูเป็นตา พร้อมบอกต่อๆ กันว่า เงินรับมา  แต่

จะกาพรรคเพื่อไทย

“เราต้องแก้แค้นให้นายสุรชาติ ไม่ยอม

ให้เขาโกง เราจะรายงานคะแนนทุกกระดาน

แบบเปิดเผยในสื่อทั่วไป เพื่อไม่ให้เกิดการเอา

บัตรเปล่ามากายัด และเราจะไม่ยอมให้ไฟ

ดับด้วย ครั้งนี้ปันใจไม่ได้ ขอให้พรรคเพื่อไทย

เท่านั้น ที่พูดแบบนี้พวกผมไม่ได้เข้าข้างตัว

เอง แต่ขอให้พี่น้องคำานึงถึงพรรค ที่มีโอกาส

ชนะมากที่สุด และทุกโพลพรรค เรามีโอกาส

ชนะมากกว่าทุกพรรค จึงขอให้เลือกพรรคที่

มีโอกาสชนะเพื่อจะสู้กับพรรคฝั่งรัฐบาลขณะ

นี้ เพื่อบอกไปยังรัฐบาลว่า เราต้องการการ

เปลี่ยนรัฐบาลแล้ว และนี่เป็นวิธีเดียวที่เราจะ

แสดงออกในทางประชาธิปไตย” นพ.ชลน่าน

ปราศรัย

ส่วนที่ตลาดเจเจกรีน 2 พรรค ก.ก.ได้จัด

ปราศรัยใหญ่ ซึ่งบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความ

คึกคัก โดยมีนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ส.ส.บัญชี

รายชื่อ และหัวหน้าพรรค ก.ก. ปราศรัยและ

ตามมาด้วยแกนนำาพรรค ซึ่งนายชัยธวัช ตุลา

ธน เลขาธิการพรรค ได้ปราศรัยระบุว่า รัฐบาล

ขณะนี้มีสภาพเหมือนก่อนซ่องโจรแตก จึงหวัง

ว่าประชาชนในเขต 9 ก้าวเท้าเข้าคูหากาด้วย

ความหวัง กาด้วยหัวใจ เลือกพรรคก้าวไกล

ขณะท่ีลานกีฬาชุมชนเสนานิคม 2 พรรค

ไทยภักดีได้ปราศรัยใหญ่ โดยมี นพ.วรงค์ เดชกิจ

วิกรม หัวหน้าพรรค รวมท้ัง พล.ต.นพ.เหรียญ

ทอง แน่นหนา และนายถาวร เสนเนียม อดีต 

ส.ส.สงขลา พรรคประชาธิปัตย์ เข้าร่วมด้วย โดย 

นพ.วรงค์ปราศรัยว่า เป็นโค้งสุดท้ายช้ีเป็นช้ีตาย

อนาคตของประเทศ น่ีคือการต่อสู้ของประชาชน

กับกลุ่มการเมืองขนาดใหญ่ จึงต้องรบแบบจร

ยุทธ์ รบในทุกรูปแบบ ไม่ต่างจากสงคราม ซ่ึง

การเลือกต้ังคร้ังน้ีคือการเลือกต้ังซ่อม ไม่มีผล

ต่อการเปล่ียนแปลงรัฐบาล และไม่มีผลต่อการ
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วิษณุแจงปมวุ่นสอบ TCAS

ทำาเนียบฯ • นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึง

กรณีข้อวิพากษ์วิจารณ์ที่กระแสเรียกร้องให้คนที่ติดโควิด-19 เข้าสอบที

แคส (TCAS) ได้ว่า ได้หารือกับทางกระทรวงศึกษาธิการแล้ว ปรากฏว่า

เรื่องนี้ ไม่ใช่เรื่องของกระทรวงศึกษาธิการ แต่เป็นเรื่องของกระทรวงการ

อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในการสอบทีแคส เป็นการ

สอบเข้ามหาวิทยาลัย ซึ่งเขาจะมีสูตรของเขาว่าการสอบแบบนี้ ปีหนึ่งจะ

มีการสอบหลายครั้ง ถ้าติดครั้งนี้ก็ไปสอบในครั้งต่อไป ส่วนจะสอบช้าหรือ

เร็วก็แล้วแต่ เพราะปีหนึ่งมีหลายครั้ง อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้เป็นการเตือน

ออกมาก่อน  เพราะถ้าติดและมันจะมีปัญหา อย่างการสอบ ก.พ. ไม่มีปัญหา

สามารถเลื่อนไปได้เลย แต่กรณีทีแคสเลื่อนไม่ได้  ก็ต้องสอบ บอกแล้วว่าถ้า

น้อยๆ ไม่กี่คน 50 ถึง 60 คนไม่เป็นไรสามารถไปแยกสอบนั่งอีกห้องหนึ่ง  

เหมือนคนป่วยที่อยู่โรงพยาบาลสนามแบบนี้ ไม่เป็นไร แต่ถ้าติดโควิดและมี

คนสุ่มเสี่ยงจำานวนเยอะเป็นหลักหมื่นจะลำาบาก  แบบนี้เขาต้องใช้วิธีเลื่อน

ไปสอบในครั้งต่อไป ซึ่งจะเลื่อนทั้งหมดก็ไม่ได้ เพราะจะเสียสิทธิ์ เดี๋ยวจะ

ไม่ทันการณ์สอบเข้ามหาวิทยาลัย ตอนนี้เขากำาลังคุยกับ สธ.

เร่งหาทางออกปมรุกที่หาดปากเมง

ตรัง • เมื่อวันศุกร์ นายภานุวัฒน์ พูลสวัสดิ์ ผู้อำานวยการศูนย์ดำารงธรรม

จังหวัดตรัง พร้อมด้วยนายณรงค์ คงเอียด หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดเจ้า

ไหม ปลัดอำาเภอสิเกา นิติกรจังหวัดตรัง พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้างลานจอดรถชายหาดปากเมง หลังจากนาย

วิทยา เจียมสวัสดิ์พันธ์ และนางสุดา บริพันธุ์ ร้องเรียนไม่ได้รับความไม่

เป็นธรรมจากเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม มีพฤติกรรมเลือก

ปฏิบัติ ไม่ทำาการรังวัดที่ดินให้ และมีการนำาเครื่องจักรเข้ามาปรับพื้นที่ 

เพื่อเตรียมก่อสร้างลานจอดรถ ต่อมาทาง ผอ.ศูนย์ดำารงธรรมตรัง และ

เจ้าหน้าที่อุทยานหาดเจ้าไหมได้นำาเอกสารหลักฐานโฉนดที่ดิน วัดค่าด้วย

จีพีเอสแสดงพิกัดที่แน่ชัด โดยกระทำาต่อหน้าผู้ที่ร้องเรียน นายภานุวัฒน์

ระบุว่า  วันนี้มาตรวจสอบเฉพาะคนที่ร้องเรียนและที่มีแนวเขตล้อมรอบที่

ทำาลานจอดรถ ถ้าแปลงไหนล้ำาก็ต้องยอมรับว่าล้ำา ส่วนแปลงอื่นนั้นจะไม่ไป

ยุ่งเกี่ยว จะเอาเฉพาะแปลงที่กำาลังทำาลานจอดรถอยู่ในขณะนี้ จากนั้นจึงได้

ทำาการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและปล่อยว่าง ก่อนที่มาก่อสร้างลานจอดรถดัง

กล่าวเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว หลังจากนี้จะได้ตรวจสอบแนวเขตเฉพาะผู้

ที่ร้องเรียนทั้งหมด 3 ราย ว่ามันรุกล้ำาไปจริงหรือไม่อย่างไร

คณะกรรมการพิเศษฯ ประชุมนัดแรกแก้ไฟใต้

ปัตตานี • พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม  

และประธานคณะกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาล (ปธ.คผบ.จชต.) และ

กรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลที่รับผิดชอบงานด้านความมั่นคง ด้าน

เศรษฐกิจ ด้านต่างประเทศ ด้านสังคมพหุวัฒนธรรม ด้านการศึกษา

และด้านประสานการมีส่วนร่วม ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2565 ที่ 

อ.หนองจิก จ.ปัตตานี โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ

ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมประชุม เพื่อประสานการทำางานร่วม

กันขับเคลื่อนงานการแก้ไขปัญหาต่างๆ ตามแผนงานและโครงการที่หน่วย

งานได้รับงบประมาณทั้งนี้ ที่ประชุมได้รับฟังปัญหา ข้อขัดข้อง และให้ข้อ

เสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงการดำาเนินการและการบริหาร

จัดการให้เกิดเอกภาพ มีความคล่องตัว และตอบสนองความต้องการของพี่

น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่อง ที่จะมุ่งไปสู่การ

ดำาเนินงานตามเป้าหมายที่หน่วยงานกำาหนดไว้ ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนใน

พื้นที่มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สามารถดำารงชีวิตอยู่ด้วย

ความสงบสุขอย่างยั่งยืนต่อไป

ระอุยิงสกัดขนแรงงานเถื่อนดับ 1

กาญจนบุรี • เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 28 ม.ค.65 พ.ต.ต.เกียรติศักดิ์ เกิด

โชค สารวัตร (สอบสวน) สภ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี รับแจ้งจากศูนย์วิทยุกู้

ชีพฐานพิรุณ มูลนิธิพิทักษ์กาญจน์ ว่า พบศพชายถูกยิงเสียชีวิตที่ป่าละเมาะ

ข้างทางถนนสายบ้านไทรทอง-พุน้อย หมู่ 6 ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 

ทราบชื่อ อ่อง โจ ไซ อายุ 28 ปี ชาวเมียนมา เสียชีวิตมานานกว่า 10 ชม. 

นอกจากนี้ พบนางวาวาเอา อายุ 20 ปี หญิงชาวเมียนมา อายุ 30 ปี ถูก

กระสุนเข้าที่ไหล่ขวาทะลุหลัง อาการสาหัส นำาส่ง รพ.ไทรโยค ล่าสุด เมื่อ

เวลา 13.00 น. นายสัญญา จันทร์ฉาย  เข้าพบ พ.ต.ท.บัญญัติ ไชยโกฏิ 

รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.ไทรโยค  เพื่อมอบตัวและรายงานตัวเกี่ยวกับรถที่

ถูกยิง จากการสอบสวนเบื้องต้นพบว่า รถคันดังกล่าวเป็นรถในขบวนการ

ขนแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง จำานวน 10 คน วิ่งมาจากชายแดน

บ้องตี้ ถึงบริเวณบ้านไทรทอง เจอชุดสกัดกั้นของอำาเภอไทรโยคแสดงตัว 

รถไม่หยุดวิ่งชนเจ้าหน้าที่ อส.ประจำาอำาเภอไทรโยค ต่อมานายนรภัทร รัตน                

วราวุทธ ปลัดอาวุโส รักษาการนายอำาเภอไทรโยค นำาตัว อส.คมศักดิ์พร้อม 

ปืนยาว M.16 พร้อมแม็กไม่มีกระสุนมามอบตัว เบื้องต้นผู้ต้องหาให้การรับ

สารภาพว่ายิงเพื่อป้องกันตัว พนักงานสอบสวนแจ้ง 2 ข้อหา ฆ่าคนตายกับ

พยายามฆ่า โดย อส.คนดังกล่าวระบุว่า เมื่อคืนนี้พบรถต้องสงสัยจึงทำาการ

แสดงตัว กะพริบไฟให้จอดและโบกรถให้หยุดเพื่อตรวจสอบ แต่รถคันดัง

กล่าวไม่หยุด เร่งเครื่องพุ่งชนจนตนต้องกระโดดหลบล้มลงกับพื้นที่ และ

ได้ยิงติดตามไป 5 นัด ไม่ทราบว่าผลการยิงเป็นอย่างไร.

ขาว

เปล่ียนแปลงในการกำาหนดนโยบาย แต่

ก็พรรคการเมืองบางพรรคหาเสียงแบบ

บิดเบือนด้วยการกำาหนดนโยบายว่าจะ

ทำาโน่นทำาน่ี เข้าข่ายโกหกหลอกลวง

ประชาชน

“วันน้ีอยากบอกชาวเขตจตุจักร

และหลักส่ีว่า จะเลือก ส.ส.ไปเป็นฝ่าย

ค้าน หรือจะเลือก ส.ส.เข้ามาสนับสนุน 

พล.อ.ประยุทธ์ ขอย้ำาว่าพรรคไทยภักดี 

1 เสียงจะเป็น 1 เสียงคุณภาพ และ

เป็นพันธมิตรกับนายกรัฐมนตรี เราตรง

ไปตรงมาไม่มีก๊ัก ยืนยันว่าเราไม่ได้เกาะ

กระแส แต่เรายืนข้าง พล.อ.ประยุทธ์ 

ต้ังแต่วันท่ี 19 ส.ค.2563 แต่มีพรรคบาง

พรรคท่ีเพ่ิงมาเกาะกระแส แต่พรรคไทย

ภักดีไม่ใช่”

ผู้ส่ือข่าวรายงานว่า ในการ

ปราศรัยช่วงหน่ึง นพ.วรงค์ปราศรัยถึง

เรื่องดาวเทียมไทยคม ถึงกับร้องไห้เสียง

สะอ้ืนพร้อมกับกล่าวว่า ส่ิงท่ีดีใจและ

ภูมิใจกับ พล.อ.ประยุทธ์ คือการรับลูก

แต่งต้ังคณะกรรมการข้ึนมาตรวจสอบ

เรื่องดังกล่าว และต่อสู้กันหลายรอบ 

จนถึงขณะน้ีดาวเทียมไทยคมดวง 4 และ

ดวง 6 กำาลังจะเป็นของประชาชนอย่าง

สมบูรณ์แบบ 

“รอบน้ีพรรคประชาธิปัตย์ไม่ได้ส่ง

ผู้สมัครรับเลือกต้ัง ขอคะแนนจากแฟน

คลับพรรคประชาธิปัตย์ให้เลือกพรรค

ไทยภักดีด้วย” นพ.วรงค์ปราศรัย

ท่ีสนามฟุตบอลเคหะท่าทราย 

ศูนย์เยาวชนหลักส่ี พรรคกล้าจัดเวที

ปราศรัยใหญ่ช่วงโค้งสุดท้าย โดยนาย 

กรณ์ จาติกวณิช หัวหน้าพรรคกล้า 

ปราศรัยว่า ถ้าพ่ีน้องต้องการเลือกต้ัง

ซ่อมแล้วอยากได้ ส.ส.เป็นฝ่ายค้าน ให้ไป

เลือกพรรคก้าวไกล พรรคเพื่อไทย เพราะ

พรรคกล้าไม่มีเจตนาเลือกต้ังแล้วเข้าไป

เป็นฝ่ายค้าน แต่พร้อมสนับสนุนทุกเรื่อง

ท่ีนายกฯ ท่ีรัฐบาล ท่ีรัฐสภานำาเสนอแล้ว

เป็นประโยชน์ต่อประชาชน ขอเรื่องเดียว 

ขออย่าโกง อย่ามีเรื่องทุจริต. 


